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มรสมุระลอกใหม่ปลดัมหาดไทย
“ทนายสงกาญ์” ฟ้อง ม.157

เป็นคดตีวัอย่าง “ด้อยค่าคนอ่ืน”

ผู้ตรวจการฯ รุกแก้ความไม่เป็นธรรม
จับมือ “ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน-อัยการ” ร่วมทาง

จะเป็นเพราะปากพาไป หรือท�าจนเคยชนิ  
ก็ไม่อาจทราบได้ แต่ที่แน่ๆ ปลัดมหาดไทย  
“นายสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ” โดนยืน่ฟ้องต่อศาล
อาญาคดีทุจริตและประประพฤติมิชอบกลาง  
อกีระลอก โดยทนายชือ่ดัง “สงกาญ์ อจัฉรยิะทรพัย์”  
หลงัก่อนหน้านีไ้ด้เข้าแจ้งความต่อ สภ.ป่าตอง 
อ.กะทู ้จ.ภเูกต็ มาแล้วรอบหนึง่
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กรมส่งเสรมิฯ ยกระดบัเกษตรกร
รกุท�า MOU หน่วยงานรัฐ-เอกชน 

182

ส่องโครงการทางหลวงใหม่ปี 66 โคราชมากสุด 
กระบีต่ดัถนนใหม่เชือ่มเพชรเกษม-เซาท์เทร์ิน

19

สมศักดิ ์สุวรรณสจุรติ

มือ่ใดทีป่ระชาชนได้รบัความเดอืดร้อน
หรอืไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการ

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี 
หรอืหน่วยงานรฐั หลายคนลมืคิดไปว่า ยงัมี 
หน่วยงานหนึง่ทีค่อยให้ความช่วยเหลอื
ประชาชนอย่างใกล้ชดิและเข้าถงึปัญหา 
อย่างแท้จรงิ น่ันคอื “ผูต้รวจการแผ่นดิน”  
หรือ “ออมบุดสแมน” บุคคล
ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
ตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา 
เพื่อท�าหน้าที่แก้ไขปัญหา
ความไม่เป็นธรรมให้กับ
ประชาชน

ดร.วิระศักด์ิ ฮาดดา นพ.ประทีป ธนกจิเจรญิ มนตร ีมหาพฤกษ์พงศ์ 

สช.ชวน ภาค ปชช. 
ชู ‘บ�านาญถ้วนหน้า’ 

ดันให้ทุกพรรคการเมือง
ใส่เป็นนโยบายหาเสียง

ส.อ.ท.ประเมนิอุตฯ ไทย 
ปี 2566 โตต่อเน่ือง 

ท่ามกลางความผนัผวน
ของเศรษฐกจิโลก

8 11

ท้องถ่ินไทย
นายกสมาคม อบต.ร้อง 3 ข้อ 

แก้ปมพืน้ทีท่บัซ้อน
เพิม่เงินค่าตอบแทน

เร่งเงินอุดหนุนโรงเรยีน
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กรมส่งเสรมิการเกษตร จบัมอืสถาบนัการศกึษาและหน่วยงาน 
วชิาการ  ใช้งานวจิยังานวชิาการพฒันายกระดบัเกษตรกรไทย  
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันกบัสถาบันเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยติุธรรมด�ารง อธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เปิดเผยว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรมุ่งมัน่ขบัเคลือ่นงานตาม
นโยบายของ ดร.เฉลิมชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน และการวิจัยและพฒันา  
โดยการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สร้างประโยชน์ต่อการ
พฒันาอาชพีการเกษตร ภายใต้กรอบ
แนวคิดการน�า BCG Economy 
Model มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรของประเทศ  
ให้มคีวามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื 
สู ่ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้อง
เกษตรกร

 สงกาญ์ อัจฉรยิะทรพัย์ 

เศรษฐกจิชมุชนคณุภาพชวีติ

สทุธิพงษ์ จลุเจรญิ
ปัจจบุนั ปริมาณขยะมลูฝอยและขยะทะเล มแีนวโน้มเพิม่ข้ึน โดยเฉพาะขยะพลาสตกิ

ไม่ได้รบัการจดัการอย่างถกูวธีิ มโีอกาสไหลลงสู่ทะเล นายอรรถพล เจรญิชันษา ขณะทีย่งั
นัง่เป็น อธบิดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ก่อนจะย้ายไปรกัษาการในต�าแหน่ง 
อธบิดีกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ได้ออกมาเปิดถงึแนวทางทางแก้ปัญหา
ขยะในท้องทะลอย่างยัง่ยนื 

ทช.กับการจดัการขยะทะเลของไทย
ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างย่ังยนื
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‘แสงชยั’ ชี ้4 เรือ่งยกเครือ่ง SMEs
รบัเศรษฐกจิปี 66 หนนุตัง้กองทุนฟ้ืนฟู 
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ถือเป็นอีกปีที่ใจตุ้มๆ ต่อมๆ ส�าหรับ
สภาพเศรษฐกจิทัว่โลกทีย่งัคงไม่แน่ไม่นอน 
ขณะทีมี่ความเป็นไปได้สงูทีเ่ศรษฐกิจทัว่โลก
จะชะลอตัว ส่งผลกระทบไปถงึธุรกจิต่างๆ  
ทีอ่าจจะมีปัญหาสภาพคล่อง กลุม่ธรุกจิทีน่่า
เป็นห่วงมากทีส่ดุ คอืผูป้ระกอบการ SMEs 
ซึ่งต้องฝ่ามรสุมเศรษฐกิจที่ลุ ่มๆ ดอนๆ  
อยูต่ลอดเวลา

นายแสงชัย ธรีกลุวาณชิ ประธานสมาพนัธ์ 
เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า จากการศึกษา 
ถงึความผนัผวนทางเศรษฐกจิ เหน็ถงึปัจจยั
ส�าคญัทีจ่ะส่งเสรมิ SMEs ในปี 2566 พบว่า  

ปัจจยัส�าคญั คอืการส่งเสรมิกระตุ้นรายได้ 
เพื่อให้ผู ้ประกอบการ SMEs สามารถ 
จะมรีายได้

แสงชัย ธีรกลุวาณชิ 

ส�ารวจโครงการทางหลวง ในป ี
งบประมาณ 2566 พบมีมากกว่า  
40 โครงการ เช่น จงัหวัดนครราชสมีา 
รอพบกับทางลอด 2 ต่างระดับ 2  
ส่วนจงัหวดัราชบรุ ีมกีารขยายถนนสาย 
ปากท่อ-ท่ายาง ต่อเนือ่งถนนห้วยศาลา-
หนองหญ้าปล้อง เป็น 4 ช่องจราจร 
ขยายถนนราชบรีุ-จอมบงึ ต่อเน่ืองด่าน 
ทบัตะโก ถงึสามแยกแก้มอ้น ขณะทีภ่าคใต้ 
เตรียมตัดถนนใหม่ เชื่อมเพชรเกษม- 
เซาท ์ เทิร ์นซีบอร ์ด ด ้านภาคเหนือ 
ท�าถนน 4 เลน ถึงด ่านห้วยโก ๋น  
จงัหวดัน่าน

นพ.กีรพรรด ิภริมย์ไกรภกัด์ิ
อาจารย์แพทย์ ศนูย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ 

ชลประทาน  (มศว.)
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บงัคบัแล้วระเบยีบ จนท.รฐั รบัเงนิ/ของขวญั
เพิม่สนิทรพัย์ดิจทิลั-ระบมุลูค่าของ 3,000 บาท

 ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ�า

ส�านักนายกรฐัมนตร ี กล่าวว่า เมือ่วันที ่

13 ม.ค. 66 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบยีบ 

ส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการให้หรอืรบัของขวญั 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ยกเลิก 

และปรับปรุงระเบียบฯ ฉบับเดิม พ.ศ. 2544  

เพือ่ให้เป็นแนวทางปฏบิติัในการให้หรอืรบัของขวัญ 

ของเจ ้าหน ้า ท่ีของรัฐ เ พ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในรูปแบบต่างๆ 

รวมถึงกระท�ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ของเจ้ำหน้ำท่ี ทีส่อดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบนั 

และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ตลอดจน 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยระเบียบฯ ใหม่จะมีผล

ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

หรอืมผีลตัง้แต่วันที ่14 ม.ค. 66 เป็นต้นไป 

ส�ำหรับสำระส�ำคัญได้ก�ำหนดห้ำมไม่ให้ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวให้หรือ 

รบัของขวญัระหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำ ผูใ้นบงัคบับญัชำ  

หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำหรือ 

เจ้ำหน้ำทีข่องรฐัด้วยกนั ตลอดจนห้ำมไม่ให้บคุคล

ข้ำงต้นรับของขวญัจำกผูท้ีเ่กีย่วข้องกับกำรปฏบัิติ 

หน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐันัน้ เว้นแต่เป็นกำรให้ 

หรือรับตำมปกติประเพณีนิยม ซึ่งมีรำคำหรือ

มลูค่ำไม่เกนิ 3,000 บำท จำกผูใ้ห้แต่ละคนและ

แต่ละโอกำส หรือตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

ก�ำหนดไว้ ทัง้นี ้ระเบยีบฯ ได้ก�ำหนดบทนยิำมของ

เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั หมำยถึงข้ำรำชกำร พนกังำน  

ลูกจ้ำง หรือผู ้ปฏิบัติงำนอื่น ในหน่วยงำน 

ของรัฐ 
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>> ต่อจากหน้า 1 <<
ในควำมเป็นจริงผู้ตรวจกำรแผ่นดินไม่ได้อยู่

ห่ำงไกลประชำชน แม้ว่ำตำมโครงสร้ำงจะไม่มี
ส�ำนักงำนในส่วนภมูภิำคหรอืท้องถิน่ ชมุชน เพรำะ 
ทุกวนัน้ีผูต้รวจกำรแผ่นดนิรบัเรือ่งจำกชมุชนท้องถิน่ 
มำแก้ปัญหำให้อย่ำงใกล้ชดิมำก และก�ำลงัจะเป็น 
ขวัญใจของชำวบ้ำนอีกด ้วย “อปท.นิวส์”  
ได้สัมภำษณ์พิเศษ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน เพือ่ฉำยภำพให้เหน็ว่ำ 
องค์กรนีก้�ำลงัลงไปถงึท้องถิน่ ชมุชน คนรำกหญ้ำ 
กลำยเป็นควำมหวังที่จะรักษำควำมเป็นธรรม 
แก้ปัญหำควำมเดอืดร้อนอย่ำงแท้จรงิ อย่ำงไร

 “ออมบุดสแมน” จดัต้ังขึน้เพือ่แก้ปัญหา
 ความไม่เป็นธรรมให้ประชาชน

นายสมศักดิ ์สวุรรณสจุริต ประธำนผูต้รวจกำร 
แผ่นดิน กล่ำวว่ำ ผูต้รวจกำรแผ่นดนิเป็นองค์กร 
สำกล เริ่มแรกเลยเกิดที่ประเทศสวี เดน  
ท�ำหน้ำทีด่แูลพีน้่องประชำชนแทนพระมหำกษตัรย์ิ  
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน องค์กรตรวจกำรแผ่น
ดินตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนมำดูแลแก้ไข
ควำมเดอืดร้อน ควำมไม่เป็นธรรมของประชำชน
ทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตัขิองรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรฐั หรอื
หน่วยงำนรฐั แล้วรัฐธรรมนญูได้ออกแบบให้เป็น
องค์กรอิสระที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบองค์กรของรัฐ
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยก�ำหนดหน้ำที่แก้ไขควำม 
เดือดร้อน ควำมไม่เป็นธรรมทีเ่กดิจำกเจ้ำหน้ำทีร่ฐั  
จำกกฎหมำย ขั้นตอน ระเบียบกำรปฏิบัติงำน
ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน ควำมไม่เป็นธรรม 
แก้ไขควำมเดือดร้อนที่เกิดจำกกำรกระท�ำ กำร
ปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
หรือปฏิบัติหน้ำที่นอกเหนือตำมกฎหมำย ท�ำให้
ประชำชนเดอืดร้อน

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงขององค์กร 
ผูต้รวจกำรแผ่นดนิ ซึง่มเีฉพำะทีส่่วนกลำง ไม่มี
องค์กรสำขำในส่วนภมูภิำค ท�ำให้กำรส่ือสำรไปถงึ
ประชำชนในส่วนชมุชนท้องถิน่ ดูแล้วอำจจะท�ำให้
เหนิห่ำงกนัไป แต่ปัจจบุนัด้วยควำมทนัสมยัของ
กำรสือ่สำร ซึง่มทีัง้สือ่กระแสหลกั ส่ือระบบดจิทิลั 
เวบ็ไซต์  อินเทอร์เน็ต ช่วยให้กำรสือ่สำรทีไ่ปถงึ 
พีน้่องประชำชนไม่น่ำจะเป็นปัญหำแล้ว เพรำะเม่ือ 
ดจูำกสถติกิำรร้องเรยีนเข้ำมำทีอ่งค์กร มมีำกขึน้ 
เพยีงแต่ว่ำ คนทีเ่ดอืดร้อนเขำจะร้องเรยีนมำ ส่วน
คนทีไ่ม่เดือดร้อนอำจจะยงัไม่มปีระเดน็ทีร้่องเรยีน
เข้ำมำ ประเด็นกำรรับรู้ควำมเข้ำใจนี้ สำมำรถ

บรหิำรจดักำรได้ และในส่วนของผู้ตรวจกำรแผ่น
ดนิเอง กม็หีน่วยงำนสือ่สำรองค์กร ประชำสมัพนัธ์ 
ผ่ำนช่องทำง ผ่ำนยทูปู เวบ็ไซต์ เวบ็เพจ ผลติ
สปอต ส่งผ่ำนเครอืข่ำยช่องทำงดิจทิลั

นอกจำกน้ี ผูต้รวจกำรแผ่นดนิยังมีเครือข่ำย
ของก�ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนทั่วประเทศ ซึ่งได้ท�ำ 
ข้อตกลงกนัเมือ่ปีทีแ่ล้ว เข้ำมำร่วมมอืด้วย ซึง่ก�ำนนั- 
ผูใ้หญ่บ้ำน จะมีจดุแข็ง คอืเป็นคนทีไ่ด้รับกำรเลือกตัง้ 
จำกประชำชน เป็นคนที่น่ำเช่ือถือ และใน 
ทุกหมู่บ้ำนจะมีหอกระจำยข่ำว สำมำรถสื่อสำร
กับลูกบ้ำนได้เป็นประจ�ำทุกเดือน ซึ่งผู้ใหญ่บ้ำน
และก�ำนนัจะต้องไปประชมุประจ�ำเดอืนทีอ่�ำเภอ
และกลับมำสื่อสำรกับลูกบ้ำนทุกๆ เดือน และ
ในปัจจบุนัทกุหมูบ้่ำนมไีลน์กลุม่ ทัง้ก�ำนนั-ผูใ้หญ่
บ้ำน เพรำะฉะนัน้ กำรสือ่สำรตรงนีส้ะดวกมำกข้ึน 

ส�ำนักงำนผู ้ตรวจกำรแผ่นดินยังได้จัดท�ำ
โครงกำรตรวจกำรฯ สญัจร ทัว่ประเทศ ซึง่ขณะ
นี้ได้เดินทำงไปพบกับพี่น้องประชำชนมำกกว่ำ 
49 จังหวัดแล้ว อีกทั้งยังมีรถโมบำยออกไป
ประชำสัมพันธ์งำนของตรวจกำรแผ่นดินตำม
ชุมชนต่ำงๆ ซึ่งจะเดินทำงไปเรื่อยๆ เพื่อรับ 
ข้อร้องเรียนจำกชุมชน ซ่ึงกำรประชำสัมพันธ ์
ในรปูแบบนี ้เพือ่แก้ปัญหำจำกกำรทีผู่ต้รวจกำรแผ่นดนิ  
ไม่มีหน่วยงำนในระดับภูมิภำค โดยได้จับมือกับ
กรมประชำสัมพันธ์ในระดับจังหวัด และขอให้
สือ่มวลชนท้องถิน่ในทกุจงัหวดั ช่วยเผยแพร่งำน
ของผู้ตรวจกำรแผ่นดินอีกช่องทำงหนึ่ง ช่วยให้
ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำมำใช้บริกำร
ของผู้ตรวจกำรแผ่นดนิมำกขึน้ ทัง้นี ้ ในแต่ละปี 
จะมกีำรประเมินควำมพงึพอใจของประชำชนท่ีมำ
รับบริกำร โดยพบว่ำ คะแนนควำมพอใจสูงขึ้น 
ทกุปี อยูใ่นระดับทีด่แีละดมีำก

ส�ำนักงำนผู ้ตรวจกำรแผ่นดิน ยังได้ท�ำ 
ข้อตกลงกบัส�ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทำงกฏหมำยและบงัคบัคดจีงัหวดั (สคชจ.) ซึง่ทำง
อยักำรเขำจะมแีผนกทีจ่ะดแูลช่วยเหลือ คุม้ครอง
ประชำชนอยู่แล้ว ที่ผ่ำนมำ เม่ือชำวบ้ำนได้รับ
ควำมเดือดร้อนกจ็ะไปปรึกษำขอควำมช่วยเหลอื
ทำงด้ำนกฏหมำย เหมือนว่ำไปปรึกษำทนำยควำม 
แต่หน่วยงำนเหล่ำน้ีเป็นหน่วยงำนของรัฐ ซึง่จะ
แนะน�ำว่ำ เรือ่งนีใ้ห้ไปร้องทีผู้่ตรวจกำรแผ่นดนิ 
หรอืเรือ่งนีต้้องไปร้องทีศ่ำลปกครอง  

“หลงัจำกทีเ่รำเอม็โอยกูนัแล้ว เม่ือชำวบ้ำน
ไปร้องเรียน เมื่อเขำแนะน�ำว่ำ จะต้องไปร้องที่ 

ผู้ตรวจการฯ รุกแก้ความไม่เป็นธรรม
จับมือ “ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน-อัยการ” ร่วมทาง

มำตรำหนึง่ของหมวดน้ันได้ระบวุ่ำ รฐัต้องส่งเสรมิ 
กำรเรียนรู ้ตลอดชีวิตให้ประชำชน มีรำยได ้
มคีณุภำพชวีติทีด่ี 

“เนือ่งจำกในแต่ละจงัหวัด จะมเีด็กทีม่พ่ีอแม่ 
ทีย่ำกจนได้เรยีนจบแค่ ม.3 แล้วไม่ได้เรยีนต่อ เดก็กต้็อง 
ไปท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว พอจบ ม.3 
แล้วไปเข้ำท�ำงำนเลยเป็นกรรมกร เพรำะไม่มี
วชิำชพีตดิตวั กลำยเป็นแรงงำนทีไ่ร้ฝีมือ รบัแค่
ค่ำแรงขัน้ต�ำ่ เรำจงึคดิว่ำ ควรให้เขำได้เข้ำมำฝึก
ทกัษะอำชพีอกี 36 เดอืน โดยส่งไปทีส่�ำนกังำน
พฒันำฝีมอืแรงงำนจังหวดั ซ่ึงมอียูท่ัว่ประเทศทกุ 
จังหวดั เป็นกำรฝึกอำชพีแบบ “ฝึกฟร ีอยู่ฟร ีกนิฟรี  
มีงำนท�ำ” เม่ือฝึกอำชพีแล้ว กลำยเป็นช่ำงแอร์ 
ช่ำงไฟฟ้ำ เวลำไปท�ำงำนก็ท�ำงำนแบบแรงงำน 
มฝีีมือ ได้ค่ำแรงวนัละ400- 450 จำกเดมิแค่ 300 
บำท ตรงนีผู้้ตรวจกำรแผ่นดนิจะมบีทบำทในกำร
ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วน
กลำงจะมกีระทรวงศกึษำ กระทรวงพฒันำสังคม 
กระทรวงแรงงำน และกรมประชำสัมพันธ์ก็มำ
ช่วยด้วย ในส่วนระดบัจังหวดัจะมีคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เป็นประธำนและมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้ 
ผู ้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นผู ้น�ำในกำรประสำน 
หน่วยงำนให้ออกมำดูแลเด็กเหล่ำน้ีตั้งแต่ต้นน�้ำ 
กลำงน�ำ้ ปลำยน�ำ้” 

ส�ำหรบัต้นน�ำ้กจ็ะเริม่ทีค่รแูนะแนวส�ำรวจเดก็
ทีจ่ะจบช้ัน ม.3 ว่ำ มีใครบ้ำงท่ีจบแล้วไม่เรยีนต่อ 
กจ็ะชักชวนมำฝึกอำชพีแค่ 3-4 เดอืน แล้วจะได้
เงนิ 400-450 บำท กลำงน�ำ้ เมือ่เดก็มำสมคัร
เข้ำรับกำรอบรมแล้วก็เป็นหน้ำที่ของส�ำนักงำน
พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด เรียนฟรีไม่ต้องจ่ำย
ค่ำเรยีน กนิฟรีมอีำหำรทกุมือ้ และอยูฟ่รีมหีอพกั 
ในระหว่ำงทีฝึ่กทำงพฒันำสงัคมกจ็ะมเีงนิอดุหนนุ

ไปให้ผู้ปกครอง เช่น กองทุนเด็ก กองทุนช่วย
เหลือต่ำงๆ เพือ่ชดเชยรำยได้ทีพ่่อแม่ต้องให้เดก็ 
ไปท�ำงำน ฉะนัน้ ระหว่ำงอบรมเขำกไ็ม่ขำดรำยได้  
มีเงินอุดหนุนจำกกระทรวง พ.ม. อันนี้กลำงน�้ำ 
ส่วนปลำยน�้ำ คือก่อนที่เด็กจะจบทำงส�ำนกังำน
จัดหำงำนจังหวัดจะประสำนกับสภำหอกำรค้ำ
จงัหวัด สภำอุตสำหกรรมจงัหวดั ซึง่จะไปส�ำรวจ
ต�ำแหน่งงำนว่ำง เพือ่รองรบั พอจบปุบ๊กท็�ำงำนเลย 

เหล่ำนี้คือบทบำทของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ในกำรบูรณำกำรแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นน�้ำ  
กลำงน�้ำและปลำยน�้ำ ซ่ึงถือเป็นควำมส�ำเร็จ 
ทีเ่รำภำคภมิูใจ และปีนีท้�ำมำเป็นปีที ่4 แล้ว ทำง
องค์กำรยนูเิซฟเขำรูว่้ำมโีครงกำรนี ้เขำก็ไปศกึษำ
ท�ำเป็นโมเดล เมือ่ประสบควำมส�ำเรจ็แน่นอนแล้ว 
เขำจะน�ำไปเผยแพร่ในประเทศทีเ่ป็นสมำชิกของ
กลุม่ประเทศทีก่�ำลงัพฒันำ มกีำรลงนำมเอม็โอยกูนั 
เม่ือเดอืนพฤศจิกำยนทีผ่่ำนมำ ซึง่โครงกำรนีจ้ะท�ำ
อย่ำงต่อเนือ่ง เพรำะตรำบใดทีค่นจนยงัไม่หมดไป 
มนัจ�ำเป็นจรงิๆ ทีเ่รำจะต้องเข้ำไปช่วยเดก็กลุม่
นี้ เพรำะเป็นกำรเพิ่มโอกำส เป็นทำงเลือกใน 
กำรประกอบอำชพี”

“อย ่ำงไรก็ตำม ด ้วยข ้อจ�ำกัดทำงด้ำน
โครงสร้ำงขององค์กร เน่ืองจำกส�ำนกังำนผูต้รวจ
กำรฯ มเีฉพำะทีส่่วนกลำง แม้ว่ำเรำจะพยำยำม
สร้ำงเครือข่ำยช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ช่อง
ทำงกำรเข้ำถึงประชำชนแล้ว กย็งัไม่เพยีงพอ จงึ
อยำกฝำกไปถงึสือ่มวลชน บคุคลทัว่ไปได้รับทรำบ
ได้รบัรูเ้กีย่วกบับทบำทหน้ำทีข่องเรำ โดยเฉพำะ
ช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ขอให้ช่วยเป็นเครือ
ข่ำยในกำรประชำสัมพันธ์บอกต่อให้ประชำชน
ที่ได้รับควำมเดือดร้อนในโอกำสข้ำงหน้ำด้วย” 
ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดิน กล่ำวในทีส่ดุ

แสงชัย ธีรกลุวาณชิ

‘แสงชยั’ ชี ้4 เรือ่งยกเครือ่ง SMEs
รบัเศรษฐกจิปี 66 หนนุตัง้กองทุนฟ้ืนฟู

ถอืเป็นอกีปีทีใ่จตุม้ๆ ต่อมๆ ส�าหรบัสภาพ
เศรษฐกจิทัว่โลกทีย่งัคงไม่แน่ ไม่นอน ขณะทีม่ี
ความเป็นไปได้สงูทีเ่ศรษฐกจิทัว่โลกจะชะลอตวั 
ส่งผลกระทบไปถงึธรุกจิต่างๆ ทีอ่าจจะมปัีญหา
สภาพคล่อง กลุม่ธุรกิจทีน่่าเป็นห่วงมากทีส่ดุ คอื 
ผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่ต้องฝ่ามรสมุเศรษฐกจิ
ทีลุ่ม่ๆ ดอนๆ อยูต่ลอดเวลา

นายแสงชยั ธรีกลุวาณชิ ประธำนสมำพนัธ์
เอสเอ็มอีไทย กล่ำวว่ำ จำกกำรศึกษำถึงควำม
ผันผวนทำงเศรษฐกิจ เห็นถึงปัจจัยส�ำคัญที่จะ
ส่งเสรมิ SMEs ในปี 2566 พบว่ำ ปัจจยัส�ำคญั 
คอืกำรส่งเสรมิกระตุน้รำยได้ เพือ่ให้ผูป้ระกอบกำร  
SMEs สำมำรถจะมรีำยได้ รองรบัจำกกำรฟ้ืนตวั
ทำงเศรษฐกจิทีค่่อยๆ ดีข้ึนตำมล�ำดบั ซึง่คำดว่ำ 
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในปี 2566 น่ำจะดีกว่ำ 
3 ปีทีผ่่ำนมำ 

ทัง้นี ้เรือ่งของปัจจยัทีก่งัวล เรือ่งที ่1 คอืกำร 
กระตุน้เศรษฐกิจทีท่�ำให้ผูป้ระกอบกำรได้รบัควำม
ช่วยเหลือในแต่ละกลุม่ ซึง่ธรุกิจ SMEs อยูใ่นกลุม่

ต้นทนุพลงังำนไฟฟ้ำ จรงิๆ ได้มกีำรน�ำเสนอวธีิ
รับมืออยู่หลำยครั้ง ซึ่งได้มีแบ่งเป็นหลำยระยะ 
ได้แก่ ระยะสัน้ กำรบรหิำรจดักำรแหล่งต้นทุน 
พลงังำน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทีมี่กำรซือ้ขำย 
พลังงำน จะสำมำรถเจรจำในกำรจัดหำแหล่ง
วัตถุดิบ ไม่ว่ำจะในลักษณะ G2G หรือแหล่ง
วตัถดุบิทำงเลอืกในกำรทีจ่ะท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อกำรปรบัค่ำไฟและน�ำ้มันให้สงูขึน้ 

กำรพจิำรณำโครงสร้ำงต้นทนุและกำรบริหำร
จดักำรต้นทนุท�ำอย่ำงไร ทีจ่ะบรหิำรต้นทุนและ
ลดต้นทุนท่ีจะสร้ำงผลกระทบและเป็นภำระ
ประชำชนและผูป้ระกอบกำร SMEs ด้ำนแผน
ระยะกลำง  คือกำรออกมำตรกำรส่งเสริมให้ 
ผูป้ระกอบกำร SMEs รวมไปถงึภำคประชำชน
ในแต่ละหมูบ้่ำน สำมำรถมพีลงังานไฟฟ้าชมุชน 
โดยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเข้ำมำ
มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ เพื่อให้
ภำคประชำชนและผู้ประกอบกำรในท้องถิ่น 
และ SMEs ลดผลกระทบเรือ่งของพลงังำนไฟฟ้ำ 

ในส่วนของแผนระยะยำว โครงสร้ำงพลงังำน
ของประเทศควรจะมีกำรปรับโครงสร้ำงมำเป็น
พลงังำนสเีขยีว เพรำะปัจจบุนัใช้ พลงังำนฟอสซลิ 
น�ำ้มนั ถ่ำนหนิ สงูถงึ 75% ขณะทีพ่ลงังำนสีเขยีว
ได้ใช้เพยีง 25% เพือ่ให้ได้ผลกระทบน้อยลงไป ซ่ึง
เป็นเรื่องส�ำคัญที่หน่วยงำนภำครัฐจะต้องมีกำร
ปรบัยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศอย่ำงจรงิจงั 
ซึ่งไม่เพียงแค่พลังงำนไฟฟ้ำเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ระบบขนส่ง ยำนยนต์ไฟฟ้ำ เทคโนโลยีก็ต้องมี
มำตรกำรในกำรเปลี่ยนผ่ำนเพื่อให้ประชำชน
และผูป้ระกอบกำรเข้ำถงึยำนยนต์สมัยใหม่และ
พลงังำนสเีขยีว เพือ่ให้ลดผลกระทบกบัผู้ประกอบ
กำรด้ำนพลงังำนมำกทีสุ่ด   

ภำคกำรท่องเท่ียวและกำรค้ำประมำณ 80% อกี 
17% เป็นภำคกำรผลติ ตนจงึมองว่ำ มำตรกำร
กระตุ้นรำยได้ SMEs ในแต่ละกลุ่ม จะต้องมี
กำรออกแบบมำตรกำรต่ำงๆ เพือ่ธรุกจิในแต่ละ 
กลุ่มสำมำรถจะมีกลไกในกำรส่งเสริมให้เกิด 
กำรมรีำยได้เพิม่ ซึง่อำจรวมถงึจะต้องมกีระบวนกำร 
ในกำรเร่งพฒันำฟ้ืนฟ ูSMEs ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดโควดิ-19 ใน 2-3 ปี ทีผ่่ำนมำ 
จะสำมำรถยกระดับมำตรฐำนให้สอดคล้อง 
กบัเศรษฐกจิปัจจุบนัได้อย่ำงไร

“กำรท่องเทีย่ว ตอนนีเ้รำมกีำรเปิดประเทศ
และเรำมีโอกำสในหลำยประเทศก็เริ่มเปิด
ประเทศ จนีกเ็ริม่เปิดประเทศแล้ว มนัเป็นโอกำส
ที่ดีในกำรที่จะสำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียวยก
ระดบักำรท่องเทีย่วท้ังคณุภำพผูใ้ห้บรกิำรรวมถึง 
มำตรฐำนต่ำงๆ รวมไปถงึสินเชือ่และมำตรกำร
ทำงกำรเงินท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบกำร SMEs 
ในแต่ละภำคส่วน สำมำรถจะน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำธุรกิจตัวเองให้เกิด 
กำรใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมทัง้กำรปรบัปรงุ 
บริหำรองค์กรหรือกำรพัฒนำทุนมนุษย์ พัฒนำ
แรงงำนได้อย่ำงดขีึน้” นำยแสงชยั กล่ำว

นำยแสงชัย เผยอีกว่ำ เรื่องที่ 2 คือเรื่อง
ต้นทุน เนื่องจำกกำรบริหำรต้นทุนของ SMEs 
เป็นอีกหนึ่งที่มำของควำมเสี่ยงอีกประเด็นหนึ่ง 
ส่วนหนึ่งจำกต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นมำกและอำจ
สร้ำงผลกระทบไปถงึผูบ้รโิภค และผลจำกต้นทนุ
พลงังำนไฟฟ้ำ น�ำ้มนั ก๊ำซหงุต้ม ก๊ำซธรรมชำติ  
ทีม่กีำรปรบัตัวเพิม่ขึน้กจ็ะกลำยเป็นอปุสรรคส�ำคญั
ในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุน จำกควำมผันผวน 
ของรำคำต้นทนุ

ซึ่งในเรื่องต้นทุนมีกำรปรับตัวสูงขึ้น อำทิ 

เรือ่งที ่ 3 คือเรือ่งของอตัรำดอกเบีย้ในเรือ่ง
ของแหล่งทนุทีจ่ะท�ำให้ผูป้ระกอบกำร SMEs เข้ำ
ถงึแหล่งทนุต้นทนุต�ำ่ได้ มนัเป็นปัจจยัทีต้่องสร้ำง
โอกำสในกำรท่ีจะท�ำให้ SMEs ใช้แหล่งทุนต้นทุน
ต�่ำ โดยภำครัฐควรจะมี มำตรกำรไปส่งเสริม
ฟื้นฟูกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรเกิดสภำพคล่อง  
น�ำเม็ดเงนิไปพฒันำด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ ทีส่�ำคญั 
กลุ่มผู้ประกอบกำรท่ีเป็นหน้ี NPL หรือถกูปรับ
โครงสร้ำงหน้ี ถอืเป็นกลุม่ทีจ่ะเข้ำถงึสภำพคล่อง
หรอืแหล่งทนุใหม่ๆ ได้ยำก ดังนัน้ จงึหำวิธกีำร
ให้กลุ่มท่ีมีกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีหรือเป็น NPL 
สำมำรถมีแผนธุรกจิดีๆ น�ำไปสู่กำรสร้ำงโอกำส 
ในกำรเข้ำหำแหล่งทนุต้นทนุต�ำ่ เพือ่เตมิเตม็สภำพ
คล่องทำงกำรเงนิในระยะสัน้ ให้ผูป้ระกอบกำร 
กลบัเข้ำมำสูร่ะบบเศรษฐกจิเพือ่ท�ำมำหำกินได้

เรื่องท่ี 4 คือ เรื่องของกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนควบคู่กบัพัฒนำผู้ประกอบกำรอย่ำงเร่ง
ด่วน เพรำะนอกจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิ 
ท่ีจะท�ำให้เกดิรำยได้โดยกำรกระจำยไปแต่ละภำค 
กำรลดต้นทุนเชื้อเพลิงพลังงำนต่ำงๆ ให้เกิด
ควำมผันผวนน้อยลงต้องท�ำอย่ำงไร ขณะท่ีต้องมี
มำตรกำรทำงกำรเงนิท่ีเรือ่งของดอกเบ้ีย กำรเข้ำ
ถงึแหล่งทนุของผูป้ระกอบกำรกลุม่ปรบัโครงสร้ำง
หนีห้รอื NPL รวมไปถงึกำรพฒันำก�ำลงัคน โดย
มองว่ำกำรพัฒนำก�ำลังคน ทั้ง SMEs หรือ 
Startup นักศึกษำจบใหม่ กต้็องมีกระบวนกำร
บ่มเพำะพัฒนำต่อเนือ่ง ส่งเสริมยกระดบัทกัษะ 
เพ่ือให้มีกำรตอบสนองต่อเศรษฐกิจของโลก 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปด้วย

นำยแสงชัย บอกอีกว่ำ ในด้ำนกลุ่มหน้ีเสีย 
หรือ NPL ที่อยู ่ในระบบธนำคำร จะพบว่ำ 
โครงสร้ำงสินเชื่อหรือโครงสร้ำงทำงกำรเงิน 
SMEs ที่อยู ่ในระบบธนำคำรพำณิชย์ มีอยู ่
ประมำณ 17.2 ล้ำนล้ำนบำท มีสินเชื่อที่เป็น
ของ SMEs อยูป่ระมำณ 3.5 ล้ำนล้ำนบำท หรอื
ประมำณ 20% ของสินเช่ือท้ังหมด ประเด็นท่ี

น่ำเป็นห่วง คอืผูไ้ม่ช�ำระในงวดแรก แต่ไม่เกนิ 3 
งวด จะมกีลุม่นีอ้ยูพ่อสมควร ซึง่หำกรวมกบั NPL 
ด้วยก็จะเกอืบ 20% ของสินเชือ่ทัง้หมดในระบบ

ซึ่งเป้ำหมำยส�ำคัญ จึงจะท�ำอย่ำงไรให้หนี้
มคีณุภำพมำกขึน้ เพรำะวนัน้ีม ี 3 ระเบดิเวลำ 
ทำงเศรษฐกจิ นัน้กค็อื 1. หนีค้รวัเรือน 2. หน้ีเสยี 
และ 3. หนีน้อกระบบ ซึง่เรือ่งนีต้้องมแีก้ปัญหำ
ต้ังแต่ต้นทำง กล่ำวคือ จะท�ำอย่ำงไรให้หน้ีครัว
เรอืนซึง่มอียูก่ว่ำ 90% ของ GDP กระบวนกำร
ท�ำให้เกดิหนีค้รวัเรอืนคณุภำพได้ จงึต้องสร้ำงกำร
ตระหนักรู้และควำมเข้ำใจให้กับประชำขนและ
ผูป้ระกอบกำร SMEs ในกำรเรยีนรูก้ำรบรหิำร
จัดกำรทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ปัจจุบันจะเห็นได้
ว่ำกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินของผู้ประกอบกำร
บำงส่วนมคีวำมไม่พร้อม ซึง่ในเรือ่งน้ีทำงภำครฐั
ก็ได้มีกำรด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งแบงก์
ชำต ิกรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม ธนำคำร SME D 
Bank ในกำรจดัท�ำพีเ่ลีย้งทำงกำรเงนิ ทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิให้กบัผูป้ระกอบกำร 

สิง่ต่อไปคอืกำรกระจำย ควำมร่วมมอืไปสูท้่องถิน่ 
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรสร้ำงศูนย์
พี่เลี้ยงที่ปรึกษาทางการเงินทุกจังหวัด ซึ่งหำก
ลงลึกไปถึงระดับอ�ำเภอหรือ อบต. ให้มีศูนย์ฯ  
ดังกล่ำวได้ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ 
ภำคประชำชน ในกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงนิ 
และยงัเป็นกลไกในกำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรเบ้ืองต้น 
ให้กบัประชำชนด้วย 

ส�ำหรับสิ่งท่ีอยำกจะฝำกถึงทำงภำครัฐใน
กำรช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำร SMEs คอืเรือ่งของ 
กำรส่งออก ซึ่งในปี 2565 มีมูลค่ำกำรส่งออก  
8.3 ล้ำนล้ำนบำท น้อยลงกว่ำปี 2564 ทีม่มีลูค่ำ
กำรส่งออก 8.64 ล้ำนล้ำนบำท ซึง่จะท�ำอย่ำงไร
ที่จะเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรส่งออกให้กับ
ผูป้ระกอบกำร  ทัง้กำรส่งเสรมิกำรค้ำกำรลงทุน
สนิค้ำและจบัไปเชือ่มโยงกบัต่ำงประเทศมำกข้ึน 
รวมไปถงึขบัเคลือ่น BCG ในกำรยกระดบั SMEs 

และวิสำหกจิชุมชน เพ่ือกำรไปสูภ่ำคกำรส่งออก
ให้มำกขึน้เป็น 13% ซึง่ปัจจุบัน SMEs มีสดัส่วน
กำรส่งออกเพียงแค่ 12% เท่ำน้ัน 

ในด้ำนกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเทีย่วทีเ่รำ
อยำกให้ภำครฐัมำช่วยเหลอืมอียู ่ 3 เร่ืองใหญ่ๆ 
ได้แก่ มำตรกำรในกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร
ภำคกำรท่องเทีย่วและห่วงโซ่อปุทำน ในกำรเข้ำ
ถึงสินเชื่อฟื้นฟูกำรท่องเที่ยว กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน ท่องเทีย่วไทยมูลค่ำเพิม่ ทัง้ในและกต่็ำง
ประเทศ รวมไปถงึซุปเปอร์แพลตฟอร์มท่องเทีย่ว
ไทยทีพ่กัอำหำรเดนิทำงช๊อปป้ิง ซึง่ปัจจุบันเรำได้
มกีำรพึง่พำแพลตฟอร์ม จำกต่ำงประเทศในเร่ือง 
ของกำรจองในกำรท�ำธรุกรรมเก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว
ท�ำให้ภำษีก็ไม่ได้ ดังนั้นประเทศไทยควรเน้น 
ให้ม ีซปูเปอร์แพลตฟอร์มเรือ่งของกำรท่องเทีย่ว
ไทย เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้ประกอบกำร
ท่องเทีย่วให้เพิม่มำกขึน้ เรือ่งที ่2 ทีอ่ยำกให้ผลกั
ดนัเร่ืองกำรท่องเทีย่ว คอืกำรยกระดับมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย ยกระดับมำตรฐำนผู้ให้บริกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจพัฒนำทักษะ กำรดูแล 
นักท่องเท่ียวต่ำงๆ ให้มีมำตรฐำน รวมถงึ ยกระดบั
สนิค้ำและบรกิำรของในภำคกำรท่องเทีย่ว และ
เรือ่งที ่3 คอืกำร SOFT POWER ในกำรกระตุน้ 
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของกำรท่องเที่ยวไทย 
ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ทีจ่ะชอูตัลกัษณ์ 
SOFT POWER ของไทย ท้ังสปำไทย อำหำรไทย 
มวยไทย วฒันธรรมและประเพณไีทย เป็นกำร
ชวนเชิญนักท่องเท่ียวต่ำงประเทศให้มำลองสัมผสั
เสน่ห์กำรท่องเทีย่วไทยให้มำกข้ึน

“เรำอยำกให้มกีองทนุฟ้ืนฟ ู เพือ่ทีจ่ะมำดแูล 
เอสเอ็มอีอย่ำงจริงจังและเป็นระบบ เพรำะ
ปัจจบุนัจะเหน็ว่ำ เอสเอม็อจี�ำนวนมำกมีปัญหำ
เงนิหมุนเวียน ต้องได้แต้มต่อเรือ่งของดอกเบีย้ทีต่�ำ่ 
เพือ่ให้ต้นทนุต�ำ่ลง เช่น ดอกเบ้ียต�ำ่กว่ำ 5% เพือ่
ให้เขำสำมำรถพฒันำธุรกจิ พัฒนำบุคลำกรอย่ำง
เร่งด่วน” นำยแสงชยั กล่ำวปิดท้ำย

อดีตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน หนองบวัล�ำภู 
ศรสีะเกษ ขอนแก่น กำฬสนิธุ ์ ผูต้รวจกระทรวง 
มหำดไทย

จบกำรศกึษำรฐัศำสตร์บณัฑติ มหำวทิยำลยั 
เชียงใหม่ ปริญญำโทรัฐประศำสนศำสตร ์
มหำบณัฑติ จำกนด้ิำ และรฐัศำสตร์มหำบณัฑติ  
(กำรปกครอง)จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรวิทยำลัยป้องกัน 
รำชอำณำจักร รุ่นที่ 48 หลักสูตรโรงเรียน 
นำยอ�ำเภอ รุ่น 30 (สอบได้อันดบัที ่1)

 เริ่มรับรำชกำรสังกัดกรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 
นำยอ�ำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น นำยอ�ำเภอลอง  
จ.แพร่ นำยอ�ำเภอเชยีงค�ำ จ.พะเยำ นำยอ�ำเภอ 
ตะพำนหิน จ.พจิิตร  ผู้อ�ำนวยกำรกองวชิำกำร 
และแผนงำน กรมกำรปกครอง ผูอ้�ำนวยกำร 
ส�ำนักบริหำรกำรปกครองท้องท่ี รองผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวัดนครรำชสีมำ รองผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัดพะเยำ รองอธิบดีกรมป ้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภยั

นายสมศักด์ิ สวุรรณสจุรติ 
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน

สมศักดิ ์สุวรรณสจุรติ

ทีว่ำงไว้ หรอืไม่ ต่อมำเป็นองค์กรคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน หรือ กสม. มีหน้ำที่ในเรื่องสิทธิ  
เสรภีำพของประชำชนไม่ให้ถกูละเมดิ ควำมเสมอภำค  
ควำมเท่ำเทียมกัน ส่วนองค์กรคณะกรรมกำร 
ผูต้รวจกำรแผน่ดิน ดูแลควำมเดือดร้อน ควำม
ไม่เป็นธรรม 

“ซึง่ควำมเดอืดร้อนกม็หีลำยลกัษณะ คอืเรำ
จะแนะน�ำว่ำ หำกเป็นควำมเดือดร้อนในระดับ
อ�ำเภอ ควรจะไปที่ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ หรือ
ในระดบัจงัหวดั คอืศนูย์ด�ำรงธรรมจงัหวดั แต่ถ้ำ
เป็นในระดบักระทรวง กรม เรือ่งของกำรอนมัุติ
อนญุำตของอธิบด ี ต้องมำทีเ่รำ แล้วนีค่อืควำม
ชดัเจน ทีส่�ำคญัเม่ือวนัที ่26 ธนัวำคม ทีผ่่ำนมำ 
ได้มีกำรท�ำข้อตกลงในเรือ่งกำรส่งต่อเรือ่งจำกศนูย์ 
ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ ศูนย ์ด�ำรงธรรมจังหวัด  
โดยตกลงกนัว่ำ หำกเรือ่งร้องเรยีนของชำวบ้ำน 
ทีร้่องไปทัง้ 2 ศนูย์ ถ้ำแก้ปัญหำได้ในระดับอ�ำเภอ
หรอืจงัหวดัก็จบไป แต่ถ้ำเลยขอบเขตอ�ำนำจ เช่น 
เรือ่งทีด่นิต้องมกีำรแก้ไขกฎหมำย แก้ไข พ.ร.บ.ก็
ให้ส่งมำทีเ่รำ เพรำะเรำไม่รู ้ แต่ทำงอ�ำเภอจะรู้ 
และตรวจกำรแผ่นดินมีอ�ำนำจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มำช้ีแจงร่วมหำรอื ในระดบัอ�ำเภอจงัหวัด” 

 ผลงานเด่น ห้ามน�าเข้า-ม-ีใช้ สารปราบพชื 
 /สร้างอาชพีเดก็ ม.3 ทีไ่ม่เรยีนต่อ

นำยสมศักดิ์ เปิดเผยถึงผลงำนโบว์แดงของ 
ผูต้รวจกำรฯ ทีเ่ป็นผลงำนรปูธรรมในวงกว้ำง คอื
เรือ่งของสขุภำพอนำมยัสิง่แวดล้อม เรือ่งยำปรำบ
ศตัรพูชื พำรำควอต คลอร์ไพรฟิอส และไกลโฟเซต 
ซึ่งเกษตรกรใช้พ่นฆ่ำหญ้ำแล้วมันเป็นสำรพิษ
ตกค้ำง แล้วเวลำพ่นไปในไร่มนัส�ำปะหลงั ไร่อ้อย 
เวลำฉดี คนพ่นคนแรกกร็บัไปเตม็ๆ แล้วเวลำฝนตก 
สำรพิษก็ไหลลงในคลอง ลงไปในสระน�้ำที่ท�ำ 
น�ำ้ประปำหมู่บ้ำน คนทัง้หมู่บ้ำนกก็นิเข้ำไปด้วย 
จรงิๆ แล้วสำรนีม้มีำกกว่ำ 100 ประเทศ ห้ำมน�ำเข้ำ 
แต่ประเทศไทยยงัมกีำรน�ำเข้ำมำอีก ทำงผูต้รวจ
กำรแผ่นดินจึงได้มีกำรเสนอให้ก�ำหนดสำรเคมี
นีเ้ป็นสำรมพีษิสำรอนัตรำย ห้ำมน�ำเข้ำ ขณะนี้
เรยีบร้อยแล้ว ไม่มกีำรน�ำเข้ำมำแล้ว “ห้ำมน�ำเข้ำ 
ห้ำมม ีห้ำมใช้” เพรำะอนัตรำยของสำรเคมีเหล่ำนี้ 
ไม่เหน็ผลทนัทใีนระยะแรก แต่จะสะสม 10-20  ปี 
ท�ำให้คนเป็นมะเรง็ หรอืพกิำร นีเ้ป็นเรือ่งทีผู่ต้รวจ
กำรแผ่นดนิได้หยบิยกขึน้มำด�ำเนินกำร 

ยงัมีอกีเร่ืองหน่ึงก�ำลงัจะเสนอคณะรฐัมนตรี
ในเดอืนมกรำคมนี ้ คอืโครงกำรเพิม่ทกัษะอำชพี
ให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำ
ภำคบงัคับ (ม.3) ตรงนีก้เ็ป็นหน้ำทีข่องผูต้รวจกำร
แผ่นดนิ ตำมทีรั่ฐธรรมนญูได้ก�ำหนดไว้ในหมวด 5  
หน้ำที่ของรัฐในกำรน�ำเสนอ ครม.ให้ทรำบว่ำ  
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของรัฐที่ยังไม่ครบถ้วน แล้วใน

 ผูต้รวจการฯ องค์กรตรวจสอบ 
 1 ใน 5 เสอื ตวัจรงิ ของประเทศ

นำยสมศกัดิ ์กล่ำวเพิม่เตมิว่ำ ส�ำหรบัองค์กร
ตรวจสอบในประเทศไทยนั้น จะประกอบด้วย 
5 องค์กรใหญ่ ประกอบด้วย ป.ป.ช.ซึง่เป็นองค์กร 
ทีมี่อ�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนในเรือ่ง 
ของกำรทจุริตคอร์รัปชันของเจ้ำหน้ำทีร่ฐั องค์กรนี้ 
สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบเส้นทำงกำรเงิน บัญชี
ทรัพย์สิน ควำมร�่ำรวยที่ผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐทัง้หมด องค์กรทีส่องคอื คณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ หรอื กกต. ซ่ึงมอี�ำนำจหน้ำท่ีในกำร
ตรวจสอบควำมไม่ชอบมำพำกลต่ำงๆ ในเรือ่งของ
กำรเลือกตั้ง กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
ทกุระดบั องค์กรทีส่ำมคอื คณะกรรมกำรตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ท�ำหน้ำทีมี่อ�ำนำจตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
เงนิงบประมำณของแผ่นดิน กำรเบิกจ่ำย กำรน�ำ
ไปใช้ทีผ่ดิปกต ิ หรือนอกเหนอืงำนตำมโครงกำร

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิ ทำง สคชจ.กจ็ะช่วยท�ำเรือ่ง
ร้องเรียนของชำวบ้ำนผ่ำนคอมพิวเตอร์ให้เลย  
แล้วส่งต่อมำทีผู่ต้รวจกำรฯ จำกเมือ่ก่อนเม่ือชำวบ้ำน 
ไปร้องเรยีนและได้รบัค�ำแนะน�ำกลับไป ชำวบ้ำน 
ท�ำต่อไม่ถูก มันหยุดอยู่แค่น้ัน ตอนน้ีแบบฟอร์ม
รบัเรือ่งร้องเรยีนมแีล้ว เจ้ำหน้ำทีเ่พยีงแต่ถำมชำว
บ้ำนว่ำ ชือ่อะไร อยูท่ีไ่หน ร้องเรยีนเรือ่งอะไร แล้ว
ลงลำยมอืชือ่ กจ็บ ซึง่เมือ่เรำท�ำข้อตกลงกบัศนูย์
ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ และจงัหวัด รวมทัง้ล่ำสดุส�ำนกั
คุม้ครองฯของอยักำร เรือ่งปัญหำควำมเดอืดร้อน
ของชำวบ้ำนก็จะได้รบักำรแก้ไข ทัง้นี ้กำรท�ำงำน
ทกุอย่ำงเรำ กต้็องไปรำยงำนประจ�ำปีทีส่ภำผูแ้ทน
รำษฎรและวฒิุสภำให้รับทรำบด้วย”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 397 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย

ผูว่้าฯ กทม.ส่งเสรมิการท่องเท่ียว
ประสานความร่วมมอืกบัทุกฝ่าย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ์ ผู ้ว ่าราชการ
กรงุเทพมหานคร กล่าวภายหลงัเป็นประธาน
ในกิจกรรมผูว่้าฯ สัญจร ส�านกัวฒันธรรม กฬีา 
และการท่องเทีย่ว (สวท.) ว่า เรือ่งการท่องเทีย่ว
มหีลายหน่วยงานเกีย่วข้อง ทัง้หน่วยงานของ 
กทม. ได้แก่ ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการ
ท่องเทีย่ว (สวท.) ส�านกัเทศกจิ (สนท.) ส�านกั
การจราจรและขนส่ง (สจส.) ส�านกัการแพทย์ 
(สนพ.) ส�านักอนามัย (สนอ.) ส�านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ส�านักงาน 
ประชาสัมพันธ ์ (สปส.) ส�านักงานการ 
ต่างประเทศ (สกต.) ส�านกังานเขต และหน่วยงาน 
ภายนอก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กอง 
บัญชาการต�ารวจท่องเที่ยว กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล ส�านักงานตรวจคนเข ้า
เมือง การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
คมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) กระทรวง
มหาดไทย โดย สวท.จะเป็นผูป้ระสานงานกบั
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ดแูลช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว
ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ

ทัง้น้ี กทม.มีซุ้มบรกิารนกัท่องเทีย่ว จ�านวน 
22 จุด กระจายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว ได้
สั่งให้มีการปรับให้อยู่ในสภาพที่ดี พัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และน�าเทคโนโลยดีจิิทลัเข้ามาปรบัใช้ ให้มีคน
อยูป่ระจ�าจุด ในอนาคตจะมกีารปรบัจุดตดิตัง้
เพือ่ให้ตอบโจทย์นกัท่องเทีย่วได้ดขีึน้ โดยจะม ี
ชุดเทศกิจออกตรวจในทุกพื้นที่ที่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยว พร้อมทั้งเร่งจัดระเบียบพื้นที่ที่ 
นกัท่องเทีย่วเยอะ เช่น สขุมุวทิ สลีม โดยเน้น 
เรือ่งความปลอดภยัในกายภาพ ทางเท้าทีเ่ดนิ
ได้ปลอดภัย และดูแลไฟแสงสว่าง พร้อมนี ้
จะประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ อาทิ  
ต�ารวจ กรมการขนส่งทางบก จดัการปัญหาที่ 
จะท�าให้นกัท่องเทีย่วไม่มคีวามมัน่ใจ อาท ิการ
จอดขายของบนถนน รถโดยสารสาธารณะ/
แทก็ซี/่สามล้อโก่งราคาเอาเปรียบนกัท่องเทีย่ว 
จดุจอดรถนกัท่องเทีย่ว ซึง่ก�าลงัอยูใ่นขัน้ตอน 
ของการปรึกษากับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพือ่ด�าเนนิการร่วมกันอย่างจรงิจงั

“จะเห็นได้ว่า กทม.มีทั้งงานอีเวนต์ ที่
ท�าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และงานด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน คือท�าโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ ต้องท�าการ 
พฒันาคู่ขนานกนัไป โดย สวท.จะเป็นหน่วยงาน 
ส�าคัญในการสร้าง Soft Power ให้เข้มแขง็ข้ึน 
รวมถงึสร้างเศรษฐกจิเมอืงให้อยูอ่ย่างยัง่ยนืได้” 

นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า ด้านการพัฒนา
อตุสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meetings, Incentive  
Travel, Conventions, Exhibitions) หัวใจ
จรงิๆ นัน้ เอกชนมบีทบาทเยอะ เพราะเป็น
เจ้าของศนูย์ประชมุ รวมถงึโรงแรมต่างๆ ซึง่
ทาง กทม. ก็ต้องมีการร่วมมือกับภาคเอกชน 
อย่างเข้มแขง็ เพราะมหีน้าทีพ่ฒันาบริบทโดยรอบ 
ให้ปลอดภัย มีการเดินทางที่สะดวก มีทาง 
เดนิเท้าทีด่ ีมพีืน้ทีส่เีขยีว มสีวนสาธารณะ ส่วน
ภาคเอกชนกจ็ะจดัเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น 
สถานทีป่ระชมุ โรงแรม เมือ่เกดิการร่วมมอืกัน
แล้วก็จะท�าให้เมืองเราเหมาะกับไมซ์มากขึ้น 
เป็นเรือ่งทีเ่ราต้องหารอืกบัทางเอกชน ซ่ึงอยูใ่น
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้วย

“หลายอย่างที่ท�าอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งความปลอดภยั แสงสว่าง ท�าพ้ืนทีส่เีขียว  
ท�าสวนสาธารณะ การเดนิทาง ถนน หรอืการพฒันา 
สภาพแวดล้อมให้ดขีึน้ ล้วนเสรมิอตุสาหกรรม 
ไมซ์ ให้คนอยากจะมาเที่ยวหรือมาประชุม 
ในกรงุเทพฯ มากขึน้ นอกจากนี ้เราได้พยายาม
จะปรบัระเบยีบ ขัน้ตอน ในการก่อสร้าง ในการ
ขออนญุาตต่างๆ ให้สะดวกและมคีวามโปร่งใส
มากขึน้” ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร กล่าว

จะเป็นเพราะปากพาไป หรอืท�าจนเคยชนิ ก็
ไม่อาจทราบได้ แต่ท่ีแน่ๆ ปลัดมหาดไทย “นาย 
สทุธพิงษ์ จลุเจรญิ” โดนย่ืนฟ้องต่อศาลอาญาคดี
ทจุริตและประประพฤตมิชิอบกลาง อกีระลอก 
โดยทนายชือ่ดัง “สงกาญ์ อจัฉรยิะทรพัย์” หลงั
ก่อนหน้านีไ้ด้เข้าแจ้งความต่อ สภ.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภเูก็ต มาแล้วรอบหนึง่ 

ทัง้นี ้สบืเนือ่งจากเมือ่วนัที ่27 ธ.ค. 2565 ที่
ผ่านมา นายสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ ปลดักระทรวง
มหาดไทย กล่าวบางช่วงบางตอนขณะร่วมประชมุ
ผ่านระบบวิดโีอคอนเฟอเรนซ์กบัผูบ้รหิารระดบัสงู

ฟ้อง ม.157 ‘ปลดัมหาดไทย’ อกีระลอก
ทนายดงัยนั “คดตีวัอย่างด้อยค่าคนอืน่”

ปลดักระทรวงมหาดไทย ในความผดิตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และความผิดตาม 
พระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระท�าผดิเก่ียวกบั 
คอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14(1) โดยทจุริต
หรือโดยหลอกลวง น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยข้อมลูทีบ่ดิเบอืนหรอืปลอม ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
แค่บางส่วนหรอืข้อมูลอนัเป็นเทจ็ โดยประการที่
น่าจะเกดิความเสยีหายต่อประชาชนและความผดิ
อืน่ทีเ่กีย่วข้อง และหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา 
หลังจากที่ได้แจ้งความไว้กับต�ารวจ สภ.ป่าตอง 
เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

สงกาญ์ อจัฉรยิะทรพัย์ สทุธพิงษ์ จลุเจรญิ

ของกระทรวงมหาดไทยและผูใ้ต้บงัคบับญัชา โดย
ด้อยค่าสถาบนัการศกึษาอืน่ ใช้ค�าไม่สุภาพ แถม
ยังติติงการจัดการปัญหาขยะของ จ.ภูเก็ต โดย
บอกว่าสงสารวิธีคิดเร่ืองการก�าจัดขยะ พร้อม
ขอให้ผูว่้าราชการ จ.ภเูกต็ ถอนตวัออกจากการ
เสนอตวัเป็นเจ้าภาพเอ็กช์โป 2028 เพราะอบัอาย
ชาวต่างชาติ  

ล่าสดุเมือ่วนัที ่ 17 ม.ค. 2566 ทีผ่่านมา นาย
สงกาญ์ อจัฉริยะทรพัย์ หรอืทนายสงกาญ์ ยงัจัด
หนักลยุฟ้องปลดัสิงห์ด�าต่อเน่ือง ต่อศาลอาญาคดี
ทจุรติและประพฤตมิิชอบกลาง ฐานด้อยค่าสถาน
ศึกษา ลัน่ เป็นข้าราชการระดบัสงูควรให้เกยีรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยทนายสงกาญ์ กรรมการ
ปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยตุธิรรม ในฐานะ
ศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ได้
เดินทางมาย่ืนฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบกลาง เพือ่ให้ด�าเนนิคดอีาญากบั

อย่าไปด้อยค่าสถาบันการศึกษา หรือผู้ใต้บังคับ
บญัชา ซึง่เป็นข้าราชการชัน้ผูน้้อยไม่มปีากมีเสียง 
จงึไม่อยากให้เกิดเหตลุกัษณะเช่นนีข้ึน้อกี จงึได้มา
ยืน่ฟ้องต่อศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ
กลาง เพือ่ไม่ให้เป็นเยีย่งอย่างต่อไป 

ทั้งนี้ นายสงกาญ์ ยังได้ขอบคุณ พล.ต.อ. 
ด�ารงศกัดิ ์กติติประภสัร์ ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ  
ทีไ่ด้ให้ความสนใจในคดเีป็นอย่างมาก พร้อมทัง้
ก�าชบัให้พนกังานสอบสวน สภ.ป่าตอง รายงาน
ความคบืหน้าให้ทราบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ทาง
ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง ได้ 
นดัวันฟังค�าส่ังฟ้องอีกครัง้ในเวลา 09.30 น. วนัที่  
31 มกราคมนี้ 

“อยากบอกว่า เรือ่งนีส้�าคญั แล้วความผดิที่
ฟ้องนีเ้ป็นความผดิทีย่อมความกนัไม่ได้ทัง้ส้ิน เมือ่
ยืน่ฟ้องไปแล้วกเ็ป็นดลุยพนิจิของศาล เช่น ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ถ้าศาลเหน็
ว่าเรือ่งนีย้อมความไม่ได้ แม้ว่าโจทย์จะถอนฟ้อง 
ศาลกไ็ม่ยอม เป็นเรือ่งดลุยพนิจิของศาลเลย แล้ว
กเ็รือ่งของ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์กย็อมความไม่ได้ 
อยูแ่ล้ว แล้วกศ็าลอาญาทจุรตินัน้ต้องบอกว่า เป็น

เหมือนท่ีเขาถกูกระท�า มันเจบ็ปวด ผมอยากจะให้
มันเป็นคดีตัวอย่าง ทกุองค์กร ไม่ว่าเอกชนกดี็หรือ
เจ้านายลกูน้องกด็ ีอย่าไปท�ากนั คนเรามศีกัด์ิศรี
ความเป็นมนษุย์เท่าเทยีมกนั ฉะนัน้ อยากให้เป็น
คดีตัวอย่างของการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ทุกๆ หน่วย ไมว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน”

ทนายสงกาญ์ ยังกล่าวถึงการฟ้องร้อง 
ครัง้นีแ้ละการเข้าแจ้งความก่อนหน้านีด้้วยว่า การ 
ฟ้องร้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ตาม
ประมวลอาญามาตรา 157 อนัที ่ 2 การกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(1)  
ดังนั้น เหตุเกิดทั่วราชอาณาจักร แต่คราวนี้ 
ต้นเร่ืองเหตเุกดิท่ีกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร และอ่ืนๆ ทั่วราชอาณาจักร 
เม่ือเร่ิมต้นท่ีกระทรวงมหาดไทย กย็ืน่ฟ้องท่ีศาล
อาญาคดทีจุรติและประพฤตมิิชอบกลาง ส่วนทีไ่ป 
ลงบันทึกประจ�าวนัท่ีสถานีต�ารวจป่าตองภูเกต็น้ัน  
เป็นการทราบทันททีีม่กีารแพร่หลายดงักล่าว 

“คดีนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดีย่ิงของผู้บังคับ
บัญชาระดับสูง อย่าไปด้อยค่ามหาวิทยาลัยอ่ืน
หรือบุคคลใด แม้กระทั่งผู้ด้อยบังคับบัญชาของ
ท่าน คือเราไม่อยากให้ผูบั้งคับบัญชาระดับสูงแบบ
น้ี ท�าแบบน้ีกบัคนอืน่ ผลทางอ้อมคือกบัผูใ้ต้บังคับ
บัญชา เราสงสารเขา เพราะเขาไม่มีปากมีเสียง 
โดยเฉพาะวนัทีเ่รากลบั เราเหน็ผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ทีอ่ยู่ในพืน้ที ่ เขามาบอกว่า เขารูส้กึยินดทีีเ่ราได้

นายกสมาคม อบต.ร้องขอ ก.ก.ถ. 3 ข้อ 
พืน้ท่ีทบัซ้อน/เพิม่ค่าตอบแทน/เงนิโรงเรยีน

ผศ.(พเิศษ) ดร.วรีะศักดิ ์ฮาดดา นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลคลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ในฐานะนายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย และตวัแทน
จากองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ซึง่อยูใ่น
คณะกรรมการปกระจายอ�านาจฯ ได้น�าเสนอ 
3 ประเด็นปัญหาต่อที่ประชุม คณะกรรมการ 
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
(ก.ก.ถ.) ซึ่งมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายก 
รัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่  
12 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อขอให้พิจารณา 
หาทางช่วยเหลอื อบต. ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ 
ปฏบิตัหิน้าที่

ข้อเรยีกร้อง 3 ประเดน็ คอื 1. กรณทีี ่องค์การ 
บริหารส่วนต�าบล (อบต.) หลายแห่ง ได้น�า
งบประมาณเข ้าไปพัฒนาถนนหนทางและ
สาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน แต่อยู่ในพืน้ท่ีทับซ้อนกบัพืน้ทีป่่าไม้
และหน่วยราชการอืน่ๆ ท�าให้ถกูฟ้องร้อง ด�าเนนิ
คดี ในข้อหาบุกรุก 2. ขอให้ ก.ก.ถ.และรัฐบาล
พิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา อบต. ให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ
เทศบาล 3. ขอให้เร่งรดังบประมาณเงนิอดุหนนุ
ด้านการศกึษาและค่าอินเทอร์เนต็ ในปีงบประมาณ 
2566 ให้กบั อบต. โดยด่วน 

 ขอให้แก้ปัญหาจากกรณทีี ่อบต. 
 เข้าไปพฒันาในพืน้ทีท่บัซ้อน

ผศ.(พเิศษ) ดร.วีระศกัดิ ์ เปิดเผยว่า ส�าหรบั
ข้อเรียกร้องในกรณแีรกนัน้ เนือ่งจากว่า ปัจจบุนั
ประชาชนซึ่งอยู ่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. 
จ�านวนมาก ได้เข้าไปอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีของหน่วยงาน 
ราชการต่างๆ เช่นพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่จะเป็น อบต.ในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื หรือ
ป่าเส่ือมโทรม ป่าชายเลนในพืน้ทีภ่าคใต้ ซ่ึงการที่ 
อบต. จะเข้าไปพฒันาถนนหนทางหรอืโครงสร้าง
พืน้ฐานในพืน้ทีข่องหน่วยราชการต่างๆ กต้็องไป
ขออนญุาตหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรม
ทรพัยากรธรณแีละชายฝ่ัง หรอืวดัวาอาราม ซึง่
การจะน�างบประมาณเข้าไปพฒันานัน้ บางครัง้เมือ่ 
อบต. ได้งบประมาณมาแล้ว แต่การขออนญุาตยัง
ด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็ หรอืหมดอายไุปก่อน อบต.

กต้็องไปจดัท�าหรอืของบประมาณใหม่ ท�าให้งบเดมิ
ทีเ่คยได้รบัการอนมุตัมิาแล้ว ต้องตกไป ไม่สามารถ
ด�าเนินการต่อได้ 

“สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหามาโดยตลอด เราจะมี
กระบวนการอย่างไร ทีจ่ะท�าให้การพจิารณาว่า จะ
อนมัุตหิรือไม่อนมุติั ของหน่วยงานต่างๆ รวดเร็ว 
กว่าทีผ่่านมา สิง่ทีส่�าคญัทีสุ่ดกค็อืว่า พ.ร.บ.เกีย่วกับ 
เร่ืองป่าไม้ ใช้กันมานาน 40-50 ปีมาแล้ว ขณะที่
ความเป็นจริงในปัจจุบนั พืน้ทีป่่าไม้ จ�านวนมาก 

ปัญหานัน้ ท�าให้นายก อบต.จ�านวนไม่น้อย ต้อง
ถกู ป.ป.ช. สอบสวน ถูกแจ้งความด�าเนินคดอีาญา 
อย่างเช่นกรณล่ีาสุด เกดิที ่อบต.เขาไม้แก้ว อ.สเิกา 
จ.ตรัง มีถนนสายหนึ่งท่ีประชาชนใช้สัญจรเป็น
ประจ�า แต่พืน้ทีต่รงนัน้เป็นพืน้ทีป่่าชายเลน สภาพ
ถนนทรุดโทรมมาก ประชาชนไปมาไม่สะดวก อบต.
เขาไม้แก้ว จงึได้เข้าไปปรบัปรงุให้ดขีึน้ เมือ่ท�าแล้ว
เสร็จ โดนป่าไม้ไปแจ้งความว่า อบต.บุกรุก ซึ่ง
อบต.เขาไม้แก้วก็ต่อสูด้้วยข้อเทจ็จรงิในเจตนาอนั

อยูแ่ล้วแต่พฒันาไม่ได้ ส่วน อบต.บางแห่งไม่มเีงนิ  
ก็ว่ิงไปของบมาจากส่วนกลาง ได้งบมาแล้วก็ท�า 
ไม่ได้อกีเช่นกนั เพราะหน่วยราชการทีเ่ป็นเจ้าของ
พิน้ท่ีไม่อนญุาตให้เข้าไปด�าเนินการ ประชาชนซึง่ 
เขาใช้ชวิีตประจ�าวัน อยู่กับเส้นทางน้ี กว่า 10-20 ปี 
มาแล้ว กเ็ดอืดร้อน ซ่ึงปัญหาท�านองนีม้เียอะมาก 
แม้แต่ อบต.ทีอ่ยู่ในเขตนคิมพฒันาตนเอง กป็ระสบ
ปัญหาอย่างเดยีวกนั 

“เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น สมาคม อบต.
จงึได้รวบรวมปัญหาทีเ่กดิกบั อบต.หลายๆ จงัหวดั 
ซึง่โดนคดคีวามในท�านองเดยีวกัน และประสานงาน 
กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อหา 
ทางออกทีเ่หมาะสม ซึง่ต่อมาได้มกีารเชิญหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวของมาหารือกัน แต่ผู ้ที่มาร่วมประชุม 

อนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอน
ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอน
บริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะให้แก่ อปท. 
ทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะ ซึง่ม ีร.ศ.ธนพร ศรยีากลู  
เป็นประธานอนุกรรมการฯ ตนเองจึงได้เสนอ
ให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งเรียกประชุม เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาการท�างานของท้องถ่ินใน
พื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
กฏหมายท่ีเกี่ยวกับป่าไม้ เพื่อหาข้อสรุปไปเสนอ
ต่อคณะกรรมการกระจายอ�านาจชุดใหญ่ ให้
ด�าเนินการต่อไป เพราะทุกวันนี้ นายกท้องถิ่น
หลายคนต้องคดีอยูใ่นศาล หรือโดน ป.ป.ช. ชีมู้ล
ความผิดเรื่องทุจริตหรือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
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“ผมยอมรบัว่าเรือ่งน้ี มนัเป็นเร่ืองใหญ่ทีแ่ก้ไข
ยาก แต่เราต้องเริม่พดูคยุกันอย่างจรงิจงั เพราะมัน
เป็นปัญหาความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชนด้วย 
และในฐานะที ่ อบต.มหีน้าทีห่ลกัในการให้บรกิาร
สาธารณะในพืน้ที ่ แต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลอื
พ่ีน้องประชาชนได้ ดังน้ันหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทกุฝ่าย จะต้องหาทางแก้ไขหรอืทางออกทีเ่หมาะสม  
เพราะเป็นปัญหาทีเ่กิดขึน้ทัว่ประเทศ อย่างกรณี
ที่เขาใหญ่ วังน�้าเขียว ก็ยังมีปัญหาคาราคาซัง 
มาจนทกุวนันี”้ 

 ขอเพิม่ค่าตอบผูบ้รหิารและสมาชกิสภา อบต.
 เทยีบเท่าเทศบาล 

ผศ.(พิเศษ) ดร.วีระศักด์ิ กล่าวถึง ประเด็น
ที่ 2 ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
กระจายอ�านาจ ว่า ทางตวัแทน อบต. ได้เสนอ 
ให้ ก.ก.ถ.ช่วยพิจารณาหาทางปรับปรุงค่าตอบ 
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ให้เทียบเท่ากับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู ้บริหารและสมาชิก 
สภาเทศบาล เน่ืองจากก่อนหน้าน้ี ได้มีการปรบัปรงุ
ค่าตอบแทนของเทศบาลมาโดยตลอด ขณะที่ 
ค่าตอบแทนของ อบต.เองไม่มกีารปรบัปรุงมากว่า 
10 ปีแล้ว ซึง่แต่ละครัง้กว่าจะได้มา ก็ต้องมกีาร 
ชมุนมุเรยีกร้องเสยีก่อน เนือ่งจากมกีารกล่าวอ้างว่าการ 
ท�างานของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อบต.เป็นเร่ือง
ความสมัครใจของผู้ที่เข้ามาท�างานเป็นตัวแทน
ของพ่ีน้องประชาชน ไม่ควรคิดถึงเงินตอบแทน 
แต่ท�าไม ส.ส.กดี็ ส.ว.กด็ ี ต่างกอ็าสาสมคัรเข้าไป
ท�างานให้ประชาชนเหมอืนกัน ถ้าไม่คดิถงึเงนิเดอืน 
หรือเงินตอบแทนบ้าง จะท�าได้ไหม เรื่องแบบนี้ 
มนัก็ต้องเท่าเทยีมกนั 

“ทุกวันนี้เทศบาลหลายแห่ง งบประมาณ
ประจ�าปีก็ไม่ได้มากมายนัก แต่ได้ค่าตอบแทน

มากกว่าคน อบต.ตัง้เยอะแยะ อย่าง อบต.ของผมมี 
500 ล้าน กเ็ท่ากันกบัเทศบาลทีม่งีบประมาณน้อย 
หน้าทีรั่บผดิชอบก็ไม่แตกต่างกัน ท�าไมค่าตอบแทน
ห่างกนัมากมาย ดงันัน้ควรจะถงึเวลาแล้วทีจ่ะม ี
การปรับค่าตอบแทนให้กับ อบต.บ้าง เพราะว่า 
ทีไ่ด้รบักนัอยูท่กุวนันี ้ ค่าตอบแทนสมาชกิ อบต. 
7,000 นายก อบต. 10,000 กว่าบาท มนัน้อยกว่า
แรงงานขัน้ต�า่เสยีด้วยซ�า้ ค่าแรงขัน้ต�า่วนัละ 300  
บาท เดือนหน่ึงก็ 9,000 บาทแล้ว อีกท้ังเรื่อง 
ค่าตอบแทนนี ้ทางเทศบาลเขาปรบัไปแล้ว ห่างกนั 
เป็น 2 เท่า เราควรใช้เกณฑ์รายได้ของเทศบาล 
และ อบต.มาปรบัให้เท่าเทยีมกัน รายได้ 50 ล้าน
บาท ได้เท่าไร 100-500 ล้านบาทขึน้ไปได้เท่าไร ซึง่ 
ก็น่าจะเป็นไปได้ เพราะงบประมาณตรงนี้ กรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก็บอกว่า มันมี
เพยีงพอทีจ่ะปรับได้”

 เร่งรดัเงินอดุหนนุการศกึษา 
 เรือ่งอนิเทอร์เนต็โรงเรยีน

ผศ.(พเิศษ) ดร.วีระศกัดิ ์กล่าวอีกว่า ส่วนข้อ
เรียกร้องในเรื่องการเร่งรัดเงินอุดหนุนการศึกษา 
ตอนน้ีเงินอุดหนุนในส่วนของการศึกษา กรม 
ส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ (สถ.) เขาไม่ได้ส่ง
เงนิอดุหนุนมาให้ ทีอุ่ดหนนุมาให้ก็มีแต่เงนิส�าหรบั
จ่ายค่าอนิเตอร์เนต็เท่านัน้เอง และในส่วนนีก้ย็งั 
ไม่ได้ส่งมาให้ กอ็ยากให้ ก.ก.ถ.เร่งรดัให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องช่วยด�าเนินการจ่ายเงินอดุหนนุมาให้เรว็ๆ 
หน่อย เพราะ อบต.ส่วนใหญ่เขามรีายได้น้อย เขา
เดอืดร้อน เหตทุีต้่องแจ้งในทีป่ระชมุคณะกรรมการ
กระจายอ�านาจ กเ็พราะ ก.ก.ถ.เป็นหน่วยงานหลัก
ที่ดูแลเรื่องการกระจายอ�านาจ หากมีมติอะไร 
ออกไปแล้ว ทกุหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินกจ็ะปฏิบตัติาม

“ทีผ่่านมา ผมพอใจมากกบับทบาทของคณะ 
กรรมการกระจายอ�านาจ ซึง่มีผูท้รงคุณวฒุหิลายท่าน 
รวมอยูใ่นคณะกรรมการชดุนี ้เพยีงแต่ว่า ขัน้ตอน
และกระบวนการต่างๆ มีมาก ปัญหาบางอย่าง 
ผ่านเลยมาเป็นเดือน 2 เดือนแล้ว ยังไม่มีข้อ 
ยตุ ิ ขณะทีบ่างปัญหาต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่ง
ด่วน อย่างน้อยคณะกรรมการกระจายอ�านาจเข้า
ประชมุเดอืนละคร้ัง แต่คณะอนุกรรมการฯ ควร
จะต้องประชุมอาทิตย์ละหน่ึงครั้ง เพื่อรวบรวม
ปัญหาน�าเสนอต่อกรรมการชดุใหญ่ ให้พจิารณา
หรืออนุมัติ จะได้ส่งเร่ืองไปยังหน่วยราชการที่
เก่ียวข้อง หรือส่งให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ กจ็ะรวดเรว็ขึน้” นายกสมาคม 
อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวในทีส่ดุ

ผศ.(พเิศษ) ดร.วรีะศกัดิ ์ฮาดดา

“ผมพอใจมากกับบทบาทของคณะ
กรรมการกระจายอ�านาจชุดน้ี เพยีงแต่
ว่า ขบวนการแก้ไขปัญหาให้ท้องถิน่ เรา
จะต้องเร่งท�างานให้มากขึน้ ไม่ใช่ปล่อย
ให้เรือ่งบางอย่าง ผ่านเลยมาเป็นเดอืน 
2 เดอืนแบบนี ้ หลายปัญหาควรจะต้อง
ได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน”

มปีระชาชนเข้าไปปลูกสร้างบ้านอาศยั เป็นชมุชน
เรียบร้อยแล้ว ไม่มีความเป็นป่าหลงเหลืออยู่ มี
แต่หมู่บ้าน ชุมชน พ้ืนทีก่ารเกษตร การทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จะเข้าไปปรับปรุงถนนหนทาง 
หรือระบบสาธารณูปโภค เพื่อแก้ปัญหาความ 
เดอืดร้อนให้ประชาชน ต้องไปขออนญุาตจากกรมป่าไม้ 
ก่อน ซึง่พบว่ากระบวนการพจิารณาใช้ระยะเวลา
นานมาก  อบต.บางแห่งเมื่อเห็นว่าประชาชน
ร้องเรยีนและเดอืดร้อนมากกร็บีเข้าไปปรบัปรงุให้
ก่อน แต่เมือ่ท�าแล้วเสรจ็ ทางหน่วยงานราชการก็
มาบอกว่าคณุท�าไปได้อย่างไร นัน่มันพ้ืนทีข่องเขา 
ท�าไมไม่ขออนญุาตก่อน เขากไ็ปแจ้งความด�าเนนิ
คดอีาญา ข้อหาบกุรกุ”

 ผศ.(พเิศษ) ดร.วรีะศกัดิ ์กล่าวอกีว่า จากกรณี
ที ่ อบต.เข้าไปพฒันาพ้ืนทีค่าบเกีย่วต่างๆ แล้วมี

บรสิทุธ์ิ ซึง่ทัง้ต�ารวจท้ังอยัการเหน็ว่า มีเจตนาท�า
เพือ่ประโยชน์ประชาชน กย็กฟ้องไป แต่วนัดคืีนดี 
ป.ป.ช. มาจากไหนกไ็ม่รู้ ไม่ได้มาดวู่าทีเ่ขาด�าเนนิ
การไปนัน้เพือ่ประโยชน์ของประชาชนหรอืไม่ เหน็
ว่า บกุรกุป๊ับกส็อบสวนเอาผดิเลย อกีทัง้ยงัแจ้งไป
ยงัผู้ว่าราชการจงัหวัด ให้ออกค�าส่ัง ส่งให้นายก 
อบต.เขาไม้แก้ว หยดุปฏบิติัหน้าที ่ภายใน 30 วัน  
โดยทีไ่ม่ได้ดวู่า คดคีวามนีม้คีวามเป็นมาอย่างไร  
ประชาชนได้รบัประโยชน์หรอืไม่ ซึง่ปัญหาท�านองนี ้
เป็นคดคีวามมาแล้วหลายต่อหลายคด ี เพราะว่า
พืน้ทีมั่นทบัซ้อนอยูใ่นส่วนราชการอืน่ 

อบต.ในจังหวัดเชียงใหม่ บางแห่งมีงบ
ประมาณปีละกว่าหลายร้อยล้านบาท แต่ไม่
สามารถน�าเงินไปพฒันาถนนหนทางให้ประชาชน
ได้ เพราะตรงนัน้ เป็นพืน้ทีป่่าไม้แทบทัง้หมด มเีงนิ

ส่วนมากเป็นเพยีงผูอ้�านวยการทีด่แูลเรือ่งกฎหมาย 
ไม่ใช่คนที่จะมีอ�านาจแก้ไขหรือตัดสินใจอะไรได้ 
เพราะประเด็นน้ีเป็นเรื่องระดับชาติ เน่ืองจาก 
กฎหมายป่าไม้ ใช้มา 40-50 ปีแล้ว ควรต้องผลักดัน 
ให้มีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งคนที่แก้ไขเรื่องเช่นนี้ 
น่าจะต้องเป็นระดบัปลดักระทรวง หรอือธิบด ีซึง่ 
สามารถน�าเสนอไปถึงรัฐบาล หรือส่งต่อไปยัง 
สภาผูแ้ทนราษฎร เพราะเป็นเรือ่งใหญ่ระดบันโยบาย”

ผศ.(พิเศษ) ดร.วีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อ
ไม่มีอะไรคืบหน้า จึงได้น�าปัญหาดังกล่าวไป
เสนอต่อคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) โดยขอ
ให้ ก.ก.ถ.พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการข้ึนมา
ใหม่คณะหนึ่ง แต่ถูกแย้งว่าคณะอนุกรรมการ
ที่จะรับปัญหาเรื่องท�านองนี้มีอยู่แล้ว คือคณะ

ทนายสงกาญ์ ระบวุ่า เม่ือวนัที ่27 ธนัวาคม 
2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้กล่าวในที่ประชุมผ่านระบบวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ์กบัผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวง
มหาดไทย แล้วกล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชา ดัง
ปรากฏตามคลิปซึ่งมีการแชร์ผ่านส่ือออนไลน์  
และมข้ีอความบางช่วงบางตอน แสดงถึงค�าพดู
ที่มีการด้อยค่าสถาบันการศึกษาของข้าราชการ
ท่านหนึ่ง อันเป็นการบิดเบือนโดยประการที่น่า
จะเกดิความเสยีหายต่อข้าฯ และท�าให้บคุคลทัว่ไป
เข้าใจว่า ผูใ้ดจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัแห่ง
นัน้ ไม่มคีณุค่าหรอืไม่มคีณุภาพ ท�าให้ขาดความ
เชือ่มัน่ หรอืการยอมรบัจากบคุคล หรอืนติบุิคคล 
หรอืหน่วยงานภาครฐั หรอืเอกชน อนัเป็นเหตใุห้
ได้รบัความเสียหายต่อส่วนตวั และมหาวิทยาลยั 

โดยนายสงกาญ์ กล่าวด้วยว่า การเข้าร้องทกุข์
กล่าวโทษในครัง้นี ้ เพือ่เตอืนข้าราชการระดบัสงู

ชชัชาต ิสทิธพินัธ์ุ

ระบบไต่สวน แต่อยากจะน�าเรียนแจ้งทางปลัด
กระทรวงมหาดไทยว่า คดนีีเ้ป็นคดตีวัอย่างอย่าง 
ยิง่ รวมท้ังข้าราชการกระทรวงอืน่ๆ อย่าไปด้อยค่า 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา มหาวทิยาลยัอืน่ หรอืบคุคลใด 
เพราะว่าคนเรามคีณุค่าความเป็นมนษุย์เท่าเทียม
กนั” ทนายสงกาญ์ กล่าว พร้อมบอกต่ออีกว่า

“เราแถลงศาลแล้วว่า ให้ส่งไปที่กระทรวง
มหาดไทย อยากจะให้ท่านแสดงสปิรติมากกว่าน้ี 
แล้วก็อยากจะให้ท่านยื่นสัตยาบันกับผู้ใต้บังคับ
บญัชาทัว่ประเทศ แล้วกห็น่วยงานอ่ืนๆ อย่าไป
ท�าแบบนีเ้ดด็ขาด วนัหนึง่วนัใด ถ้าเราถกูกระท�า

ด�าเนินการบางส่วนไป แกกร็ะงบัยบัยัง้ไว้ ซ่ึงท่ี
ผ่านมาหลายส่วน ผูบ้งัคบับญัชาทีม่กัจะด้อยค่า
ลกูน้องแต่ไม่ได้น�าเข้าสู่คอมพิวเตอร์ในลกัษณะน้ี” 

“คือเราสงสาร แล้วมันกก็ลายเป็นประเพณี 
และทีน่่าตกใจคอื เหตกุารณ์แบบน้ีเกดิกบัลกูน้อง
บ่อยมาก เพียงแต่ว่า เขาไม่มีปากมีเสียง แล้ว
เผอิญมาโดนเราพอดี ทีไปด้อยค่าศิษย์เก่าของ
มหาวทิยาลยัสยาม และอกีหลายๆ มหาวทิยาลยั
ที่มีการพูดถึงคณะใดคณะหนึ่งในลักษณะว่า 
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรไม่มีคุณภาพ มันด้อยค่า
เขานะครบั” ทนายดงักล่าวในทีสุ่ด

“ผมอยากจะให้มันเป็นคดีตัวอย่าง ของทุก
องค์กร ไม่ว่ารฐัหรอืเอกชนก็ดี หรือเจ้านายลกูน้อง 
กด็ ีอย่าไปท�ากนั คนเรามีศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์
เท่าเทยีมกนั”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 397 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566สงัคม/ซบุซบิ4 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

อปท.นิวส์ ฉบบัประจ�าวนัท่ี  1 ก.พ.- 15 ก.พ. 2566  แม้คล่ืนลมการเมอืงจะเข้มข้นขึน้ในช่วงปลาย
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากการเปิดอภปิรายทัว่ไปตามมาตรา 152 เพ่ือซกัถามข้อเท็จจรงิ  
แบบไม่ลงมติ ในวนัท่ี 15-16 ก.พ.นี ้จนก่อให้เกดิกระแสข่าวอาจมกีารยบุสภาเกดิขึน้ก่อนหมดวาระของสภาฯ  
ชดุนีใ้นวนัท่ี 23 ม.ีค. 2566 และนัน่เองได้กลายเป็นมหกรรมการเคลือ่นไหวโยกย้ายสงักดัของเหล่านกัการเมอืง 
น้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนกัการเมืองในระดบัชาตหิรือ ส.ส. กระทัง่นกัการเมอืงในระดบัท้องถ่ิน  จบัตา 
ภาคอีสานตอนล่าง ภาพรวมความนิยมพรรคการเมืองยังคงเหมือนเดิม เป็นการขับเค่ียวชิงชัยของ  
3 พรรคการเมือง เพือ่ไทย ภมูใิจไทย พลงัประชารฐั  นครราชสมีา จังหวดัทีจ่ะม ีส.ส. มากทีส่ดุในภมูภิาค 16 เก้าอ้ี  
16 เขตเลอืกต้ัง เมือ่เลือกต้ังปี 62 (14 เก้าอี)้ พลงัประชารัฐ กวาด ส.ส. มากทีส่ดุ 6 เก้าอี ้เพ่ือไทย 4 ภูมใิจไทย 3 
และชาตพิฒันา โดยศกึคร้ังน้ี  “วรัิช รัตนเศรษฐ” หน.ทมีพลังประชารัฐ ขับเคีย่วกับ “ประเสรฐิ จนัทรรวง
ทอง” เลขาฯ เพือ่ไทย ทีไ่ด้ “วีรศกัดิ ์หวงัศุภกจิโกศล” รมช.คมนาคม ทีล่าออกจากกรรมการบรหิารภมูใิจ
ไทยเข้ามาเป็นแรงหนนุ พร้อมน�า 3 ส.ส. ในสังกดัย้ายมาซบเพือ่ไทยด้วย  แต่กระนัน้กไ็ม่ประมาท พรรค
ชาตพัิฒนากล้า ทีม่ ี“กรณ์ จาตกิวณิช” หวัหน้าพรรค จบัมอื “สวุจัน์ ลปิตพัลลภ” ส่งน้องชาย “เทวญั ลิ
ปตพัลลภ” ลงเขต 1  บรุรัีมย์ พืน้ที ่“กลุม่เพือ่นเนวนิ” เลอืกตัง้ปี 62 ทัง้ 8 เขต ภมูใิจไทยกวาดเรียบ 
มาคราวนีเ้พ่ิมเป็น 9 เขตเลอืกตัง้ กน่็าจะกวาดเรียบเหมือนเดมิ  สรุนิทร์ เมอืงช้าง จากเดมิ 7 เขต เป็น 
8 เขตเลอืกต้ัง ทีน่่าจับตามองครัง้นี ้ยงัคงเป็นการชงิเก้าอี ้ส.ส. ระหว่าง เพือ่ไทย กบั ภมูใิจไทย เพียง 2 พรรค  

 ส่วนที ่ศรีสะเกษ จากเดมิ 8 เขต เพิม่เป็น 9 เขต ทีค่กึคักก ็2 พรรคการเมอืงใหญ่ เพ่ือไทยกับภมูใิจไทย  
 อบุลราชธาน ีพืน้ท่ีคนเสือ้แดง เพือ่ไทย “เกรยีง กลัป์ตนินัท์” รองหวัหน้าพรรค น�าทมี 10 ทีน่ัง่ น่า

จะกวาด 8-9 ทีน่ัง่ ขณะท่ี ภมิูใจไทย ได้ “อสิสระ สมชัย” ทีย้่ายจากประชาธปัิตย์ อาจเข้ามาเป็นตวัแทรก  

 ชยัภมู ิเลอืกตัง้ปี 62 ขบัเคีย่วกนั 2 พรรคการเมือง ใน 6 เขตเลอืกตัง้ เพ่ือไทย กวาดไป 4 พลงัประชารัฐ  
ได้ไป 2 เลอืกตัง้ครัง้ใหม่ ยากทีพ่รรคการเมอืงอืน่จะมาเจาะไปได้ ส่วนท่ีอ�านาจเจริญ มี 2 เขตเลอืกตัง้ เจ้าของ
พืน้ท่ีนีเ้ป็นของเพือ่ไทยทัง้ 2 เขต และ ยโสธร พืน้ทีเ่พือ่ไทย แชมป์เก่าทัง้ 3 เขตเลอืกต้ัง แต่ยงัอบุไม่เผย 
ว่าทีผู่ส้มคัรทีจ่ะลงชงิชยัครัง้นี ้  หนัมาดนูกัการเมอืงท้องถิน่กนับ้าง ฮือฮาเม่ือ “หนึง่-ณฐัธดิา เกยีรตพิฒันาชยั”  
รองประธานสภา อบจ.ปทุมธานี ล�าดับที่ 1 เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เตรียมลงชิงชัย 
อย่างไม่ต้องสงสยั  พรรคก้าวไกล ส่ง “สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพนัธ์” อดตีผู้สมัครนายก อบจ.ระยอง 
ของกลุม่ก้าวหน้า ลงชงิชยั ส.ส.ระยอง เขต 5  ทีส่ระแก้ว “ขวัญเรอืน เทยีนทอง” ไขก๊อกต�าแหน่ง
นายก อบจ.สระแก้ว เตรยีมลงชงิเก้าอี ้ส.ส.สระแก้ว เขต 1 แทน “ฐานิสร์ เทยีนทอง” บตุรชาย  
อดีต รมช.มหาดไทย สังกัดพลังประชารัฐ  ส่วนที่ ตาก “ชิงชัย ก่อประภากิจ”  
อดตีนายก อบจ.ตาก แชมป์ 3 สมยั (12 ปี) เตรียมลงสนามสมัคร ส.ส.ตาก เขต 3 พลงัประชารัฐ  

 ลงใต้มาทีส่งขลา “ชยัวฒิุ ผ่องแผ้ว” รองนายก อบจ.สงขลา ลาออกจากต�าแหน่งแล้ว เพ่ือ

เตรียมลง ส.ส. สงขลา เขต 4  
สีเส้ือเดมิประชาธปัิตย์   

หันมาดูจ�านวนประชากร
ไทยกันบ้างเม่ือล่าสุด ราช
กิจจานุเบกษา เพิ่งเผยแพร ่
ประกาศส�านักทะเบียนกลาง 
เร่ือง จ�านวนราษฎรทั่วราช
อาณาจักร ตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 โดยทัว่ประเทศ 
ไทยมีจ�านวนประชากรรวม
ทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็น

สัญชาตไิทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญงิ 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสญัชาตไิทย 
จ�านวน 983,994 คน และเม่ือแยกเป็นรายจงัหวดัพบว่า พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร (กทม.) มปีระชากรมากทีส่ดุ
ในประเทศ รวมจ�านวน 5,494,932 คน ส่วนจงัหวัดทีมี่ประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบยีนราษฎร 
ได้แก่ จงัหวดัสมุทรสงคราม มีจ�านวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร 189,453 คน ส�าหรบัจงัหวัดทีม่จี�านวน
ประชากรเกนิกว่า 1 ล้านคน มี 21 จงัหวดั ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 2. ขอนแก่น 3. ชลบรุ ี4. ชยัภมิู  
5. เชยีงราย 6. เชยีงใหม่ 7. นครราชสีมา 8. นครศรีธรรมราช 9. นครสวรรค์ 10. นนทบรุ ี11. บรุรีมัย์  
12. ปทมุธานี 13. ร้อยเอด็ 14. ศรีสะเกษ 15. สกลนคร 16. สงขลา 17. สมุทรปราการ 18. สรุาษฎร์ธานี 

19. สุรินทร์ 20.อดุรธาน ีและ 21. อบุลราชธานี

 อบจ.สงขลาแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ไพเจน มากสวุรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานกล่าว

เปิดโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด “กจิกรรม วยัใส  
ห่างไกลยาเสพตดิ” รุน่ที ่ 2 ณ โรงเรยีนรตัภูมิวทิยา อ.รตัภูมิ 
จ.สงขลา โดยมี เกษม หวันอาหลี ผอ.โรงเรียนรัตภูมิวิทยา  
กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียน
รตัภมูวิทิยา อ.รตัภมิู จ.สงขลา เข้าร่วมอบรม

 อบจ.นราธวิาสประชมุหารือหน่วยราชการ
กเูซง็ ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส จดัประชมุหารือ

ข้อราชการแบบบรูณาการของหน่วยงานราชการใน จ.นราธวิาส  
โดยมี สนั่น พงษ์อักษร ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนราธิวาส  
คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส 
คณะนายอ�าเภอ ตลอดจนหวัหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมกจิกรรม 

 อบจ.เชยีงราย สร้างฝายมีชวีติ “ล�าห้วยป่าแฮด”
อทติาธร วนัไชยธนวงค์ นายก อบจ.เชียงราย มอบหมายให้ 

สมนกึ ใจจักร์ เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิด
โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง/อทุกภยั ล�าห้วยป่าแฮด 
หรอืโครงการฝายมีชวิีต โดยมี กิตตินนัท์ รู้พอ ผญบ.บ้านโจ้โก้  
ม.5 ต.ตบัเต่า อ.เทงิ จ.เชยีงราย เป็นผูก้ล่าวรายงานวตัถปุระสงค์ 
มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

 วิรชั รัตนเศรษฐประเสริฐ จนัทรรวงทองพล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา  กรณ์ จาติกวณิชวีรศักด์ิ หวังศุภกิจโกศล

 อวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ กับ วทิวสั ชยัภาคภมิู

เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า เน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2566

 ผูอ้�านวยการ NDI สนง.ใหญ่ เข้าพบเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า
วิทวัส ชัยภาคภมู ิเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า พร้อมคณะผูบ้ริหาร ให้การต้อนรบั Mr. 

Manpreet Singh Anand ผูอ้�านวยการโครงการภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก ประจ�าส�านกังานใหญ่ 
สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย (NDI)  ณ กรงุวอชิงตนั ด.ีซ.ี สหรฐัอเมรกิา และ Mr. Edmond 
Efendija ผูอ้�านวยการประจ�าส�านกังานประเทศไทย โดยได้มกีารแลกเปลีย่นหารอืความร่วมมือ 
ทางวิชาการในอนาคต ประเดน็การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 อวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ กบั สนัน่ องัอบุลกลุ 

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2566

 TPIPP คว้ารางวลั The Global Economics Award 2022
ภากร เลีย่วไพรตัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ ดร.ปรกฤษฏ์ เลีย่วไพรัตน์ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน เป็นตวัแทน บมจ.ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ หรอื TPIPP รบัรางวลั 
ในสาขา Best Product Innovations for Sustainable Development หรอื บรษิทัทีม่นีวตักรรม 
ล�า้สมยัเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืจากงาน The Global Economics Awards 2022 ซ่ึงจดัขึน้
โดย The Global Economics นติยสารด้านการเงินชัน้น�าของสหราชอาณาจักร

 BAM ต้อนรบั ธนาคารแห่ง สปป.ลาว-ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน 
บณัฑติ อนนัตมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ 

หรอื BAM พร้อมคณะผูบ้รหิารให้การต้อนรบั ธนาคารแห่ง สปป.ลาว และธนาคารการค้า 
ต่างประเทศลาว มหาชน (BCEL) ในโอกาสเย่ียมชมบริษทัฯ เพือ่ศึกษาดงูาน แลกเปล่ียน 
ความรู ้และประสบการณ์ท�างานระหว่างกนั ณ BAM ส�านกังานใหญ่

 อวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบริหาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ กบั สรุนิทร์ ชลพฒันา 

อธบิดีผู้พพิากษาศาลอาญาพระโขนง เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2566

 บางจากฯ รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 
นพชัย นตุสติ ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นผู้แทน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรช่ัน รับรางวลั

นวตักรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2022) ระดบั 
Silver Award จากโครงการ “BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer” โดย ดร.สุเมธ  
ตนัตเิวชกลุ เลขาธิการมลูนธิชิยัพฒันา เป็นผูม้อบรางวลั ในงาน Thailand HR Day 2022 จดัโดยสถาบนั
เพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ(FTPI) คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
และ สถาบนัพฒันาวชิาชีพทรัพยากรบคุคล สมาคมการจัดการงานบคุคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

 ทช.จัดประชมุคณะกรรมการภายใต้ความร่วมมอื Ocean for Life
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) โดยกองจดัการชมุชนชายฝ่ังและเครอืข่าย (กจช.) 

ประชมุคณะกรรมการอ�านวยการและคณะท�างาน ภายใต้ MOU การอนรุกัษ์ทะเลเพือ่ชวีติ 
(Ocean for Life) ระหว่างกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) และ บมจ. ปตท.ส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลยีม (ปตท.สผ.) โดย อรรถพล เจรญิชนัษา อธิบด ีทช.เป็นประธานการประชมุ 
ร่วมกบั ชยงค์ บรสุิทธิส์วสัดิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่งานกลยทุธ์และการเตบิโตอย่าง
ยัง่ยืน ปตท.สผ.

 คปภ.-สรพ. MOU ยกระดบัคณุภาพชวิีต ปชช.ด้านประกนัภยั 
ดร.สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภยั 

ร่วมกบัสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรอื สรพ.โดย พญ.ปิยวรรณ 
ลิม้ปัญญาเลิศ ผู้อ�านวยการ สรพ. ร่วมลงนาม MOU เพือ่หาแนวทางร่วมกนัในการขบัเคลือ่น
ระบบประกนัภยั ควบคู่ไปกับการยกระดบัมาตรฐานและคณุภาพการให้บรกิารของสถานพยาบาล 
ให้ประชาชนได้รบับรกิารด้านการรักษาพยาบาลทีด่ ี มคุีณภาพ ปลอดภยั และผ่านมาตรฐาน 
การรบัรองกระบวนการคุณภาพ (Healthcare Accreditation : HA)
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บังคับแล้วระเบียบ จนท.รฐั รบัเงิน/ของขวัญ
เพิม่สินทรพัย์ดิจทัิล-ระบุมูลค่าของ 3,000 บาท

ป.ป.ช.+ส.ส.+ส.ว. MOU ปราบโกง
หวังสร้างภาพโปร่งใส-มีคุณธรรม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า เมือ่วนัที ่13 ม.ค. 66  
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบส�านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2565 ซึง่ได้ยกเลกิและ 
ปรบัปรงุระเบยีบฯ ฉบบัเดมิ พ.ศ. 2544 เพือ่ให้เป็น 
แนวทางปฏิบัติ ในการให ้หรือรับของขวัญ 
ของเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนั 
การทจุรติและประพฤตมิิชอบในรูปแบบต่างๆ รวมถงึ 
กระท�าการอนัเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ 
ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ ตลอดจนกฎหมาย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) กบั ส�านักงาน
เลขาธกิารวฒิุสภา และส�านกังานเลขาธกิารสภา 
ผูแ้ทนราษฎร ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ฉบบัท่ี 2 
ต่อเน่ืองจากฉบบัที ่1 ปีงบประมาณ 2564 อนัส่งผล 
ให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส�านักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ได้รบัผลการประเมนิ 
คะแนนคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครฐั (ITA) ระดบั AA ซึง่ถอืเป็น
หน่วยงานทีไ่ด้รบัคะแนนการประเมนิในระดบัสูง
ของประเทศไทย

โดยพิธี MOU ครั้งนี้  มี พล.ต.อ.วัชรพล 
ประสารราชกจิ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นาย
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายพรเพชร  
วิชิตชลชัย ประธานวฒุสิภา ร่วมกนัเป็นสกัขีพยาน
ในการลงนามความร่วมมอื 3 ส�านกังาน ซึง่จะมผีล
บังคบัใช้ระยะเวลา 5 ปี เพ่ือยกระดับการป้องกนั

น.ส.ไตรศลีุ กล่าวว่า ส�าหรับ “ของขวัญ” ท่ีก�าหนด
ตามระเบยีบฯ นัน้ ใกล้เคยีงกับระเบยีบเดมินัน่คอื 
เงินหรือทรัพย์สินทีใ่ห้แก่กันเพือ่อธัยาศยัไมตร ีให้
เป็นรางวลั ให้โดยเสน่หา ให้เพ่ือการสงเคราะห์
หรือให้เป็นสนิน�า้ใจ และให้หมายรวมถึงประโยชน์
อืน่ใดอนัอาจค�านวณเป็นเงนิได้ เช่น การให้สทิธิ
พเิศษซึง่ไม่ใช่เป็นสทิธิทีจ่ดัไว้ส�าหรบับคุคลทัว่ไป 
ในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับ
บรกิาร หรือการได้รบัการฝึกอบรม หรอืการได้รบั 
ความบันเทงิ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการ 
เดนิทาง หรอืการท่องเทีย่ว ค่าทีพ่กั ค่าอาหาร หรอื 
ส่ิงอืน่ใด ในลักษณะเดยีวกัน รวมถึงการให้บตัร ตัว๋  
หรอืหลกัฐานอ่ืนใด การช�าระเงินให้ล่วงหน้าหรือ
การคนืเงนิหรือสิง่ของให้ภายหลงั

นอกจากนี้ ได้เพิ่มบทนิยามของทรัพย์สิน 
ทีใ่ห้เป็นของขวัญ นอกจากจะหมายถึงทรพัย์สนิ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว 
ให้หมายความรวมถงึทรพัย์สนิตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัด้วย น.ส.ไตรศลุี  
กล่าวว่า ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการให้ของขวัญ
หรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบฯ จะถือว่า 

ที่เกี่ยวข้อง โดยระเบียบฯ ใหม่จะมีผลตั้งแต ่
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา หรอื 
มผีลต้ังแต่วนัที ่14 ม.ค. 66 เป็นต้นไป 

ส�าหรับสาระส�าคัญได้ก�าหนดห้ามไม่ให ้
เจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืบคุคลในครอบครัวให้หรือรับ
ของขวญัระหว่างผูบ้งัคับบญัชา ผูใ้นบงัคับบญัชา 
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาหรือ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัด้วยกัน ตลอดจนห้ามไม่ให้บุคคล
ข้างต้นรบัของขวัญจากผูท่ี้เกีย่วข้องกบัการปฏบิตัิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น เว้นแต่เป็นการ
ให้หรอืรบัตามปกตปิระเพณีนยิม ซึง่มีราคาหรือ
มลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท จากผูใ้ห้แต่ละคนและ
แต่ละโอกาส หรือตามที่คณะกรรมการ ปปช. 
ก�าหนดไว้ ทัง้นี ้ระเบียบฯ ได้ก�าหนดบทนยิามของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงข้าราชการ พนักงาน 
ลกูจ้าง หรอืผูป้ฏบิตังิานอืน่ ในหน่วยงานของรฐั 

ส่วนบุคคลในครอบครวั ให้หมายความถงึ คู่
สมรส บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสอนัถอืว่าเป็นคูส่มรสตามทีค่ณะ
กรรมการ ปปช. ก�าหนดไว้ บตุร บตุรบญุธรรม 
ผูร้บับตุรบญุธรรม บิดา มารดา และพีน้่องร่วม
บดิามารดา หรอืร่วมบดิาหรือร่วมมารดาเดียวกนั 

และต่อต้านทจุริต มส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุให้
ประเทศไทยใสสะอาด ร่วมสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนต่อ
การทุจริต และสนับสนุนการขับเคลื่อนการยก
ระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ หรอื CPI ของ
ประเทศไทยให้อยูใ่นอันดบั 1 ใน 43 หรอืได้คะแนน
ไม่ต�า่กว่า 57 คะแนนภายในปี 2570

ทั้งนี้ เจตนารมณ์และความตั้งใจเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในสาระส�าคัญ 5 ประการ ของ
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเลขาธิการสภา 
ผู้แทนราษฎร 1. เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุน เผยแพร่ 
และประสานให้เกดิการเสรมิสร้างทศันคต ิค่านยิม 
ในความซือ่สัตย์สจุรติ ให้กบับุคลากร 2. เพือ่สร้าง
เครือข่ายป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในกลุ่ม
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมอืง ข้าราชการรฐัสภาสามญั บุคลากร 
ในสังกัด ให้มีกระบวนการเสริมสร้างบทบาท 
ในการเฝ้าระวงั และมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ 
ต่อต้านการทจุรติทกุรูปแบบ 3. เพ่ือขบัเคล่ือนตามแผน 

ราชการจ�าเป็นและเร่งด่วนจรงิๆ ซึง่การอนุญาตให้ 
น�ารถส่วนกลางไปเกบ็รักษาทีอ่ืน่เป็นการช่ัวคราว 
เนือ่งมาจากไม่มสีถานทีเ่กบ็รกัษาปลอดภยัเพยีง
พอ ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา
รถส่วนกลางจดัท�ารายงานขออนญุาตพร้อมด้วย 
เหตผุลความจ�าเป็นและรายละเอยีดของสถานท่ี 
ท่ีจะน�ารถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้
เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า มคีวามปลอดภยัเพยีงพอ 
เสนอประกอบการพจิารณาของผูม้อี�านาจอนญุาต 
ด้วยทุกครัง้  

ในกรณทีีเ่กดิการสญูหายหรอืเสยีหายขึน้กบั
รถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาทีอ่ืน่เป็นการ
ชัว่คราว ซึง่หมายถงึว่า ได้รบัอนญุาตแล้วนะครบั 
ผูเ้กบ็รกัษาต้องรบัผดิชอบชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เว้นแต่จะพิสูจน์ 
ได้ว่า ได้ใช้ความระมดัระวงัดแูลรกัษาเยีย่งวญิญูชูน 
จะพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนแล้ว และ 
การสญูหายหรอืเสยีหายนัน้ มไิด้เกดิขึน้จากความ
ประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้กบ็รกัษา แต่
หากการสูญหายหรอืเสยีหายนัน้เกิดขึน้ เน่ืองจาก

การเกบ็รกัษารถราชการ

วัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ วันนี้ข่าว
บ้านเมืองเรามักเกี่ยวพันกับราชการ 

กันมากครับ โดยเฉพาะการท�าหน้าที่ของ 
หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรม คือส�านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาติที่มีผลกระทบกับความรู้สึก
ของผู้คน ไม่ว่าเรือ่งคนจนีสีเทาทีเ่ข้ามาท�ามา
หากนิเรือ่งผดิกฎหมายในเมอืงไทย มาล่าสดุ
เร่ืองต�ารวจท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวจีนผ่าน
ช่องตรวจคนเข้าเมืองโดยสะดวก แล้วยังใช้
รถราชการน�านักท่องเที่ยวเข้าโรงแรมที่พัก
เหมอืนรบับคุคลส�าคญัจนหน่วยงานต้องแก้ตวั
จ้าละหวั่น ดูกันต่อครับว่าเจ้าหน้าที่คนไหน
หน่วยไหนจะโดนลงโทษอย่างไร ก็อย่าเป็น
มวยล้มก่อนนะครบั 

มาว่าเรือ่งการใช้รถราชการกนัต่อนะครบั 
ตอนท่ีแล้วพูดถึงระเบียบการใช้รถส่วนกลาง 
คราวนี้มาบอกเล่าถึงเร่ืองการเก็บรักษารถ
ราชการ ถ้าเป็นรถประจ�าต�าแหน่งให้อยู่ใน 

ไม่น้อยกว่า 6 ปี และรถส่วนกลางซึ่งมีอายุ
การใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้ถอืเป็น
เกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทน
คันเก่าได้ เร่ืองน้ีกเ็ป็นช่องทางหน่ึงทีห่น่วยงาน 
ราชการมกัจะใช้เป็นช่องทางหารถใหม่มาใช้กนั 
ในลักษณะจ�าหน่ายทดแทน ทั้งที่สภาพรถ 
ยงัด ีเมือ่ขายทอดตลาดกม็กัขายกนัเองหรือไม่
กข็ายให้พรรคพวกไปใช้หรอืขายต่อกนั เร่ืองน้ี
ยงัมข้ีอยกเว้นอกีว่า ถ้ารถประจ�าต�าแหน่งหรือ
รถส่วนกลางที่ได้รับความเสียหายต้องเสียค่า
ซ่อมสูงหรือประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มกับค่า
ซ่อม หรือเม่ือซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพทีใ่ช้การ
ได้โดยปลอดภัย หรือรถประจ�าต�าแหน่งหรือ
รถส่วนกลางทีส่ามารถแลกเปลีย่นกบัรถยนต์
ใหม่ขนาดและประเภทเดียวกันได้โดยไม่เพิ่ม
ราคา กไ็ม่อยูใ่นบังคบัของระยะเวลาโดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน่ทีจ่ะพจิารณา
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

แต่ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับกับรถรับรอง 
นะครับ ยงัไม่จบครับ คงต้องไปต่อตอนหน้าอกี 
จะได้เล่าเรือ่งที ่ป.ป.ช.ชีม้ลูเรือ่งการใช้รถหลวง 
นะครับ

ความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ด�ารง 
ต�าแหน่งน้ันเองครับ คอืใครใช้ใครรกัษา ถ้าเป็นการ 
เกบ็รักษารถส่วนกลาง รถรบัรอง ให้อยู่ในความ
ควบคมุและความรบัผดิชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเก็บรักษาในสถานท่ีเก็บหรือ
บรเิวณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เรื่องนี้ละครับท่ีมีการร้องเรียนกันมาก ที่มี
เรือ่งพนกังานท้องถิน่ระดบับรหิาร เอาตัง้แต่นายก
ท้องถิน่หรอืรองนายก หรอืปลดั หรอืแม้กระทัง่
หวัหน้ากองหัวหน้าฝ่ายทัง้หลายในท้องถิน่ทีม่รีถ
ส่วนกลางใช้ในงานของกองหรือฝ่ายตัวเอง แต่
กลบัเอารถส่วนกลางไปใช้เสมอืนรถส่วนตวั เอา
ไปเกบ็ทีบ้่านบ้างหรอืใช้เหมอืนรถประจ�าต�าแหน่ง
ตวัเองบ้าง จะเล่าให้ฟังต่อไป 

ส�าหรับรถส่วนกลางนั้นนะครับ ผู้บริหาร 
ท้องถิน่หรอืผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจจากผูบ้รหิารท้องถิน่ 
จะพิจารณาอนุญาตให้น�ารถไปเก็บรักษาท่ีอื่น
เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้ต้องมี 
สองทางคอื องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น้ัน ไม่มี
สถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือต้องมี 

การน�าไปใช้ในการอืน่ ให้ผู้อืน่ใช้หรอืน�าไปเกบ็ไว้ 
ณ ทีท่ีม่ไิด้รบัอนญุาต ผูเ้กบ็รกัษาต้องรบัผิดชอบ
ทกุกรณ ีแม้ว่าจะเกดิด้วยเหตุสดุวสิยั เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่า ถงึอย่างไรความสูญหายหรือเสียหาย
กจ็ะเกดิแก่รถส่วนกลางคนันัน้ 

สมยัผูเ้ขยีนยังเป็นข้าราชการตัวเลก็ๆ เคยไป
สอบสวนเร่ืองการใช้รถส่วนกลางของหน่วยงาน
หนึง่ ปรากฏว่า หัวหน้าหน่วยงานระดบัอ�าเภอ
แกเอารถส่วนกลางไปกลบัจากบ้านพกัไปทีท่�างาน 
จากที่ท�างานไปบ้านพักโดยตลอด ปรากฎว่า มี
อยูคื่นหนึง่แกไปดืม่ไปเทีย่วตามคาราโอเกะ คร้ัน
เมาได้ที่ก็พานักร้องไปส่งบ้าน ยังส่งไม่ถึงบ้าน 
ไปชนต้นไม้ข้างทางรถพังไปเยอะ แกกท็�ารายงาน
ผู้บังคับบัญชาอ้างว่าไปราชการประสบอุบัติเหต ุ
กเ็อาเงนิหลวงไปซ่อมครับ ต่อมาลกูน้องร้องเรียน
แกเรื่องนี้ขึ้นมา ถูกสอบวินัยไม่พอยังต้องจ่าย
ค่าซ่อมรถคนืหลวงอกี เมือ่ก่อนอาจเป็นแค่วนิยั 
เดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึน้เผลอๆ จะโดน
อาญาด้วยครบั 

มาเรื่องการเบิกน�้ามันเชื้อเพลิงอีก การเบิก
จ่ายค่าน�า้มันเช้ือเพลิงส�าหรับรถยนต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นก�าหนดปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย
ให้รถยนต์แต่ละคนัไว้ ทัง้นี ้ให้ถอืตามสภาพและ
ขนาดรถยนต์นัน้ๆ รถส่วนกลางและรถรบัรอง ให้
เบิกจ่ายค่าน�้ามันเชื้อเพลิงจากงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ส�าหรับรถ 
ประจ�าต�าแหน่ง ให้ผูมี้สิทธิใช้รถประจ�าต�าแหน่งเป็น 
ผูจ่้ายค่าน�า้มันเชือ้เพลงิ เร่ืองน้ีถ้าเราตามข่าวคราว 
ของราชการส่วนกลางหรือภูมิภาคที่มีการใช้รถ
ประจ�าต�าแหน่งมากกว่าท้องถิน่ แล้วจะมีการเบกิ
ใช้น�้ามันหลวงไปเติมรถประจ�าต�าแหน่งอยู่บ่อย 
จงึต้องมกีารก�าหนดบทลงโทษไว้ว่า

ผูใ้ดโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏิบติั
ตามระเบียบน้ีหรือกระท�าการโดยมีเจตนาทุจริต 
หรอืปราศจากอ�านาจหรือนอกเหนอือ�านาจหน้าที่ 
ถอืว่าผู้น้ันกระท�าผิดตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี
เกีย่วข้อง และในกรณขีองข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
ถอืว่าผู้น้ันกระท�าผิดวนัิยตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
กต้็องระมดัระวงักนันะครบั 

เรื่องต่อไปเรื่องอายุการใช้งาน คงจะใช้
จนโทรม คงเสียชื่อ เขาก็ก�าหนดไว้ว่า ถ้าเป็น
รถประจ�าต�าแหน่ง ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้ว

ส

ป.ป.ช.ช้ีผดินายก อบต.เขาไม้แก้ว
เอ้ือนายทุนรกุป่าชายเลนท�าท่าเรอื

ส�านักงาน ป.ป.ช.ประจ�าจงัหวัดตรงั ได้รับ
เรือ่งจากพนักงานสอบสวน กรณี นายพีรพนธ์ 
ออกหนังสอือนุญาต ให้แก่ บริษัทเอกชน เพ่ือ
เป็นหลกัฐานแสดงว่าได้อนญุาตให้ใช้ทีด่นิเขต
ถนนสายช่องราโพธิ์-ทุ่งขี้เหล็ก-ถนนต้นม่วง 
เพ่ือก่อสร้างถนนหรอืปรับปรงุถนน โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ท�าการไต่สวน
ข้อเท็จจริง โดยรวบรวมพยานหลักฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดตามที่กล่าวหา 
และได้การประชมุ ครัง้ท่ี 104/2565 พจิารณา
แล้ว มมีตว่ิา การที ่นายพรีพนธ์ ลงัเมอืง ใน
ฐานะนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว 
อ.สิเกา จ.ตรัง ออกหนังสืออนุญาตให้บริษัท
เอกชน ผูถ้กูกล่าวหาที ่2 ใช้ทีดิ่นเขตถนนสายช่อง
ราโพธิ-์ทุ่งขีเ้หล็ก-ถนนต้นม่วง ระยะทาง 1,130 
เมตร ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลอง
กะลาเส ป่าคลองไม้ตาย และอยูใ่นพืน้ท่ีจ�าแนก
เขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีป่าชายเลน

เป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ท่ีให้ระงับ
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนโดยเดด็ขาด 
และห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
ชายเลนในทุกกรณ ีและการก่อสร้างและปรบัปรุง
ถนนสายช่องราโพธิ์-ทุ่งขี้เหล็ก-ถนนต้นม่วง ก็ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการใช ้
เส้นทางดงักล่าว ขนดนิไปถมบ่อกุง้ บรเิวณท่าเรอื 
ต้นม่วง หมูท่ี่ 6 การอนญุาตให้ผูถ้กูกล่าวหาท่ี 2  
ใช้ทีด่นิดงักล่าว จงึเป็นการปฏบิตัหิน้าท่ีโดยมิชอบ  
เป็นเหตุให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ได้รบัความเสยีหาย เนือ่งจากป่าชายเลนถกูบกุรกุ 
เนือ้ที ่13 - 0 - 17.5 ไร่ มลูค่า 1,543,466.94 บาท

การกระท�าของ นายพรีพนธ์ ลงัเมอืง ผูถ้กู
กล่าวหาที ่1 จงึมมีลูความผดิทางอาญา ฐานเป็น 
เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง 
ผูใ้ด หรือปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย
ทุจรติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
ฐานเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัปฏบิตั ิ หรอืละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในต�าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้
อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้
เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอื
ละเว้นการปฏบิตัหิน้าท่ีโดยทุจรติ และมีมูลความ
ผิด ฐานกระท�าการฝ่าฝืนความสงบเรยีบร้อยของ
ประชาชน หรอืละเลยไม่ปฏบิตักิารตามอ�านาจ
หน้าที ่ หรอืปฏบิตักิารไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบล และองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ 
มาตรา 92 ส่วน บรษิทัเอกชน ผูถ้กูกล่าวหาท่ี 2 
นางโสภา กาญจนะ ผู้ถกูกล่าวหาท่ี 3 นางสาว
กานสินี โอภาสรงัสรรค์ ผูถู้กกล่าวหาท่ี 4 และ
นางไพจติร สทิธสิวุรรณ ผูถู้กกล่าวหาท่ี 5 ข้อ
กล่าวหา ไม่มมีลู ให้ข้อกล่าวหาตกไป

ส�านกังาน ป.ป.ช.ประจ�าจังหวดัตรัง ได้ส่ง 
รายงาน ส�านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน 

ส�าเนาอิเล็กทรอนิกส์ และค�าวินิจฉัยไปยัง 
อยัการสงูสดุ เพือ่ด�าเนนิคดอีาญาในศาล ซึง่มี
เขตอ�านาจพจิารณาพพิากษาคด ีกบั นายพรีพนธ์ 
ลังเมือง ส่งส�านวนการไต่สวน และเอกสาร 
หลักฐานพร้อมความเห็น ไปยงัผูมี้อ�านาจแต่งตัง้ 
ถอดถอนเพื่อด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ
กับ นายพีรพนธ์ ลังเมือง ตามฐานความผิด 
ดงักล่าว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกนัและปราบ
ปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 91(1) และ
มาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป

ให้ผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอน นายพีรพนธ์ 
ลงัเมือง พจิารณาโทษ ตามฐานความผดิท่ีคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนอกี หากผูม้อี�านาจแต่งตัง้ 
ถอดถอนหรือผู้ใดไม่ด�าเนินการตามมาตรา 98  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู ้มีอ�านาจ 
แต่งตัง้ถอดถอนจงใจปฏบิตัหิน้าท่ีขดัต่อกฎหมาย  
หรอืกระท�าผดิวนิยัอย่างร้ายแรงตาม มาตรา 100  
แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบกับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินท่ี มท 0804.3/ว 711 ลงวนัที ่7 เมษายน 
2564 และให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ให้ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ ทราบด้วย

ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาด�าเนินการทาง
ละเมดิ และให้แจ้งกรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง ด�าเนนิการทางแพ่งตามหน้าทีแ่ละอ�านาจ 
เพือ่ให้มกีารชดใช้ค่าเสยีหายต่อไป อย่างไรกต็าม 
การไต่สวนคดอีาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ยงัไม่ถอืเป็นทีส่ดุ ผูถ้กูกล่าวหายงัเป็นผูบ้รสิทุธิ์
จนกว่าจะมคี�าพพิากษาของศาลอันถงึทีส่ดุ

อนึง่ ช่วงเดอืน ม.ิย. 62 ท่ีผ่านมา นายรัชชยั 
พรพา หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว 
ประจ�าศูนย์ปฏบิตักิารพทัิกษ์ป่า (ศปก.พป.) และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ 
ดงักล่าว ท้องท่ีหมู่ท่ี 6 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรงั 
พบมีการก่อสร้างถนนเป็นบริเวณกว้าง การ 
ตดัถนนบกุรกุป่าชายเลนและมกีารถมปรบัพ้ืนที่ 
เพือ่ก่อสร้างท่าเทยีบเรอื ของ อบต.เขาไม้แก้ว 
จากการลงพืน้ท่ีตรวจสอบ ท่ีมกีารตดัถนนบุกรกุ
ป่าชายเลนเพือ่ก่อสร้างท่าเทยีบเรอื ซ่ึงสองข้าง
ของถนนเป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ มพีนัธ์ุไม้และ 
มป่ีาชายเลนยนืต้นตายเป็นบริเวณกว้าง มีร่องรอย 
การตดัฟันไม้ป่าชายเลน ท่ียืนต้นตาย และมีการ
ปักเสาไฟฟ้า เดนิสายไฟฟ้าตลอดแนว ไปจนถงึ
บรเิวณท่ีมกีารก่อสร้างท่าเทียบเรอื

ก ่อนจะด�าเนินการแจ้งความร้องทุกข์  
4 ข้อหา กบั นายพีรพนธ์ ลังเมอืง นายก อบต.
เขาไม้แก้ว และบริษทัเอกชน ก่อนทางพนกังาน 
สอบสวนจะส่งเรือ่งให้ทาง ป.ป.ช. จนกระทัง่มกีาร 
ชีม้ลูความผดิดังกล่าว และในส่วนของ 4 ข้อหา
อืน่ๆ อยูใ่นกระบวนการยตุธิรรม

ผู้นั้นกระท�าผิดวินัยหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตน 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่
ของรฐั และให้ด�าเนนิการตามกฎหมาย กฎ ประมวล 
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ทีเ่กีย่วข้องต่อไป

พร้อมกนันี ้ระเบยีบฯ ยงัได้ก�าหนดแนวปฏบัิติ
กรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐได้พบว่าบคุคลในครอบครัว
รบัของขวญัมาโดยฝ่าฝืนระเบยีบฯ โดยทีเ่จ้าหน้าที่
ผูน้ัน้ไม่ได้ยินยอมหรือรูเ้หน็เป็นใจ รวมถึงก�าหนด
ให้หน่วยงานของรฐัมีหน้าทีส่อดส่อง ดแูลและให้
ค�าแนะน�าในการปฏิบตัติามระเบยีบนีแ้ก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐซึง่เป็นผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของตน 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ระเบียบฯ ได้ก�าหนด
แนวทางเพื่อการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของ
รฐั ในการแสดงความยนิด ี แสดงความขอบคุณ 
การต้อนรับ แสดงความเสียใจ หรือกรณีอื่นๆ  
ในโอกาสต่างๆ ตามปกตปิระเพณนียิม ให้ใช้วธิกีาร 
อย่างอื่นแทนการให้ของขวัญ เช่น การใช้บัตร
อวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การสื่อสาร
ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืการท�ากจิกรรม 
จิตอาสา และให้ผูบ้งัคบับญัชาปฏบัิตตินเป็นแบบอย่าง 
ในการส่งเสริมค่านิยมดังกล่าว มีการแนะน�า
หรือก�าหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ 
จติส�านกึ และพฤตกิรรมของผูอ้ยูใ่นบงัคบับัญชา
ให้เป็นไปในแนวทางประหยดั

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเดน็การต่อต้าน 
การทจุรติและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) 
และแผนปฏบิตักิารด้านการต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและ 
ต่อเนือ่ง 4. เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้มีการบงัคบัใช้
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการ
จดัซ้ือจดัจ้าง หรือกฎหมายอืน่ ให้เกดิความโปร่งใส
ในการด�าเนนิงานภายในส�านกังาน 5. เพือ่สนบัสนนุ 
ให้มกีารจดัการพัฒนาและเสรมิสร้างค่านยิม รวมทัง้ 
ปลูกฝังทัศนคติในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตแก ่
เครอืข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถงึกลุม่เดก็ 
และเยาวชนทีเ่ป็นเครอืข่ายของส�านกังาน

“ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อาสาเป็นองค์กร

ต้นแบบตัง้แต่ปี 63 จงึเป็นผลให้ทัง้สองส�านกังาน
ได้คะแนนคณุธรรมและความโปร่งใสสงู และน�า
มาสู่การด�าเนินงานต่อในปีนี้ตามวัตถุประสงค์” 
พล.ต.อ.วชัรพล กล่าว

นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา กล่าวมอบ
นโยบายว่า ท่ีผ่านมาถือว่า สภาฯ มีการยกระดบั
คณุธรรมและความโปร่งใสท�าให้มกีารปรบัคะแนน 
ดขีึน้ ท�าให้เป็นตวัอย่างความสนใจของบางหน่วยงาน 
ที่อยากเข้ามาศึกษา โดยมองว่าคะแนนที่ได้รับ 
ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป ขึ้นอยู ่กับผู ้บริหาร 
และบคุลากรหน่วยงานนัน้ๆ การร่วมมอืกนัคร้ังนี้ 
จึงเป็นการเน้นย�้ากับทุกฝ่ายเพื่อหาทางป้องกัน 
การทจุริตคอรัปช่ัน ซึง่เร่ืองโกงกินต้องยอมรับว่า
ขณะน้ีระบาดไปท่ัว

 โยกอธิบดี DSI ไปนิตวิิทยาศาสตร์
“พ.ต.ต.สรุยิา” รกัษาราชการแทน  

โฆษกกระทรวงยตุธิรรม ร่วมแถลงข่าวความ 
คบืหน้า ประเดน็ “กรณมีอบหมายให้อธบิดีกรม 
สอบสวนคดีพเิศษไปปฏิบัติหน้าทีร่าชการทีส่ถาบนั 
นติวิทิยาศาสตร์และรกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการ 
สถาบันนติวิทิยาศาสตร์”

ในวันที ่20 มกราคม 2566 ณ ศนูย์แถลงข่าว
รฐับาล ตกึนารีสโมสร ท�าเนยีบรัฐบาล 

นางพงษ์สวาท กายอรุณสทุธิ ์ปลดักระทรวง
ยตุธิรรม มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบวั รองปลดั
กระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม 
ร่วมแถลงข่าวความคบืหน้า ประเดน็ “กรณมีอบ
หมายให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปปฏิบัติ
หน้าทีร่าชการทีส่ถาบนันติวิทิยาศาสตร์และรักษา

ราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบนันติวิิทยาศาสตร์” 
โดยม ีนายอนุชา บรูพขยัศร ีรองเลขาธกิารนายก
รฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง ปฏิบตัหิน้าทีโ่ฆษกประจ�า 
ส�านักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.ต. 
อาชยน ไกรทอง โฆษกส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  
และ นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ร่วมแถลงข่าว 
โดยโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี 

เจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ เรยีกรบัผลประโยชน์ 
จากการเข้าตรวจค้นสถานรบัรองสถานกงสลุนาอรูู  
ประจ�าประเทศไทย และกรณเีรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบั 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู ้บริหารระดับสูง การ 
ด�าเนินการยึดทรัพย์สินในคดีต่างๆ รวมถึงการ
บรหิารงานบคุคลในองค์กร โดยจากข้อส่ังการของ
นายกรฐัมนตรทีีม่ต่ีอหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย 
ได้เน้นย�า้ให้ด�าเนนิการทกุขัน้ตอนอย่างเคร่งครดั  
และตรงไปตรงมา ประกอบกบั นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นาง 
พงษ์สวาท กายอรณุสทุธิ ์ปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
ให้ความส�าคัญในเรือ่งนี ้ จงึได้มีค�าสัง่แต่งตัง้คณะ
กรรมการตรวจสอบการบรหิารงานกรมสอบสวน
คดพีเิศษ เม่ือวนัที ่ 4 มกราคม 2566 โดยมีตน
เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมมีข้อส่ังการจาก

นายกรฐัมนตรกี�าหนดระยะเวลาตรวจสอบภายใน 
30 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม รวมทัง้เพือ่
ให้การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิมคีวามชดัเจน และลด
ความกงัวลของสงัคม เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2566 
กระทรวงยุติธรรมได้มีค�าสั่งมอบหมายให้ นาย
ไตรยฤทธ์ิ เตมหวิงศ์ อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ 
ไปปฏบิตัหิน้าทีร่าชการทีส่ถาบนันติวิิทยาศาสตร์ 
และรักษาราชการแทนผู ้อ�านวยการสถาบัน
นิตวิิทยาศาสตร์ และให้ พ.ต.ต.สรุยิา สงิหกมล 
ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์การท�างานในหน่วยงานเหล่าน้ัน 
อยูแ่ล้ว
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สธ.จบัมือพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ท�าแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
กระทรวงสาธารณสขุ จบัมอื มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ลงนาม MOU เดินหน้าศกึษา วจัิยและพฒันา
แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทยและสมุนไพรอจัฉรยิะ (Smart 
Healthcare TTM) เพือ่ประโยชน์การน�าองค์
ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
มาต่อยอดให้เกดินวตักรรมในการดแูลสุขภาพ
ของประชาชนอย่างทัว่ถงึและครอบคลมุ ด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่ตอบสนองนโยบายของ
รฐับาลประเทศไทย 4.0

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล ้ า
พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร มีพิธลีงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ เพื่อ
ร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ดแูลสขุภาพด้วยภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare 
TTM) ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย
คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ โดยม ีนายแพทย์
ธงชยั เลศิวไิลรตันพงศ์ อธบิดกีรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศาสตราจารย์ 
ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็น
ผูล้งนาม พร้อมด้วยสกัขีพยาน ท้ัง 2 องค์กร 
ประกอบด้วย นายแพทย์ขวญัชยั วศิษิฐานนท์ 
รองอธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อ�านวยการ 
กองวชิาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก รองศาสตราจารย์ 
ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์ประยกุต์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัครา ประโยชน์ หวัหน้าภาควชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ

สสส.หนนุปอเนาะปลอดบหุรี ่14 จงัหวัดใต้
น�าร่อง 70 มัสยดิ พืน้ทีต้่นแบบพหวุฒันธรรม

เมือ่เรว็ๆ น้ี ทางส�านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ได้เดินทาง
ลงพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขับเคลื่อน
งานส�าคญัด้านสขุภาพของคนไทยคอืการรณรงค์
การเลกิสบูบหุรี ่ ซึง่ สสส.ได้รุกเข้าถงึกลุม่ต่างๆ
เพือ่อดุช่องว่างให้มากทีส่ดุ สาระส�าคญัคอืการ 
ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สสส. กับ 
กลุม่โรงเรยีนสอนศาสนาอิสลามหรอืปอเนาะทัง้ 
14 จังหวดัภาคใต้

หน่วยงานที่ร่วมท�าเอ็มโอยูเป็นครั้งแรกใน 
พืน้ทีภ่าคใต้น้ี ประกอบด้วย น.ส.รุง่อรุณ ลิม้ฬหะภณั  
ผู ้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการควบคุม 
ปัจจยัเสีย่งหลัก ส�านักงานกองทนุสนับสนนุการ 
สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.), นายสตัวแพทย์ ปกรณ์ 
สวุรรณประภา ประธานมูลนธิคินเหน็คน, ผูน้�า 
ศาสนา ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อสิลามทัง้ 70 แห่ง ร่วมพิธลีงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ขบัเคลือ่น “โรงเรยีนปอเนาะ
ปลอดบหุรี ่ 14 จังหวดัภาคใต้” ณ ห้องประชมุ
โรงเรยีนประทปีศาสน์ปอเนาะบ้านตาล ต.ก�าแพง
เซา อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 

น.ส.รุ่งอรณุ ล้ิมฬหะภณั ผูอ้�านวยการส�านัก

สนับสนุนการควบคุมปัจจยัเส่ียงหลกั สสส. กล่าว
ว่า ปัจจุบันยาสูบยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่
บ่ันทอนสขุภาวะคนไทย แม้ว่าภาพรวมอตัราการ
สบูบหุรีข่องคนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปมแีนวโน้มลด
ลงจากร้อยละ 20.7 ในปี 2547 เหลอืร้อยละ 17.4 
ในปี 2564 อย่างไรกต็าม ภาคใต้ยงัคงมอีตัราการ
สบูบหุรีส่งูทีสุ่ดในทกุรอบการส�ารวจ คอื ร้อยละ  
22.4 โดยกลุม่อายทุีน่่าเป็นห่วงคอืเยาวชนอายุ 
15-24 ปี จากสถานการณ์ดังกล่าว สสส.จึง
เน้นสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ลด ละ เลกิพฤตกิรรมเส่ียงทีท่�าลายสขุภาพ ให้
ความส�าคญักบัการปรบัสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเป็นพืน้ทีป่ลอดบหุรี ่โดยร่วมกบัภาคใีนพืน้ที่
สนับสนุนการขบัเคลือ่น “โรงเรยีนปอเนาะปลอด
บหุรี ่14 จงัหวดัภาคใต้” 

ซึง่โรงเรยีน “ปอเนาะ” มรีปูแบบการเรยีน
การสอนตามหลักสูตรสามัญร่วมกับการสอน
ศาสนา ประกอบกับการอยูอ่าศยัแบบโรงเรียน
ประจ�า ท�าให้การด�าเนินงานด้านการป้องกัน
นักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนปอเนาะมีความ 
เข้มข้น มเีอกลกัษณ์และมีจดุเด่นเฉพาะตัว ซึง่
เป็นการใช้ 7 มาตรการของโรงเรยีนปลอดบหุรี่

มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
โรงเรยีน ประกอบด้วย (1) การก�าหนดนโยบาย
โรงเรยีนปลอดบหุรี ่ (2) การบรหิารจัดการเพือ่
โรงเรยีนปลอดบหุรี ่ (3) การจดัสภาพแวดล้อม
ตามกฎหมายโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ (4) การสอด
แทรกเรือ่งบหุร่ีในการจดัการเรียนรู ้(5) นกัเรยีน
มส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นโรงเรยีนปลอดบหุรี ่(6) การ
ดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนไม่ให้สบูบุหรี ่และ (7) มี
กจิกรรมร่วมระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน เพือ่ตดั
วงจรนกัสบูหน้าใหม่ เนือ่งจากหากผูส้บูบหุร่ีเริม่ 
ตัง้แต่อายนุ้อย โอกาสเลกิสบูบหุรีส่�าเร็จยิง่เกดิข้ึน 
ได้น้อย ดังนั้นการแก้ปัญหาตั้งแต่ช่วงท่ีเป็น
เยาวชนจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญัเป็นอย่างย่ิง” 

น.ส.รุง่อรณุ กล่าวอีกว่า การลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ขบัเคลือ่น “โรงเรียน 
ปอเนาะปลอดบหุรี ่ 14 จงัหวัดภาคใต้” ในวันนี ้
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลามหรอืโรงเรยีนปอเนาะทัง้ 70 แห่ง 
ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการท�างานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทัง้นี ้การขบัเคลือ่นการควบคมุ
การบรโิภคยาสูบในเยาวชนจะส�าเรจ็ได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากท้ังผูอ้�านวยการโรงเรียน ผูน้�า
ศาสนา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและคนในชุมชน 
เพื่อร่วมกันหาทางออกและท�าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนในการ
เฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนเข้าไปสู่วงจรของสิงห ์

นักอมควันหน้าใหม่ โดย สสส.จะท�าหน้าท่ีใน
การเชือ่ม สาน และเสรมิพลงัให้หน่วยงานต่างๆ  
ในการด�าเนนิงานควบคุมยาสบู ซึง่จะเป็นส่วน
หนึง่ในการสร้างเสรมิสขุภาวะท่ีดใีห้แก่เยาวชน
และคนในชมุชน

“สสส.โดยส�านกัสนบัสนนุการควบคมุปัจจยั
เสีย่งหลกั ได้สนบัสนุนโครงการ “พหวุฒันธรรม
หนุนเสริมศักยภาพชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง เพ่ือ
สขุภาพคนใต้” ภายใต้การรบัผดิชอบของมลูนธิิ
คนเหน็คน ตัง้แต่ปี 2562 โดยมุง่เน้นการพฒันา
รปูแบบการด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องกับวฒันธรรม  
ความเชื่อและบริบทในพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งม ี
เป้าหมายเพือ่เสรมิสร้าง สานพลงัพหวุฒันธรรม
ทัง้ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต์ 
และศาสนาอิสลาม ร่วมกนัขยายพืน้ทีแ่ละพฒันา
ศกัยภาพ ให้เกดิศาสนสถานทีป่ลอดปัจจยัเสีย่ง 
ต้นแบบมัสยิดที่พึงประสงค์ด้านการลดปัจจัย
เส่ียง รวมถึงการด�าเนินงานโรงเรียนปอเนาะ

ปลอดบุหรี่ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว” 
น.ส.รุ่งอรณุ กล่าว

นายสัตวแพทย์ ปกรณ์ สุวรรณประภา 
ประธานมูลนิธิคนเห็นคน กล่าวว่า จากการ
ส�ารวจของนักวิชาการประจ�าโครงการ “พหุ
วัฒนธรรมหนุนเสริมศักยภาพชุมชนลดปัจจัย
เสี่ยง เพ่ือสุขภาพคนใต้” พบว่า นักเรียนของ 
โรงเรยีนปอเนาะ กพ็บพฤตกิรรมการสบูบหุรีม่าก
เช่นกัน อกีท้ังมีบคุคลในครอบครวัเป็นแบบอย่าง 
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอืน่ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
สูบบุหรี่ของนักเรียน ส่งผลให้สถานการณ์การ
สบูบหุรีย่ิ่งสงูข้ึน ดังนัน้ เพือ่เป็นการรณรงค์ให้
นกัเรยีนมพีฤตกิรรม ลด ละ เลกิ การสบูบหุรีใ่ห้ได้
ในทีสุ่ด และน�าไปสูเ่ป้าหมายการเป็น “ปอเนาะ
ปลอดบหุรี”่ จงึน�ามาสู่พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมอื (MOU) ภายใต้กจิกรรม “ปอเนาะ
ปลอดบหุรี”่ ขึน้ เพือ่ร่วมกนัท�าข้อตกลง สร้าง
ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ เพื่อการขับเคลื่อน
ปอเนาะปลอดบุหรี่เป็นไปอย่างเข้มแข็งและ
ยัง่ยืน มโีรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือ
โรงเรียนปอเนาะ จาก 14 จงัหวดัภาคใต้ เข้าร่วม
บนัทกึ MOU จ�านวน 70 โรงเรยีน

นายเสวก พศิสวุรรณ์ ผู้อ�านวยการวทิยาลยั
เทคโนโลยปีระทีปศาสน์โปลีเทค (PPTC) กล่าว
ว่า โรงเรยีนประทปีศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล เป็น
ปอเนาะหนึง่ท่ีร่วมกนัขบัเคลือ่น “ปอเนาะปลอด

บุหรี่” ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะใน 14 
จังหวดัภาคใต้ ซึง่ทุกโรงเรยีนมสีถานการณ์ทีไ่ม่
แตกต่างกนัคอื ยงัพบนกัเรยีนมพีฤตกิรรมสบูบหุรี่ 
จึงเป็นท่ีมาของการร่วมมือร่วมใจกนัในครัง้นี ้เพือ่ 
ผนึกก�าลังให้นักเรียนของเราห่างไกลบุหรี่และ 
สิง่เสพตดิต่างๆ เพราะนกัเรยีนของเราคอื ก�าลงั
ของชาตใินการพฒันาชาตต่ิอไป โดยทางโรงเรยีน
ได้สอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่ในรายวิชาต่างๆ  
ตดิประกาศ “ห้ามยุ่งเกีย่วกบับหุรีแ่ละยาเสพตดิ”  
ในหอพัก และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กีฬาสาน
สมัพนัธ์ต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
เรือ่งบหุรีแ่ก่เยาวชนในโรงเรยีน เดนิรณรงค์การ
ลด ละ เลกิบุหรีย่าเสพตดิ กจิกรรมประกวดท�า
คลปิรณรงค์ “ปอเนาะปลอดบุหรี”่ และคลปิส้ัน
สอนใจภายใต้หวัข้อ “พษิภยัของบหุรี”่

ความจริงสถานศึกษาปอเนาะ แต่ละแห่ง 
จะมกีารรณรงค์กนัเป็นการายในอยูแ่ล้ว ตวัอย่าง 
ทีม่สัยดิบ้านจ�าปาขอม ซ่ึง นายเอกรัฐ ศรีนจิอสิลาม  
ผู ้น�าศาสนา ต�าแหน ่งกอเต็บหรือผู ้ช ่วย
โต๊ะอหิม่าม กล่าวว่า มสัยดิซรีอยจุดนี (บ้านจ�าปา 
ขอม) ได้ด�าเนนิโครงการมัสยดิปลอดบหุรี ่โดยมี
การรณรงค์และตดิป้ายให้มสัยดิเป็นพืน้ทีป่ลอด
บุหรี่ สอดแทรกความรู้เก่ียวกับยาสูบช่วงหลัง
พธิลีะหมาด โดยผูน้�าศาสนา เปิดโรงเรยีนสอน
ศาสนา (ปอเนาะ) ในช่วงวันเสาร์-อาทติย์ เพือ่
สอนศาสนาและสอดแทรกเร่ืองยาสูบให้แก่เดก็
และเยาวชนในชมุชน มีการท�ากิจกรรมร่วมกบั
ชุมชนอย่างสม�่าเสมอ และช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยในด้านต่างๆ ในชุมชนและท�ากิจกรรมร่วม
กบัชมุชนอย่างสม�า่เสมอ เข้าถงึชมุชนได้ มีการ 
เดนิรณรงค์เร่ืองบหุรี่

โดยเด็กและเยาวชน หรือโรงเรียนรุ่งโรจน์ 
วทิยาด�าเนินการจัดตัง้คณะท�างานเฝ้าระวงัการ
สบูบหุร่ีภายใต้การดแูลของฝ่ายปกครอง การตดิ
เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นได้ชัด มีการเฝ้า
ระวงัไม่ให้สบูบหุรีใ่นบรเิวณโรงเรยีน วางแผน
และก�าหนดกจิกรรมเพือ่สอดแทรกเรือ่งบหุรี ่คดั
กรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพือ่ป้องกัน
การเริม่สบูบุหรีข่องนักเรยีน

ส่งเสรมิ และพฒันาการวจิยั การจดัระบบความ
รู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
คุม้ครอง อนรุกัษ์ และส่งเสรมิภมูปัิญญาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย โดย
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 ทีผ่่านมา กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดท�า
แอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
องค์ความรูใ้นการดแูลสขุภาพและเข้าถงึบรกิาร
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืกให้กบัประชาชน ประกอบ
ด้วย แอปพลเิคชนัพจนานกุรมศัพท์แพทย์และ
เภสัชกรรมแผนไทย แอปพลิเคชันสมุนไพร 
ไทย แอปพลเิคชนัพจนานุกรมศพัท์แพทย์แผนไทย 
(ไทย-อังกฤษ) แอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส 
แอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ 
(HerbID) แอปพลิเคชัน Big Data นวดไทย 
และ แอปพลเิคชนั Dr.Ganja in TTM เป็นต้น

ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สชุาติ เซีย่งฉนิ 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื กล่าวว่า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันการ
ศกึษาชัน้น�าของประเทศทางด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่หลักในการผลิต
บณัฑติ วจิยั พฒันา ส่งเสรมิและ เป็นศูนย์กลาง
ในการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงท่ีเกี่ยวข้อง แก่
กลุม่ผูป้ระกอบการ กลุม่อาชพี และผู้สนใจท่ัวไป 
ส�าหรับความมุ่งหวังในการลงนาม MOU ใน
ครัง้นี ้เพือ่ความร่วมมือด้านวชิาการ การเรยีน
การสอน ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลอืก และสาขาทีเ่กีย่วข้อง การวจัิยการพฒันา
บคุลากรและ การสร้างนวตักรรมดิจทัิลด้านการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ
สาขาทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นีม้หาวทิยาลยัพร้อมทีจ่ะ
สนบัสนนุเพือ่ให้เกดิโครงการต่างๆ ท่ีจะร่วมมือ
กนัในอนาคตอีกด้วย

นายแพทย์ธงชยั กล่าวในตอนท้ายว่า ถอื
เป็นนมิติรหมายทีด่ขีองประเทศ ท่ีเกดิจากความ
ร่วมมอืครัง้นีใ้นการวจิยั และพฒันาแพลตฟอร์ม
การดแูลสขุภาพด้วยภูมปัิญญาการแพทย์แผน 
ไทยและสมุนไพรอจัฉริยะ (Smart Healthcare  
TTM) ในการพัฒนาความรู ้ทางวิชาการ  
พฒันาการศกึษา ตอบสนองนโยบายของรฐับาล
ประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศชาต ิต่อไป

ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU 
ในครั้งน้ี เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนา 
แพลตฟอร์มดแูลสขุภาพด้วยภมิูปัญญาการแพทย์
แผนไทยและสมนุไพรอจัฉรยิะ (Smart Healthcare  
TTM) ซ่ึงประกอบด้วย 4 โมดลู ได้แก่ 

(1) Digital TTM Knowledge Management 
เป็นการน�าต�ารับ/ต�าราการแพทย์แผนไทยที่ได้
บนัทกึไว้ในสมุดไทย ใบลาน ศลิาจารึก หรอืวสัด ุ
อืน่ใด เข้าสูก่ระบวนการ Digitization และจดัเกบ็ 
ข้อมูลในรปูแบบ Digital Knowledge based 

(2) TTM Expert & Recommendation  
Systems เป็นกระบวนการ Digitalization ซึง่เป็น 
การพฒันาระบบผูเ้ชีย่วชาญ และ ระบบช่วยแนะน�า 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการถ่ายถอด ปรวิรรต สงัคายนา และสบืค้นต�ารบั/ 
ต�าราการแพทย์แผนไทย

(3) Herbal Product & Service Big Data  
Management เป็นกระบวนการ Digital Transformation  
โดยพัฒนา Big data ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
และบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลอืก เพือ่ใช้ในการวางแผนการพฒันาการแพทย์ 
แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจอย่างครบ 
ห่วงโซ่คณุค่า 

(4) TTM Herbal Product & Service  
Innovation เป็นกระบวนการ Digital Disruption  
โดยพฒันานวตักรรมดจิิทลัด้านการบรกิารการแพทย์ 
แผนไทยและสมุนไพร เพื่อยกระดับการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยและสมนุไพรให้แก่ประชาชน 
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและมปีระสทิธภิาพ 
(Anywhere, Anytime and Anydevice)

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก มพีนัธกจิพฒันาวชิาการและการบรกิาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก โดย 

กยศ.ขยายเวลาลดหย่อนหนีกู้เ้รียน
จาก 31 ธ.ค. 2565 เป็น 30 ม.ิย. 2566

ในปี พ.ศ. 2566 นกัเรยีน นกัศกึษามข่ีาวดอีกี
ครัง้ เมือ่มรีายงานจากคณะกรรมการกองทุนฯ  
ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการ 
ลดหย่อนหนี ้เพือ่เป็นการช่วยเหลอืและให้โอกาส 
ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากเดิมสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 
2565 เป็นสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน 2566 ดงันี้ 

1. ลดดอกเบีย้เงนิกูยื้มจากเดมิ 1% ต่อปี 
เป็น 0.01% ต่อปี ส�าหรบัผู้กูย้มืเงินทีอ่ยูร่ะหว่าง
การช�าระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัด
ช�าระหนี้ 

2. ลดเงินต้น 5% ส�าหรับผู ้กู ้ยืมเงินที่ 
ไม่เคยเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีแ้ละต้องการปิดบัญชี
ในคราวเดียว 

3. ลดเบี้ยปรับ 100% ส�าหรับผู้กู้ยืมเงิน 
ทกุกลุ่มทีช่�าระหน้ีปิดบญัชี ดงันี้ 

5. ลดอตัราการคดิเบ้ียปรบัเหลอื 0.5% ต่อปี 
ส�าหรับผู ้กู ้ยืมเงินที่ ยังไม่ถูกด�าเนินคดีและ 
ไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ตามก�าหนด

ชะลอการฟ้องร้องด�าเนินคดี  : กบัผูกู้ยื้ม
และผูค้�า้ประกันทีผ่ดินดัช�าระหนี ้ประจ�าปี 2563 
ปี 2564 และปี 2565 จากเดิมภายในวนัที ่ 31 
มนีาคม 2566 เป็นภายในวันที ่5 กรกฎาคม 2566 
เว้นแต่คดทีีใ่กล้ขาดอายุความ

4. ลดเบีย้ปรบั 80% 
ส�าหรับผู ้กู ้ยืมเงินที่ยัง 
ไม่ถกูด�าเนนิคดทีีช่�าระหนี ้
ค้างทั้งหมดให้มีสถานะ
ปกต ิ(ไม่ค้างช�าระ) 

 3.1 ผู ้กู ้ ยืมเงินท่ียังไม ่ถูกด�าเนินคดี 
สามารถช�าระได้ทีธ่นาคารกรงุไทยและธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทยทกุสาขา 

 3.2 ผูกู้ย้มืเงนิทีถู่กด�าเนินคดแีล้ว ต้อง
ลงทะเบยีนขอรบัสทิธแิละนัดหมายวนัทีป่ระสงค์ 
จะช�าระหนีปิ้ดบญัชไีด้ที ่https://www.studentloan. 
or.th/promotion โดยผู้กู้ยืมเงินต้องช�าระค่า
ทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จ
สิน้ก่อนปิดบญัชี

ชะลอการบังคับคดี : ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค�้า
ประกนัทีศ่าลมคี�าพพิากษาแล้ว เว้นแต่คดีทีใ่กล้
จะหมดระยะเวลาบงัคบัคด ี(10 ปี)

งดการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ : ผูกู้ยื้มเงนิ
และผูค้�า้ประกนัทีไ่ด้ด�าเนนิการยึดทรพัย์ไว้ และ
อยูร่ะหว่างข้ันตอนการขายทอดตลาด ซึง่ต้องได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามค�า
พพิากษาและผูมี้ส่วนได้เสยีในการบงัคบัคดี

ผู้กู้ยืม วิธีการ / ช่องทางการช�าระหนี้

ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกด�าเนินคดี  เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา 

ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกด�าเนินคดี 

-  ลงทะเบียนขอรับสิทธิส่วนลดเบี้ยปรับที่ https://www.studentloan.or.th/promotion

-  เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชี โดยขอลดเบี้ยปรับร้อยละ 100 กรณีปิดบัญชีในคราวเดียวในวันใด 

   ให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบจ�านวนเงินที่ต้องช�าระหนี้ปิดบัญชี และท�าการช�าระหนี้ปิดบัญชีที่สาขาธนาคารกรุงไทย /

   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ในเวลาท�าการของธนาคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

   ของวันที่นัดช�าระหนี้เท่านั้น 

-  หากผู้กู้ยืมเงินได้ตรวจสอบจ�านวนหนี้แล้ว พบว่ากองทุน ยังมิได้มีการลดเบี้ยปรับให้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนโดยเร็ว 

   (เบอร์โทรศัพท์ 0 2016 2600 ต่อ 550-588) หรือ Line บัญชีทางการ กยศ. คดี/ไกล่เกลี่ย

   ทั้งนี้หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถช�าระหนี้ปิดบัญชีในวันที่ได้นัดช�าระหนี้ ถือว่าผู้กู้ยืมเงินท�าผิดเงื่อนไข

   และจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ โดยกองทุนจะน�าส่วนลดเบี้ยปรับที่ลดให้ เพิ่มกลับเข้าไปในบัญชีลูกหนี้เช่นเดิม 

   หากผู้กู้ยืมเงินประสงค์ขอส่วนลดเบี้ยปรับอีก ให้ท�าการลงทะเบียนใหม่ตามขั้นตอนที่กองทุนก�าหนด

ล�าดับ วิธีการ / ช่องทางการช�าระหนี้

 1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

 2

แอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

*ตรวจสอบยอดหนีก่้อนช�าระได้ที ่แอปพลเิคชัน “กยศ. Connect หรอื https://wsa.dsl.studentloan.or.th

 3

ช�าระเงินผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร โดยใช้ QR Code จากแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”

ผู้กู้ยืมต้องท�าการช�าระหนี้ในวันที่สร้าง QR Code เท่านั้น
ยกเว้นการท�ารายการในช่วงเวลา 23.00-06.00 น. เนื่องจากระบบปิดให้บริการ
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นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวชิาการ เรือ่งการด�าเนนิงานโครงการวจิยัทาง
คลินิก เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์
ของยา Deferasirox กบั มหาวทิยาลยัมหดิล โดย 
ศ.นพ.บรรจง มไหสวรยิะ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต  
เอือ้อาภรณ์ อธิการบดีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผศ.ดร.จรวยพร 
ศรีศศลักษณ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เพือ่ศกึษาประสทิธผิล ความปลอดภัย 
และคณุภาพชีวติของผูป่้วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมีย
ทีม่ภีาวะเหล็กเกนิทีไ่ด้รบัยา Deferasirox GPO ของ
องค์การเภสชักรรม และศกึษาปัจจัยทางพันธุกรรม
และปัจจัยทางคลินิกที่มีความสัมพันธ ์กับการ 
ตอบสนองต่อยา Deferasirox GPO และ/หรือระดับ
ยาในพลาสมา รวมถึงศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ 
ยา Deferasirox GPO และพัฒนาแบบจ�าลองทาง
เภสัชจลนศาสตร์เชงิสรรีวทิยา ส�าหรับ ท�านายระดบั
ยาในเลอืดของผูป่้วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมีย ชนดิ
พ่ึงพาเลือดที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทาง
คลนิกิทีแ่ตกต่างกนั

ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม กล่าวว่า โรค 
ธาลัสซีเมียเป็นปัญหาส�าคัญทางสาธารณสุขของ
ประเทศไทย โดยคนไทยป่วยเป็นโรคนีม้ากถงึ 15% 
องค์การฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการส่งเสริม
ให้คนไทยสามารถเข้าถงึยารกัษาโรคธาลสัซเีมยีทีมี่ 
ประสิทธภิาพ จงึได้มีการวจัิยและพัฒนายาขบัเหลก็ 
Deferiprone หรอื GPO-L-ONE ขึน้ และได้รบัการ
ข้ึนทะเบยีนมาตัง้แต่ปี 2551 อย่างไรก็ตาม ยาดังกล่าว 
มข้ีอจ�ากดัในการรบัประทาน โดยต้องรบัประทานวนั
ละ 3-4 ครัง้ ดงันัน้เพือ่เป็นการเพิม่ทางเลอืกให้กบั
แพทย์และผู้ป่วยในการใช้ยามากขึ้นจึงได้วิจัยและ
พฒันายาขับเหลก็ Deferasirox GPO ซึง่สามารถ 
รบัประทานเพยีงวนัละคร้ังเท่านัน้ และล่าสดุองค์การฯ 
ได้วิจัยและพัฒนาจนสามารถสังเคราะห์วัตถุดิบ 
ทางยา Deferiprone และ Deferasirox ได้เอง ซ่ึง

อภ.ร่วม 3 สถาบันวจิยัยา Deferasirox 
ช่วยผู้ป่วยธาลัสซเีมยีให้มคีณุภาพชวีติดข้ึีน

เป็นไปตามนโยบายขับเคลือ่นการพฒันาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกจิ BCG นบัเป็นการเพ่ิมขดีความ
สามารถและความมัน่คงด้านยารักษาโรคธาลสัซีเมยี
ของประเทศไทยอย่างยัง่ยนื

“เม่ือผลการศึกษางานวิจัยทางคลินิก เภสัช
จลนศาสตร ์  และเภสัชพันธุศาสตร ์ของยา  
Deferasirox ส�าเร็จแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในการปรบัขนาดยา การใช้ยาขบัเหลก็ Deferasirox 
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยชาวไทย รวมทั้งยังมุ่งหวัง 
ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ และผลทางคลินิก
ของยา Deferasirox ให้แก่วงการแพทย์ เพือ่เป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการรกัษา และตดิตามผล 
การรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพื่อให้ 
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ผู ้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าว

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี
มหาวทิยาลัยมหดิล กล่าวว่า โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี 
เป ็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่ส�าคัญที่สุด 
ในภูมิภาคเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศไทย 
จากงานวิจัยของทีมวิจัยศูนย์ธาลัสซีเมีย คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล พบว่า ประชากรชาวไทย 
มากกว่าครึ่งมีพันธุกรรมแฝงของโรคดังกล่าว จึง 
ประมาณการว่ามคีนไทยไม่น้อยกว่า 700,000 คน 
ที่ป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียหนึ่งในปัญหา
ภาวะแทรกซ้อนส�าคญั ซึง่เป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 
หนึง่ของผูป่้วยโรคดังกล่าว คอื ภาวะธาตเุหลก็เกนิ ธาตเุหล็ก 
ที่สะสมอยู่ในร่างกายผู้ป่วย จะเหนี่ยวน�าให้เกิด 

ความผดิปกตขิองอวัยวะภายในต่างๆ ตามมา เช่น 
ภาวะพร่องฮอร์โมน ภาวะเหล็กสะสมในตับและ
หวัใจ ส่งผลให้เกดิภาวะตบัแขง็ ตบัวาย และหัวใจ
ล้มเหลวในที่สุด จึงเป็นเร่ืองที่น่ายินดีที่องค์การฯ 
ประสบความส�าเร็จในการพฒันายาขบัเหลก็ชนดิใหม่ 
Deferasirox ซึง่เป็นยาขบัเหลก็ทีไ่ด้รบัการศึกษาวจิยั
อย่างกว้างขวางในต่างประเทศว่ามีประสิทธิภาพด ี
ในการลดปรมิาณธาตเุหลก็ในร่างกายผูป่้วยท่ีมีภาวะ

ในฐานะของการสร้างฐานข้อมูลทางพนัธกุรรมของ
โรคทางโลหิตวิทยาอีกด้วย 

ด้าน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กล่าวว่า ความร่วมมือใน
ครัง้นี ้ เป็นอกีครัง้หนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึบทบาทของ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยคณะเภสชัศาสตร์ทีม่ี
องค์ความรู ้ความเช่ียวชาญและมีความโดดเด่นทาง
ด้านการวจิยัและพฒันา ทางด้านเภสัชศาสตร์ โดย
เฉพาะในด้านเภสชัพนัธศุาสตร์และเภสชัจลนศาสตร์ 
ในการร่วมเป็นหนึ่งในคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญการ
ด�าเนินโครงการวิจัยทางคลินิก เพื่อพัฒนาการ
วางแผนการรกัษาด้วยยา Deferasirox ให้เหมาะสม 
กับผู ้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
และช่วยผลกัดนัการใช้งบประมาณด้านสาธารณสุข
อย่างคุม้ค่าต่อไป นอกจากนี ้ยงัจะเป็นแรงบันดาลใจ 
ให้กับคณาจารย์ในจุฬาฯ ในการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมอืกับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างสรรค์
ผลงานวจิยั และนวัตกรรมทางยาและให้ประสบผล
ส�าเรจ็ยิง่ขึน้ต่อไป เพือ่ร่วมสร้างเสรมิชมุชน สงัคม และ 
ประเทศชาต ิความร่วมมอืต่างๆ ของทัง้ 4 หน่วยงาน  
จะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถน�าผลลัพธ์ที่ได้ 
ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาองค์กรและการ
พฒันาประเทศ โดยเฉพาะในมิตทิางด้านการพฒันา
ยาทีไ่ด้คณุภาพ และมาตรฐาน เพ่ือเป็นตัวอย่างของ
ต้นแบบการพฒันาอย่างย่ังยนืต่อไป

ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลกัษณ์ รองผูอ้�านวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการ
เภสชัพนัธศุาสตร์ส�าหรบัการท�านายระดบัยาดเีฟอร์
ราซริอ็กในพลาสมา และการตอบสนองทางคลนิกิ
ในผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาชาวไทยที่มีภาวะเหล็ก
เกนิ เป็น 1 ในงานวิจยัมุ่งเป้ากลุ่มเภสชัพนัธศุาสตร์
ของแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย ท่ี สวรส. 
สนับสนุนทนุวิจยั ซึง่จะท�าให้เกดิข้อมูลส�าคญัท่ีเป็น 
ประโยชน์ในการช่วยให้แพทย์ตัดสินใจเลือกใช้ยา 
ให้เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย ท�าให้ผูป่้วยได้รบัการ
รกัษาทีร่วดเรว็ตรงจดุ ช่วยลดความเสีย่ง ของการ 
เกิดผลแทรกซ้อนจากภาวะเหล็กเกิน น�าไปสู่การ 
ขบัเคลือ่นนโยบายการใช้ยาอย่าง สมเหตสุมผล ส่งผลให้ 
มกีารใช้งบประมาณของรฐัอย่างคุม้ค่า และอาจให้
ผูก้�าหนดนโยบายน�าไปใช้ พจิารณาก�าหนดเป็นชุด
สทิธปิระโยชน์ในการตรวจยนีให้กบัคนไทยในระบบ
หลักประกนัสขุภาพแห่งชาตไิด้ต่อไป

บ่อนกาสโินผ่านสภาฯ จ่อ ครม.
รบัต่างชาต ิคนไทย บ/ช 5 แสน

ความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาการสร้าง
สถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment 
Complex) ที่จะมีบ ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย
รวมอยู่ด้วย เพ่ือหารายได้จากการท่องเท่ียว
เข้าประเทศไทย ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์เชือ้โควดิ-19 ตามท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร 
ได ้ ต้ังคณะวิสามัญพิจารณาศึกษาการเป ิด 
สถานบนัเทงิแบบครบวงจร การจดัเกบ็รายได้ และ 
ภาษจีากธรุกจิกาสิโนถกูกฎหมาย และมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน 
ผดิกฎหมาย สภาผูแ้ทนราษฎร มาศึกษาความเป็น
ไปได้เรือ่งดงักล่าว ตัง้แต่ปลายปี 2564 ขณะนี้ 
กมธ.ได้รวบรวมศกึษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี
ข้อเสนอให้ก่อสร้างสถานบันเทิงแบบครบวงจรใน
ประเทศไทย โดยมีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่
ด้วย ล่าสุดเสนอสู่สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา เม่ือ
วนัที ่12 ม.ค.แล้ว แล้ว โดยสภาฯ ให้ความเห็น
ชอบ เพือ่ส่งเร่ืองต่อไปให้รัฐบาลพจิารณาต่อไป

สาระส�าคญัทีมี่ในรายงานของ กมธ.สนบัสนนุ
การตั้งสถานบันเทิงแบบครบวงจร ท่ีจะมีท้ัง
โรงแรม 5 ดาว ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สถาน
เสริมความงาม สปา สวนสนกุ สวนสัตว์ สนาม
กฬีาในร่มและกลางแจ้ง เช่น โบว์ลิง่ สนกุเกอร์ 
สนามมวย สนามแข่งรถ โดยมีบ่อนกาสิโน 
ถูกกฎหมายอยู่ในพ้ืนท่ีร้อยละ 5 ของสถานบันเทิง
แบบครบวงจร โดยมีการตัง้คณะกรรมการบริหาร
จดัการสถานบนัเทงิแบบครบวงจร ควบคมุ และ
ก�ากับการจัดตั้งกาสิโน มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน การลงทุนก่อสร้างควรมีขนาดใหญ่
กว่าประเทศสิงคโปร์ ให้เป็นการลงทุนร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐและเอกชน ยึดถือแนวทาง
การบริหารจัดการแบบเขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
และประเทศสิงคโปร์ สถานที่ก่อสร้างเสนอไว้  
3 พืน้ที ่ได้แก่ 1. กทม. และเขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก (ออีซีี) ในรัศมีไม่เกนิ 100 กโิลเมตร 
จากสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา  
2. จงัหวัดท่องเทีย่วหลกั 22 จังหวดั และ 3. จังหวดั 
ชายแดนทีมี่พืน้ทีด่่านตรวจคนเข้าเมือง หากเป็น
ภาคใต้ควรสร้างท่ี จ.ภูเก็ต พังงา กระบี ่ภาคเหนอื 
เช่น จ.เชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื เช่น อดุรธานี ขอนแก่น อบุลราชธานี 
หนองคาย

กมธ.ได้ท�าโพลส�ารวจความคดิเหน็ประชาชน 
โดยวทิยาลยัการเมือง การปกครอง มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสุนนัทา พบว่า ประชาชน 80.67% 
สนับสนุนให้เปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรใน
ประเทศไทย และ 36.38% สนับสนนุให้มีกาสิโน
ถกูกฎหมายในประเทศไทย โดย 56.13% เหน็ว่า 
กทม. และจงัหวดัออีซีี เป็นพืน้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด
ในการสร้างสถานบนัเทงิครบวงจร ในส่วนบ่อน
กาสิโนถูกกฎหมาย กมธ.เสนอให้มีการพนันทั้ง
ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ในรูปแบบการ 
พนนัออนไลน์ เสนอให้มกีารพนนักฬีาออนไลน์  
8 รูปแบบได้แก่ 1. กาสิโนออนไลน์ทีเ่ป็นเกมพนนั 
รปูแบบต่างๆ 2. การพนนัทีใ่ช้การขึน้ลงของตลาดหุน้  
สกลุเงนิ 3. พนันกฬีาออนไลน์ เช่น กฬีาสากล 
กฬีาพืน้บ้าน แข่งม้า 4. การพนันองิเหตกุารณ์
จริง เช่น ผลการเลือกตั้ง 5. บิงโกออนไลน์  
6. การเส่ียงโชคออนไลน์ ผลการออกสลากกินแบ่ง 
ทัง้ไทยและต่างประเทศ 7. เวบ็ไซต์เกมทีต้่องใช้
ทกัษะ เช่น เกมต่อสู้ออนไลน์ E-Sport 8. เวบ็ไซต์
เพือ่การฝึกฝน เช่น เกมบาคาร่า เกมม้าแข่งทีใ่ช้
เหรยีญของเกม (Token) แทงพนนั อาจต้องเตมิเงนิ 
หรือให้ฟรี เมื่อมีความช�านาญจึงไปเล่นกาสิโน
ออนไลน์ต่อไป

แนวทางการจัดตั้ งกาสิโนถูกกฎหมาย
นั้น กมธ.เสนอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท�า
ร่าง พ.ร.บ.อนุญาตให้การพนัน ออนไลน์หรือ
ธุรกิจ Gaming ด�าเนินการได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย และให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขเพิม่เตมิ 
พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 บงัคบัใช้ครอบคลุม
ถงึการควบคมุพนนัออนไลน์ และวางบทก�าหนด 
โทษที่เหมาะสม ตลอดจนก�าหนดอัตราการ 
จัดเก็บรายได้และภาษี ส่วนเงื่อนไขการเข้าไป 
ใช้บริการกาสิโนถูกกฎหมายนั้น จะเปิดให้ทั้ง 
ชาวต่างประเทศและคนไทยเข้าใช้บรกิาร แต่ถ้าเป็น 
คนไทยต้องแสดงบัตรประชาชน มีอาย ุ21 ปีขึน้ไป 
ต้องแสดงสถานะการเงินย้อนหลัง 6 เดือน มเีงิน 
หมนุเวยีนในบญัชไีม่ต�า่กว่า 5 แสนบาท และจะต้อง 
เสียค่าธรรมเนยีมการเข้าไปใช้บรกิาร ตลอดจน
ต้องน�าเงินท่ีเล่นได้จากกาสิโนถูกกฎหมายไป
ค�านวณเป็นรายได้ เพือ่ยืน่เสียภาษปีระจ�าปีด้วย

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย 
พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธาน กมธ.วิสามัญ
พิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร 
กล่าวว่า ในรายงานการเปิดสถานบนัเทงิแบบครบ
วงจร ตามที ่ กมธ.เสนอให้ตัง้กาสิโนถูกกฎหมาย
ในรูปแบบ Entertainment Complex ควรสร้าง 
ให้ใหญ่เทยีบเท่าสงิคโปร์ หารายได้จากการท่องเทีย่ว 
เข้าประเทศช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ มีแนวทาง
ควบคมุคนเข้าไปเล่นเข้มงวด โดยเฉพาะคนไทย 
ต้องมีอายุ 20 ปีข้ึนไป ต้องมีเงนิหมุนเวียนในบญัชี
ไม่ต�า่กว่า 5 แสนบาท รวมถงึมีกองทนุเยยีวยา
กรณีคนเสพตดิการพนนัจนครอบครวัเดอืดร้อน

นายชวน หลกีภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
เป็นประธานการประชมุ ได้พิจารณา รายงานของ
คณะกรรมาธกิาร (กมธ.) วิสามัญพจิารณาศกึษา 
การเปิดสถานบนัเทงิครบวงจร (เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 
คอมเพล็กซ์) การจัดเก็บรายได้ ภาษีจากธุรกิจ
กาสิโนถกูกฎหมาย มาตรการในการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาบ่อนการพนนัผดิกฎหมาย การแพร่
ระบาดของตูเ้กมพนนัไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ 
โดยก่อนเข้าสู่เน้ือหา นายชวน กล่าวว่า กมธ.คณะ
ดงักล่าวมีการตัง้อนกุรรมาธกิารหลายชุด และใช้
เบีย้ประชมุไปท้ังส้ิน 2.3 ล้านบาท เชือ่ว่าหากไม่ม ี
ปัญหาอะไร การพิจารณาจะแล้วเสรจ็ และขณะน้ี 
มีรายงานของ กมธ. ทีร่อพจิารณา 3 ฉบบั เป็น  
กมธ.สามัญ 1 ฉบบั และ กมธ.วสิามัญ 2 ฉบบั

อย่างไรกด็ ีในทีป่ระชมุสภาฯ มกีารอภปิราย
หลายคน อาทิ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง 
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะ กมธ. ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า กมธ.ได้ใช้เวลา
ศกึษานาน 240 วนั โดยได้ศกึษาครอบคลมุทกุมติิ 
และมีการวจิยัรองรับ ส่วน พ.ต.อ.ทว ีสอดส่อง 
ส.ส.บญัชีรายชือ่ พรรคประชาชาต ิ อภิปรายตัง้
ข้อสังเกต พร้อมแสดงความไม่เหน็ด้วยทีร่ายงาน
ของ กมธ. จะตัง้กาสิโนในพ้ืนทีท่ีไ่ม่สมควร ด้าน 
นายปกรณ์วุฒ ิอดุมพพิฒัน์สกลุ ส.ส.บญัชรีายชือ่ 
พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ. อภิปรายว่า การน�า
เสนอรายงานดงักล่าว ตนขอให้ กมธ.ย�า้ว่า ไม่ใช่
การสนับสนุนให้ตั้งบ่อนกาสิโนในประเทศ แต ่
เป็นเพียงการศึกษาถงึความเป็นไปได้ในการสร้าง
รายได้เขาประเทศ หากจะท�ากาสิโน ควรมปัีจจัย
ในการพจิารณาเร่ืองใดบ้าง ส�าคญัคอื การค�านึง
ถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงปัญหาการ
ฟอกเงนิ และเช่ือว่าหากรัฐบาลจะท�า น่าจะเป็น
รัฐบาลหน้า แต่เม่ือถงึช่วงดงักล่าวต้องมปีระเดน็
พิจารณา คือ ความน่าลงทุนจะมีหรือไม่ ทั้งนี้ 
ในการท�าระยะ 2-3 ปี ไม่น่าจะเป็นไปได้ และที่
ส�าคัญต้องมีกระบวนการท�าประชาพจิารณ์ หรือ
ประชามตขิองประชาชนในพืน้ทีท่ีจ่ะเปิดกาสโิน

อย่างไรกต็าม ในส่วนของ ส.ส.ทีส่นบัสนนุ
ให้เหตผุล อาท ิเป็นการกระตุน้รายได้ เศรษฐกจิ
เอารายได้เข้าสู่ประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องหา
มาตรการป้องกนัแก้ไขปัญหาสังคม ในด้านต่างๆ 
เช่น อาชญากรรม ทีจ่ะตามมาด้วยต่อไปน้ีจะส่ง
ไปยงัรัฐบาลพจิารณาด�าเนนิการต่อไป

รายได้ของคาสโินทีถ่กูกฎหมายในแต่ละประเทศ

ประเทศสงิคโปร์ ในปี พ.ศ. 2562 สามารถท�ารายได้ท้ังหมด 3,200 ล้าน USD
ประเทศฝรัง่เศส ในปี พ.ศ. 2562 สามารถท�ารายได้ท้ังหมด 1,4420 ล้านยโูร
มาเก๊า ในปี พ.ศ. 2562 สามารถท�ารายได้ทัง้หมด 36,000 ล้าน USD
ประเทศสวเีดน ในปี พ.ศ. 2562 สามารถท�ารายได้ท้ังหมด 2,947 ล้าน USD
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในปี พ.ศ. 2562 สามารถท�ารายได้ทัง้หมด 43,600 ล้าน USD

เหลก็เกนิ ทัง้จากโรคโลหิตจางธาลสัซเีมยีและโรค
ทางโลหติวทิยาอืน่ๆ

ความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ด�าเนิน
การโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิก เพ่ือวิเคราะห ์
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาขับเหล็ก 
ดงักล่าว โดยได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดจีากคณะ 
ผูว้จิยัร่วม คณะเภสชัศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
นอกจากนี ้โครงการดงักล่าวยังจะได้มกีารศกึษาวจิยั
ในเชิงลึกถึงข้อมูลจีโนมของผู้ป่วยโรคโลหิตจาง 
ธาลัสซีเมีย เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
ถึงโอกาสในการตอบสนองต่อยาและโอกาสในการ
เกดิการแพ้ยา เพือ่ประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมลู  
เภสัชพันธุศาสตร์ของยาขับเหล็กเป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย โครงการดงักล่าวจงึเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากสถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ องค์ความรูท้าง
จโีนมกิส์ การแพทย์ทีไ่ด้จากโครงการดงักล่าว เป็น 
ประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ผูป่้วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมีย 
เท่านั้น แต่จะเกิดประโยชน์ให้กับประเทศไทย 

นายทวีพงษ์ วชิยัดษิฐ ผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาต ิกล่าวว่า การเคหะแห่งชาตขิอมอบ 
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับพี่น้อง
ประชาชน ต้อนรับปีกระต่ายทอง จ�านวน 
3 ชิ้นใหญ่ ได้แก่ ของขวัญชิ้นที่ 1 “ซ่อม
บ้าน สร้างสขุ” โดยการเคหะฯ จะปรับปรงุ 
ซ่อมแซม หรอืจัดสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหม่ทัง้หลงั 
ให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ 30 หลังทั่วทุก
ภมูภิาค ภายใต้ “โครงการปรับปรงุทีอ่ยู่อาศยั
ส�าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบาย
เพ่ือยายตา) โดยบูรณาการความร่วมมือกับ 
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (อปท.) และผู้รับจ้างหรือจิตอาสา 
ในพืน้ทีใ่ห้ช่วยกนัปรบัปรงุซ่อมแซมบ้านของ
ผูส้งูอายจุนแล้วเสรจ็ รวมทัง้ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการ
ใช้ชวิีตประจ�าวัน

ของขวัญชิน้ที ่ 2 “บ้านส�าหรบัผูม้รีายได้
น้อย” กว่า 15,000 หน่วย เป็นห้องเช่ากว่า 

การเคหะฯ มอบของขวัญ ปี 66
ต้อนรบัปีกระต่ายทอง 3 ช้ินใหญ่

ภายในวนัที ่31 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา
สัญญา 1 ปี หลงัจากนัน้ คิดอตัราค่าเช่าปกต ิ
ขึน้อยูก่บัท�าเลทีต่ัง้ของโครงการ

นอกจากนี้ ยังมีบ ้านเช่าซื้อส�าหรับผู ้มี 
รายได้น้อย 10,000 หน่วย พร้อมรบั 4 โปรโมชัน
พเิศษ ดงันี ้ 1. รบัส่วนลดราคาพเิศษ 5-10% 
เฉพาะโครงการทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็ทีเ่ข้าร่วม 121 
โครงการ 2. รับส่วนลดพิเศษส�าหรับโครงการ
ทีเ่หลอื 10 หน่วยสดุท้ายก่อนปิดโครงการ 141 
โครงการ โดยโครงการทีม่อีายุ 1-5 ปี รบัส่วนลด
เพิม่ 5,000 บาทต่อหน่วย และโครงการทีม่อีายุ
มากกว่า 5 ปี รับส่วนลดเพ่ิม 10,000 บาท 
ต่อหน่วย 3. กรณีผ่อนช�าระกับการเคหะแห่งชาติ 
จะได้รบัอัตราดอกเบีย้พิเศษ ส�าหรบักลุม่ลกูค้าท่ัวไป  
ปีแรกดอกเบีย้ 4% ส่วนกลุม่เปราะบางและบุตร
ทีป่ระสงค์จะซือ้บ้านในโครงการของการเคหะฯ 
ให้พ่อแม่อยูอ่าศยั ปีที ่1-2 อัตราดอกเบีย้ 4% โดย 
ผู้เช่าซ้ือจะต้องท�าสัญญาภายใน 30 มิถุนายน 
2566 กรณีสถาบนัการเงนิปฏิเสธสนิเชือ่ ลกูค้า
สามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อ
การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย อตัรา
ดอกเบีย้พเิศษ 1.5% (ตามเงือ่นไขทีก่�าหนด) และ 
4. ท�าสัญญาเช่าเพือ่ซือ้ (Rent to Buy) เฉพาะ
โครงการบ้านเอือ้อาทรทกุโครงการ (ยกเว้นบ้าน

5,000 หน่วย และบ้านเช่าซือ้ 10,000 หน่วย 
โดยเตรยีมห้องเช่าราคาพเิศษกว่า 5,000 หน่วย 
ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล 15 โครงการ 
2,205 หน่วย และโครงการในส่วนภูมิภาค 42 
โครงการ 2,844 หน่วย รวมทัง้สิน้ 57 โครงการ 
5,049 หน่วย อตัราค่าเช่าเร่ิมต้น 1,200 และ 
1,500 บาทต่อเดอืน คดิเป็นค่าเช่าเฉลีย่ตกวนัละ 
40 บาท และ 50 บาท เฉพาะผูท้ีท่�าสญัญาเช่า

เอือ้อาทรพทัลุง บ้านเอือ้อาทรสวนพลูพฒันา 
และบ้านเอือ้อาทรรฐัเอือ้ราษฎร์ กองทัพเรอื) 
จ�านวน 224 โครงการ อัตราค่าเช่าไม่เกิน 
1,500 บาทต่อเดือน หากผู้เช่าตัดสินใจซื้อ
ภายใน 1 ปี จะได้รบัการโอนเงนิ ส่วนหน่ึง
ของค่าเช่า ทีช่�าระมาแล้วไปเป็นเงนิจอง ใน
วนัท�าสญัญาเช่าซือ้กับการเคหะแห่งชาตคิณู
ระยะเวลา 36 เดอืน

ของขวญัชิน้ที ่3 “สร้างอาชพี สร้างรายได้”  
การเคหะแห่งชาตพิุง่เป้าสร้าง “นักขายมอืทอง”  
จ�านวน 300 คน เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามส่ีวนร่วม เป็นผูแ้นะน�าโครงการทีอ่ยู่
อาศยัของการเคหะแห่งชาต ิ โดยจะได้รบัค่า
ตอบแทนเริม่ต้นหน่วยละ 5,000-30,000 บาท 
(ตามเงื่อนไขที่การเคหะฯ ก�าหนด) ผู้สนใจ 
สามารถสมัครเป็นตัวแทนแนะน�าโครงการ 
ทีอ่ยู่อาศยัฯ ผ่าน Line OA : @nha.thailand 
และ www.nha.co.th/salesassist/

“ปี 2566 นี ้ ขอให้เป็นปีกระต่ายทองท่ีดี
ส�าหรบัพีน้่องประชาชนทุกคน มีความสขุท้ัง
กายและใจ การงาน การเงนิ เศรษฐกิจดขีึน้ 
ใครทีค้่าขายก็ขอให้ขายด ีมกี�าไรมากข้ึน” นาย
ทวพีงษ์ กล่าว

ทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ

เสยีงเรยีกร้อง...อนาคตของหนู
อยูท่ี่สวสัดกิารเดก็เล็กถ้วนหน้า

เมือ่วันเดก็ประจ�าปี 2566 ทีผ่่านมา ทางคณะ 
ท�างานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก 
ถ้วนหน้า 341 องค์กร ร่วมกบั ชมุชน 6 แห่ง รอบ
พืน้ทีพ่พิธิภณัฑ์แรงงานไทย นคิมมกักะสนั คณะ
กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สหภาพแรงงาน
รฐัวิสาหกจิรถไฟไทยแห่งประเทศไทย พิพิธภณัฑ์
แรงงานไทย เครือข่ายเด็ก และสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมมือกันจัดงาน 
วนัเด็ก ภายใต้ธมีงาน “วนัเดก็ : อนาคตของหนู
อยูท่ีส่วสัดกิารเด็กเลก็ถ้วนหน้า” ทีล่านจอดรถ
ส�านกังานโครงการระบบรถไฟฟ้าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (แอร์พอร์ตลิง้ค์) ถนนนคิมมกักะสนั 
เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ

สุนี ไชยรส ประธานคณะท�างานขับเคลื่อน
นโยบายสวสัดกิารเดก็เลก็ถ้วนหน้า ในฐานะผูด้�าเนนิ
รายการกล่าวว่า ได้ตั้งค�าถามกับผู้เข้าร่วมเสวนา 
เกีย่วกบัคณุภาพชวิีตของเด็กในชมุชนว่า ในฐานะ
ของผู้ที่ดูแลเด็ก ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเด็ก 
ในด้านใดบ้าง

ชนัญธิดา วุฒิวารี หัวหน้าหน้าศูนย์พัฒนา
เดก็อ่อนก่อนวยัเรียน ชมุชนรมิทางรถไฟมกักะสนั 
(ร่วมใจ) กล่าวว่า ต้องการให้ชุมชนมีศูนย์เลี้ยง
เด็ก เด็กทุกคนควรจะได้อยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็ก โดย 
ศูนย์ฯ จะต้องมีบุคลากร ทั้งคุณครูและครูผู้ช่วย 
นอกจากนัน้ ศนูย์เลีย้งเดก็ต้องมพ้ืีนทีพ่อให้เดก็ได้
วิง่เล่นออกก�าลงักาย เพือ่พฒันาการเด็ก เพราะเดก็

ต้องท�างาน ปลกุลกูตัง้แต่ต ี5 ส่งข้ึนมอเตอร์ไซด์
ไปโรงเรียน จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาล หาก
ต้องการให้เด็กโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพในสังคม
ไทย ควรจะพจิารณาการสนบัสนนุงบประมาณ
เดก็ๆ เหล่าน้ี และทกุวันนี ้บคุลากร ครู ครูพ่ีเลีย้ง 
ไม่เพยีงพอ อยากให้เพิม่ศนูย์เดก็เลก็ให้พอเพยีง  
มีให้เดก็ๆ ได้วิง่เล่น และขอเรียกร้องไปยัง กทม.ให้
ดแูลบคุลากร ครู ครูผูช่้วยในศนูย์เดก็เลก็ ให้เป็น
เจ้าหน้าทีข่อง กทม. เพ่ือให้มีความม่ันคงในชวิีต 

ด้าน นายสราวธุ สราญวงศ์ ประธานสหภาพ 
แรงงานรฐัวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  
ขอให้รฐัมองภาพรวมของคณุภาพชวิีตเดก็ไทย
ในอนาคตที่จะให้เด็กโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ 
และรัฐจะรู้ว่าควรจะสนับสนุนให้เด็กทุกคน
มีสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า และรัฐต้อง
สนบัสนนุให้เดก็ไทยได้โตมาอย่างมคีณุภาพ

นายเชษฐา มัน่คง ผูอ้�านวยการมลูนิธเิพือ่
การพฒันาเดก็ กล่าวว่า สิง่ทีน่่ากงัวลคอื พ่อแม่
ทีม่ลีกูไม่รูว่้าตวัเองต้องได้เงนิ 600 บาท ดงันัน้  
รฐัควรจะเหน็ความส�าคญัในตรงนี ้และควรให้เงนิ 
แบบถ้วนหน้า เพื่อให้เด็กได้เติบโตมาอย่างดี 
ส่วนข้อเสนอ คอื การเปิด-ปิด ของศนูย์พฒันา 
เด็กเล็ก ที่ไม่สอดคล้องกับเวลาท�างานของ 
พ่อแม่ รัฐต้องให้ความส�าคัญกับศูนย์เด็กเล็ก  
ให้สอดคล้องกับชวิีตประจ�าวนั และสนบัสนนุ 
งบประมาณทีจ่ะมาดแูลศนูย์เดก็เลก็มากขึน้

ส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้าน ห้องสีเ่หลีย่มเลก็ๆ ส่วนเร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดเูดก็ของผูป้กครอง ในแต่ละเดอืน 
ค่อนข้างสูง ผู ้ปกครองบางคนต้องกู้ยืมเงินมา 
เป็นค่านมลูก เด็กคนหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ
เดอืนละ 10,000 บาท

“แม้ว่าจะมศีนูย์เด็กเลก็ แต่ศูนย์เด็กเลก็จะรบั
ตัง้แต่ 2 ขวบครึง่ แต่เดก็ในช่วงตัง้แต่ 4 เดอืน ที่
พ่อแม่ต้องไปท�างาน ต้องจ้างคนเลีย้ง เงนิสนบัสนนุ
ในส่วนนีน้้อยมาก แค่เดอืนละ 600 บาท ไม่พอค่ะ 
อยากให้รฐับาลช่วยสนับสนนุ”

ในขณะท่ี อภันตรี เจริญศักดิ์ รองประธาน 
คณะกรรมการสมาฉันท์แรงงานไทย กล่าวเพิม่เตมิว่า  
ในกลุม่ผูใ้ช้แรงงานเมือ่มลีกูน้อยและแม่ครบวนัลา
ในเวลา 3 เดือน จะต้องส่งลูกไปให้พ่อแม่เลี้ยงที่
ต่างจังหวดั เพราะต้องท�างาน โดยแต่ละเดอืนจะมี
ค่าใช้จ่าย เดอืนละประมาณ 5,000 บาท ในขณะท่ี
เงินสนับสนนุจากกระทรวงพัฒนาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ จ�านวน 600 บาท นัน้ แรงงาน
ส่วนใหญ่จะไม่ได้รบั เนือ่งจากมกีารตัง้เง่ือนไขไว้ว่า 
ผูท้ีไ่ด้รบัต้องมีรายได้ข้ันต�า่ คอืรายได้รวม 100,000 
บาท ส่วนคนทีอ่ยูใ่นประกนัสงัคม จะได้ 600 บาท
กย็งัยาก บางคนไม่รูว่้าตวัเองได้สทิธินี ้ดงัน้ันจึงขอ
เรยีกร้องให้รฐับาลจ่ายเงนิสวัสดกิารอย่างถ้วนหน้า

สอดคล้องกบัผูแ้ทนจากเครอืข่ายสลมัส่ีภาค หนเูกน  
อนิจนัทร์ กล่าวย�า้ว่า งบประมาณ 600 บาท ได้รับ
ในปัจจบุนั ยงัยากล�าบากมากทีจ่ะได้มา เพราะพ่อแม่ 
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รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการสุราษฎร์ธานี
เมืองสมุนไพร เผยช่วยชาวบ้านในพื้นที่ มี
อาชพีปลกูและจ�าหน่ายวตัถดุบิสมนุไพร ส่งให้
โรงงานผลติยาสมนุไพรทัง้ยาเดีย่วและต�ารบั
กว่า 100 รายการ เตรียมผลิตต�ารับน�้ามัน
กญัชาแก้อาการปวดมะเร็ง นอนไม่หลับ และ
โรคผิวหนัง และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สนบัสนนุการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ทัง้เครือ่ง
ส�าอาง อาหารและเคร่ืองดืม่

เมือ่เร็วๆ นี ้ทีโ่รงพยาบาลท่าฉาง อ�าเภอท่าฉาง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะผูบ้รหิาร ตดิตามการด�าเนนิงานโครงการ
สรุาษฎร์ธานเีมอืงสมนุไพร พร้อมทัง้เป็นสักขี
พยานในการลงนาม MOU การรบัซือ้สมนุไพร
ฟ้าทะลายโจร และขม้ินชัน ระหว่างกลุ ่ม

‘ปล้ืม’ รง.ผลติยาสมุนไพรท่าฉาง
ขบัเคล่ือน “สรุาษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร”

ดร.สาธติ กล่าวต่อว่า จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี
ยงัได้ก�าหนดวสิยัทศัน์ “สรุาษฎร์ธานเีมอืงสมนุไพร  
การแพทย์แผนไทยก้าวหน้า การท่องเทีย่วเชงิ
สขุภาพยัง่ยนื” โดยมีแผนบรูณาการผลติภัณฑ์
สมุนไพรเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้ง
เครือ่งส�าอาง อาท ิเซร่ัมสารสกัดใบบวับกผสม
สารสกัดขมิ้นชัน เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าสารสกัด
เหด็แครง ตลอดจนอาหารและเครือ่งด่ืม อาทิ 
เครือ่งดืม่พร้อมชงกฤษณาและขลู ่น�า้สลดัครมี 
จากน�า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ เป็นต้น ซ่ึงจะท�าให้
เกดิการปลกูและจ�าหน่ายวตัถดุบิสมนุไพร ฟ้า
ทะลายโจร ขลู ่และขมิน้ชนั ให้กบัโรงผลิตยา
สมนุไพรท่าฉางมากขึน้ด้วย

จากน้ัน ดร.สาธติ และคณะ ได้ตรวจเยีย่ม
การด�าเนนิงานของ รพ.บ้านนาเดมิ ซึง่มปัีญหา
สาธารณสุขที่พบมากที่สุดในพื้นที่ 5 อันดับ 
ได้แก่ โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน ผู้
สงูอายมุากข้ึน อบุตัเิหตทุางถนน และโรคอบุตัิ
ใหม่ ได้มุ่งแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วย
การคดักรองทีค่รอบคลมุ เน้นการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรม และการดูแลที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน 
ส่วนผูส้งูอาย ุมกีารบรูณาการการดแูลสขุภาพ
จนถึงระยะท้ายของชีวิต และมีแผนรับฝาก
ดแูล/Respite Care ส�าหรบักลุม่พ่ึงพิง (ตดิ 
บ้าน-ติดเตียง) รวมถึงจัดสิ่งแวดล้อมภายใน 
โรงพยาบาลให้เอ้ือต่อผูส้งูอาย ุให้บรกิาร Banna  
Day Care Center และเยีย่มบ้าน นอกจากนี้ 
ยงัมแีผนพฒันาศกัยภาพและจดัโปรแกรมตรวจ
สขุภาพให้กบั อสม. ในพืน้ทีท่กุคน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง แถลงความส�าเร็จในการผ่าตดักระดกู 
สนัหลงัแผลเลก็ ผ่านกล้องทีม่คีวามแม่นย�าและ 
ปลอดภยัสงูสดุ ด้วยเทคโนโลย ีO-Arm Navigation 
 โดยได้รบัเกียรตจิาก ศ.พเิศษ ดร.วันชยั ศริชินะ  
ประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาลศนูย์การ
แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้กล่าว
ต้อนรบั และร่วมแถลงผลส�าเร็จของเทคโนโลยี
โดย ศ.เกยีรตคิณุ นายแพทย์ศุภกร โรจนนนิทร์  
คณะบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์ รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นายแพทย์กติตศิกัดิ์ 
ฐติปัิญญา หวัหน้าภาควิชาออร์โธปิดกิส์ และ
นายแพทย์อุม้รกั จงึวิโรจน์ ศลัยแพทย์ออร์โธปิดิ
กส์ ส�านกัวชิาแพทยศาสตร์ และม ีนางภทัรกร  

แบบเรียลไทม์ ซ่ึงแพทย์ไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัด
เปิดแผลใหญ่ ช่วยให้สามารถท�าการผ่าตดัทาง
กระดกูสนัหลังได้อย่างปลอดภยั แม่นย�า แม้ใน
เคสของผู้ป่วยทีม่อีาการกระดกูสนัหลงัจะผดิรปู
รนุแรง และยงัช่วยลดเวลาการผ่าตัดลง ผูป่้วย
จะบาดเจ็บน้อยที่สุด มีแผลผ่าตัดที่เล็ก และ 
สามารถฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดกระดูก 
สนัหลังได้ในเวลารวดเรว็

ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการผ่าตัดกระดูก
สนัหลังทีโ่รงพยาบาลศนูย์การแพทย์ฯ ประสบ
ความส�าเรจ็ไปแล้วมากกว่า 30 ราย โดยผูป่้วย
สามารถลดระยะเวลาการพักฟื้นลงจากปกติ  
5-7 วัน เหลือเพยีง 3-4 วัน จงึลดระยะเวลาการ
รกัษา และลดค่าใช้จ่ายทีต้่องเสยีจากการนอน
พกัฟ้ืนในโรงพยาบาลได้ ทัง้นีเ้ทคโนโลย ีO-Arm 
Navigation ทีท่างโรงพยาบาลศนูย์การแพทย์ฯ 
ได้น�าเข้ามาช่วยในการผ่าตดักระดกูสนัหลงั เป็น
หนึง่ในความก้าวหน้าทีท่างโรงพยาบาลศนูย์การ
แพทย์ฯ มอบให้ประชาชน เพือ่ประโยชน์ของ
ผูป่้วยทีเ่ข้ารับบรกิารให้มีความปลอดภยัสูงสดุ

“เรามคีวามมุ่งม่ันในการพฒันาโรงพยาบาล 
เพือ่การดแูลและรกัษาด้านกระดกูสนัหลงัอย่าง
ครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชีย่วชาญเฉพาะทางด้าน
ศลัยกรรมออร์โธปิดกิส์ ส�าหรับพีน้่องประชาชน
ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงราย พ้ืนทีภ่าคเหนอืตอนบน
และอนภุมิูภาคลุ่มแม่น�า้โขง ให้ได้รบัประโยชน์ 
สูงสุดเมื่อเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
แห่งนี ้ศ.เกยีรตคิณุ นายแพทย์ศภุกร กล่าว

“O-Arm Navigation”ม.แม่ฟ้าหลวง 
นวัตกรรมผ่าตดักระดกูสนัหลงัแม่นย�า

ตนิเหลอืง ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดัไขสนัหลังแผล
เล็กฯ มาแชร์ประสบการณ์ และ ดร.อัจฉรา 
จนัทร์อยู ่ ส�านกัวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง เป็นผูด้�าเนินรายการ

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ 
คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์ และรักษาการ
แทนผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ปัจจุบัน 
โรงพยาบาลฯ ได้น�าเคร่ือง “O-Arm Navigation” 
หรือ “เคร่ืองช่วยผ่าตัดน�าวิถ”ี เข้ามาใช้เพิม่ความ
แม่นย�าในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง  
เช่น กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม 
กดทบัเส้นประสาท กระดกูสนัหลังเคล่ือน กระดูก
สนัหลงัคด ช่วยให้แพทย์ประเมนิระยะทีส่ามารถ
เข้าถึงต�าแหน่งผ่าตดัได้อย่างแม่นย�า สามารถเห็น
อปุกรณ์ทีใ่ช้และวัสดทุีใ่ส่เข้าไปในกระดกูสันหลัง
ผู้ป่วยได้ในระบบ 3 มิต ิและเห็นแบบเรยีลไทม์

การใช้เครือ่งมอืนี ้ ท�าให้แพทย์ไม่จ�าเป็นต้อง 
ผ่าตัดเป ิดแผลใหญ่ สามารถท�าการผ่าตัด 
ทางกระดกูสนัหลงั ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อน
หลงัเสือ่มกดทบัเส้นประสาท กระดูกสนัหลงัเคลือ่น  
กระดูกสันหลังคด ช่วยให้แพทย์ประเมินระยะ
ที่สามารถเข้าถึงต�าแหน่งผ่าตัดได้อย่างแม่นย�า 
สามารถเห็นอุปกรณ์ที่ใช้และวัสดุที่ใส่เข้าไปใน
กระดกูสันหลงัผูป่้วยได้ในระบบ 3 มติ ิ และเหน็

“ร้านยาชุมชน” หัวใจของสุขภาพปฐมภมิู
ลด ร.พ.แออัด-เพิม่บรกิารด้านยา 

จากสถานการณ์ความแออัดในโรงพยาบาล
ท่ีมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น หากระบบสุขภาพยังไม่
สามารถบริหารจัดการเร่ืองการดูแลสุขภาพ
ปฐมภมู ิ รวมถงึการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนั
โรคได้ดีเท่าที่ควร และจากข้อมูลของโครงการ
ประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายด้านสขุภาพ พบ
ว่า ในปี พ.ศ. 2560 มจี�านวนผูป่้วยนอกทีเ่ข้ารบั
บริการในสถานบริการสาธารณสขุของกระทรวง
สาธารณสขุทัว่ประเทศ อยู่ทีก่ว่า 200 ล้านคร้ัง/
ปี ซ่ึงเพ่ิมสงูขึน้เรือ่ยๆ ทกุปี และพบว่าผูป่้วยที่
เข้ารบัการรักษาทีโ่รงพยาบาลน้ันมเีพยีง 2 ใน 5 
เท่านัน้ทีจ่�าเป็นต้องเข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล 
จริงๆ ที่เหลือเป็นอาการที่สามารถรับบริการ 
ในศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิในชุมชน ซึ่งเป็น
หน่วยบรกิารทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพ
เบ้ืองต้นได้ และใกล้ชดิผูป่้วยมากกว่า 

รวมทัง้ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โควิด-19 ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ
โรคดังกล่าวให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม 
พระราชบญัญตัโิรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จงึจ�าเป็นต้อง 
ลดการไปโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ไม่มีความเร่ง
ด่วน เพื่อลดการรับและแพร่เช้ือโควิด-19 ใน 
โรงพยาบาล ซึง่การรบัยาท่ีร้านยา นับเป็นทางเลือก 
ทีป่ระชาชนยงัสามารถได้รบัการดแูลสขุภาพทีม่ี
คณุภาพ ตลอดจนเป็นการพฒันาบทบาทหน้าที่
วชิาชพีของเภสชักรทีร้่านยา เพราะการบรบิาล 
ทางเภสชักรรมไม่ใช่เพียงการจ่ายยาตามใบสัง่ยา 
เท่านั้น แต่มุ ่งให้เภสัชกรค�านึงถึงผู้ป่วยเป็น
ส�าคัญ และกระตุน้ให้ประชาชนมกีารใช้ยาอย่าง
สมเหตผุล มีประสทิธภิาพ และมคีวามปลอดภยั
จากการใช้ยา

ร้านยาจึงนับเป็นสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิท่ีมีความส�าคัญต่อประชาชน เนื่องจาก
ร้านยาตัง้อยู่ใกล้ชดิประชาชน และกระจายอยูท่ัว่
ทกุพ้ืนทีใ่นชมุชน มคีวามสะดวกในการใช้บรกิาร 
ไม่ต้องเสียเวลานานในการรอรบับรกิาร นอกจากนี้ 

ร้านยายังเป็นสถานท่ีปฏิบัติการด้านวิชาชีพท่ี
ส�าคัญของเภสัชกรอกีด้วย 

ดร.ภญ.นพคณุ ธรรมธชัอาร ี ผูจ้ดัการงาน
วจิยั สวรส. ย�า้ถงึบทบาทของร้านยาชมุชนว่า การ
รับยาที่ร้านยา นอกจากช่วยสนับสนุนเรื่องการ
ลดความแออดัในโรงพยาบาลแล้ว ยงัเพิม่ความ
สะดวกให้กับผู้ป่วยด้วยบทบาทการดูแลสุขภาพ
ของเภสัชกรร้านยา ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการให้
เกิดระบบที่มีการใช้ท้ังทรัพยากรและบุคลากร
ในระบบสุขภาพอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
เพราะเภสัชกรไม่ใช่เป็นแค่เพียงคนขายยา 
เท่านัน้ แต่เป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญด้านยา 
ที่สามารถให้ค�าแนะน�า เพื่อให้เกิดการรักษา
และดแูลสขุภาพอย่างถกูต้อง เพราะฉะนัน้การ 
กระตุน้ให้เกดิการใช้ศกัยภาพให้เตม็ทีข่องเภสชักร
ที่ร้านยา สามารถช่วยลดภาระของบุคลากรใน
โรงพยาบาล และลดความแออดัในโรงพยาบาล
ได้เป็นอย่างดี 

แม้ปัจจบุนัเภสชักรทีร้่านยาจะมคีวามตืน่ตวั 
และพฒันาบทบาทด้านการบริบาลทางเภสชักรรม
มากข้ึนแล้วก็ตาม แต่ข้อมูลเชงิประจักษ์จากงาน
วิจัยจะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาเชิงระบบใน
เรือ่งต่างๆ มคีวามเป็นไปได้ของการน�าไปปรบัปรงุ
แนวทางการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง และสามารถ
ตอบโจทย์ปัญหาที่เป็นอยู่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งงาน
วจิยั “แนวทางและความเป็นไปได้ในการถ่ายโอน
บรกิารด้านยาจากโรงพยาบาลสูร้่านยาในชมุชน” 
เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ สวรส. มีเป้าหมายเพื่อ
ศกึษาความต้องการของประชาชน และแนวทาง
ในการขยายการให้บรกิารด้านยาจากโรงพยาบาล
ไปสูร้่านยาชมุชน ตลอดจนประเมนิต้นทนุจากการ
ขยายรปูแบบการให้บรกิารดังกล่าว ซึง่ข้อเสนอ

วิสาหกิจชุมชนกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีและกล่าวว่า โครงการเมอืงสมนุไพร
เป็นแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมการพัฒนา
สมนุไพรไทย เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

โดยในปีนี ้โรงงานผลติยาสมนุไพรท่าฉาง ซึง่
ได้รบัมาตรฐานระดบั WHO-GMP ตัง้แต่ปี 2557 
มแีผนทีจ่ะผลติยาสมนุไพรทัง้ประเภทยาอม ยาชง 
ยาแคปซลู (ต�ารบั) ยาผง และยาแคปซลูเดีย่ว เพิม่
ขึน้เป็น 42 รายการ (เพิม่ขมิน้ชนัแคปซลู และ
ฟ้าทะลายโจรแคปซลู) ส่วนโรงแปรรปูสมุนไพร
มะขามเตีย้ มกีารผลติยาสมนุไพรแห้ง ยาสมนุไพร
แห้ง (ต�ารบั) และยาใช้ภายนอก เพิม่เป็น 129 
รายการ (เพิม่สเปรย์ยูคาลปิตสั) 

“ในช่วงเดอืนมนีาคม 2566 โรงงานผลติยา
สมนุไพรท่าฉางยงัมแีผนจะผลติต�ารบัน�า้มนักญัชา
สตูรลงุด�าเกาะเต่า จ�านวน 3 ต�ารบั ได้แก่ ต�ารบัยา
น�า้มันกญัชาสตูรลงุด�าเกาะเต่า สตูรที ่1 รปูแบบ 
น�า้มันหยอด แก้อาการปวดมะเรง็ สูตรที ่2 รปูแบบ 
แคปซูล แก้อาการนอนไม่หลับ และสูตรยาใช้
ภายนอก รปูแบบยาสเปรย์ แก้อาการโรคผวิหนงั 
ซ่ึงทั้งหมดช่วยให้เกิดอาชีพปลูกและจ�าหน่าย 
วตัถดุบิสมุนไพรในพืน้ที ่โดยเฉพาะสมุนไพรขม้ินชนั 
และฟ้าทะลายโจร ทีจั่งหวดัสรุาษฎร์ธานมีีคณุภาพ
สูงกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ท�าให้มีมูลค่าสูงกว่าที่อ่ืนๆ 
2-3 เท่า”

จากงานวจิยัจะช่วยสนบัสนนุให้เกดิการให้บรกิาร
ในระดบัปฐมภมิูทีม่คีวามเข้มแข็งมากยิง่ขึน้

ดังนั้นหัวใจหนึ่งท่ีส�าคัญของการพัฒนา
แนวทางการให้บริการด้านยาที่ร้านยาชุมชนคือ 
การรูถ้งึความต้องการของประชาชน รวมทัง้ปัจจยั
และสาเหตทุีส่่งผลต่อการตดัสินใจให้ประชาชนมา 
รบัยาทีร้่านยา ตลอดจนการประเมนิต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
ถกูสะท้อนผ่านงานวจิยั 

โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต คณะ 
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เครือข่าย 
วิจัย สวรส. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันร้านยาชุมชน 
มีบทบาทการให้บริการมากกว่าการจ�าหน่ายยา 
โดยมกีารให้บรกิารทางด้านสขุภาพ เช่น การช่ัง
น�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต เป็นต้น 
นอกจากนี้ บางร้านยามีการจัดท�าสมุดบันทึก
ประวตัผิูป่้วย, ช่วยคัดกรองโรคเบือ้งต้น, จ่ายยา
กรณทีีอ่าการไม่รนุแรง, ให้ค�าแนะน�าเรือ่งการคมุ
ก�าเนดิ และจ่ายยาแทนโรงพยาบาลเพ่ือลดความ
แออดัในโรงพยาบาล เช่น เบาหวาน ความดนัสงู 
ส่วนความต้องการในการรบับริการของประชาชน 
จากการส�ารวจผูใ้ช้บริการจ�านวน 255 ราย ใน
พืน้ทีก่รงุเทพและปรมิณฑล พบว่า ส่วนใหญ่พบ
ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้อยละ 
84.30 เป็นการรอพบแพทย์นาน และ ร้อยละ 
74.10 เป็นการรอรบัยานาน ส�าหรับพฤติกรรม
การใช้บรกิารร้านยา ผูร้บับรกิารส่วนใหญ่มีการ
ไปร้านยา 2-3 เดอืนต่อครัง้ และมกัไปร้านยาที่
ใกล้บ้าน/ใกล้ท่ีท�างานเป็นหลกั 

ด้านความต้องการบริการเพิม่เตมิจากร้านยา  
บรกิารทีต้่องการสงูสดุคอื การตรวจคัดกรองโรค 
เบือ้งต้น รองลงมาคอื การดแูลและรบัยาต่อเน่ือง 

ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการดูแลฉุกเฉิน 
ด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัยา รวมไปถงึการฉดีวคัซนี 
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 80 มีความ
ต้องการไปรบัยาทีร้่านยา แต่ร้อยละ 75 ยงัไม่
ทราบรายละเอียดของโครงการรับยาที่ร้านยา  
ส่วนปัจจัยที่ท�าให้ประชาชนมีแนวโน้มจะมารับ
ยาที่ร้านยาคือ ปัญหาความแออัดและการรอ
รับยาเป็นเวลานานท่ีโรงพยาบาล, การมีร้านยา 
ใกล้บ้านเข้าร่วมโครงการ, ข้ันตอนไม่ยุง่ยากและ
สะดวก, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ส�าหรับการขยายบริการด้านยาของร้านยา
ชุมชนและต้นทุนท่ีเกดิขึน้ ผศ.ดร.สมหมาย ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการสัมภาษณ์เภสัชกร
ร้านยาชุมชน เครือข่ายองค์กรทีเ่กีย่วข้อง อาทิ 
สภาเภสัชกรรม สมาคมร้านยา และสมาคม 
เภสัชกรรมชุมชน เจ้าหน้าที่และผู ้บริหาร 
โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการรับยาท่ีร้านยา พบว่า  
ทกุกลุ่มทีส่มัภาษณ์มคีวามเหน็ตรงกนัว่า รูปแบบ
การให้บรกิารทีร้่านยาทีส่ามารถถ่ายโอนหรอืจดั 
เป็นบริการเสริมจากโรงพยาบาลมาสู่ร้านยา 

ในชุมชน ได้แก่ 1) การวดัความดนั 2) การวดัระดบั 
น�า้ตาลในเลอืด 3) การจดัส่งยาถงึบ้าน 4) การ
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องยาและดูแลการจัดยา
ให้เหมาะสมกับผูป่้วย 5) การอธบิายผลข้างเคียง
ของยาและการติดตามอาการไม่พงึประสงค์ของ 
ยา 6) การให้ค�าปรึกษาผ่านอีเมล/โทรศัพท์/ 
ช่องทางอ่ืนๆ 7) การตรวจคัดกรองโรคเบ้ืองต้น 
และ 8) การรกัษาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรงั 

ส่วนแนวทางในการด�าเนินโครงการรับยาที่
ร้านยา ทีน่่าจะเกดิประโยชน์กบัทกุฝ่ายมากท่ีสดุ 
คอื การท่ีร้านยาเป็นผูจ้ดัซือ้ยา ส�ารองยา และจ่ายยา 
ให้กับผู้ป่วย แล้วเบิกค่าใช้จ่ายจากส�านักงาน 
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามเกณฑ์ 
ที ่สปสช. ก�าหนด เนือ่งจากโมเดลนีช่้วยลดต้นทนุ
ค่าขนส่งยาของโรงพยาบาลแม่ข่าย และร้านยา
มคีวามคล่องตัวในการบรหิารจดัการ แต่อย่างไร
กดี็ ภาครัฐควรเจรจากับบริษัทตัวแทนจ�าหน่าย 
ยาให้ร้านยาสามารถซื้อยาในราคาเท่ากับที่ 
โรงพยาบาลจดัหา

กรณต้ีนทนุทีเ่พิม่ขึน้ ร้านยาชุมชนทกุร้านที่

ส�ารวจ เหน็ตรงกนัว่า ต้นทนุค่าเสียโอกาส ซึง่
หมายถงึรายได้ท่ีหายไปของร้านยา ทีม่าจากเวลา
ในการให้บรกิารทีเ่พิม่ขึน้ อยูใ่นช่วง 6.25-10.42 
บาท/คน/ครั้ง ตามขนาดและท�าเลของร้านยา 
ท้ังน้ีในภาพรวมภาครัฐอาจสนบัสนนุค่าเสยีเวลา 
ในการให้ค�าปรกึษาและให้บรกิาร กรณรีวมค่ายา 
ด้วย ประมาณ 187.50-312.50 บาท/คน/ครั้ง 
กรณีไม่รวมค่ายา จ่ายเฉพาะค่าคดักรองและให้
ค�าปรกึษา ประมาณ 65.00-109.50 บาท/คน/คร้ัง 
ท้ังน้ีตัวเลขการประเมินดังกล่าว เป็นการประเมิน
ทีค่ดิจากก�าไรทีห่ายไปร้อยละ 35 ของร้านยา

จากงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ 
ขยายบรกิารด้านยาสูร้่านยาชมุชน ผศ.ดร.สมหมาย  
เสนอว่า รูปแบบการให้บริการของร้านยา 
ชุมชน ควรขยายบริการโดยท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วย
คัดกรองและให้ค�าปรึกษา โดยบริการที่ควรให้
ความส�าคัญเป็นอันดับแรกๆ คือ การคัดกรอง
โรคเบือ้งต้น เช่น ปวดหวั ตวัร้อน โรคผวิหนงั 
ตลอดจนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
การดแูลฉกุเฉนิต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัยา นอกจากนีค้วร
มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรบัรูเ้รือ่งการให้
บริการท่ีร้านยา โดยเฉพาะในกลุม่ทีป่ระสบปัญหา
การรอรับยาเป็นเวลานานท่ีโรงพยาบาล โดยควร
ย�้าให้เห็นว่า คุณภาพยาที่จะได้รับจากร้านยาที่
เข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพไม่แตกต่างกับยาที่
ได้รับจากโรงพยาบาล และยงัช่วยให้ประชาชน 
ประหยดัเวลา สามารถท�าได้โดยง่ายและมขีัน้ตอน 
ไม่ยุ่งยาก

ในอนาคตหากมกีารพัฒนาระบบการจดัการ
ของร้านยาให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากขึน้ มีการเช่ือมต่อเป็นเครอืข่ายกบั
โรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ และมีการกระจายตวั
ของร้านยาอย่างเหมาะสม คาดว่าจะน�าไปสูก่าร
การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูทิีเ่ข้มแขง็ และ
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก ได้รบับรกิาร
ทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั ดทีัง้ต่อสขุภาพและดต่ีอใจ

สช.ชวน ภาค ปชช. ช ู‘บ�านาญถ้วนหน้า’ 
ดนัให้ทุกพรรคใส่เป็นนโยบายหาเสยีง

เลขาธกิารบอร์ดสขุภาพฯ ชวนภาคการเมอืง
ขับเคล่ือน “ระบบหลักประกันรายได้” หรือ 
“บ�านาญถ้วนหน้า” เพ่ือสร้างความมัน่คงในชวิีต
เมือ่เข้าสูว่ยัสงูอาย ุชีห้ากเดินหน้าส�าเรจ็จะเป็นที่ 
จดจ�าตามหลัง “ระบบบัตรทอง” พร้อมชวน 
คนไทยร่วมสร้างเจตนารมณ์ทางสังคมในวาระ
ของการเลอืกต้ัง เพือ่ผลกัดันสูก่ารเป็นพนัธสญัญา 
ของฝ่ายการเมือง

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ ร่วมในการแถลงข่าว
หัวข้อ ร่วมผลักดันบ�านาญถ้วนหน้า สู่นโยบาย
ส�าคัญพรรคการเมือง ซ่ึงจัดขึ้นโดยสภาองค์กร
ของผู้บรโิภค และภาคเีครือข่าย เมือ่วนัท่ี 12 ม.ค. 
2566 ระบวุ่า เร่ืองของสวัสดกิาร ระบบบ�านาญ 
หรอืหลกัประกนัรายได้ของผูส้งูวัยนี ้ก�าลงัจะเป็น
โอกาสทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ ที่
จะต้องรีบตัดสินใจและน�าไปบรรจไุว้เป็นนโยบาย
ส�าหรบัการเลอืกตัง้ครัง้หน้าทีก่�าลงัจะมาถงึ เพราะ
สิง่น้ีก�าลงัเป็นความต้องการของสงัคม

ส�าหรับเรือ่ง หลกัประกนัรายได้เพือ่คณุภาพ
ชวีติทีด่เีมือ่เข้าสู่วัยสงูอาย ุ เป็นหนึง่ในมตสิ�าคญั
ของสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ ครัง้ที ่ 15 ทีห่ลาย

5. การดแูลโดยครอบครวั ชมุชน และท้องถิน่
ประเด็นนี ้แน่นอนว่าเร่ืองนีเ้ป็นเรือ่งใหญ่ มี

ความซบัซ้อน และต้องท�าในหลายมติ ิ จึงท�าให้
บางฝ่ายอาจมองว่าเป็นไปได้ยาก หรือเกิดข้อ
สงสัยมากมาย เช่นว่าประเทศไทยจะท�าได้หรือ
ไม่ รัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหน การมีระบบ
ประกันสังคมหรือเบ้ียยังชีพทีด่แูลคนเฉพาะส่วน
น่าจะเพียงพอแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภายหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ท�าให ้

ภาคส่วนร่วมกนัให้การรบัรองไปเมือ่วันที ่22 ธ.ค. 
2565 ซ่ึงได้มข้ีอเสนอภายใต้ 5 เสาหลกัท่ีจะต้อง
ขบัเคลือ่นไปด้วยกนั ประกอบด้วย 1. การพัฒนา
ผลิตภาพประชากร การมีงานท�า และมีรายได้
จากการท�างานทีเ่หมาะสมตลอดช่วงวยั 2. การ
ออมระยะยาวเพ่ือยามชราภาพทีค่รอบคลุม เพยีง
พอ และยัง่ยนื 3. เงินอดุหนนุและบริการสงัคม 
ทีจ่�าเป็นจากรัฐ 4. การเข้าถงึหลกัประกนัสขุภาพ 
โดยเฉพาะบรกิารสุขภาพระยะยาว (Long-term care)  

ภาพรวมของประเทศจนลง แต่หากมองย้อนกลบัไป 
ถงึประสบการณ์ของการผลกัดนัระบบหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาต ิ(บตัรทอง) ท่ีประสบผลส�าเรจ็มา
ถงึปัจจุบนันี ้กเ็กดิขึน้ภายหลงัวกิฤตด้วยเช่นกนั

“ระบบบัตรทองทีตั่ง้ขึน้ในปี 2545 กเ็คยเจอ
ปัญหาคล้ายกนั คอืการตัง้ค�าถามว่าจะสร้างระบบ
หลกัประกันถ้วนหน้าให้กบัทกุคนได้อย่างไร เพราะ
เป็นเรือ่งใหญ่และซบัซ้อน จะเอาเงนิมาจากไหน 
โดยเฉพาะหลงัประเทศเพิง่ผ่านพ้นวกิฤตต้มย�ากุง้
ในปี 2540 อย่างไรกต็าม เมือ่มีการผลกัดัน ศกึษา 
ความเป็นไปได้และผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ จนเกดิ 
การสร้างเจตนารมณ์ร่วมกนัของสงัคม และน�าไป
สูก่ารเป็นเจตจ�านงทางการเมือง กท็�าให้เกดิการ
ขบัเคลือ่นจนประสบผลส�าเรจ็ได้”

นพ.ประทีป ยังกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาทาง
ส�านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ (สช.) 
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อ
ผลกัดนันโยบายสาธารณะ ได้มองว่าขณะนีเ้ป็น 
โอกาสและมีความพร้อมในหลากหลายส่วน ไม่ว่า 
จะเป็นภาคประชาชน รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่  
ที่แสดงออกถึงความต้องการและพร้อมให้การ 
สนับสนุน ขณะที่ภาควิชาการเอง ก็มีผลการ 
ศกึษาและหาทางออกให้กบัเรือ่งนีไ้ว้อย่างชดัเจน  
รวมไปถงึภาครฐั หน่วยงานต่างๆ ทีห่ลายแห่งกมี็ 
ประสบการณ์และวางระบบย่อยๆ เหล่าน้ีไปแล้ว 
พอสมควร แต่ยังขาดเพียงการรวมพลังของทุก
ภาคส่วนเข้ามาร่วมกัน

“เราเห็นแนวโน้มความเป็นเอกภาพ และ
ความต้องการที่คล้ายกันของทุกฝ่ายแล้วว่า 
ต้องการให้ระบบนีเ้กดิขึน้ ดงันัน้จังหวะของการ
เลอืกตัง้ทีก่�าลงัจะมาถงึนีจ้งึเป็นโอกาสดทีีส่ดุ ใน
การทีจ่ะท�าให้เกดิเจตนารมณ์ทางสังคม ทีน่�าไปสู่
พนัธสัญญาของฝ่ายการเมอืงในการผลกัดัน และ
อยากฝากถึงผูน้�าทางการเมอืงว่าเรือ่งหลกัประกนั
รายได้นี้ จะเป็นโอกาสที่พรรคต้องรีบตัดสินใจ 
เพราะถงึเวลาแล้วทีจ่ะต้องขบัเคลือ่นสร้างระบบ
เพื่อความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชน ท�าให้
เป็นทีน่่าจดจ�าเหมือนระบบบตัรทอง” นพ.ประทปี 
กล่าว

นายนิมิตร์ เทียนอุดม เครือข่ายประชาชน
เพือ่รฐัสวัสดกิาร กล่าวว่า จังหวะของการหาเสยีง
เลือกตั้ง จะเป็นจังหวะที่ดีในการผลักดันระบบ
บ�านาญถ้วนหน้าให้เกิดขึน้ ซึง่ประชาชนสามารถ 
ออกค�าสั่งให้นักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
ท�าเรือ่งนีไ้ด้ ด้วยการเข้าคหูาและเลอืกพรรคทีม่ี 
นโยบายในการผลกัดันเรือ่งนี ้ขณะเดยีวกันหากจะให้ 
ส�าเรจ็ กต้็องประเมินว่าเป็นพรรคท่ีเหมาะสมและ
สามารถท�าได้จรงิ

“ เ ร า ต ้ อ ง ย ้ อ นดู ด ้ ว ย ว ่ า ร อบที่ แ ล ้ ว
พรรคการเมืองไหนหลอกเรา ทบทวนว่าแต่ละ
พรรคทีเ่ป็นรฐับาลอยูเ่คยมีนโยบายเรือ่งบ�านาญ
ว่าอย่างไรบ้าง แล้วเขาได้ท�า หรอืมคีวามพยายาม
ทีจ่ะท�าตามนัน้หรอืไม่ ถ้าไม่ได้ท�าแล้วเราจะปล่อย
ให้เขาหลอกอีกรอบหรอืไม่ นีค่อืบทบาทของภาค

ประชาชนที่ก�าลังจะมีอ�านาจขึ้นมาใหม่ และ
เป็นหน้าที่ของเครือข่ายฯ ที่เราจะช่วยฉายภาพ
ว่าพรรคไหนมีหรอืไม่มีนโยบายเร่ืองน้ี หรือมข้ีอ
สงัเกตอย่างไร” นายนิมติร์ กล่าว

ด้าน นางหนเูกณ อินทจนัทร์ ตวัแทนผู้สงูอายุ  
เครือข่ายสลัมสี่ภาค กล่าวว่า เมื่อพูดถึงระบบ 
สวสัดกิารหรือบ�านาญถ้วนหน้าแล้ว มข้ีอถกเถยีง
จากฝ่ายราชการเกีย่วกับเรือ่งการเงนิ ว่าจะน�างบ
ประมาณจากไหนมาจ่าย หรือกระทั่งอาจท�าให้
ประเทศล่มจมได้ เป็นต้น ในฐานะประชาชน 
มีความเจ็บปวดที่ถูกมองเช่นนั้น ข้าราชการที่ม ี
เงนิเดอืนและสวสัดกิารเยอะกว่าชาวบ้าน ในขณะที ่
ชาวบ้านท่ัวไป ในวัยหนุ่มสาวก็ต่างล้วนเป็นผู้ที่
ท�างานสร้างรายได้ให้กบัประเทศ และเมือ่ถงึวยั
เกษยีณแล้วกจ็�าเป็นทีเ่ขาจะต้องได้รบัการดแูลจาก
ประเทศ ทีเ่ขามีส่วนร่วมสร้างมาด้วย

“ปัจจุบนัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ 600-900 บาท 
มันไม่เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้
สูงอายุหลายคนจึงยังต้องดิ้นรนท�างานหาเงิน
เลีย้งชพี ซึง่ในสภาพเศรษฐกจิขณะน้ีคดิว่า ต้อง
อย่างน้อย 3,000 บาท จึงจะเพยีงพอ ในฐานะ
ประชาชนธรรมดาจึงอยากฝากให้นกัการเมอืงเห็น
ความส�าคญั และผลกัดนัระบบบ�านาญถ้วนหน้าน้ี
ให้เป็นจริง อย่าลมืว่าเงนิเหล่านีก้ไ็ม่ได้หายไปไหน  
เพราะสดุท้ายมนักต้็องถกูน�าไปซือ้สิง่ของ เครือ่งใช้ 
จ�าเป็น และหมุนเวียนกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากอกี” นางหนเูกณ กล่าว
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คอลัมน์สโมสรต�ารวจ ฉบับน้ี ยังเกาะติด 
ขบวนการจีนสเีทา น�าทมี “บ๊ิกเด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ์   
กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. รุกฆาต ส่ง “บิ๊กโจ๊ก” 
พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง.ผบ.ตร. หวดเต็มข้อ
ชุดรดีเงนิจนีสีเทา-แก๊งปลอมพาสปอร์ต  จดัหนกั 
จดัเตม็ 15 ต�ารวจ-ดเีอสไอ-ทหาร ลยุท�าความจรงิ
ให้ปรากฏ เตรยีมเชอืด ต�ารวจ ตม. ภาคอีสาน- 
ภาคเหนอื ตัง้แต่ผูก้าร-ยนัผูก้อง @@@ ขณะที่  
นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รมว.ยตุธิรรม รบัลกู เซน็ค�าส่ัง 
ฟ้าผ่ากลางกรมสอบสวนคดีพิเศษ เด้ง “อธิบด ี
ดเีอสไอ” ไปปฏบิตัหิน้าทีส่ถาบนันติวิิทยาศาสตร์ ทนัที  
@@@ ทางด้าน อยัการสงูสดุ ตรวจส�านวนคดี 
สัง่ฟ้อง “ตูห่้าว” นายทนุสีเทาชาวจนี กบัพวก
รวม 41 ราย หลายข้อหาหนกัๆ ทัง้ จ�าหน่าย 
ยาเสพติด-ฟอกเงิน-อ้ังยี่-อาชญากรรมข้ามชาติ 
บทลงโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต @@@ ความววั
ไม่ทนัหาย ความควายเข้ามาแทรก งานนี ้“บิก๊เด่น”  
ถึงกับน่ังไม่ติด ด้าน พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง  
โฆษกส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ตั้งโต๊ะชี้แจง 
สัง่เด้งต�ารวจท่องเทีย่ว-จราจรกลาง ทีน่�าขบวน
นกัท่องเทีย่วสาวจนีเข้ากรุแล้ว พร้อมก�าชับต�ารวจ
ทัว่ประเทศไม่ให้เกดิขึน้อกี ชีก้ารน�ารถส่วนตวัมา
ดดัแปลงมีความผิดอาญา @@@ ชกัชวนลงทนุ 
เกินความเป็นจรงิ  พล.ต.ท.วรวฒัน์ วัฒน์นครบัญชา  
ผบช.สอท. น�าทีม พล.ต.ต.วิวัฒน์ ค�าช�านาญ 
รองผบช.ฯ พล.ต.ต.วริศร ์สิ ริภ ์  ลีละสิริ  
ผบก.สอท.2 เปิดยุทธการผึ้งแตกรังบุกค้นบ้าน 
ซอีโีอสาวเม-พรมีายา โดนหมายจับ พ.ร.บ.คอมพ์- 

 

ต่ไหนแต่ไรเราเคยแต่ได้ยินว่า คนจีน
ตัง้แต่บรรพบรุษุล้วนเป็นคนทีสู่ช้วิีต ปาก

กัดตีนถีบ หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่ว่าจะ
อดอยากยากจนแค่ไหนก็ล้วนแต่คิดเอาชีวิต
รอด ล้วนแต่มุง่มัน่สร้างฐานะ จึงมกัได้เห็นคน
จีนจากท่ีไม่มเีงนิทองสามารถเกบ็หอมรอมรบิ
ยกฐานะตนเองจนเป็นผูม้อีนัจะกนิ หลายคน 
กลายเศรษฐแีละมหาเศรษฐตีดิอนัดับโลก

เศรษฐจีนีในไทยและรุน่ลกูหลานทีร่�า่รวยได้ 
ก็ล้วนหนีความยากจนจากจีนแผ่นดินใหญ่
แบบ “เสือ่ผืนหมอนใบ” มารบัจ้างแบกหาม 
ใช้แรงงาน ใช้ประสบการณ์ แสวงหาโอกาส
แล้วค่อยๆ สัง่สมทนุจนร�า่รวย

ลักษณะนิสัยเช ่นนี้ท�าให้ประเทศจีน 
ท่ีเคยเป็นชาติด้อยพัฒนา ด้อยเทคโนโลยี 
รายได้น้อย คณุภาพชวีติต�า่ แต่กลบัพฒันาได้
อย่างรวดเรว็ในช่วงเวลาเพยีงชัว่อายคุน จน
สามารถแซงหน้าชาติท่ีพัฒนาแล้วท้ังตะวัน
ออกและตะวนัตก  ขึน้มาเคยีงบ่าเคียงไหลชาติ
อตุสาหกรรมท่ีคยุโม้ว่าร�า่รวยเป็นมหาอ�านาจ
ทางเศรษฐกจิได้ กเ็พราะชาวจนีทีค่ดิและท�า
ในจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “ก้าวให้พ้นความ
ยากจน แสวงหาชีวติทีดี่กว่า” 

แต่ในช่วง 3 ปีท่ีจีนต้องล็อกดาวน์ประเทศ
จากเหตุเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด พรรค
คอมมวินสิต์ใช้นโยบาย Zero-COVID ในการ
บรหิารจดัการประเทศโดยให้เหตผุลว่า “การ
รักษาชีวิตและสุขภาพของคนในประเทศ

แ
คนจนีรุน่ใหม่ ถอดใจสูช้วีติ

เป้าหมายในชวีติทีเ่คยตัง้ไว้ ไม่อาจรบัแรงกดดัน 
ทางสงัคมท่ีเพิม่ข้ึนไม่สิน้สดุ ไม่ทะเยอทะยาน 
ละท้ิงความฝัน คอืค�าอธบิายของกลุม่ “ป่ายล่าน”  
ที่หลายคนเชื่อว ่า ก�าลังเพิ่มจ�านวนข้ึน 
หากสถานการณ์ในจนียังไม่ดขีึน้

ก่อนเกิดโควิด-19 ระบาด ประเทศจีน
ก�าลงัรุง่เรอืง ก�าลงัเร่งเครือ่งจกัรทุกด้านเพือ่
ชงิความเป็นหนึง่ของโลก คนจีนรุ่นใหม่มคีวาม
เชือ่มัน่ในอนาคต มเีป้าหมายชวิีตทีส่ดใส จงึ
กล้ากิน กล้าใช้ กลายเป็นสังคมท่ีเน้นการ
บรโิภค กนิหรู อยูส่บาย เทีย่วต่างประเทศ

แต่โควดิ-19 กับการปิดประเทศทีม่าพร้อม
นโยบายโควิดเป็นศูนย์ ได้กดเศรษฐกิจจีนปี 
2022 โตแค่ 3% ต�า่สดุในรอบกว่า 50 ปี มผีล 
ต่อความเชื่อมั่นและท�าลายฝันของคนหลาย
สบิล้านคนในหมู่ประชากร 1,400 ล้านคน

ธุรกิจที่ต้องปิดกิจการเพราะค้าขายไม่ได้ 
ธรุกจิทีต้่องลดสาขา ลดการจ้างงาน ลดเงนิ
เดอืน ผลกระทบจากฟองสบูอ่สังหารมิทรพัย์ 
ผลกระทบจากสถาบนัการเงนิ การจัดระเบียบ
สังคมคร้ังใหม่คุมเข้มสถาบันกวดวิชา การ
ตรวจสอบกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 
ฯลฯ ล้วนมีผลต่อการจ้างงานคนหนุ่มสาวที่
ก�าลงัไปได้ดี

ช่วงโควดิ เด็กไทยจบใหม่ ระดับอดุมศึกษา
มอัีตราว่างงานประมาณ 2.5% บ้านเราถือว่า
สงูแล้ว แต่ยงัเทยีบไม่ได้กบัอตัราการว่างงาน
ในจีนท่ีเคยสูงถึง 19% ในกลุ่มเยาวชนจีน 

หลอกเหยือ่ลงทนุหลกัพนั ก�าไรหลกัล้าน @@@ 
ทะลกัเข้าไทยต่อเนือ่ง พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ 
ผบช.ภาค 4 พล.ต.ต.พรชยั ชะลอเดช ผบก.ภ.จว.
หนองคาย พ.ต.อ.ยุทธนา งามชดั ผกก.สภ.เมือง
หนองคาย น�าทมีดกัยดึ ยาบ้าจากแก๊งค้ายานรก 

ล�าเลยีงจากฝ่ังลาวขึน้ฝ่ังไทยได้เฉยีดล้านเมด็ พร้อม
คนไทยทีร่บัจ้างขน ส่งให้นายทนุใหญ่ในขอนแก่น 
@@@ เป็นปลืม้ พล.ต.ท.ภาณรุตัน์ หลักบุญ ผู้ช่วย 
ผบ.ตร. ลงพ้ืนท่ีเกาะสินไห จ.ระนอง ปลื้ม 
โมเดลแก้ปัญหายาเสพตดิในชมุชนได้ผลจรงิ คนื

- เป็น สว.สบืสวน สภ.โพธ์ิกลาง จ.นครราชสีมา 
- เป็น รอง ผกก.หน.สภ.ล�าทะเมนชยั จ.นครราชสมีา 
- เป็น สวญ.สภ.จอหอ จ.นครราชสมีา 
- เป็น ผกก.ประจ�า สง.ผบ.ตร. (ทนท.อก.ประจ�า ผูช่้วย 

ผบ.ตร.) ก่อนจะย้ายมาเป็น ผกก.สบืสวน จ.ขอนแก่น แล้วโยก
มาเป็น ผกก.สบืสวน 3 กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ต�ารวจ
ภธูรภาค 3

เปิดตัวนายต�ารวจ นามเรยีกขนาน “ไชยณรงค์ 1” 
พล.ต.ต.อทิธพิล นาคค�า หรอื ผู้การโต้ง (หลานย่าโม)

เกดิวันที ่21 มีนาคม 2510
 ประวัตกิารศึกษา

- มธัยมศกึษา โรงเรยีนราชสมีาวิทยาลยั รุ่นที ่80 
- โรงเรยีนเตรียมทหารรุน่ที ่27
- ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า) 

   โรงเรยีนนายเรอืรุน่ท่ี 84, นติิศาสตร์บณัฑติ 
 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง รุน่ที ่21

 การศึกษาอืน่ๆ
- รฐัประศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ
- หลกัสูตรผูก้�ากับการ รุ่นที ่59
- หลกัสูตรการบริหารงานต�ารวจช้ันสูง (บตส.) รุน่ท่ี 41
- หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่64

 ประวัตริบัราชการ
- เป็น รอง สว.ผ.3 กก.1 รน. ก่อนจะย้ายไปเป็น 
 รอง สวส.สภ.สีคิว้ จ.นครราชสมีา 

สมชาย จรรยา...รายงาน

พล.ต.ต.อทิธพิล นาคค�า

- เป็น รอง ผบก.สบืสวนต�ารวจภธูรภาค 3 โยกไปเป็น 
 รองผูบั้งคบัการต�ารวจภูธรจังหวดันครราชสีมา
- เป็น ผู้บังคบัการต�ารวจภูธรจังหวัดยโสธร
- ล่าสดุด�ารงต�าแหน่ง ผูบั้งคบัการต�ารวจภธูร
 จังหวัดนครราชสมีา 

 เกยีรตปิระวัตทิีส่�าคัญ
- ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผบ. พื้นที่โซน 

6B ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภารกิจพระราชพิธี
เสดจ็พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตรา
สถลมารค

- ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการต�ารวจ
ปราบปรามยาเสพตดิดเีด่น ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
จ�านวน 3 ครัง้

- ได้รับประกาศเกียรติคุณป็นข้าราชการต�ารวจที่มี
ผลการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นของต�ารวจ
ภธูรภาค 3 จ�านวน 29 ครัง้

- ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นข้าราชการพลเรอืนดเีด่น 
ประจ�าปี พทุธศักราช 2562
 คตปิระจ�าใจ 

“มั่นสร้าง ความดีไว้ พลังแห่งความดี กรรมดี จะ
ส่งเสริมให้ตัวเราและครอบครัว พบและเจอในสิ่งที่ดีๆ 
ในชีวิต” 

ความสขุให้ชาวบ้าน @@@ ผลส�ารวจ 88 สถานี
ต�ารวจนครบาล สน.ทองหล่อ ครองแชมป์โรงพกั 
ที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากที่สุดในกรุงเทพฯ 
ส่วน สน.ท่าพระ รัง้ท้าย ขณะที ่พ้ืนที ่บก.น.2 มี
อาชญากรรมมากทีส่ดุถึง 2,000 กว่าคดี

กนัอยู่เสมอแม้ไม่ต้องพบหน้า แต่ถ้าตดิมากจนนัง่
จ้องหน้าจอ ตลอดทัง้วนั หรอืแม้กระทัง่ เวลาจะ
ไปไหนก็ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือมา คอยเช็กก็คง 
ไม่ไหวเหมอืนกัน เพราะมันท�าให้คนรอบข้างระอา จาก 
การทีเ่วลานดัเจอแต่ละที แทนท่ีจะได้คุยกนัให้หาย
คดิถงึ กลบัต้องมานัง่ดคูนเล่นโทรศพัท์แบบน้ี ก่อน
ที่เพื่อนๆ จะหายหน้าไปซะหมด ก็มาแก้นิสัยติด 
โซเชยีลมเีดยีของตวัเอง ดงัต่อไปนี้ 

1. ต้องยอมรับว่าตัวเองติดโซเชียลมีเดียเป็น
อนัดบัแรกก่อน เป็นคนตดิโซเชียลมเีดยีจรงิๆ ไม่ใช่ 
อ้างว่าใครๆ เขากเ็ล่นกนัทกุวนัหรอืถอืเป็นเร่ืองปกติ 
เพราะไม่ได้หมายความว่าต้องไปตดิเหมือนอย่างคน
อืน่เขาสกัหน่อย ดงันัน้ถ้ารูตั้วว่าเป็นคนทีต้่องคอย
เข้าเวบ็พวกนีท้กุวนั อย่างน้อยวนัละช่ัวโมง 

2. ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีผลกับชีวิตการที่มี
ตวัตนในโลกออนไลน์ อาจไม่ได้แปลว่า มชีีวติจริง
ท่ีดีเสมอไป เพราะเพือ่นในโลกออนไลน์ เขาอาจ
ไม่ได้เป็นคนทีช่่วยปลอบใจเวลาทีเ่ศร้า เหงา ไม่มี
ใครเหมือนเพื่อนสนิทที่เจอหน้ากันอยู่ทุกวันก็ได้ 
นอกจากนี ้ พวกเกมทัง้หลาย ทีท่�าให้ตดินกัหนาก็
ไม่ได้ท�าให้เงนิในกระเป๋าของคนงอกเงยด้วยเหมอืน
กนั เพราะฉะน้ันเล่นพอประมาณ แล้วเอาเวลาไป
ท�าอย่างอืน่ดีกว่า 

3. จ�ากดัเวลาเล่น ในเมือ่เลิกไม่ได้กไ็ม่จ�าเป็น
ต้องถงึกบัตัดขาดจากเวบ็ไซต์ แต่เพือ่ไม่ให้ตดิจน
เกนิไป ควรจดัเวลาว่า จะเล่นวนัละกีช่ั่วโมง โดย
ค่อยๆ ลดลงมาเรือ่ยๆ ตามความเหมาะสม เพยีง
เท่านี้ก็จะไม่ติดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ
ทัง้วนั 

4. หางานอดเิรกใหม่ๆ ท�าเพือ่เบนความสนใจ
ของตัวเอง มองหางานอดิเรกใหม่ๆ มาท�าแทน
ดู โดยจะไปเข้าคอร์สเรยีนพเิศษสิง่ทีต่วัเองสนใจ 

ยุคของ “สังคมก้มเงย”

วัสดีครับทุกท่าน ทุกวันนี้สังคมก้มเงย
ก�าลงัระบาดไปท่ัวโลก สงัเกตเหน็ได้ชดั

เลยว่าคนสมยันี ้ ไม่ว่าจะขึน้รถ นัง่กนิอาหาร
เดนิตามท้องถนน หรอืแม้แต่คุยกบัเพือ่นทีน่ัง่
อยู่ข้างกันแท้ๆ ก็ยังคุยผ่านหน้าจอสี่เหล่ียม 
ซึง่พฤตกิรรมเช่นนี ้ ท�าให้หลายๆ คนมปัีญหา 
สขุภาพจิตตามมาอย่างคาดไม่ถงึ จงึมผีลกระทบ 
ตามมาในเรื่องต่างๆ เช่น สุขภาพกาย-จิต  
ผลกระทบด้านสังคม ไม่ค่อยรู้เร่ืองภายนอก  
ไม่คยุกบัคนรอบข้าง ซมึเศร้าอยูแ่ต่ในโลกความ
ฝันของตวัเอง 

“แต่ละคนเอาแต่ก้มหน้าก้มตา อยูห่น้าจอ 
ผมจึงขอเรียกว่า สังคมก้มเงย เดี๋ยวก็ก้มดูจอ 
เด๋ียวกเ็งยดหูน้า ไม่มีใครสนใจใคร เอาแต่ก้ม
หน้าอยูท่ีห่น้าจอ เงยเมือ่สะกิดตวั” 

สาเหตทุีท่�าให้เกดิสงัคมก้มเงย คอื เราเหน็
ว่า เครือ่งมือเหล่านี ้ ท�าให้เราสือ่สารกบัคนอืน่ 
ได้อย่างง่ายขึน้ ท�าให้เราได้รบัข้อมลู อะไรบางอย่าง 
ได้ง่ายขึน้ สะดวกขึน้ เรากเ็ลยใช้ แต่ปัญหา คือ
ใช้แล้วเสพติด จนลืมการพูดคุยกับคนในชีวิต
จริงไป สิง่น้ีมาจากความสะดวกสบาย มาจาก 
ติดสมาร์ทโฟนและตดิโซเชยีลเนต็เวร์ิก ซ่ึงแนวโน้ม 
จะแย่ลงหรือจะดีขึ้นมันจะเป็นสังคมก้มเงย
แบบน้ีต่อไป 

แนวทางการแก้ไขผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนในยุค 
“สังคมก้มเงย” น้ัน แม้ว่าข้อมูลทางสื่ออย่าง 
โซเชยีลมีเดยี จะดตีรงทีช่่วยให้เราได้อปัเดตข้อมลู 
ข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก รวมท้ังช่วยให้การ
ตดิต่อระหว่างเพือ่นทีไ่ม่ได้เจอกนันานๆ ได้ตดิต่อ

หรอืจะหันไปออกก�าลงักายเล่นกฬีากับเพือ่นๆ เผือ่
จะได้เพือ่นใหม่เพิม่ และช่วยให้มสีขุภาพแขง็แรง
สมบูรณ์ไปในตัวด้วย

5. อย่าจดจ่อมากนัก คนบางคนก็ทุ่มเทชีวิต
จดจ่อกับโซเชียลมีเดีย ชนิดที่ว่าหลังโพสต์รูป 
อัปเดตสเตตัสไปแล้ว ก็ต้องนัง่เฝ้าอยูห่น้าจอคอม

ส

เลย เมือ่คณุต้องเข้าร่วมการประชมุหรอือยูใ่น
สถานทีส่�าคญัต่างๆ เช่น วัด โรงเรยีน โรงหนงั 
เพือ่ไม่เป็นการรบกวนผูอ้ืน่

9. หลีกเลี่ยงการตะโกน ควรใช้โทนเสียง
ปกตเิมือ่คุณคยุโทรศพัท์ ผูค้นมกัจะพดูเสยีงดงั
กว่าปกติและมักจะไม่รู้ตวัซะด้วยว่าสร้างความ
ร�าคาญให้ผูอ่ื้น

10. หลบไปคยุทีอ่ืน่ ในขณะทีค่ณุรบัประทาน
อาหาร หรืออยู่ในที่ประชุมและจ�าเป็นต้องรับ
โทรศพัท์ ควรบอกกล่าวให้คนบนโต๊ะทราบก่อน
จะลุกออกไปคุยที่อื่น ทางที่ดีคุณควรให้ความ
ส�าคัญกบัคนทีอ่ยูต่รงหน้าก่อนเป็นอนัดบัแรก

11. รบัผดิชอบต่อการขบัขีร่ถยนต์ ไม่ควร
รับโทรศัพท์หรือส่งข้อความขณะขับรถ ควร
ใช้แฮนด์ฟรเีสมอ คณุจะได้มสีมาธใินการขบัขี่ 
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นบน
ท้องถนนด้วย

12. เกบ็ให้พ้นมือบ้าง เมือ่คณุต้องใช้เวลาอนั
มค่ีากบัครอบครวัหรอืเพือ่นฝงู ควรเกบ็โทรศพัท์
ของคุณไว้ให้ห่างตัวบ้างและพยายามไม่ตรวจ
เชก็โทรศพัท์เกิน 2-3 คร้ังต่อวัน

ดงันัน้สิง่ทีก่ล่าวนัน้ คอืแนวทางของคนทีมี่
นสิยัตดิโซเชยีลมเีดยี จนท�าให้เกดิยคุ “สงัคมก้ม
เงย” วิธปีรับแก้ง่ายๆ ทีใ่ครๆ ก็ท�าได้ ถ้าเคารพ 
สิทธิของผู้อ่ืน ช่วยกันเสริมสร้างนิสัยและการ
อยูร่่วมกนัทางสังคม เชือ่ว่าจะได้ประโยชน์กลบั
คืนมาอีกมากมาย และบางทีอาจท�าให้นิสัย
การติดโทรศัพท์ตลอดเวลาลดน้อยลง จนถึง
การเกิดอุบัติเหตุที่อาจไม่คาดคิดไปได้ด้วย ถึง
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สมาร์ทโฟนคงเลี่ยงการใช ้
ไม่ได้ เนือ่งจากต้องการความยอมรับจากสังคม 
แต่ ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม และรูป้ระโยชน์ 
และโทษทีจ่ะไม่ท�าร้ายกนัในสังคมทุกวันนี ้และ
นีค้อืยคุของ “สังคมก้มเงย” ทีเ่ราก�าลงัพบเจอ.

“การมองโลกในแง่ร้ายเหน็แต่อนาคตทีม่ดืมน ยอมแพ้ต่อชะตา
ชวิีต ส้ินหวัง ท้อแท้ ไม่ต้องการความส�าเรจ็ในชวีติ  หนัหลงั 
ให้กับเป้าหมายในชวิีตทีเ่คยตัง้ไว้ ไม่อาจรบัแรงกดดนัทางสงัคม
ทีเ่พ่ิมขึน้ไม่ส้ินสดุ ไม่ทะเยอทะยาน ละทิง้ความฝัน   คอืค�าอธบิาย 
ของกลุ่ม “ไป่ล่าน” ที่หลายคนเชื่อว่า ก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้น 
หากสถานการณ์ในจนียงัไม่ดขีึน้”

ส�าคัญเหนือส่ิงอื่นใด” แม้จะกระทบต่อการ
ท�าธุรกิจการค้าการลงทุนของชาวจีนและคน
ทัว่โลกกต็าม  

ไม่เพียงเท่านั้น Zero-COVID ยังส่งผล
ต่อความรู้สึกของเยาวชนจีน อาตี๋อาหมวย
รุ่นใหม่ ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีแสดงความกล้าหาญ 
ลุกข้ึนมาประท้วงรัฐบาลกลางและรัฐบาล 
ท้องถิน่ในการล็อกดาวน์เมอืง จนรฐับาลต้องยอม 
ลดความเข้มงวดในทกุพืน้ทีแ่ละประกาศเปิด
ประเทศต้ังแต่วนัที ่8 มกราคม 2023 แต่เป็น
เยาวชนกลุ่มท่ีหมดไฟ หมดก�าลังใจท่ีจะต่อสู้
ดิน้รนเพือ่อนาคตท่ีดกีว่า โดยมคี�าเรยีกความ
รูส้กึนีแ้ละคนกลุ่มนีว่้า “ป่ายล่าน” (Bailan) 
แปลว่า “ปล่อยให้เน่าไป”

ภาพรวมของคนกลุ่มนี้คือ เหน็ดเหน่ือย
กับการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็ก ถูกผู้ปกครองบังคับ
เคีย่วเขญ็ให้เรยีนหนกัเพือ่แข่งขนัท�าคะแนน
ดีๆ  เพือ่เรยีนต่อในระดบัสงู เมือ่จบมาแล้วก็
ต้องแสวงหางานและแย่งชงิต�าแหน่งงานท่ีมี
น้อยนิดและค่าตอบแทนต�า่ในช่วงโควดิ เมือ่
ได้งานก็เจอกฎกตกิาท่ีต้องท�างานหนกั ต้องมี
ผลงานดเีพือ่รกัษางานน้ันๆ ไว้

ความรู ้สึกท่ีเหมือนกันของคนรุ ่นนี้คือ 
“ภาระอันหนักอึ้ง” ที่ต้องแบกรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในครอบครวั การต้องดูแลพ่อ-แม่ 
ทีเ่กษียณอาย ุหรืออาจจะรวมไปถึงปู-่ย่า และ
ตา-ยาย ทีล้่วนแต่สขุภาพดอีายยุนื ทีแ่ม้จะมี 
สวัสดิการจากภาครัฐ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อ 
ค่าครองชพีทีสู่งข้ึน ย่ิงหากมคีูช่วีติ มลูีกตามมา
อกี ก็เท่ากบัรายจ่ายท่ีเพิม่ขึน้ในอนาคต

การมองโลกในแง่ร้ายเห็นแต่อนาคตที่
มดืมน ยอมแพ้ต่อชะชาชวีติ สิน้หวงั ท้อแท้  
ไม่ต้องการความส�าเรจ็ในชวิีต  หนัหลงัให้กับ 

อาย ุ16-24 ปี หรอืคน Gen Z ทีเ่ชือ่ว่าจะเป็น
ผูก้�าหนดทศิทางในอนาคตของชาติ

มองด้านสงัคมวทิยา พรรคคอมมวินสิต์จนี 
เคยใช้นโยบายคุมก�าเนิดให้ครอบครัวมี  
“ลูกคนเดียว” เพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก
ยากจน ยคุสมยัหนึง่ได้ผล แต่กลายเป็นปัญหา
โครงสร้างประชากรและปัญหาสังคมมาถึง 
ปัจจุบัน ที่ครอบครัวส่วนใหญ่ยังคงมีลูก 
คนเดยีว แล้วลกูคนเดยีวต้องรบัผดิชอบดแูล
พ่อ-แม่, ปู-่ย่า, ตา-ยาย

คนจีนรุ่นใหม่จึงนิยมอยู่เป็นโสดมากกว่า
แต่งงาน หรือหากแต่งงานก็ไม่อยากมีลูก 
ให้เป็นภาระเพิม่

ช ่วง 3 ป ี ท่ีผจญโควิดกับมาตรการ 
ลอ็กดาวน์ คูค่รองทีต้่องเลีย้งลกูแบเบาะพร้อมๆ  
กบัผูสู้งอายใุนภาวะเศรษฐกจิฝืดเคอืง คอืส่ิงท่ี
ไม่อาจปฏเิสธ คอืแรงกดดันมหาศาล คืออาการ
เหนือ่ยล้า หมดเรีย่วแรง หมดไฟทีจ่ะต่อสู้

ส่วนคนโสดที่มีภาระน้อยกว่าอาจจะเจอ
วฒันธรรมท�างาน 9-9-6 (ท�างานต้ังแต่ 9 โมง
เช้าถงึ 3 ทุ่ม ตลอด 6 วนั ) ซึง่เมือ่ก่อนถอืว่า
เป็นการทุ่มเทเพือ่ผลผลิตของประเทศชาต ิแต่
ปัจจุบันเริ่มมีการต่อต้านว่า เป็นพิษต่อชีวิต
และสขุภาพ   คนรุน่ใหม่รูสึ้กว่า งานกบัชวีติ
ไม่มีความสมดลุ  

รฐับาลจนีทีไ่วต่อความรูส้กึของประชาชน
เข้าใจว่า ก�าลังมคีวามพยายามแก้ไข เพราะถ้า
ปล่อยให้ระบาดแบบเชือ้ไวรสัฝังเข้าไปในเซลส์
สมองของคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ทีเ่ป็นอนาคตของ
ชาต ิ ก็จะกลายเป็นความเฉ่ือยชาทางสังคมที่
จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิซึง่รฐับาลจนีก�าลงั 
“จดุสตาร์ท” อกีครัง้ในปีนี้

ททท.เปิดตวัโครงการ “365 วนั 
มหัศจรรย์เมอืงไทยเทีย่วได้ทกุวนั”

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วม
กบัหน่วยงานพนัธมติร เปิดตัวโครงการ “365 วัน  
มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน” ภายใต้
โครงการ Save Partner ต่อยอดความคึกคักของ
อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ชวนผูป้ระกอบการธรุกจิ
ท่องเทีย่วเสนอดลีพเิศษผ่าน LAZADA 

นางสาวฐาปนีย์ เกยีรติไพบลูย์ รองผูว่้าการ 
ด้านตลาดในประเทศ ททท.กล่าวว่า จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงปี 
2563-ปี 2564 ส่งผลให้ภาพรวมของอตุสาหกรรม
ท่องเทีย่วหยุดชะงกั ในปี 2565 ททท. เดินหน้า 
“พลิกฟื้น” ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้ง
ระบบ โดยมุ่งส่งเสริมตลาดในประเทศหรือไทย
เที่ยวไทยเป็นส�าคัญ ซึ่งภาพรวมปีที่ผ่านมา มี
จ�านวนเยีย่มเยอืนชาวไทยอยู่ที ่189 ล้านคน-ครัง้ 
ถอืว่าเป็นผลลพัธ์ทีส่งูกว่าเป้าหมาย สะท้อนให้เหน็

ปี” ระยะเวลาโครงการเดอืนมกราคม-กนัยายน  
2566 โดยบูรณาการร่วมกับแพลตฟอร์ม e-commerce  
ที่มีชื่อเสียงอย่าง LAZADA ด้วยการเปิด 
โอกาสให้ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่วได้น�าเสนอ
ขายสินค้าและบริการทางการท่องเทีย่ว มอบดลี
พิเศษสุดแก่นักเดินทาง รวมทั้งมีแคมเปญย่อย
เพือ่กระตุน้การเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศตลอด
ทัง้ปี สร้างความเชือ่มัน่ให้กบันักท่องเทีย่วภายใน 
ประเทศ รวมถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ 
ท่องเทีย่วตลาดในประเทศ อาท ิ โรงแรม ทีพ่กั 
แหล่งท่องเทีย่ว ร้านอาหาร สปา ฯลฯ 

เพราะตลอดทัง้ 365 วนั มีหลายฤด ู หลาก

ถงึสัญญาณบวกของการฟ้ืนตวัของการท่องเทีย่ว
ไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศที่
จะเป็นกลไกหลักในการ “ฟ้ืนคนื” เศรษฐกิจด้วย
การท่องเทีย่ว

ในการส่งเสรมิท่องเทีย่วไทย ปี 2566 เพือ่
กระตุน้ตลาดในประเทศ ททท. จงึก�าหนดโครงการ 
“365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” 
ภายใต้แนวคดิหลกั “เทีย่วได้ทกุวันมหศัจรรย์ทัง้

เทศกาล ล้านวิถชีวีติ ทกุการเดนิทางล้วนแล้วแต่ 
มีเรือ่งราวและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั จึงอยาก 
ชวนคนไทยออกมาเที่ยวเมืองไทย สร ้าง 
ต�านานการเดินทางท่องเทีย่วบทใหม่ ไทยเทีย่วไทย 
Limited Edition อนัน่าประทบัใจและบอกต่อได้ 
ซึง่ในโครงการจะจดัท�า 365 Wonder Calendar 
ปฏิทินที่รวบรวมเทศกาล กิจกรรม ประเพณี 
และโปรแกรม ที่นักท่องเที่ยวสามารถวางแผน
การท่องเทีย่วได้ทกุวนั รวมไปถงึกจิกรรมกระตุน้
การเดินทางท่องเที่ยวสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 
และกจิกรรมการตลาด Joint Promotion อาทิ 
แคมเปญ “มหศัจรรย์เมืองไทยสวยแบบตะโกน”  
แคมเปญ “Wonder Deal” สิ้นเดือน เหมือน
การเริม่ต้นใหม่ แคมเปญ “CODE ลบั 365 พา
เพือ่นเทีย่ว” 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ที่
สนใจโปรโมชัน่ท่องเทีย่วดลีพเิศษ สามารถตดิตาม
รายละเอยีดได้ทีเ่วบ็ไซต์ tourismthailand.org ,  
Facebook : Amazing Thailand หรือ TAT 
Contact Center โทร.1672 Travel Buddy

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ 
 พล.ต.ท.ภาณรัุตน์ หลกับุญ 

พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล 
พล.ต.ท.วรวฒัน์ วฒัน์นครบญัชา

ทัง้วัน เพือ่จะได้รูว่้ามีใครมากดไลค์หรอืคอมเม้นท์
ให้ตวัเองบ้าง แบบนาทต่ีอนาท ีทัง้ๆ ทีม่นัก็ไม่ได้มี
ผลอะไรกบัชีวติ แถมยังท�าให้เราไม่รูต้วัอีกต่างหาก

6. อยูก่บัปัจจบุนั อย่าพยายามท�าอะไรหลาย
อย่างพร้อมกนั ในขณะท่ีคุณอยูใ่นท่ีประชมุหรอืมี
การสนทนากบัผูอ่ื้น และในทุกทีท่ี่คณุคดิว่าคณุมี
ส่วนร่วมอยูด้่วย แม้คณุจะเป็นเพยีงแค่ผูฟั้งกต็าม  
คุณไม่จ�าเป็นจะต้องคอยเช็กโทรศัพท์มือถือ 
ทกุคร้ังทีม่คีนส่งข้อความ บางครัง้การเปิด airplane 
mode หรอืการปิดโทรศพัท์ไปเลย อาจเป็นทางออก
ทีด่ทีีส่ดุ

7. มสีตแิละใจเยน็ หากคณุอยูใ่นทีส่าธารณะ 
และจ�าเป็นต้องรบัโทรศพัท์ หากบทสนทนามแีนวโน้ม 
ที่จะใช้อารมณ์ในการพูดคุย คุณควรใช้สติและ 
ใจเยน็ๆ อย่าแสดงอารมณ์โกรธ เพราะมนัไม่เป็นผลด ี
กบัตวัคณุเองและอาจเป็นการรบกวนผูอ่ื้นอีกด้วย 

8. เปิดโทรศพัท์เป็นระบบสัน่ หรือปิดเสียงไป
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กรมพฒัน์ฯ ‘ย�ำ้’ เป็นนอมนีิช่วยคนต่ำงด้ำว
จ�ำคกุไม่เกิน 3 ปี หรอืปรบั 1 แสน-1 ล้ำนบำท

มกีารจดทะเบยีนพาณชิย์แทนคนต่างด้าว ก็จะมี
ความผดิในลกัษณะนอมนีิด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเด็นดังกล่าว
เกีย่วข้องกบัหลายหน่วยงานและกฎหมายหลาย
ฉบบั กรมพฒันาธุรกจิการค้า จะบรูณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพ้ืนท่ี 
ตรวจสอบและบังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป

“กรมฯ ขอเตือนคนไทยท่ีถือหุ ้นแทน 
คนต่างด้าว หรอืร่วมเอาชือ่เข้าเป็นผูถ้อืหุน้ โดย 
ไม่ได้ลงทุนจริง หรือให้การสนับสนุนร่วมประกอบ
ธุรกจิกบัคนต่างด้าว โดยแสดงว่าเป็นธุรกจิของ
คนไทยเพือ่ให้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิโดยหลกี
เล่ียงกฎหมาย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิ 3 ปี 
หรอืปรับต้ังแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวัน
ละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลกิฝ่าฝืน”  
อธบิดีฯ กล่าวท้ิงท้าย

ส�านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
(สนค.) ได้ศึกษาติดตามแนวโน้มการเติบโตของ
ธรุกจิฟู้ดทรคั (Food Truck ) เพ่ือชีเ้ทรนด์
กระแสธรุกจิทีน่่าสนใจ ซึง่จะเป็นช่องทางการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับ 
ผู้ประกอบการรายย่อย (MSME) 

สนค.เผย ‘ฟูด้ทรคั’ ก�าลงัขยายตวั
โอกาสของผูป้ระกอบการ MSME

พนูพงษ์ นยันาภากรณ์

ตรวจสอบประจ�าปี ซึง่ธุรกจิขายอาหารหรือเคร่ืองดืม่ 
เป็นหนึง่ในธรุกจิทีอ่ยูใ่นแผนงานตรวจสอบด้วย

* กรณีที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อ
ประกอบธรุกจิ (จดทะเบยีนพาณชิย์ท่ีส�านักงาน
เขต กรงุเทพมหานคร เทศบาล หรอื อบต.ทีร้่านค้า 
ตั้งอยู่) เป็นการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจคนเดียว ซ่ึงคนต่างชาติ 
ไม่สามารถจดทะเบยีนพาณชิย์ได้ ทีผ่่านมา กรมฯ 
ได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการลงพื้นที่ 
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ ซึ่งหากพบว่า
มีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต  
กจ็ะมคีวามผดิตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 
และของกระทรวงพาณชิย์ อกีทัง้หากพบคนไทย

นายพนูพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ. 
สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ตดิตามเทรนด์การค้าที่
น่าสนใจ ของรถให้บรกิารอาหารในรปูแบบธรุกิจ
ฟูด้ทรคั หรือครวัเคลือ่นที ่ซึง่มต้ีนก�าเนดิจากรัฐ
เทก็ซัส สหรฐัอเมรกิา ลักษณะเด่นของฟูด้ทรัค 
คอื มกีารปรบัสภาพภายในรถให้เสมอืนเป็นห้อง
ครวัเคลือ่นที ่สามารถบรกิารขายอาหารได้ตาม
สถานที่ต่างๆ แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน
ฟู้ดทรัคกลายเป็นเทรนด์ของการท�าธุรกิจด้าน
อาหารที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหลาย
ประเทศทัว่โลก รวมถงึประเทศไทย เนือ่งจาก
เป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ของวถิชีีวติคนเมืองได้เป็นอย่างดี

หน่ึงในประเทศเอเชยีทีธุ่รกิจฟูด้ทรคัได้รบั
ความนยิมเป็นอย่างมากคอืเกาหลใีต้ ทีน่อกจาก
จะมรีถบรกิารอาหารฟู้ดทรคัตามสถานทีส่�าคญั
ในย่านกลางเมืองแล้ว ผูป้ระกอบการบางส่วนยัง
เพิม่โอกาสและเหน็ช่องทางการตลาดในการหา
รายได้เพิม่ขึน้จากการน�ารถอาหารเคล่ือนทีไ่ปให้
บรกิารกลุม่แฟนคลบัทีต้่องการสนบัสนนุศลิปิน 
(Food Support) ซึง่ในเกาหลใีต้อตุสาหกรรม

ทศพล ทงัสบุตุร

กรมพฒันาธุรกจิการค้า แจงกรณีคนต่างชาต ิ
ถือวีซ่านักท่องเที่ยว แต่เข้ามาประกอบธุรกิจ 
ร้านอาหารในไทย ไม่สามารถท�าได้ เนือ่งจากเป็น
ธรุกจิทีห้่ามคนต่างชาติท�า หากต้องการประกอบ
ธรุกจิขายอาหารหรือเคร่ืองดืม่ในไทย ต้องได้รับ
อนญุาตจากอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธรุกจิของคนต่างด้าวก่อน จงึจะประกอบธรุกจิได้  
หากฝ่าฝืนระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ 
ปรบัต้ังแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรอืทัง้จ�า 
ทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 
10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลกิฝ่าฝืน

นายทศพล ทงัสบุุตร อธบิดีกรมพฒันาธรุกจิ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณี
ทีส่ือ่มวลชนได้มกีารน�าเสนอข่าวว่า ผูป้ระกอบ
ธรุกิจร้านอาหารย่านเยาวราช มข้ีอกงัวลประเด็น
ชาวจนีถอืวซ่ีานกัท่องเทีย่วท�าธรุกจิในไทย โดย
ระบุว่า กลุ่มชาวจีนรุ่นใหม่ที่มาลงทุนโดยใช้ 
นอมนิหีรอืมเีพยีงวซ่ีานกัท่องเทีย่ว เข้ามาประกอบ 
ธุรกิจหลากหลายประเภทในย่านเยาวราช เช่น 
ร้านอาหาร ร้านค้าขาย ฯลฯ ผลกระทบทีเ่กดิข้ึน 
คือ เม็ดเงินต่างๆ จะกระจายสู่ท้องถิ่นน้อยลง 
และผูป้ระกอบการไทยจะประสบปัญหาในระยะ
ยาว ขณะทีรู่ปแบบการใช้จ่ายจะใช้จ่ายผ่านระบบ
ของจีนระหว่างคนจีนกับคนจีนด้วยกัน รวมถึง 
สามารถเปิดบัญชีได้ แต่ไม่ทราบว่าปลายทาง 
ของเงินจะกลับไปอยู่ที่ประเทศต้นทางของเขา

หรอืไม่ แต่ทีเ่หน็ชดัคือ ไม่ต้องเสยีภาษเีหมอืนกบั
นกัธรุกจิชาวไทย นัน้

ส�าหรับประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนา
ธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ในฐานะหน่วยงาน 
ทีก่�ากบัดูแลตามพระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจ 
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สรปุดังนี้ 

คนต่างด้าวจะประกอบธรุกจิขายอาหารหรอื
เครื่องด่ืม จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พฒันาธรุกจิการค้า โดยความเหน็ชอบของคณะ
กรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวก่อน 
จงึจะประกอบธรุกิจได้ เนือ่งจากเป็นธรุกจิในบญัชี
สาม (19) ท้ายพระราชบญัญตัฯิ อย่างไรกต็ามก
รมฯ มมีาตรการป้องปรามและตรวจการกระท�า
ในลกัษณะนอมิน ีดงันี้

* ขัน้ตอนการจดทะเบยีน ก�าหนดให้คนไทย
ที่ร่วมลงทุนในนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานท่ี
ธนาคารออกให้ เพือ่รบัรองหรอืแสดงฐานะการ
เงินที่แสดงว่ามีทรัพย์สินเพียงพอท่ีจะลงทุนใน
นติบิคุคลได้

*เมือ่จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลแล้ว จะตรวจสอบ 
ว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือกระท�าการ 
ในลักษณะนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือฝ ่าฝ ืน
ประกอบธุรกิจควบคุม ตามบัญชีท้ายพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบว่าบุคคลหรือ
นติบิคุคลใดกระท�าความผดิตามกฎหมาย หรอืการ
ตรวจสอบว่าคนไทยให้ความช่วยเหลอื สนบัสนนุ 
หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าว
สามารถประกอบธรุกจิ โดยหลกีเลีย่งหรอืฝ่าฝืน
กฎหมายทีเ่ข้าข่ายความผดินอมนินีัน้ ต้องปรากฏ
พฤตกิารณ์ทีช่ดัเจนหรอืหลกัฐานเอกสารทีแ่สดง
ว่า คนไทยมพีฤตกิรรมต้ังใจ ปกปิด อ�าพราง หรือ
มีการจัดท�าเอกสารหลักฐานในลักษณะอ�าพราง
ในการให้ความช่วยเหลอื สนบัสนนุ หรอืถอืหุ้น
แทนคนต่างด้าว โดยเจ้าหน้าที่ต้องด�าเนินการ
แสวงหาข้อเทจ็จรงิ รวมทัง้พยานเอกสารหลกัฐาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาพิจารณาประกอบการ 
ตรวจสอบ  ปัจจบุนักรมฯ ได้จดัท�าเป็นแผนงาน 

เมื่อเร็วๆ น้ี ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
(ธอส.) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในงาน 
“มหกรรมร่วมใจแก้หนี ้มหีนีต้้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่
อย่างยัง่ยนื” สญัจร ครัง้ที ่4 ซึง่จดัข้ึน ระหว่าง
วนัที ่20-22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบรุ ีโดยงานมหกรรม
ครั้งน้ี เป็นการจัดครั้งที่ 4 หลังจากครั้งที่ 1  
ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 ซึง่จดัข้ึนทีก่รงุเทพมหานคร 
จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัเชยีงใหม่ ตามล�าดบั

ทัง้นี ้เพือ่ให้ความช่วยเหลอืลกูค้าปัจจบัุนท่ียัง
ได้รบัผลกระทบด้านรายได้ น�าโดย มาตรการ 22 
[M22]  : ส�าหรับลกูค้ารายย่อยสถานะ NPL หรือ 
ลกูค้ารายย่อยสถานะ NPL ท่ีอยู่ระหว่างการใช้
มาตรการ/ปรบัโครงสร้างหนี ้ ท่ีกู้เงินกบัธนาคาร
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนช�าระเงนิงวดต�า่

ธอส.สญัจรช่วยเหลือลกูค้า NPL
ร่วมกจิกรรมในงานแก้หน้ีฯ ครัง้ท่ี 4

จ.สุรนิทร์ เร่งขบัเคล่ือนโมเดลเศรษฐกจิใหม่
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้ทุกภาคส่วนร่วมขบัเคลือ่น

สรุนิทร์ : นายพจิติร บญุทนั ผูว่้าราชการจังหวัดสริุนทร์  
เป็นประธานประชมุเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูโ้มเดลเศรษฐกิจใหม่  
(BCG Economy model) โดยมี นายณัฏฐนนัธ์ ด่านอนพุนัธ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
จังหวดัสุรินทร์ ผูแ้ทนหน่วยงานราชการระดบัจงัหวดั ผูแ้ทน
อ�าเภอ 17 อ�าเภอ และนิสิต นกัศึกษา รวมจ�านวน 60 คน 
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

พจิติร บญุทนั

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสริุนทร์ จ�านวน 2 คน เป็นวทิยากร

ตามที ่ คณะรฐัมนตรีมีมตเิหน็ชอบ เม่ือวันที ่ 19 มกราคม 2564 
ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกจิสเีขยีว (BCG Model) หรอืโมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพฒันาทีย่ั่งยืน 
เป็นวาระแห่งชาต ิตัง้แต่ปี 2565 เป็นต้นไป ซ่ึง BCG Model ประกอบไป
ด้วย เศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular  
Economy) และเศรษฐกจิสเีขียว (Green Economy) ทัง้นี ้การขับเคลือ่น 
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีประเด็นขับเคล่ือน ดังนี้ 1) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ เพ่ือความสมดลุของระบบนเิวศและเป็นฐานการ
พฒันา 2) ใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนืเพือ่สร้างและ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 3) ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะและของเสีย 
และ 4) มุ่งสูส่งัคมคาร์บอนต�า่และวิถชีวิีตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

การประชมุในครัง้นี ้ มีวัตถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูโ้มเดล
เศรษฐกจิใหม่ รวมทัง้ส่งเสรมิให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกนัขบัเคลือ่นเพือ่
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความ
รู้ในท้องถิ่น ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีการใช้
ทรพัยากรน้อยลง ลดปัญหาขยะมูลฝอยและของเสยีต่างๆ หลังจากการ
ประชมุถ่ายทอดองค์ความรูใ้นวนันี ้ ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อมจงัหวัดสรุนิทร์ จะคดัเลือกชมุชนน�าร่องจ�านวน 1 ชมุชน  
เพือ่ส่งเสริม ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัโมเดลเศรษฐกิจใหม่ การน�าต้นทนุ 
ทางทรพัยากรธรรมชาต ิทีส่ามารถพฒันาเศรษฐกจิชมุชน โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน และให้ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนา 
ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิใหม่ในปีต่อไป

พร้อมลดอัตราดอกเบีย้เงนิกูพิ้เศษ ระยะเวลา 2 ปี 
แบ่งเป็น ในเดือนที่ 1-10 ผ่อนช�าระเพียง 

งวดละ 1,000 บาท คดิดอกเบีย้เท่ากับ 0% ต่อปี  
(ตดัช�าระเงนิต้นทัง้หมด) เดอืนที ่11-18 คดิเงินงวด 
จากอตัราดอกเบีย้ 1.99% ต่อปี และเดอืนท่ี 19-21 
คดิเงนิงวดจากอตัราดอกเบีย้ 3.90% ต่อปี เดอืนท่ี 
22-24 คดิเงนิงวดจากอัตราดอกเบ้ีย MRR-2.00% 
ต่อปี ทัง้นี ้ หากลกูค้าช�าระเกนิทีธ่นาคารก�าหนด
จะน�าไปตัดดอกเบ้ียค้างช�าระของลูกค้า(ถ้ามี)  
ผูท้ีส่นใจสามารถลงทะเบยีนแก้ไขหนีไ้ด้ทีเ่วบ็ไซต์ 
https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/

ส�าหรับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร คร้ังนี ้
กระทรวงการคลังได้บูรณาการกับกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ให้
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาด้วย โดยม ี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เข้าร่วมพธีิ 
เปิดงาน อีกท้ังสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 
ได้จัดสรรพ้ืนท่ีบางส่วนภายในงาน เป็นพ้ืนท่ี
ส�าหรับการเจรจาแก ้ ไขป ัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูเป็นการเฉพาะอกีด้วย

บนัเทงิ ได้รบัความนยิมอย่างสงูจากฐานแฟน
คลับ จึงท�าให้ธุรกิจฟู้ดทรัคเติบโตอย่างมาก 
ปัจจุบันกรุงโซล มีจ�านวนฟู้ดทรัคประมาณ 
424,000 คัน หรือร้อยละ 32 ของฟู้ดทรัค 
ทัว่ประเทศ 

ผอ.สนค. กล่าวเสริมว่า จากข้อมูลของ 
TBIC Food Truck Thailand พบว่า ตลาด
ธุรกิจฟู้ดทรัคของไทยมีการเติบโตดี โดยในปี 
2564 พบว่า ประเทศไทยมฟีูด้ทรคั ประมาณ 
2,800 คัน และในปี 2565 ประมาณการจ�า
นวนฟูด้ทรคัทัง้ประเทศ 3,100 คัน หรอืเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 10 ความน่าสนใจของธรุกิจฟูด้ทรคัทีอ่าจมี 
โอกาสเติบโตมากขึ้น เนื่องจากใช้เงินลงทุน 
ไม่สงูมากนัก ประกอบกบัสามารถเคลือ่นย้ายการ
ให้บริการไปในสถานทีต่่างๆ ก่อให้เกดิความสะดวก 
ยดืหยุน่ และเข้าถงึกลุม่ลกูค้าผูบ้รโิภคได้ง่ายขึน้ 
จะเห็นได้จากการมีรถฟู้ดทรัคตามสถานท่ีส�าคัญ 
อาท ิงานออกบธู สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแม้กระทัง่ 
การให้บรกิาร Food Support ทีน่�ารถฟูด้ทรัค 
ส่งไปให้ก�าลังใจสนับสนุนศิลปินดาราที่มีใน
เกาหลนีัน้กเ็ร่ิมปรากฏในไทยแล้ว 

ธรุกิจฟู้ดทรัค จงึเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกของ
ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีประสงค์เริ่มต้นการ
เป็นเจ้าของกิจการ  โดยที่ผ่านมา กระทรวง
พาณิชย์ให้การสนับสนุนผู้ที่ประสงค์จะเปิด
ธุรกิจดังกล่าว โดยเปิดพื้นที่ให้จ�าหน่ายสินค้า 
พร้อมกับผลักดันให้สามารถใช้ธุรกิจฟู้ดทรัค
เป็นหลกัประกันทางธรุกิจ เพ่ือเพิม่โอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงนิทนุของผูป้ระกอบการ MSME 
ให้ง่ายยิง่ขึน้

ทัง้นี ้ผอ.สนค. กล่าวทิง้ท้ายว่า ฟูด้ทรคัเป็น
ธรุกจิท่ีน่าจบัตามองและยงัมโีอกาสขยายตวัอกี
มาก ผูป้ระกอบการควรเพิม่โอกาสทางการค้า 
โดยปรบัเปลีย่นและหาจดุเด่นของรถบรกิารให้
มคีวามทนัสมัย มเีอกลักษณ์ เพือ่ให้เป็นทีจ่ดจ�า
แก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ
ความสะอาดและสขุอนามยัของอาหารเป็นท่ีต้ัง 
นอกจากนี ้ภาครฐั อาจเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
จัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมและความถูกต้องตาม
กฎหมายส�าหรับฟูด้ทรคัด้วย

ท่องเท่ียวพงังาชวนนักท่องเท่ียวจนี
เข้าไปสัมผสัแหล่งท่องเท่ียวชุมชน
พังงา : นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่วจงัหวัดพงังา กล่าวว่า ภาคการท่องเทีย่วจงัหวดัพงังา พร้อม
แล้วในการรองรบัการเดนิทางเข้าพืน้ทีข่องนกัท่องเทีย่วจากประเทศจนี
โดยคาดว่าจะมีความคกึคกัมากขึน้เป็นล�าดบัช่วงเทศกาลตรุษจีนทีก่�าลัง
จะมาถงึ โดยเตรยีมความพร้อมด้านสาธารณสุข โดยการประสานงาน
กับสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรด้านการท่องเที่ยวในการฉีดวัคซีน 
ให้กบัพนกังานโรงแรม ผูใ้ห้บริการรถรับส่ง บริษทัเรือน�าเทีย่ว เพือ่สร้าง
ภมูคิุม้กนัหมู่ และการตอกย�า้เร่ืองของระบบ Sha+ และ Sha Extra plus 
ทีจ่ะดแูลนกัท่องเทีย่วให้ห่างไกลจากโควดิ-19 โดยมีการวางแผนกระตุน้
ตลาดนกัท่องเทีย่วจนีด้วยการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายในเมืองหลัก
ของจีนด้วย

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวต่อไป 
อกีว่า จะได้น�าเสนอแหล่งท่องเท่ียวชมุชนให้แก่กลุม่นกัท่องเท่ียวชาวจีน 
เพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเทีย่วชุมชนของจงัหวดัพงังา 
ทีมี่กระจายอยู่ทัว่ทัง้ 8 อ�าเภอของจงัหวัดพงังาด้วย

เลย : นางเบญจวรรณ ตญัญ ูพาณชิย์จงัหวดัเลย เปิดเผยว่า ส�านกังาน
พาณิชย์จังหวัดเลยจับมือเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ คลัสเตอร์สิ่งทอ 
และยกทัพเหล่าดีไซเนอร์จังหวัดเลยกว่า 20 ราย ดึง sof tpower 
ผลติภัณฑ์จากผ้าฝ้าย อตัลักษณ์เมอืงเลย ทัง้เคร่ืองแต่งกาย และของใช้ 
โดยเฉพาะการออกแบบผ้าฝ้ายลายพระราชทาน ผ้าฝ้ายลายอตัลักษณ์
ประจ�าจงัหวดัเลย “ลายดอกฝ้ายเมอืงเลย” และผ้าฝ้ายพืน้ถ่ินเมอืงเลย 
ทีต่ดัเยบ็เป็นชดุร่วมสมัย รวม 50 ชดุ เตรยีมจดัแสดงบนเวทแีฟชัน่
โชว์ ของ Designer of Loei ภายใต้แนวคิด “เลย ... เมอืงแห่งผ้าฝ้าย”  
ในงานดอกฝ้ายบาน สบืสานวฒันธรรมไทเลย ประจ�าปี 2566 ในวนัที ่2 
กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทกีลางงานดอกฝ้ายบ้านฯ พร้อมผลักดนัผลิตภณัฑ์
ผ้าฝ้ายเมอืงเลย สูเ่ส้นทางตลาดแฟชัน่ระดบัสากล บนเวทนีอกจากจะมี
การเดนิแบบแฟช่ันโชว์ เครือ่งแต่งกายและของใช้จากผ้าฝ้ายแล้ว ยังมี
การแสดงแฟชัน่โชว์ ชดุ “รกัษ์ผ้าไทย รกัความเป็นไทย” จากส�านกังาน
วฒันธรรมจงัหวดัเลย และพธิมีอบเกยีรตบิตัรแก่เจ้าของแบรนด์ผูเ้ข้า
ร่วมกจิกรรม

ทัง้นี ้ เชญิชวนประชาชนชาวจงัหวดัเลย จงัหวดัใกล้เคยีง และนกั
ท่องเที่ยว ชมวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาวไทเลย ชิมอาหารพื้นเมือง 
ช้อปสินค้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ชลิล์กับบรรยากาศงานดอกฝ้ายบาน 
สบืสานวฒันธรรมไทเลย ประจ�าปี 2566 ซึง่ก�าหนดจดัข้ึนระหว่างวนั
ที ่ 1-9 กมุภาพนัธ์ 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจงัหวัดเลย อ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัเลย

พาณชิย์ จ.เลย / เครอืข่ายบสิคลบั
ดันผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เป็น sof tpower

เบญจวรรณ ตญัญู

ทน.ภูเกต็ พร้อมรบั นทท.ต่างชาติ
จดังานส่งเสรมิการท่องเท่ียวตลอดปี

ภเูกต็ : นายสาโรจน อังคณาพลิาส นายกเทศมนตรีนคร
ภูเก็ต เปิดเผยถึงความพร้อมของเทศบาลนครภูเก็ต ในการ
ต้อนรบันกัท่องเทีย่วจนีและนกัท่องเทีย่วทัว่ทกุมมุโลก เพ่ือมา
สมัผสัและชืน่ชมความงามของการเป็นเมอืงเก่าแก่ทีส่�าคญั ด้วย
อารยธรรมสมยัโบราณ วถิชีีวติท้องถิน่ และมกีารจดักจิกรรม 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี เพือ่ให้การต้อนรบันกัท่องเท่ียว 
ตลอด 365 วนั ไม่ต้องรอวนัหยดุหรอืรอคอยช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว 
เท่าน้ัน

ทัง้น้ี เทศบาลนครภเูก็ตได้เตรยีมสถานทีท่ัง้แลนด์มารค์ส�าคัญและท่ัว
ทกุพืน้ทีท่ีไ่ด้ด�าเนนิการเป็นประจ�า เน่ืองจากเป็นภาพลกัษณ์ของจังหวดั 
และประเทศไทย พร้อมกบัการดแูลอ�านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเทีย่ว 
ยงัสถานทีส่�าคญั ทีม่นีกัท่องเทีย่วจ�านวนมากใช้บรกิาร เช่น ย่านเมอืงเก่า 
ภเูก็ต ถนนคนเดนิหลาดใหญ่ เพือ่ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วเป็น
ส�าคญั ซึง่ถือเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักท่องเทีย่ว ในการเลอืกมา
สมัผัสความงดงามและเท่ียวชมยังแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ในเขตเทศบาล
นครภูเกต็

อย่างไรกต็าม ชาวจงัหวดัภเูกต็ยนิดต้ีอนรบันกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาต ิ มาท่องเทีย่วจงัหวดัภเูกต็ได้ตลอดทัง้ปี เพือ่ร่วมฟ้ืน
เศรษฐกจิให้กลบัมาคกึคักหลงัจากสถานการณ์โควดิ-19

สาโรจน องัคณาพลิาส
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สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
ประเมินแนวโน้ม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 
5 ภมูภิาค ปี 2566 โดยส�ารวจและสะท้อนมมุ
มองความคดิเหน็แต่ละกลุม่อตุสาหกรรมในภาพ
รวม เพ่ือให้ผูป้ระกอบการทราบถงึแนวโน้มและ
ทศิทางของอุตสาหกรรมต่างๆ และสามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนธรุกจิต่อไป

นายมนตร ีมหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า 
จากแนวโน้มเศรษฐกจิไทยในปี 2566 มทีศิทาง
ที่จะปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง กิจกรรมต่างๆ กลับ
เข้าสูภ่าวะปกต ิ ท�าให้การขยายตวัของอปุสงค์ใน
ประเทศทัง้การบรโิภคและการท่องเทีย่ว กลบัมามี
สญัญาณทีด่ขีึน้ ในขณะทีก่ารส่งออกสินค้าของไทย  
แม้มแีนวโน้มชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
แต่การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงการค้า
เสร ี(FTA) อาท ิความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิ
ระดบัภมูภิาค (RCEP) ควบคู่ไปกบัการทีภ่าครฐั
เร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรี เพือ่เปิดตลาดส่ง
ออกใหม่ๆ เช่น กลุม่ประเทศอ่าวอาหรบั (GCC) 
และซาอดุอีาระเบยี จะสามารถช่วยให้การส่งออก
สามารถทรงตัวต่อไปได้ 

ด้านการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวดีขึ้น คาดว่า
จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยไม่ต�า่กว่า 20 ล้านคน จากอานสิงส์
ของอุปสงค์ทีอ่ัน้มานาน ในช่วงทีผ่่านมา ประกอบ
กับประเทศจีนเร่ิมเปิดประเทศจะเป็นแรงส่ง
ส�าคัญ ให้การท่องเทีย่วในประเทศของไทยฟ้ืนตวั
กลบัไปใกล้ระดับก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ซึง่
จะส่งผลให้รายได้จากการท่องเทีย่วและบริการที่
เก่ียวข้อง รวมถงึการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัได้
อย่างต่อเนือ่ง บวกกบัยงัมแีรงหนนุจากมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐเป็นส�าคญั 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการส่งเสรมิ
การลงทุนตามนโยบายใหม่ของส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่จะสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) เพือ่เป็นแรง
หนุนส�าคัญในด้านการลงทนุของประเทศ พร้อม
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG 
Model เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่คูไ่ปกบัการดูแลด้าน 
สิง่แวดล้อม อีกทัง้การลงทุนในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 
จงัหวดั และพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิพเิศษในแต่ละ
ภูมิภาค รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งต่างๆ จะช่วยเสรมิสร้างโอกาส
และขบัเคลือ่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการเติบโตได้
ม ี17 กลุม่อตุสาหกรรม ได้แก่ อตุสาหกรรมการ
จดัการเพือ่สิง่แวดล้อม, การพมิพ์และบรรจภุณัฑ์, 
เครือ่งจกัรกลและโลหะการ, ชิน้ส่วนและอะไหล่
ยานยนต์, ดิจทิลั, น�า้ตาล, ผูผ้ลติเคร่ืองมอืแพทย์, 
ผูผ้ลติไฟฟ้า, พลงังานหมุนเวยีน, เฟอร์นเิจอร์, ยา, 
ยานยนต์, โรงกลัน่น�า้มนัปิโตรเลยีม, หล่อโลหะ,  
หลงัคาและอปุกรณ์, เหลก็, และอาหารและเครือ่งดืม่  
โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื ้นตัว 
ของภาคการท่องเทีย่ว  ซึง่จะส่งผลให้รายได้จากการ
ท่องเทีย่วและบริการทีเ่กีย่วข้อง และการบรโิภค
ภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง, การส่งออก

ส.อ.ท.ประเมนิอุตฯ ไทย ปี 66 โตต่อเน่ือง 
ท่ามกลางความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก

สนิค้าขยายตวัต่อเน่ือง และมกีารเปิดตลาดใหม่ๆ, 
ค่าเงินบาทกลับมาอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับทั้ง 
ผูส่้งออกและผู้น�าเข้า, การลงทนุในโครงสร้างพ้ืน
ฐานภาครัฐ และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พเิศษ มาตรการส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรม
เป้าหมาย และการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ตกลงการค้าเสร ี(FTA) 

ขณะทีปั่จจยัเสีย่งทีต้่องตดิตาม ได้แก่ ภาวะ
เงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง 
จากราคาพลงังานและราคาอาหารทีย่งัคงผนัผวน, 
แนวโน้มอัตราดอกเบ้ียขาข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อต้นทนุทางการเงนิของผูป้ระกอบการ, โอกาส
การเกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอย (Recession) ใน
ประเทศเศรษฐกิจหลัก, และความขัดแย้งทาง
ภมูริฐัศาสตร์ ผลจากสงครามการค้า (Trade War) 
และความรนุแรงของสงครามทีข่ยายตวั

กลุม่อตุสาหกรรมทีค่าดว่าจะทรงตวั ม ี21 กลุม่ 
อตุสาหกรรม ได้แก่ อตุสาหกรรมก๊าซ, แก้วและ
กระจก, เคร่ืองจักรกลการเกษตร, เครื่องปรับ
อากาศและเครื่องท�าความเย็น, เคร่ืองส�าอาง, 
เซรามิก, ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก, 
เทคโนโลยีชีวภาพ, น�้ามันปาล์ม, ปูนซีเมนต์, 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, พลาสติก, ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิส์, ไม้อัดไม้บางและวัสดแุผ่น, ยาง, 
เยื่อและกระดาษ, รองเท้า, สิ่งทอ, หัตถกรรม
สร้างสรรค์, อลูมิเนียม, และ อัญมณีและ 
เครื่องประดับ โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจาก 
การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว ซึง่คาดว่าจ�านวน 
นกัท่องเทีย่วต่างชาตจิะเดนิทางเข้ามาประเทศไทย 
ไม่ต�า่กว่า 20 ล้านคน จากอานสิงส์ของอปุสงค์ 
ทีอ่ัน้มานานในช่วงทีผ่่านมา (Pent-Up Demand) 
ของนักท่องเที่ยว ประกอบกับประเทศจีนเร่ิม 
เปิดประเทศ จะเป็นแรงส่งให้การท่องเที่ยว
ของไทยฟื้นตัว กลับไปใกล้ระดับก่อนเกิดวิกฤต  
COVID-19 ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่อง
เทีย่วและบรกิารทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึ การบรโิภค 
ภาคเอกชนขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่ง 

อกีทัง้ ค่าเงนิบาทกลบัมาอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสม  
การส่งออกสินค้ายงัขยายตวัได้ต่อเนือ่ง แต่ยังต้อง 
รักษาแรงขับเคลื่อนในด้านการส่งออกควบคู ่
ไปกับรักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิต  
เพื่อให้สามารถช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไปได้ 
ท่ามกลางการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และมกีาร
เปิดตลาดใหม่ๆ โดยมุง่เน้นตลาดทีย่งัมแีนวโน้ม
การขยายตวัทางเศรษฐกิจในเกณฑ์ด ีขณะทีปั่จจยั
เสีย่งทีต้่องตดิตาม ได้แก่ ภาวะเงนิเฟ้อและต้นทนุ
การผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า 
ราคาวตัถดุบิ ค่าจ้างแรงงาน รวมถงึ การปรบัขึน้ 

ากวกิฤตโควดิ-19 ทีไ่ด้ถาโถมมาตลอด 
2-3 ปีที่ผ่านมา ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า 

เรือ่งของการรกัษาและป้องกันสุขภาพคอืเรือ่ง
ส�าคัญเป็นอนัดบัต้นๆ ของไทยและทัว่ทัง้โลก 
ซึง่หากระบบการป้องกนัไม่ดพีออาจสร้างแผล
เรือ้รงัให้กบัประชาชน และในระยะยาวอาจ 
ส่งผลกระทบไปถงึภาพเศรษฐกจิกเ็ป็นได้ 

ซึง่ในสถานการณ์เช่นน้ี โรงพยาบาลชมุชน 
หน่วยบริการสาธารณสุขที่บริการด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขระดับอ�าเภอหรือกิ่ง
อ�าเภอ กม็ส่ีวนส�าคญัในการเป็นศนูย์กระจาย
การดูแลสุขภาพประชาชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ 
โรคภัยมีการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้าง การยกระดบัโรงพยาบาล
ชมุชนกจ็งึเป็นอกีความส�าคญัทีไ่ม่ควรมองข้าม 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ซึ่งมีพื้นที่
ครอบคลมุ 3 จงัหวดั ได้แก่ ฉะเชงิเทรา ชลบรุี 
และระยอง จะเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารเตบิโตของเมอืง
อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีประชากร โดยเฉพาะ 

จ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะกระทบต่อขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศ

 โดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าของภาค
อตุสาหกรรมอยูท่ีอ่ตัรา 5.33 บาทต่อหน่วย เพิม่
ขึ้น 13% จากงวดก่อน, โอกาสการเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในประเทศ
เศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจมี
แนวโน้มชะลอตัวและอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ 
เนื่องจากการด�าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด 
และยาวนานต่อเนือ่ง ขณะทีย่โุรปได้รบัผลกระทบ 
หนกัจากวกิฤตพลงังาน จงึมโีอกาสสงูท่ีจะเข้าสู่
ภาวะถดถอย ส่วนจนีท่ีกลบัมาประสบปัญหาการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ 
จากการผ่อนคลายมาตรการ Zero-COVID และ

เริม่เปิดประเทศ ซ่ึงอาจซ�า้เติมเศรษฐกจิทีอ่ยูใ่น
ช่วงชะลอตวัจากปัญหาภาคอสงัหารมิทรพัย์ โดย
ทัง้ธนาคารโลก (World Bank) และกองทนุการ
เงินระหว่างประเทศ (IMF) ต่างปรบัลดตวัเลขการ
ประมาณการเศรษฐกจิโลกปี 2566 เหลอืขยายตวั
ได้เพียง 2.7% และประเมนิการค้าโลกในปี 2566 
จะขยายตวัเพยีง 1% เท่านัน้

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนทางการเงินของผู ้ประกอบการและ
ประชาชน โดยเฉพาะต้นทนุการกูยื้ม และฐานะ
การเงินของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน, ความ
ขดัแย้งทางภมิูรฐัศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยเูครนทีย่งัคงยดืเยือ้ ผลจาก
สงครามการค้า (Trade War) และความรนุแรง
ของสงครามทีข่ยายตวั, รวมทัง้ปัญหาขาดแคลน
แรงงานในภาคการผลติ และประสทิธิภาพแรงงาน

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เชือ่มัน่ว่าภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2566 
มทีศิทางทีเ่ตบิโตได้จากกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ทีม่ี
แนวโน้มปรบัตัวดขีึน้ต่อเนือ่ง กิจกรรมต่างๆ กลบั
เข้าสูภ่าวะปกต ิ หลงัจากการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสั COVID-19 ท�าให้การขยายตวัของอุปสงค์ ใน
ประเทศทัง้การบรโิภคและการท่องเทีย่ว กลบัมา 
มีสัญญาณที่ดีข้ึน ขณะที่การส่งออกสินค้าแม้มี 
แนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก  
แต่การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงการค้า
เสรี (FTA) ควบคู่ไปกับการที่ภาครัฐเร่งเจรจา
ความตกลงการค้าเสร ีเพือ่เปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ 
จะสามารถช่วยประคับประคองการส่งออกให้
สามารถทรงตวัต่อไปได้

ยกเครือ่ง รพ.ปลวกแดง 2 ใน EEC 
ร่วมทุน PPP 2 พนัล้าน สัญญา 50 ปี

ซึง่อยูใ่นพ้ืนที ่EEC เป็นโรงพยาบาลชมุชนขนาด 
60 เตยีง รองรับประชากรได้เพยีง 5-8 หมืน่คน 
เท่าน้ัน หากจะพัฒนายกระดบัให้เป็นโรงพยาบาล 
ทั่วไปขนาด 120-200 เตียง ตามปกต ิ
ต้องใช้เวลานาน ซึง่จะท�าให้ประชาชนจ�านวนมาก 
ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่
มศีกัยภาพ จงึผลกัดนัให้ด�าเนนิการในรปูแบบ 
PPP ซึง่ถอืเป็นโรงพยาบาลรฐัแห่งแรกทีม่กีาร
ลงทนุในลกัษณะน้ี

“โครงการน้ี ถือเป็นต้นแบบการขยาย 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุด้วยวธิ ี 
PPP  มีมลูค่าการลงทนุรวม 2,647 ล้านบาท 
ท�าให้ประชาชนมสีถานพยาบาลขนาดใหญ่ทีม่ี
ศกัยภาพในการให้บรกิารในสาขาต่างๆ อยูใ่น
พ้ืนที ่สามารถเข้าถึงบริการสขุภาพทีมี่มาตรฐาน 
ได้ในราคาทีเ่หมาะสม สะดวก รวดเรว็ รวมถึง
รองรับบริการกรณีมีภัยพิบัติ หรือโรคระบาด 
เกิดขึน้ในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี ้
ยังสร้างผลประโยชน์ทางการเงินแก่ภาครัฐ 
ตลอดระยะเวลาโครงการ 50 ปี จ�านวน 3,684.51 
ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ 1,033.68 ล้านบาท และส่วนแบ่ง 

แรงงานเข้ามาท�างานจ�านวนมาก ในส่วน
ของจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรม สวน
อตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม รวม 
7 แห่ง เฉพาะอ�าเภอปลวกแดง มีสถานประกอบ
การที่เป็นสมาชิกประกันสังคม 2,532 แห่ง 
ดแูลผูป้ระกนัตน 213,201 คน ประชากรตาม
ทะเบยีนราษฎร์ 78,531 คน และผู้มสีทิธหิลัก
ประกนัสขุภาพ 48,182 คน ซึง่ต้องพฒันาระบบ
สาธารณสุขอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ทันกับการ
เตบิโตของเมือง ขณะทีโ่รงพยาบาลปลวกแดง 

รายได้จากภาคเอกชน 2,650.83 ล้านบาท” 
ดร.สาธติ กล่าว

จึงอาจบอกได้ว่า โครงการโรงพยาบาล
ปลวกแดง 2 จะกลายเป็นโครงการต้นแบบของ
การขยายโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ 
ด้วยวิธ ีPPP ทีท่�าให้ประชาชนในพืน้ท่ีออีซี ีได้
รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว ลดการส่งต่อผู้ป่วยมายังส่วนกลาง 
อีกทั้งจะช่วยให้การจ้างงานบุคลากรด้าน
สาธารณสขุในพืน้ทีอ่อีีซ ีอกีด้วย

เมือ่เรว็น้ี นางดสุดิา ทพัวงษ์ รองผูจ้ดัการ
ทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนา 
ผูป้ระกอบการ และรกัษาการผูบ้รหิารสายงาน 
กลยทุธ์และพฒันาผลติภณัฑ์ บรรษทัประกนั
สนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.) ร่วมงาน 
สัมมนาประจ�าปี 2566 ตามค�าเชญิของสถาบนั
ค�้าประกันสินเชื่อ ประเทศกัมพูชา (Credit 
Guarantee Corporation of Cambodia 
(CGCC) ภายใต้หัวข้อ “Role of Credit 
Guarantee Schemes to the development 
of SMEs in Cambodia and ASEAN” 
ณ โรงแรม Sofitel Phnom Penh Phokeethra 
กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพูชา โดยม ีH.E. Dr. 
Mey Vann, Secretary of State of MEF เป็น
ประธานในงาน

ในโอกาสน้ี นางดสุดิา ได้ร่วมเป็นวทิยากร
ในเวทีเสวนาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การ
ค�้าประกันสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
และพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs พร้อมแลก
เปลีย่นองค์ความรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์

บสย.ร่วมเสวนา “ค�า้ประกนัสนิเช่ือ” ปี 66
การด�าเนนิงานให้ภารกิจการค�า้ประกันสนิเชือ่
ให้กับ SMEs ของไทย ประสบความส�าเรจ็และ
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง ภายใต้หัวข้อ “ASEAN’s  
Experience in Credit Guarantee Scheme 
on Supporting SMEs Development” โดยมี  
สถาบันค�้าประกันสินเชื่อมาเลเซีย Credit 
Guarantee Corporation Malaysia Berhad 
(CGCMB) ธนาคารซไีอเอม็บ ี(CIMB Bank 
Berhard)  และ สถาบันค�้าประกันสินเชื่อ
กมัพูชา (Credit Guarantee Corporation of 
Cambodia (CGCC)) ร่วมเสวนา 

โดยผูเ้ข้าร่วมสมัมนาประกอบด้วยผูแ้ทน
ระดบัสงูของหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานความ
ร่วมมอืด้านการพฒันาในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ ธนาคาร สถาบนัการเงนิ และสมาคม
ธุรกิจต่างๆ ซึง่เป็นการบรูณาการความร่วมมือ
ในระดับสูงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาค
เอกชน ผูป้ระกอบการ SMEs และผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยี รวมประมาณ 120 คน

‘สนิติย์’ เปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล 
ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ปีที ่5 เตรียม
ตวิเข้มเกษตรกร สหกรณ์โคนม ผู้ประกอบการ
โคนม เรยีนรูเ้ทคนคิใช้ประโยชน์จาก FTA ขยาย
ตลาดส่งออก โดยเฉพาะอาเซียน พร้อมจดัทัพ
เดนิทางส�ารวจตลาด โมเดิร์นเทรด และเจรจา
จบัคูธุ่รกจิท่ีกัมพชูาในเดือน ก.พ. น้ี 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
เปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาด
ส่งออกได้ด้วย FTA” ซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องมโนปกรณ์นิตธิาดา 
กระทรวงพาณชิย์ ว่า การจดังานในปีนี ้เป็นการ

เปิดโครงการให้ความรูเ้กษตรโคนม
แนะให้ใช้ประโยชน์จาก FTA 4 ฉบับ

ด�าเนินการมาต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 นบัตัง้แต่ปี 2561 
มีเป้าหมายเพื่อติดอาวุธความรู้ให้กับเกษตรกร 
สหกรณ์โคนม และผูป้ระกอบการนมโคแปรรปู 
เร่งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสร ี(FTA) 
ทีม่อียู ่14 ฉบบักบั 18 ประเทศ อาท ิอาเซียน 
จนี และญีปุ่่น ซ่ึงคูค้่าส่วนใหญ่ได้ลดภาษนี�าเข้า
สินค้านมโคและนมโคแปรรูปให้ไทยเหลือ 0% 
แล้ว พร้อมทัง้ช่วยผลกัดันให้ส่งออกผลติภัณฑ์นม 
ไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซยีน  
ซึง่เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพในการส่งออก ส�าหรับ 

ผลการด�าเนนิงานในช่วงทีผ่่านมา สามารถผลกัดนั 
การส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดการค้าเสรี  
มีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท ตามนโยบาย 
“เกษตรผลติ พาณชิย์ตลาด” ซึง่ได้มอบนโยบาย
ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ท�างาน 
เชื่อมโยงภารกิจของกรมในการส่งเสริมให้
เกษตรกร สหกรณ์โคนม และผูป้ระกอบการขยาย 
ตลาดท้ังในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

“รปูแบบโครงการในปีนี ้จะน�าสหกรณ์โคนม
และผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ ซึง่เป็นผูผ้ลติสินค้าทีมี่ศักยภาพและม ี
ความพร้อมในการส่งออก โดยใช้ FTA เป็นเครือ่งมอื 
ทางการค้า เข้าร่วมกจิกรรมอบรมบธูแคมป์ โดย
ติวเข้มเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA เรียนรู้
กฎระเบียบการค้า มาตรฐานสินค้าเพื่อส่งออก 
กลยทุธ์การสือ่สาร การท�าตลาดในกมัพชูา และ
การท�า Workshop เขยีนแผนธรุกจิ พร้อมทัง้
ส�ารวจตลาดและจับคูธ่รุกจิกับผูน้�าเขา้และหา้ง
โมเดร์ินเทรด ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัร
กมัพูชา ในเดอืนกุมภาพนัธ์นี”้ นายสนิิตย์ กล่าว

นางอรมน ทรพัย์ทวีธรรม อธิบดกีรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสรมิว่า มสีหกรณ์
โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูป สนใจ
สมคัรเข้าร่วมโครงการดงักล่าวจ�านวนมาก ซึง่
กรมได้ด�าเนนิการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิข้าร่วม

โครงการ เมือ่เดอืนธนัวาคมทีผ่่านมา ซึง่ความ
พเิศษของการด�าเนนิโครงการในปีนี ้คือ การน�า
ผู้ประกอบการเดินทางไปส�ารวจตลาดและห้าง
โมเดร์ินเทรด ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัร
กมัพชูา อาทิ Aeon Mall, Lucky Mall และ 
Makro รวมทัง้จะจดัให้มีการเจรจาจบัคูธ่รุกจิกบั
คู่ค้ากัมพชูา ดงันัน้ จึงเป็นโอกาสท่ีจะสามารถ
ขยายการปักหมุดนมโคแปรรูป และรักษาฐาน
ตลาดนมแบรนด์ของไทยในกมัพชูาอีกด้วย

ท้ังนี ้ปัจจุบนัไทยเป็นผู้น�าการส่งออกนมและ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียน สินค้าส่งออกหลัก 
อาท ินมยเูอชท ีนมเปร้ียวและโยเกร์ิต เครือ่งดืม่
ทีม่นีมผสม และเนยแขง็ ซึง่กมัพูชาเป็นตลาดที่
ไทยส่งออกมากเป็นอนัดบั 1 ในอาเซียน โดยใน
ช่วง 11 เดอืนของปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) มมูีลค่า
ส่งออกไปตลาดกมัพชูา 167 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วน 37.6% ของการส่งออกนมและผลติภณัฑ์
ในตลาดโลก

สนิิตย์ เลศิไกร

ห
ศก.ถดถอยท่ัวโลก

วิกฤตเงียบปี 66

 โดย : ไข่เจยีวฟู

ยงัมจีดุทีสุ่่มเส่ียงและต้องเฝ้าระวงัอยูห่ลายจดุ 
ทั้งปัจจัยภายนอกประเทศทั้งสงครามระหว่าง
รสัเซียกบัยเูครน ท่ีปะทขุึน้ต้ังแต่ปลายไตรมาส
แรก ความต้องการสินค้าและบริการของโลกที่
เร่งตัวขึน้ในช่วงเริม่เปิดประเทศ ส่งผลให้อตัรา
เงนิเฟ้อในหลายประเทศแกนหลกัรวมถงึไทยเร่ง
สงูขึน้ ท�าให้ทศิทางการด�าเนนินโยบายการเงนิ
เกือบทั่วโลกจึงปรับมาเข้มงวดขึ้น ส่งผลแนว
โน้มเศรษฐกจิโลกปี 2566 มคีวามไม่แน่นอนสงู
และมโีอกาสทีอ่าจเกดิการถดถอยทางเศรษฐกจิ
จากปัญหาภมิูรฐัศาสตร์และเงนิเฟ้อ

ซึง่วธิรีบัมอืกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอย ของ
ธรุกจิขนาดเลก็ ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ คอื 
ควรต้องคุยกบัซัพพลายเออร์เพือ่ปรบัสญัญาใหม่ 
โดยเฉพาะธรุกิจทีท่�าสญัญาระยะยาวเอาไว้ ซึง่
ต้องพยายามเจรจาราคา และปรมิาณการซือ้ให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ กล่าวคอื ธรุกิจไหน
มสีายป่านทีแ่ขง็แรงและยาวมากพอ จนพ้นช่วง
นีไ้ปได้ โอกาสทีจ่ะได้กอบโกยเม็ดเงนิหลงัจาก
เศรษฐกจิทัว่โลกก�าลงัค่อยๆ ฟ้ืน จะเป็นอนัดบั
ต้นๆ เลยทเีดยีว

ลายคนมองว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2566 
มีโอกาสที่จะกลับมาสดใสได้อีกครั้ง 

หลังจากที่รอดตายจาก การแพร่ระบาดของ
โควิด -19  

แต่นัน้กเ็หมอืนความสดใสของแสงสดุท้าย
ก่อนท่ีมืดดับลง เพราะทุกประเทศทั่วโลกยัง
สุม่เสีย่งกบั เศรษฐกจิโลกถดถอย โดยธนาคาร
แห่งองักฤษได้ออกมาระบวุ่า สหราชอาณาจกัรฯ 
อาจเข้าสูช่่วง Recession หรอืภาวะเศรษฐกจิ
ถดถอยแล้ว  ซึง่หลายประเทศต่างวติกกังวลกบั
ภาวะดงักล่าว หลังจากเผชญิกบัภาวะเงนิเฟ้อสงู
และค่าเงนิอ่อนตัว ซ่ึงผลของเศรษฐกจิถดถอย 
จะส่งผลต่อพฤติกรรมประชาชนเป็นอย่างมาก 
เพราะผู้คนจะใช้จ่ายเท่าที่จ�าเป็น ซึ่งฝ่ายวิจัย
กรงุศร ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2566 เศรษฐกิจ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 397 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 256612 เศรษฐกจิชมุชน

ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการ SME
ธันวาคม 65 ปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็นเดอืนท่ี 5

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 
SME (SMESI) เดอืนธนัวาคม 2565 ปรบัตัว
เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่5 มาอยูท่ีร่ะดบั 55.7 
และเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 21 เดอืน ปัจจัยส�าคญั
มาจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศขยายตวั
ใกล้เคยีงกบั สถานการณ์ปกต ิโดยเฉพาะก�าลังซือ้
จากภาคการท่องเทีย่วทีข่ยายตัว ตามการเพิม่ขึน้
ของจ�านวนนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาติ 
รวมถงึก�าลังซือ้จากแรงงานทีก่ารจ้างงานปรบัตวั 
ดขีึน้และการจ่ายเงนิโบนัสประจ�าปี รวมทัง้ราคา
ต้นทุนสนิค้าเช้ือเพลงิมีแนวโน้มลดลง และราคา
วัตถุดิบท่ีเริ่มชะลอตัว ซึ่งส่งผลดีกับก�าลังซื้อ 
ทีเ่พิม่ขึน้

นายวรีะพงศ์ มาลยั ผูอ้�านวยการส�านกังาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เปิดเผยรายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจ�า
เดือนธนัวาคม 2565 เปรยีบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า 
พบว่า ค่าดชัน ีSMESI อยูท่ีร่ะดบั 55.7 เพิม่ขึน้ 
จากระดับ 53.8 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 
เป็นเดอืนที ่ 5 และอยูใ่นระดับสงูสดุในรอบ 21 
เดือน โดยมีปัจจัยบวกมาจากการขยายตัวต่อ
เนือ่งของภาคการท่องเทีย่ว ภาคการผลติและภาค
การค้า ผลจากเข้าสูช่่วงเทศกาลปีใหม่และมกีาร
จัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวกระตุ้นให้เกิด
กจิกรรมทางเศรษฐกจิในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ ที่
ขยายตวัชดัเจนจนเกอืบเป็นปกต ิตามการเพิม่ข้ึน 
ของจ�านวนนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  
โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวส�าคัญทุกภูมิภาค 
เช่น ภาคใต้และภาคเหนอื และการจบัจ่ายใช้สอย

60.7 จากระดบั 56.7 ผลจากการขยายตัวของภาค
การท่องเทีย่วและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง จากจ�านวน 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
เทยีบเท่ากบัสถานการณ์ปกตใินช่วงก่อนการระบาด 
ของ Covid-19 ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งสิ่งที่เป็นข้อจ�ากัดของ
ผู ้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในขณะนี้คือ 
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ เพื่อรองรับกับ 
การท่องเทีย่วทีข่ยายตวั รองลงมาคอืภาคตะวนัออก 
อยูท่ีร่ะดบั 52.2 จากระดบั 49.1 เนือ่งจากภาค
การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตามการจัดเทศกาล 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
รวมถงึก�าลังซ้ือทีเ่พ่ิมขึน้จากแรงงานในพืน้ทีไ่ด้รบั
เงินโบนัสประจ�าปี ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในพื้นที่
โดยเฉพาะกลุ่มเฟอร์นเิจอร์และการก่อสร้าง ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื อยูท่ีร่ะดบั 54.5 จากระดบั 
52.7 ผลจากก�าลังซ้ือในพืน้ท่ีขยายตวัจากแรงงาน
ทีก่ลับภมิูล�าเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะ
กบัภาคการค้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค 

นอกจากนัน้ กลุ่มธรุกจิเสือ้ผ้าและสิง่ทอขยาย
ตัวเช่นกัน โดยได้รับอานิสงส์จากนักท่องเที่ยว
และสภาพภูมิอากาศ กระตุ้นการผลิตและการ
ขายสินค้ากลุ่มเสือ้กันหนาว ภาคกลาง อยูท่ี่ระดบั 
54.2 จากระดับ 52.4 เป็นผลจากการขยายตัว
ของการค้าปลีกและการท่องเทีย่วเป็นส�าคญั โดย
ภาคการค้าผู้ประกอบการมีการจัดโปรโมช่ันเพ่ือ
กระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลสิ้นปีผู้บริโภคเริ่ม
ปรับตัวกับราคาขายสินค้าที่สูงขึ้น เขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล อยู่ทีร่ะดบั 54.9 จากระดบั 53.7 
จากการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจที่ได้อานิสงส์จาก 
ภาคการท่องเทีย่ว จ�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้ 
ทั้งแบบ Walk-in และจองล่วงหน้า ส่งผลดีกับ
กลุม่ขนส่งส่วนบคุคล รวมถงึธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั
ของฝากของทีร่ะลึก เช่น อญัมณ ีและผลติภณัฑ์
สินค้าแฮนด์เมด (Handmade) และภาคเหนือ 
อยูที่ร่ะดบั 58.0 จากระดับ 57.1 ผลจากก�าลังซือ้ 
ในพื้นที่ขยายตัวจากนักท่องเที่ยวทั้งในและ 
ต่างประเทศ เป็นผลดกีบัภาคการท่องเท่ียวและธรุกิจ 
ทีเ่กีย่วเนือ่ง และภาคการค้า โดยเฉพาะค้าปลกี 

กลุม่สินค้าอุปโภคบรโิภค รวมถงึสถานการณ์ทาง
ด้านต้นทุนธุรกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากราคา
พลงังานกลุม่เช้ือเพลิงท่ีลดลง

ทั้งนี้ องค์ประกอบส�าคัญที่ส่งผลให้ค่าดัชนี  
SMESI เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค�าสั่งซื้อ 
โดยรวม ก�าไร การจ้างงาน ปรมิาณการผลติ/การค้า/ 
การบริการ และต้นทนุ ซึง่มคีวามเชือ่มัน่เพิม่ขึน้ 
อยูที่ร่ะดบั 67.3, 63.3, 51.3, 57.6 และ 41.5 จาก
ระดบั 63.4, 57.5, 50.5, 57.1 และ 41.2 ตาม
ล�าดบั ขณะทีอ่งค์ประกอบด้านการลงทนุ แม้ค่า
ดชันฯี จะชะลอตวัลงเลก็น้อยอยูท่ีร่ะดบั 53.4 จาก
ระดบั 53.8 แต่ยงัคงอยู่สงูกว่าระดบัค่าฐานที ่50 

เม่ือพิจารณารายภาคธุรกิจ พบว่า ภาคการ
บริการ มค่ีาดชันี SMESI เพิม่ขึน้สูงสดุอยู่ที ่57.5 
จากระดับ 55.3 ผลจากก�าลังซ้ือเพ่ิมขึ้นในภาค 
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะร้านอาหารและธุรกิจ
โรงแรมทีพ่กัทีป่รบัตวัดข้ึีนอย่างชัดเจน รองลงมา
คอื ภาคการผลิต อยูท่ีร่ะดับ 54.3 จากระดบั 52.3 
ผลจากต้นทุนการผลิตหลายรายการที่ปรับดีขึ้น 
โดยเฉพาะกลุม่เชือ้เพลิง ส่งผลดกัีบกลุ่มผลิตสนิค้า
จากพลาสตกิทีต้่นทนุวัตถดุบิหลกัลดลงชดัเจน และ
กลุม่ธรุกจิผลติอืน่ทีมี่การพึง่พาการขนส่งสงู เช่น 
การผลติอาหารและการผลิตเครือ่งประดบัอัญมณี 
ภาคการค้า ค่าดชันฯี อยู่ทีร่ะดบั 55.0 จาก 53.3 
ขยายตวัทัง้ธุรกจิค้าปลีกและค้าส่งในทกุพืน้ที ่จาก
การเดนิทางและผูค้นทีส่ญัจรมากขึน้ช่วงวนัหยดุ 
ในเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะภาคใต้และภาคเหนือ ทีไ่ด้ 
ก�าลังซื้อจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว  
ส่วน ภาคการเกษตร ค่าดชันีฯ ปรบัตัวลดลงเล็ก
น้อยอยูท่ีร่ะดับ 53.0 จากระดับ 53.4 ผลจากธรุกจิ
ชะลอตัวลง ถึงแม้สินค้าเกษตรเมืองหนาวจะได้
อานสิงส์จากปัจจยัสภาพทีเ่หมาะสมกบัการเพาะ
ปลกู แต่ผู้ประกอบการยงักงัวลเกีย่วกบัต้นทนุการ
ผลติ โดยเฉพาะปุย๋ทีถ่งึแม้ว่าราคาจะเริม่ปรบัลง 
แต่ยงัอยูใ่นระดับทีส่งูกว่าสถานการณ์ปกติ 

ส�าหรับดัชนี SMESI รายภูมิภาค เดือน
ธนัวาคม 2565 พบว่า ปรบัตวัเพิม่ขึน้ทกุภมิูภาค
และอยูใ่นระดบัเกนิค่าฐานที ่50 โดยภูมิภาคท่ีค่า
ดชันปีรบัตวัเพิม่ข้ึนสงูสดุ ได้แก่ ภาคใต้ อยูท่ีร่ะดบั 

รวมถงึธรุกจิผลติอาหารและเครือ่งดืม่ในกลุม่ผลติ
อาหารทีเ่ป็นของฝาก

ส่วนดชันคีวามเชือ่มัน่ฯ คาดการณ์ 3 เดอืน
ข้างหน้า อยูท่ีร่ะดบั 55.2 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระดบั 
54.6 จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับสูร่ะดบั
ปกต ิซึง่จะส่งผลดกีบัภาคเศรษฐกจิโดยเฉพาะภาค
การค้า การจบัจ่ายใช้สอยกลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค 
และภาคบรกิาร

จากการสอบถามธรุกจิ SME กบัสถานการณ์
ด้านหนีส้นิกิจการของ SME ไตรมาสที ่4 ปี 2565 
ซึง่ส�ารวจผูป้ระกอบการ SME จ�านวน 2,888 ราย 
จาก 25 สาขาธรุกจิทัว่ประเทศ ระหว่างวันที ่17-
31 ธนัวาคม 2565 พบว่า ผูป้ระกอบการ SME 
ร้อยละ 60.5 มภีาระหนีสิ้นในกจิการ และร้อยละ 
39.5 ไม่มภีาระหน้ีสนิในกิจการ โดยผูป้ระกอบการ 
ที่มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 83.2 กู้ยืมเงินเพ่ือใช้
หมนุเวยีนในกจิการเป็นส�าคญั และร้อยละ 7.9 ใช้
เพ่ือการลงทนุ และร้อยละ 7.4 เพือ่ช�าระหน้ีสนิเดมิ

ผูป้ระกอบการ มภีาระหนีส้นิส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง  
50,001-100,000 บาท โดยภาระหน้ีสินจะเพ่ิม
ขึ้นตามขนาดของธุรกิจ และสัญญาเงินกู้ส่วน
ใหญ่อยูท่ีไ่ม่เกนิ 3 ปี และไม่เกนิ 7 ปี ตามล�าดบั 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อยูใ่นช่วงร้อยละ 6-12 โดยธุรกจิขนาดกลางได้รับ
อตัราดอกเบีย้ต�า่กว่าขนาดอืน่ๆ ในขณะทีมี่ธรุกิจ
รายย่อยบางส่วนต้องรับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้าง
สงูมาก

ผูป้ระกอบการ ร้อยละ 56.5 สามารถช�าระหนี้
ได้ตามก�าหนดสญัญา แต่มร้ีอยละ 43.5 ทีก่�าลงัมี
ปัญหาการช�าระหนี ้ทัง้การช�าระผิดเงือ่นไขหรอืจะ
ไม่สามารถช�าระได้ตามสญัญา 

โดยปัญหาส�าคญัมากทีส่ดุในการเข้าถงึแหล่ง
เงนิทนุของ SME คอื ข้ันตอนการย่ืนกูยุ่้งยาก อตัรา
ดอกเบี้ยสูง และคุณสมบัติ/เงื่อนไขที่ไม่เอื้อต่อ
ธรุกจิรายเลก็ ตามล�าดบั ท้ังนี ้สิง่ทีผู่ป้ระกอบการ
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุดในด้านการ
เงนิและภาระหน้ีสนิ คอื การลดอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ 
อย่างไรกต็าม ในภาพรวมสิง่ทีผู่ป้ระกอบการ SME 
ส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมาก
ทีส่ดุ คอื ด้านก�าลงัซือ้และรายได้ของผูบ้รโิภค โดย
เฉพาะการขยายผลมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายรปู
แบบต่างๆ นอกจากนี ้ในด้านต้นทนุและค่าใช้จ่าย 
ยงัต้องการให้ภาครฐัควบคมุราคาสนิค้าบางประเภท 
ทีย่งัอยูใ่นระดบัทีส่งูต่อไป

“สมอ.” เปิดศกัราชใหม่ เดนิหน้าตามนโยบาย 
กระทรวงอตุสาหกรรม “MIND ใช้ “หัว” และ 
“ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” เน้นพัฒนา
ศกัยภาพอตุสาหกรรมทุกระดบัเพือ่สร้างความ
ส�าเรจ็ทางธุรกจิ ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มุง่
กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ควบคู่ไปกับการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคให้ได้รบัความปลอดภยั  

นายบรรจง สกุรฑีา เลขาธกิารส�านกังาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า 
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ. )  ขานรับนโยบายปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม (ดร.ณฐัพล รงัสิตพล) “MIND ใช้ 
“หวั” และ “ใจ” ป้ันอตุสาหกรรมคูช่มุชน” โดยมุง่
ส่งเสรมิและพัฒนาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
ทุกระดับทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs 
ตลอดจนผูผ้ลติชมุชน ให้มขีดีความสามารถใน
การผลติสนิค้าและบรกิารเป็นไปตามมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า โดยมีความ
เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการทุกรายต้องการผลิต
สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
และส่วนใหญ่ไม่ได้มเีจตนาทีจ่ะกระท�าความผิด
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย 

สมอ. จึงมุ่งเน้นนโยบายส่งเสริมพัฒนา
ศกัยภาพให้ผูป้ระกอบการทกุขนาด โดยเฉพาะ 
SMEs ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 90 ของประเทศ 
สามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิได้กว่าร้อยละ 
35 ของ GDP รวมของประเทศไทย และมกีาร
จ้างงานสงูถงึร้อยละ 85 สมอ.จงึมโีครงการส่ง
เสริมและพัฒนาผูป้ระกอบการ SMEs ให้ได้รบั
การรับรองมาตรฐาน ทัง้มาตรฐานอุตสาหกรรม
เอส (มอก.เอส) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน 
(มผช.) เพือ่เป็นใบเบกิทางสู่การแข่งขนัทางการ
ค้า หากผูป้ระกอบการรายใดทีสิ่นค้าและบริการ
ยงัไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมอ.ก็จะเข้าไปช่วย
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และกระบวนการควบคมุคณุภาพต่างๆ เพือ่ให้ 
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการผ่านการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน จนได้รับ 
การรับรองได้ในที่สุด โดย สมอ.ยังคงเข้มงวด 
ในการตรวจควบคุมทั้งผู ้ผลิตและผู้น�าเข้า  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าด้อยคุณภาพจ�าหน่าย 
อยูใ่นท้องตลาดด้วย 

สมอ.เร่งขบัเคลือ่น SMEs ภูมิภาค
พฒันามาตรฐานสนิค้าและบรกิาร

วรีะพงศ์ มาลยั สมอ.ยงัมุ่งสร้างเครอืข่ายด้านการมาตรฐาน 
เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่าง 
ยัง่ยนื โดยบูรณาการการท�างานร่วมกบัทกุภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้สถาบนัการศกึษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เครอืข่ายผู้บรโิภค และร้านจ�าหน่าย
สินค้า เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการเลอืกซ้ือสนิค้าที่
มคีณุภาพ ได้มาตรฐาน และมคีวามปลอดภยัใน
การใช้งานให้แก่ประชาชน รูจ้กัน�าการมาตรฐาน
ไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน 
รวมทัง้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
กรณีพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงจะช่วยให ้
ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า 
ทีไ่ด้มาตรฐานมากยิง่ข้ึน 

ล่าสุดได้จัดกจิกรรม “สมอ. สญัจร” ทีจ่งัหวดั
นครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก เพื่อบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน เนือ่งจากเหน็
ว่าเป็นจังหวัดที่มีธุรกิจหลากหลายขนาดและมี
ประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ  โดยมี
โรงงานอุตสาหกรรมมากถงึ 1,701 แห่ง มสีถาน
ประกอบการที่ได้รับการรับรอง มอก. จ�านวน  
206 แห่ง และมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้
มาตรฐาน มอก.เอส จ�านวน 20 ราย รวมถึงม ี
ผูผ้ลติชมุชนทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
ชมุชน (มผช.) จ�านวน 358 ราย  โดยกิจกรรม
ครัง้นี ้ เป็นการบรูณาการกจิกรรมหลายๆ ด้าน 
ที่เก่ียวข้องกับบทบาทภารกิจการด�าเนินงาน
ด้านการมาตรฐานของ สมอ. ในส่วนภูมิภาค 
เพือ่พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs 
ผูผ้ลติชมุชน ร้านจ�าหน่าย และร้านค้ารายย่อย 
รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคีวามรู้
ด้านการมาตรฐาน สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ในการปฏบิตังิาน และการด�าเนนิธรุกิจได้อย่าง
มปีระสิทธภิาพ
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“สถานประกอบการขนาดเลก็ของไทยมีจ�านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่ปะปนอยู่กบัชมุชน 
ยงัไม่มมีาตรฐานควบคมุคณุภาพน�า้ทิง้ คพ.จงึได้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การเสรมิ
สร้างศกัยภาพในการปฏบิตัติามมาตรฐานควบคมุการระบายน�า้ทิง้จากสถานประกอบการ 
ขนาดเล็ก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้กับเจ้าหน้าท่ีส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
ทัง้ 50 เขต รวมทัง้เจ้าหน้าทีห่น่วยงานราชการ และผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ปฏบัิติ 
อย่างถกูต้องตามประกาศดงักล่าว”

ป่ินสักก์ สรุสัวดี 
อธบิดีกรมควบคุมมลพษิ (คพ.) 

ปริมาณขยะมูลฝอยและขยะทะเลที่เกิดขึ้น 
ในปัจจบัุนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะขยะพลาสตกิ 
ที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี และมีโอกาส 
ไหลลงสูท่ะเล ก่อนที ่ นายอรรถพล เจริญชนัษา 
จะย้ายไปรกัษาการในต�าแหน่ง อธบิดกีรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ได้เปิดถึงแนวทาง 
การแก้ปัญหาขยะในท้องทะลอย่างยัง่ยนื ในขณะที่ 
นัง่เป็น อธิบดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(ทช.) ดงันี้

 สถานการณ์ขยะทะเลของประเทศไทย
 ตอนนีเ้ป็นอย่างไร 

ปัญหาขยะทางทะเลน้ัน มีแหล่งก�าเนดิจากบนบก 
คดิเป็นร้อยละ 80 และจากในทะเลร้อยละ 20 
จากข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559–2562 ปริมาณ 
ขยะมลูฝอยชมุชนในพืน้ที ่23 จังหวดัชายฝ่ังทะเล
มปีรมิาณเพิม่ขึน้ ประกอบกบัในแต่ละปียงัคงพบ
ปรมิาณขยะมลูฝอยทีไ่ด้รบัการจดัการไม่ถกูต้อง
อยู่เป็นจ�านวนหลายตัน ในจ�านวนน้ีประมาณ
ร้อยละ 12 เป็น “ขยะพลาสติก” และร้อยละ 
10-15 ของขยะพลาสติกเหล่านี้ ก็เป็นขยะที่มี
โอกาสตกค้างอยู่ในระบบนิเวศชายหาดและถูก 
ชะพดัพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเล รวมทัง้ลงสู ่
แม่น�า้ล�าคลอง ซ่ึงเป็นเส้นทางทีน่�าขยะจากบนบก 
ลงสู่ทะเลผ่านทางบริเวณปากแม่น�้าก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล
และชายฝ่ัง

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ขยะในทะเลไทย
ปัจจบุนัมแีนวโน้มดขีึน้ตามล�าดบั ทัง้นี ้ เป็นผล
มาจากนโยบายของรฐับาลทีใ่ห้ความส�าคญัในการ 
จัดการปัญหาขยะ และก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
ในการร่วมกันบรหิารจัดการขยะในประเทศ 

 เน้นให้ความส�าคญักับการจัดการขยะมลูฝอย
อย่างครบวงจร และตระหนกัถงึปัญหาด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะการจัดการขยะ
พลาสติก โดยมีแผนบริหารจัดการขยะอย่าง
เป็นรูปธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการ
จดัการขยะของประเทศ ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 2565-
2570) ส�าหรบัใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนนิ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของ

และเกาะ และมาตรการท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์) 
3) จัดเก็บขยะโดยการมีส่วนร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
เครอืข่ายประชาชน และสถาบันการศกึษาในพืน้ที่

4) การจดัเกบ็ขยะโดยใช้นวตักรรมทุน่กกัขยะ 
(Boom) และทุน่กกัขยะลอยน�า้ (SCG-DMCR 
Litter Trap) จนถึงปัจจุบันกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้ติดตั้งทุ่นกักขยะบริเวณปาก 
แม่น�้าบริเวณอ่าวไทยและอันดามันไปแล้ว 
รวมทัง้สิน้ 56 จดุ ในพืน้ที ่22 จงัหวดั และเม่ือ 

แก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิในทะเล ในงานประชมุ
เปิดตวัแผนปฏบิตักิารภมิูภาคอาเซยีนว่าด้วยการ
ต่อต้านขยะทะเลในประเทศสมาชิกอาเซยีน (พ.ศ. 
2564-2568) โดยการสนบัสนุนของธนาคารโลก
และส�านักงานเลขาธิการอาเซียน นับเป็นแผน
ปฏิบัติการที่จะมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการช่วยให้
อาเซยีนบรรลกุารปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล
ทีส่�าคญัการจดัการและการแก้ไขปัญหาขยะทะเล
ทีส่�าคญันัน้ จะต้องวเิคราะห์ถงึแหล่งก�าเนดิขยะ
ทะเลทีแ่ท้จรงิ จากข้อมลูข้างต้นได้แสดงให้เหน็ว่า  
แหล่งก�าเนิดขยะทะเลนั้น มาจากพื้นท่ีบนบก 
สูงถึงร้อยละ 80 โดยเฉพาะพื้นท่ีบกท่ีมีความ 
เช่ือมโยงติดต่อกบัพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล แม่น�า้รมิคลอง  
รวมถงึพืน้ทีเ่กาะ ซึง่เป็นเส้นทางท่ีจะน�าขยะจาก
บนบกไหลออกสู่ทะเล 

ดังน้ัน การจัดการป ัญหาขยะทะเลใน
ประเทศไทย ควรต้องเร่งจดัท�ามาตรการ แผนการ
ส่งเสรมิความร่วมมอื และให้ความส�าคญักบักลุ่ม
เป้าหมายในพืน้ที ่ โดยเฉพาะชมุชนรมิฝ่ังแม่น�า้
และชุมชนชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ ซ่ึงมีอยู่นับ
พนัชมุชน เป็นพืน้ทีท่ีต้่องเฝ้าระวงัและเร่งจดัท�า
มาตรการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อป้องกันการ
หลุดรอดของขยะบกตกลงสู่ทะเล ควบคู่ไปกับ
การจัดการขยะที่มีแหล่งต้นทางจากกิจกรรมใน 
ทะเล อาท ิการประมง การขนส่งและการท่องเทีย่ว 
ทางทะเล 

 กรม ทช. มแีนวทางจะจดัการปัญหาขยะ
 ทางทะเลอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ
 หากมกีารเปิดประเทศให้นกัท่องเทีย่ว
 เข้ามามาขึน้ในช่วงเมษายนนี้ 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้ด�าเนนิ
งานโครงการต่างๆ ภายใต้กจิกรรมบรหิารจดัการ
ขยะทะเลอย่างต่อเนือ่ง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เพือ่
ช่วยลดปรมิาณขยะในทะเลและชายฝ่ัง รวมถงึ
ป้องกนัการเกดิขึน้ใหม่ของขยะทะเล ทีผ่่านมาการ 
ด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ของ กรม ทช. ได้รบัการตอบรบั 
และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 
ท�าให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผล
เป็นรปูธรรม อนัจะน�าไปสู่การสร้างเครอืข่ายรกัษ์

ทช.กับการจดัการขยะทะเลของไทย
ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างยัง่ยนื

ประเทศไทย ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนือ่ง
จนถงึปัจจบุนั 

หน่วยงานทุกภาคส่วนก็ได้ให้ความร่วมมือ
ต่อการด�าเนินงานขับเคลื่อนตามแผนแก้ปัญหา
ขยะพลาสตกิอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่หวงัผลบรรลุ
ตามเป้าหมายในแผนฯ ที่ก�าหนดทั้งในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 
และในส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จดัการขยะทะเล ก็ได้ด�าเนนิกจิกรรมทีจ่ะช่วยลด
ปริมาณขยะในทะเลและชายฝ่ังอย่างเป็นรปูธรรม 
ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเลมาเป็น
ระยะเวลากว่า 6 ปี ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหา
ขยะพลาสติกของประเทศไทยดีข้ึนตามล�าดับ 
สามารถปรับลดอันดับจากประเทศที่มีปริมาณ
ขยะพลาสติกร่ัวไหลลงทะเลมากที่สุดอันดับ 6 
ของโลก ซ่ึงก่อนหน้านี้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน 
อันดับที่ 10 ของประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติก 
ลงสู่ทะเลมากทีสุ่ดของโลก ซึง่ถอืเป็นสญัญาณทีด่ี

และเม่ือวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตร ี
ว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม นายวราวธุ ศลิปอาชา ได้เน้นย�า้ถึง 
ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน 
ในการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืน ได้
มีการจัดแสดงเก่ียวกับกิจกรรมตาข่ายดักขยะ
บริเวณปากท่อระบายน�า้ กจิกรรมทุ่นกกัขยะลอย
น�า้ กจิกรรมทุน่กนัขยะทัง้เข้าและออกบรเิวณท่า
เทยีบเรอืและชมุชนชายฝ่ังบรเิวณปากแม่น�า้ 

กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ 
ทีส่�าคญัแบบมส่ีวนร่วม เรอืเก็บขยะ การส่งเสรมิ
การคัดแยกขยะต้นทางในครัวเรือนและการใช้ 

กรรมการกลางจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย มีปลดั
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพ่ือบูรณาการ
ความร่วมมอืในการก�าหนดมาตรการและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
บนเกาะ และจดัท�าข้อเสนอแนวทางการปฏบิตัิ
ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ
ขยะอย่างยัง่ยนื จ�านวนทัง้ส้ิน14 เกาะ ประกอบ
ด้วย 1) เกาะสีชงั 2) เกาะล้าน 3) เกาะเสม็ด 
 4) เกาะช้าง 5) เกาะหมาก 6) เกาะกดู 7) เกาะเต่า 
8) เกาะพะงนั 9) เกาะสมยุ 10) เกาะยาวน้อย 
11) เกาะยาวใหญ่ 12) หมู่เกาะพพี ี13) หมูเ่กาะ 
ลนัตา และ 14) เกาะหลเีปฺะ๊ 

ท้ังน้ี ในส่วนของการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะ
ท่องเทีย่ว กรม ทช. ได้มอบหมายให้หน่วยงาน 
ในพืน้ท่ี (ส�านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี  
1-10) จดัท�ามาตรการต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิ ปลูกจติ
ส�านึกให้ผู้อยูอ่าศัยบนเกาะลดใช้วัสดุท่ีก่อให้เกดิ
ขยะ การคดัแยกขยะ และส่งเสริมการน�าขยะกลบั
มาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านกระบวนการท�ากจิกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การน�าขยะกลับฝ่ัง การห้าม
น�าบรรจภุณัฑ์พลาสตกิและโฟมขึน้บนเกาะ การ
สนับสนุนถงุอวนเกบ็ขยะ เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาขยะทะเลในพืน้ทีเ่กาะอย่างยัง่ยนื

11) โครงการศึกษาวิจัยด้านขยะทะเลเพื่อ
ให้ได้ซึ่งฐานข้อมูลขยะทะเลที่สามารถน�ามาใช้
ประกอบการบริหารจดัการขยะทะเลในภาพรวม
ของประเทศ ประกอบด้วยงานวจิยัทีส่�าคัญ ได้แก่ 

11.1) โครงการศกึษาปรมิาณขยะปากแม่น�า้
ผลจากการศึกษาปริมาณขยะลอยน�้าที่ไหลลง
สู่ทะเลจาก 5 แม่น�า้สายหลัก ได้แก่ บางปะกง 
เจ้าพระยา ท่าจนี แม่กลอง และบางตะบนู ใน
ปีงบประมาณ 2565 พบว่าปรมิาณขยะลอยน�า้
ไหลลงสู่พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีประมาณ 
1,540 ตนั โดยผ่านทางแม่น�า้เจ้าพระยามากทีสุ่ด 
(681 ตัน) รองลงมาคอื บางปะกง (414 ตัน) ท่าจนี 
(219 ตนั) แม่กลอง (177 ตนั) และบางตะบนู 
(48 ตนั) พลาสติกบางเป็นประเภทขยะลอยน�า้ 
ทีพ่บสงูสดุในทกุปากแม่น�า้ เช่น หีบห่อบรรจอุาหาร  
(ถงุอาหารส�าเรจ็รปู) หบีห่อบรรจอุาหาร (ถงุแกง 
ถงุร้อน-เยน็) ถงุพลาสตกิมหีหิูว้ เป็นต้น 

จากการตดิตามปรมิาณขยะลอยน�า้มาตัง้แต่
ปี 2560-2564 ปริมาณน�้าหนักขยะลอยน�้า 

ลดลงอย่างเห็นได้ชดั คอืจาก 3,357 ตนั ในปี 2560  
เป็น 738 ตนั ในปี 2564 ในขณะทีจ่�านวนช้ินก็มี
แนวโน้มลดลงเช่นกนัจาก 173 ล้านช้ินในปี 2560 
ลดลงเป็น 71 ล้านชิน้ ในปี 2563 แต่เพิม่ขึน้ในปี 
2564 เป็น 85 ล้านชิน้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 
ปริมาณขยะลอยน�า้กลบัมีค่าสูงกว่าในปี 2564 ใน 
ทกุปากแม่น�า้ คาดการณ์ว่ายงัเป็นผลกระทบต่อเนือ่ง 
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

11.2) โครงการศกึษาผลกระทบขยะทะเลต่อ
ระบบนิเวศปะการัง ขยะทะเลในระบบนเิวศแนว
ปะการงัทัง้อ่าวไทยและอนัดามนั ส่วนใหญ่มาจาก
กจิกรรมทางน�า้และการประมง ได้แก่ เชือก เอ็น
ตกปลา อวน และเหยือ่ล่อ นอกจากนัน้เป็นขยะ
ท่ีเกดิจากกจิกรรมชายฝ่ังและนันทนาการ ได้แก่ 
ขยะทีเ่กดิจากการอปุโภค บริโภค และผลติภณัฑ์
ต่างๆ เช่น ขยะพลาสตกิ โลหะ แก้ว และผ้า รวมถึง 
กจิกรรมการท้ิง ได้แก่ ขยะประเภทยางรถยนต์ 
ผ้า และวสัดุก่อสร้าง และกจิกรรมวัสดกุารแพทย์
และสขุอนามยั เช่น หน้ากากอนามัย เป็นต้น

11.3) โครงการศึกษาผลกระทบขยะทะเล
ต่อสัตว์ทะเลหายาก พบสัตว์ทะเลหายากได้รับ
ผลกระทบจากขยะทะเลรวมท้ังสิน้ 168 ตวั จาก
จ�านวนสตัว์เกยตืน้รวม 659 ตวั (คิดเป็นร้อยละ  
25.49) สัตว์ทะเลหายากท่ีได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ 
เป็นเต่าทะเล 155 ตัว นอกจากน้ันเป็นโลมา 
และวาฬ 7 ตัว พะยนู 4 ตวั และกระเบนราหู 
2 ตวั รปูแบบผลกระทบท่ีพบมาก คอื จากการกนิ
ขยะทะเล (97 ตวั) และขยะทะเลทีส่่งผลกระทบ
ต่อสัตว์ทะเลหายากมากท่ีสุด เป็นพวกเศษอวน 
เศษเชือก และพลาสตกิอ่อน 

11.4) โครงการศึกษาการแพร่กระจายของ
ไมโครพลาสติกในระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง ผลจากการศึกษาประเภทและปริมาณ 
ของขยะไมโครพลาสติกในน�้าทะเลตลอดแนว 
23 จงัหวัดชายฝ่ังทะเล พบความหนาแน่นของไมโคร 
พลาติกในช่วงฤดูมรสุมตะวนัออกเฉยีงเหนอื มค่ีา
ระหว่าง 0.04-2.90 ชิน้/ลบ.ม. (เฉลีย่ 0.84 ± 0.76) 
ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาในต่างประเทศทีไ่ด้ 
รายงานพบปริมาณไมโครพลาสติกในพื้นที่ 
ส่วนใหญ่มค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.7-0.8 ช้ิน/ลบ.ม. 

 

ทะเลทีเ่ข้มแขง็และยัง่ยืนต่อไปในอนาคต และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรม ทช. ได้ร่วมกนัจดั
กิจกรรมเก็บขยะภายใต้โครงการบริหารจัดการ
ขยะ โดยสามารถจัดเก็บขยะที่ตกค้างออกจาก
ระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลได้รวมทัง้สิน้ ประมาณ 
507 ตนั กจิกรรมภายใต้โครงการบรหิารจดัการ
ขยะทะเลทีไ่ด้ด�าเนนิการนัน้ประกอบด้วยกจิกรรม
ส�าคัญ ดงันี้

1) กจิกรรมจดัเก็บขยะทีต่กค้างในระบบนเิวศ
ที่ส�าคัญแบบมีส่วนร่วม (ระบบนิเวศชายหาด 
แนวปะการัง และป่าชายเลน) เพื่อลดปริมาณ
ขยะในทะเลและลดผลกระทบจากขยะทะเล 
ที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ จ�านวน 48 พื้นท่ี  
24 จังหวดัชายฝ่ังทะเล

2) จัดท�ามาตรการลดปริมาณขยะตามหลัก
วชิาการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 10 พืน้ที ่ได้แก่ ระยอง 
สมทุรสาคร เพชรบรุ ีสรุาษฎร์ธาน ีสงขลา ปัตตานี
พงังา ตรงั และกระบี ่ประกอบด้วย 7 มาตรการ 
(มาตรการชุมชนชายฝ่ัง มาตรการชมุชนปากแม่น�า้ 
ริมคลอง มาตรการกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน 
มาตรการกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ มาตรการ 
ผู ้ประกอบการท่องเที่ยวทะเลและชายฝั ่ง 
มาตรการผู ้ประกอบการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์

วนัทะเลโลก วนัที ่ 8 มถินุายน 2565 ทีผ่่านมา 
ทีไ่ด้จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “รวมพลงัฟ้ืนฟ ู กอบกู ้
มหาสมุทร” ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเล โดย
การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนบรเิวณ 5 ปากแม่น�า้ 
สายหลกั (บางปะกง เจ้าพระยา ท่าจนี แม่กลอง 
บางตะบนู) ระหว่างกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง  
กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพ  
สิง่แวดล้อมร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการพฒันา 
ระบบราชการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม 
บรษิทัจดทะเบยีนไทย เพือ่ตระหนกัถงึความเร่งด่วน 
ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ถือเป็นจุดเริ่มต้น 
ครั้งส�าคัญที่จะได ้น�านวัตกรรมทุ ่นกักขยะ 
(boom) เข้ามามบีทบาทในการจดัการแก้ไขปัญหา
ขยะในแหล่งน�า้

5) การจดัเกบ็ขยะโดยใช้เรอืเกบ็ขยะ (Garbage  
Boat) ปัจจุบันมีเรือเก็บขยะขนาด 35 ฟุต  
จ�านวน 6 ล�า ปฏิบัติงานเก็บขยะบริเวณ 
ปากแม่น�า้และพืน้ทีช่ายฝ่ัง ปี 2562 : 2 ล�า (ระยอง  
ภเูกต็) ปี 2563 : 2 ล�า (สมุทรสาคร สงขลา) 
และปี 2564 : 2 ล�า (สรุาษฎร์ธาน ีตรงั) และ
ขณะนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อยู่
ระหว่างด�าเนนิการน�าเครือ่ง Interceptor ของ 
The Ocean Cleanup ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเรือเก็บขยะระบบ
อตัโนมตัโิดยใช้พลงังานแสงอาทติย์ 100% ซ่ึง
สามารถเกบ็ขยะได้มากกว่า 50 ตนัต่อวนั มาร่วม
วจิยัและดกัเกบ็ขยะพลาสตกิในแม่น�า้เจ้าพระยา 
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยขยะทีเ่กบ็รวบรวมได้
จะถูกน�ามาคัดแยกและก�าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลกัวชิาการตามแนวทางของเศรษฐกจิหมุนเวยีน

6) จัดท�าโครงการพื้นท่ีสาธิตการบริหาร
จัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ณ 
สวนสาธารณะโขดปอ (ป่าในเมือง) เทศบาลนคร
ระยอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง เพือ่เป็นพ้ืนที่
ต้นแบบในการบรหิารจดัการขยะทะเล และเพือ่
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบถึง
การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะทะเล 
ของกรม ทช. รวมถงึเป็นการแสดงถงึความร่วมมอื 

Litter Trap ในการดกัขยะ โดยกรม ทช. ร่วมกับ
บริษัท SCG Chemical (SCG-DMCR Litter 
Trap) การคิดค้นนวัตกรรมเรือถีบเก็บขยะของ
กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัย
เทคนิคระยอง และกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น�า้
ระยอง รวมถึงนวตักรรม River Plastic Trap 
ของมูลนธิเิทอร์ราไซเคิล ไทย 

7) ขณะนีก้รม ทช. อยู่ระหว่างด�าเนนิการน�า
เครือ่ง Interceptor ของ The Ocean Cleanup  
ประเทศเนเธอร ์แลนด์ ซึ่งเป ็นนวัตกรรม
เทคโนโลยีเรือเก็บขยะระบบอัตโนมัติโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ซึ่งสามารถเก็บ
ขยะได้มากกว่า 50 ตันต่อวนั มาร่วมวจิยัและ
ดักเกบ็ขยะพลาสติกในแม่น�า้เจ้าพระยา จงัหวดั
สมุทรปราการ ขยะท่ีเกบ็รวบรวมได้จะถกูน�ามา
คัดแยกและก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ตามแนวทางของเศรษฐกิจหมนุเวียน

8) การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อลด
ปรมิาณขยะทะเลในพืน้ทีช่ายหาด ปี 2563 กรม 
ทช. ได้มีการบังคับใช้ กฎหมายชายหาดปลอดบุหร่ี 
ประกาศให้พืน้ท่ีชายหาด 24 หาด ใน 15 จงัหวัด
ชายฝ่ังทะเล เป็นพ้ืนทีน่�าร่องโครงการชายหาด
ปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการงดสูบ  
งดทิง้ก้นบหุรี ่ ขยะมูลฝอย หรอืวสัดทุีม่ลีกัษณะ 
เป็นพลาสตกิ โฟมหรอืสิง่ต่างๆ บนชายหาด เพือ่รกัษา 
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง ผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 1 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
1 แสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั นบัตัง้แต่ปี 2560 
ทีก่รม ทช. ได้ด�าเนนิโครงการชายหาดปลอดบหุรี่ 
โดยการลงพ้ืนท่ีรณรงค์กว่า 1,825 คร้ัง จดัเกบ็
ขยะก้นบุหร่ีบริเวณชายหาดกว่า 262 จดุ เกบ็ขยะ
ก้นบหุรีไ่ด้เฉล่ียกว่า 3 ล้านชิน้ต่อปี 

9) การรณรงค์จดักิจกรรมเกบ็ขยะชายหาด
สากล (International Coastal Cleanup-ICC) 
แบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคส่วนต่างๆ จดัข้ึนในวนัเสาร์สัปดาห์ที ่3 
ของเดือนกนัยายนของทุกปีในพ้ืนท่ี 24 จงัหวดั
ชายฝ่ังทะเล

10) การด�าเนินงานบริหารจดัการขยะมูลฝอย
บนเกาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม โดยกรม ทช. ได้ร่วมเป็นคณะท�างานการ 
บริหารจดัการขยะมูลฝอยบนเกาะ ตามค�าส่ังคณะ

อรรถพล เจรญิชนัษา

“การจัดการปัญหาขยะทะเลในประเทศไทย  
ควรต้องเร่งจัดท�ามาตรการ แผนการส่งเสริม 
ความร่วมมอื และให้ความส�าคญักับกลุม่เป้าหมาย
ในพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนริมฝั่งแม่น�้าและชุมชน
ชายฝ่ังทะเลท่ัวประเทศ ซึง่มีอยูน่บัพันชมุชน”

นายอรรถพล เจรญิชนัษา
เกดิเม่ือวันท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2509 (อาย ุ56 ปี)

• ประวัติการศึกษา

- จบจากโรงเรยีนสามเสนวิทยาลัย 

- จบปรญิญาตรทีี ่คณะวนศาสตร์ (รุน่ 49) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปรญิญาโท สาขาวชิาส่งเสรมิการเกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

- ผ่านหลักสูตรนักบรหิารระดบัสูง (นบส.1) ส�านักงาน ก.พ.

 

• ประวัติการท�างาน 

 เคยเป็นนักวิชาการป่าไม้ช�านาญพเิศษ ส�านักงานป้องกนัปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

ต่อมา เป็นผูอ้�านวยการส�านักป้องกนัรกัษาป่า และควบคุมไฟป่า จากน้ันเป็นผู้อ�านวยการ

ส�านักทรพัยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม จงัหวัดสมุทรสงคราม ขึน้เป็นรองอธบิดกีรมป่าไม้  

จนเป็นอธบิดกีรมป่าไม้ ในปี 2561-2563 

 ระหว่างทีด่�ารงค์ต�าแหน่งอธบิดกีรมป่าไม้  มีผลงานมากมายทัง้ในเรือ่งการปราบปราม

การแก้ปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่า จากนายทนุและผูม้อีทิธพิล ทัง้กรณีทบัลาน-วงัน�า้เขยีว 

และอุทยานสิรนิาถ จ.ภูเก็ต และการปราบปรามขบวนการตดัไม้พะยงู ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ตัง้แต่สมัยเป็น ผูอ้�านวยการส่วนป้องกนั ปราบปรามและควบคุมไฟป่า  

กรมอุทยานฯ 

 ต่อมาถูกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในปี 2564 มีเสียงวิพากษ์วิจารย ์

อย่างมากมายว่า การย้ายครัง้นีไ้ม่เหมาะสม เพราะนายอรรถพล เตบิโตและโดดเด่นในเรือ่ง

ของการรกัษาทรพัยากรป่าไม้ การให้ไปดูแลกรมควบคมุมลพษิ (คพ.)

• เส้นทางปัจจุบนัและอนาคต

เหตุที่เกิดขึ้นครั้งนั้น สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมอุทยานฯ อย่างหนัก  

และยงัส่งผลกระทบไปถงึกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตอิกีด้วย วันที ่ 25 มกราคม 2566  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (ทส.)  

จงึได้ลงนามในค�าส่ังแต่งตัง้ให้ นายอรรถพล ไปรกัษาการในต�าแหน่ง อธบิดกีรมอทุยาน 

แห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื โดยให้มีผลในทนัที

การโยกย้ายแต่งตัง้ครัง้นี ้ได้รบัการแช่ซ้องยนิดีจากทกุฝ่าย  ว่า “ถูกฝา ถกูตวั” ไม่เหมอืน

กบัการโยกย้ายนายอรรถพลในคราวก่อน เพราะทกุคนเชือ่มัน่ว่า นายอรรถพล ท�างาน 

ตรงไปตรงมา ชนดิทีเ่รยีกว่า “ถงึลกู ถงึคน” ซึง่จะช่วยท�าให้ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานฟ้ืนตวั 

ได้เรว็ขึน้ แต่หลายฝ่ายกย็งัเป็นห่วงว่า เมือ่ทกุอย่างเข้ารปูเข้ารอยทีดี่แล้ว ภายใต้รัฐบาลชดุนี้  

หรอืรฐับาลใหม่ อนาคตของนายอรรถพลจะต้องถกูโยกย้ายแต่งตัง้อีกกีค่รัง้ และจะเตบิโต

ขึน้หรอืไม่ อย่างไร ในขณะทีอ่ายรุาชการของนายอรรถพล ยงัเหลืออีกหลายปี !



ปีที่ 17 ฉบับที่ 397 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 256614 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

รฐั-เอกชน ชนูวตักรรมแก้ปัญหาขยะ
สร้างศนูย์ต้นแบบคดัแยก-แปรรปูวสัดรุีไซเคลิ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย (วว.) อ�าเภอบ้านฉาง เทศบาล
ต�าบลบ้านฉาง และสถาบนัพลาสตกิ กลุม่บรษิทั 
ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมลงนามพฒันา
ต้นแบบการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ในโครงการ “ต้นแบบศนูย์นวตักรรมเศรษฐกจิ
หมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิล
ครบวงจร” ส่งเสริมการคัดแยกและยกระดับ
คุณภาพขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้
ให้ชุมชน ด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้วยงบสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท 
ตั้งเป้าน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ
ปีละ 1,000–1,200 ตัน เตรียมเป็นต้นแบบ 
ให้ชุมชนอืน่ๆ

โครงการดังกล่าว เป็นการขยายผลความ
ร่วมมอืที ่Dow และ วว. ได้ร่วมกันด�าเนนิงาน

บ้านฉาง รวมถึงจัดการน�้าเสียและการผลิต
พลังงานทดแทนชีวภาพ เมื่อด�าเนินการส�าเร็จ
จะน�ารายได้เสริมมาสู่ชุมชนในขณะเดียวกับที่
ช่วยลดปรมิาณขยะในสิง่แวดล้อม

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการ
จงัหวัดระยอง กล่าวว่า การทีจ่ะท�าให้เศรษฐกจิ
หมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงและย่ังยืนน้ัน จ�าเป็น
ต้องได้รบัความร่วมมือจากทกุฝ่าย ตัง้แต่ผูผ้ลิต  
ห้างร้าน ผู้บริโภค และสิ่งส�าคัญที่สุดในฐานะ 
ผูบ้รโิภค คือ การคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง ตัง้แต่
ครัวเรอืนในชมุชน เพ่ือให้ขยะแต่ละชนดิสามารถ
น�าไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ขอ
ขอบคณุ Dow วว. สถาบันพลาสตกิ และอ�าเภอ
บ้านฉาง รวมถงึทกุคนทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืเป็น
อย่างดใีนครัง้นี ้มัน่ใจว่าจงัหวดัระยองมศีกัยภาพ
และมีความพร้อมที่จะผนึกก�าลังสร้างและยก
ระดับให้บ้านของพวกเราเป็นต้นแบบการจัดการ
ขยะทีย่ัง่ยนื

นายกติพิงศ์ อรุะวตัร นายอ�าเภอบ้านฉาง 
กล่าวว่า ในนามของชาวบ้านฉางและในฐานะ
คณะท�างาน ยนิดีให้การสนบัสนนุโครงการฯ เพือ่
ผนึกก�าลังสร้างชุมชนต้นแบบจัดการขยะย่ังยืน 
เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการขยะภายใน
อ�าเภอ เสริมความรู้ สร้างความตระหนักและ
ความร่วมมือในการเปลีย่นพฤติกรรมการทิง้ขยะ
ของคนในชุมชน ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ขยะและคัดแยกทีดี่ เพือ่เพิม่อัตราการรีไซเคลิให้
สูงขึน้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลด้านการ
แก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสิง่แวดล้อม

โครงการ “วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
น�าสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชน
อย่างยัง่ยนื” มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564 โดยความ
ร่วมมือในครั้งนี้ จะบูรณาการองค์ความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญของ 4 องค์กรพันธมิตร และ 
ส่งเสรมิความร่วมมอืของประชาชนในพ้ืนที ่เพือ่ 
จดัตัง้ศนูย์ต้นแบบคัดแยกและแปรรปูวัสดุรไีซเคิล  
(Material Recovery Facility: MRF) คณุภาพสูง 
แห่งแรกของประเทศไทยที่อ�าเภอบ้านฉาง 
จงัหวัดระยอง

ทัง้นี ้เพือ่บริหารจดัการขยะชุมชน บรรจภัุณฑ์ 
พลาสติก และของเหลือทิ้งในชุมชนแบบ 
ครบวงจรและยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มต่อการ
จดัการขยะ ยกระดบัคณุภาพของวตัถดุบิรอบสอง
ตามหลกัเศรษฐกจิหมุนเวียน พฒันาผลติภัณฑ์
จากขยะชุมชนและของเหลือท้ิงในพื้นที่อ�าเภอ

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธาน
บริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว
เพิ่มเติมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมว่า ใน
สถานการณ์ทีโ่ลกมทีรพัยากรอยู่อย่างจ�ากัด แต่
มคีวามต้องการใช้เพิม่มากข้ึน การสร้างคณุภาพ
ชีวิตที่ดีควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจะต้องน�า
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และนวตักรรมเข้ามา
ประยกุต์ รวมทัง้ต้องมโีครงสร้างพืน้ฐาน และ
การมส่ีวนร่วมของชมุชน เพือ่ให้เราสามารถใช้
ทรัพยากรท่ีมีค่าได้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้
ซ�า้ได้เป็นวงจรไม่รูจ้บ โดยเฉพาะพลาสตกิใช้แล้ว  
โครงการนี้สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับหนึ่งใน 
เป้าหมายด้านความย่ังยืนของ Dow ท่ีจะ ‘หยุดขยะ 
พลาสตกิ’ โดยเราตัง้เป้าจะผลกัดนัให้พลาสตกิ 
ใช้แล้วจ�านวน 1 ล้านตนัจากท่ัวโลกถกูเกบ็กลบัมา 
ใช้ประโยชน์หรอืรไีซเคลิ ทัง้ผ่านกจิกรรมที ่Dow 
ด�าเนินการเอง และโครงการความร่วมมือ

ศ.(วิจยั) ดร.ชตุมิา เอีย่มโชติชวลติ ผูว่้าการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า งานวจิยัในด้านการจดัการ
ขยะทีส่�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรมของ วว. มุง่เน้น
การจัดการวัสดรีุไซเคลิท่ีต้นทางเพือ่สร้างโอกาส
ในการแก้ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม สร้างงาน สร้าง
อาชพี ขยายผลความส�าเรจ็สู่ภาคเอกชน ลดผล 
กระทบทางส่ิงแวดล้อม และยกระดับคุณภาพ
ชวีติของประชาชน สอดคล้องกับนโยบาย BCG 

Economy เช่ือมัน่ว่าความร่วมมอืเชงิบรูณาการ
ของท้ัง 4 หน่วยงานในครัง้นี ้จะช่วยเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งในการน�าผลงานวิจัยและพัฒนา
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่เป็นต้นแบบ
ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการ
และแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร ขับเคลื่อน
นวตักรรมสูก่ารประยกุต์ใช้งานจรงิในพืน้ที ่ เพือ่
สิง่แวดล้อมและชมุชนอย่างยัง่ยืน

ด้าน นายวรีะ ขวญัเลศิจิตต์ ผู้อ�านวยการ
สถาบันพลาสติก กล่าวว่า พลาสติกถือเป็น

แนวทางทีเ่หมาะสมในการสร้างอาชพีและธรุกิจ
ของชมุชน จนสามารถเป็นแผนต้นแบบขยายสู่
ระดบัประเทศได้ ถือเป็นการสร้างระบบเศรษฐกจิ
หมนุเวยีนทีมี่ความลงตวัในทัง้ 3 มติิ คอื ชมุชน
ทีแ่ข็งแรง ภาคธรุกิจทีเ่ตบิโต และเศรษฐกจิของ
ประเทศก้าวหน้าและยัง่ยืนได้นัน่เอง

ส�าหรับโครงการต้นแบบศูนย์นวัตกรรม
เศรษฐกิจหมุนเวยีนเพือ่จดัการและแปรรปูวสัดุ
รีไซเคิลครบวงจร ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
การด�าเนนิงานกว่า 20 ล้านบาท จากสองหน่วยงาน 

คือ กองทุน Dow Business Impact Fund 
จากบรษิทั Dow และหน่วยบรหิารและจดัการ
ทนุด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รฐัมนตร ีในฐานะผูอ้�านวยการกองอ�านวยการ
น�า้แห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สรุสห์ี 
กิตติมณฑล เลขาธิการส�านักงานทรัพยากร
น�า้แห่งชาต ิ และคณะ ลงพ้ืนทีต่รวจราชการ 
ณ จงัหวดัล�าปาง และ จงัหวัดพะเยา พร้อม
เป็นประธานพิธมีอบเเอกสารใบอนญุาต คทช. 
และเอกสาร สปก. 4-01 ให้กับประชาชน  
ณ ทีว่่าการ อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง จากน้ันช่วงบ่ายได้ 
เดนิทางต่อไปยัง จ.พะเยา เพือ่ประชุมตดิตาม
งานตามนโยบายรฐับาลและการบรหิารจดัการ
น�า้ของ จ.พะเยา เป็นประธานการมอบเอกสาร
สทิธ์ิมอบเอกสาร คทช. จ�านวน 1 แปลง และ
มอบเอกสาร สปก.4-01 รวม 9 อ�าเภอ เพือ่
มอบต่อให้เกษตรกรในพืน้ที ่และลงพืน้ทีต่รวจ
ตดิตามโครงการขุดลอกกว๊านพะเยาตามล�าดับ

จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที ่
2 จงัหวดัในครัง้น้ี รองนายกรัฐมนตรีเน้นย�า้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการบริหาร
จัดการน�้าเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 
ช่วงฤดูแล้งไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ส่งผล 

“ประวติร” จ้ีแผนขดุลอก-ฟ้ืนฟกูว๊านพะเยา
มอบท่ีดนิท�ากินลงพ้ืนที ่จ.ล�าปาง-พะเยา 

กระทบกับประชาชนหรือเกิดให้น้อยที่สุด โดย 
มอบหมายให้ สทนช. บูรณาการร่วมกับทุก 
หน่วยงาน ด�าเนินการตามมาตรการรองรบัฤดูแล้ง  
2565/2566 อย่างเคร่งครดั และโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
เพือ่รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิง้ช่วง ปี 
2566 รวมทัง้ให้จงัหวดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เตรียมการป้องกนัและบรรเทาปัญหาพืน้ทีเ่สีย่ง
ขาดแคลนน�า้ 

ใช้ประโยชน์ในทุกมิติได้เต็มศักยภาพ โดย
ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมชลประทาน และกรมประมง เร่งรดัด�าเนนิ
การตามแผนการพัฒนากว๊านพะเยาให้แล้ว
เสรจ็ภายในปี 2567 รวมถงึให้กรมชลประทาน 
ก่อสร้างท�านบดินลาดยางรอบกว๊านพะเยา 
เพือ่ความสะดวกและเชือ่มการท่องเทีย่วรอบ
กว๊านพระเยา โดยในระยะเร่งด่วนให้เร่งท�า
ท�านบดนิลาดยาง ระยะทาง 1.3 กโิลเมตร 

ด้าน ดร.สุรสีห์ กล่าวเพ่ิมเติมถึงการ 
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ในพืน้ที ่จ.ล�าปาง และพะเยา ในช่วงฤดแูล้ง 
ปี 2565/2566 ตามที่ กอนช. ได้มีการ
วิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน�้าในพื้นท่ี  

ถอดบทเรียนเต่าทะเลตายหมูจ่ากขยะ
หยดุขยะพลาสติกไหลสู่ทะเล หยุดสร้างไมโครพลาสตกิ

จากเหตุการณ์พบลูกเต่าทะเลติดแพขยะ
ขนาดใหญ่ กว่า 700 เมตร ถกูซดัขึน้มาบน
ชายหาดบ้านอ�าเภอ ต�าบลนาจอมเทยีน อ�าเภอ
สตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีเจ้าหน้าทีก่รมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ได้น�าลกูเต่าจ�านวน 
11 ตวั ไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลสตัว์ทะเลหายาก 
จงัหวดัระยอง ซึง่อยูภ่ายใต้สงักดัของกรม ทช. 
โดยลูกเต่ามอีายไุม่ถงึ 1 เดือน มอีาการอ่อนแรง  
ส่วนใหญ่ซึม ไม่ยอมกินอาหาร จึงต้องดูแล
อย่างใกล้ชิด หลังจากสัตวแพทย์กรม ทช. 
พยายามดูแลรักษา ประคับประคองอาการ 
มาได้ 1 เดอืน ลกูเต่าเร่ิมทยอยตาย จนเข้าสู่
เดอืนที ่3 ลกูเต่าตวัสุดท้ายได้ตายลง

ทั้งน้ี เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยุด 
ไม่ให้ขยะพลาสตกิไหลลงสูท่ะเล หรอืหยุดสร้าง
ไมโครพลาสติกได้ เริ่มได้ง่ายที่สุดคือลดการ
สร้างขยะพลาสติก เพราะอย่างนี้ สัตว์ทะเล
ยงัคงเป็นเหยือ่ของความสะเพร่าของมนษุย์อยู่
เสมอ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือพวกเขา
เหล่านีไ้ด้ นัน่คอืหยดุความสะเพร่าของตวัเรา 
เอง หนัมาใส่ใจในสิง่แวดล้อม รวมถงึปลูกจติส�านึก 
สร้างการรบัรู้และเข้าใจในสงัคม เพือ่สตัว์ทะเล
ของเราจะยงัคงอยูต่่อไป

อย่างไรกต็าม ปัญหาขยะทะเลท่ีก�าลงัวกิฤต
อยู่ในขณะน้ี สามารถบรรเทาลงได้ ด้วยความ
ร่วมมอืของทุกภาคส่วน เพียงแค่ช่วยกนัลดการ
สร้างขยะ แยกขยะเพือ่ให้เกดิการรีไซเคลิ หรือ
ใช้ซ�า้ให้มากทีส่ดุ และช่วยกนัเก็บขยะทีต่กค้าง
ในส่ิงแวดล้อมทางทะเล เท่านีก้จ็ะช่วยบรรเทา
ปัญหาดงักล่าวได้เป็นอย่างดี

 พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ สรุสห์ี กติตมิณฑล

พบว่า จ.ล�าปาง ไม่มพีืน้ท่ีเส่ียงขาดแคลนน�า้
ด้านอุปโภคบรโิภค ทัง้ในเขตการประปาส่วน
ภมูภิาค และนอกเขตการประปาส่วนภมูภิาค
แต่อย่างใด ขณะท่ีด้านเกษตรกรรม นารอบท่ี 2  
(นาปรงั) ไม่มพ้ืีนทีเ่สีย่งเช่นกนั ยกเว้นพชืต่อเนือ่ง 
ประเภทไม ้ผลท่ีมีคุณค ่าทางเศรษฐกิจ) 
ม ี2 ต�าบล 2 อ�าเภอ ได้แก่ 

ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ และ ต.บ้านหวด 
อ.งาว ส�าหรบั จ.พะเยา คาดการณ์พืน้ทีเ่สีย่ง
ขาดแคลนน�า้อปุโภคบรโิภค ในเขตการประปา
ส่วนภมูภิาค 2 แห่ง ได้แก่ สาขาพะเยา และ
สาขาจนุ ส่วนนอกเขตการประปาส่วนภมูภิาค 
ไม่มีพื้นท่ีเสี่ยง ส�าหรับพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลน
น�้าด้านเกษตรกรรม นารอบท่ี 2 (นาปรัง)  
ม ี1 ต�าบล 1 อ�าเภอ คอื ต.หงส์หนิ อ.จุน พชื
ต่อเน่ือง (ไม้ผลทีม่คีณุค่าทางเศรษฐกจิ) ไม่มี
พืน้ท่ีเสีย่ง ซึง่ กอนช.ได้ส่งข้อมลูให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนงานโครงการในการ
สนับสนนุน�า้ต้นทุน เพือ่ป้องกันการขาดแคลน
น�า้อปุโภคบรโิภคและการเกษตรไม่ให้ผลผลติ
ได้รบัความเสียหายเรียบร้อยแล้ว

หลงัจากการชนัสตูรของทมีสตัวแพทย์ กรม ทช.  
พบว่า ลูกเต่าตัวเล็กๆ เหล่าน้ี ทุกตัวมีขยะ 
อยูใ่นทางเดนิอาหาร แม้จะได้รบัการรกัษา ลกูเต่า
ก็ยังไม่สามารถขับถ่ายขยะจ�านวนมากออกมาได้  
ท�าให้ทางเดินอาหารอุดตันไปด้วยขยะ และ 
ลกูเต่าไม่สามารถกินอาหารได้ ส่งผลให้เกดิภาวะ
แทรกซ้อนและตายในทีส่ดุ แม้ว่าขยะทีอ่ดุตนัใน
ล�าไส้ลกูเต่า จะเป็นเพยีงขยะชิน้เลก็ๆ ส�าหรบั
มนษุย์ แต่กท็�าให้สตัว์ทะเลตวัเลก็ๆ เหล่านัน้ 
เจบ็ปวดและทรมาน จนถงึแก่ความตายได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้
สญูพนัธุอ์ย่างเต่าทะเล ทีม่อีตัราการรอดน้อย
มากอยู่แล้ว ภยัคกุคามจากขยะทะเลย่ิงซ�า้เตมิ
ให้เต่าทะเลมีโอกาสสูญพนัธุม์ากยิง่ขึน้ 

อย ่างกรณีที่พบลูกเต ่าทะเลติดมากับ 
แพขยะ และพดัเข้าสูช่ายหาดจอมเทยีน คาดว่า
ลกูเต่าชดุดงักล่าวถกูพดัพามาจากแหล่งวางไข่ 
บรเิวณชายหาดของเกาะคราม หรอืเกาะล้าน 
จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรายงานเต่าทะเล 
ข้ึนวางไข่เป็นประจ�า ทัง้น้ี เป็นพฤตกิรรมของ 
ลกูเต่าทะเล ทีเ่ม่ือฟักออกจากไข่แล้ว การด�ารงชวีติ 
ในทะเลช่วงแรกของชวีติจะลอยตามกระแสน�า้ 
และไม่สามารถด�าน�้าได้ จึงต้องหลบซ่อนตาม 
สิง่ท่ีลอยบนผวิน�า้ทะเล จนลกูเต่าลอยไปตดิกบั

แพขยะดงักล่าว ทีม่ขียะส่วนใหญ่เป็นขยะจากเศษ 
วชัพชื ขยะพลาสตกิ และขยะประเภทเศษอวน
เครื่องมือท�าการประมงที่ลอยมาตามลมมรสุม 
ทีพ่ดัเข้าชายฝ่ังตามฤดกูาล โดยแพขยะดังกล่าว
มนี�า้หนกัมากถงึ 3,000 กโิลกรมั

จากการพูดคุยกับสัตวแพทย์ ประจ�าศูนย์
ช่วยชวิีตสตัว์ทะเลหายากสริธีาร กรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง พบว่าขยะพลาสติกเป็นภยั 
กับเต่าทะเลตัง้แต่เกิดจนตาย เมือ่เต่าทะเลโตขึน้ 
ต้องแหวกว่ายผ่านแพขยะพลาสติกระหว่าง 
ทางทีม่นัอพยพไปหากนิแหล่งอ่ืน และสิง่ทีน่่า
ตกใจคอืเต่าทะเลอาจกินขยะพลาสตกิเหล่านัน้
เข้าไป เพราะมันเข้าใจผิดคดิว่าขยะทีล่่องลอย
อยูใ่นทะเลเป็นอาหารของมนั 

นอกจากขยะพลาสติกจะมีผลกระทบต่อ
สัตว์ทะเลแล้ว มนุษย์ก็อาจได้รับผลกระทบ
จากพลาสติกเช่นกันในรูปแบบของ “ไมโคร
พลาสติก” หรอืพลาสตกิทีเ่ลก็กว่า 5 มลิลเิมตร 
ที่ท�ามาจากพลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
พลาสตกิเหล่านีเ้มือ่โดนน�า้ โดนแดด โดนฝน 
และอยูใ่นธรรมชาตเิป็นเวลานาน จะสามารถ
แตกตัวเป็นพลาสตกิชิน้เล็กๆ ได้ 

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรียังติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของโครงการ
พัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยารวม 5 ด้าน ได้แก่  
1. การบริหารจดัการทรพัยากรน�า้ 2. การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 3. การพัฒนาให้เป็นแหล่ง 
ท่องเทีย่ว 

4. การส่งเสรมิอาชพีและพฒันาคณุภาพชวีติ 
และ 5. ด้านการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ 

ซึง่ด�าเนนิการโดยหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
หากด�าเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน�้าในพื้นที่ตอนบนของกว๊านพะเยา
กว่า 6 ล้านลกูบาศก์เมตร เพิม่ปรมิาตรเก็บกัก
ในกว๊านพะเยา 9.275 ล้านลกูบาศก์เมตร ท�าให้
มีน�้าต้นทุนเพียงพอต่อการท�าการเกษตร และ
การอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่รอบกว๊าน พื้นที่รับ
ประโยชน์ประมาณ 1.5 แสนไร่ ครัวเรือนรับ 
ประโยชน์ 1.6 แสนครวัเรอืน ปรมิาณสตัว์น�า้ทีจ่บัได้ 
เพิม่มลูค่าไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท/ปี ลดความ
เสยีหายจากพ้ืนทีน่�า้ท่วม 31,700 ไร่ รวมทัง้เพิม่
ความชุม่ชืน้ให้แก่พืน้ท่ีต้นน�า้อีกด้วย 

ในระยะเร่งด่วนรองนายกฯ ได้สั่งการให้
หน่วยที่รับผิดชอบเร่งรัดด�าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้กว๊าน
พะเยามีการพัฒนาและฟื้นฟู สามารถกลับมา

ผูบ้ริหาร 6 องค์กร ลงนามความร่วมมอื

วัสดุท่ีมีคุณประโยชน์และความส�าคัญต่อการ
ใช้ชีวิตประจ�าวัน จึงมีการน�าไปประยุกต์ใช้กับ
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังสามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสะดวก
สบาย หากใช้งานอย่างคุ้มค่าและจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพหลังใช้งาน ก็จะเป็นวัสดุหนึ่ง 
ทีส่ามารถดแูลสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างด ี

ท้ังนี้ ต้องอาศัยการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ความร่วมมอืของชมุชนตลอดจนผูอ้ปุโภคบรโิภค
ในการคดัแยกและจดัการกบัขยะชนดิต่างๆ รวม
ไปถึงพลาสติกใช้แล้วภายในชุมชน เกิดเป็น

ตูต้้นแบบอจัฉรยิะ คดัแยะพลาสตกิ

จานรองแก้วและอฐิปพูืน้จากขยะพลาสตกิ

ถ่านจากเปลอืกผลไม้ 
และผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากโครงการ

รองผู้ว่าฯ ชมนิทรรศการโครงการฯ

ผูบ้ริหารหน่วยงานร่วมเป็นสกัขพียานความร่วมมือ
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ภาคเอกชนผนกึก�าลงั สนบัสนนุการส่งเสรมิการ 
อนุรักษ์แหล่งกักเก็บคาร์บอนทะเล หรือ Blue  
Carbon ผ่านการดแูลอนรุกัษ์ป่าชายเลนเพือ่เสริมระบบ 
นิเวศและชุมชน ชี้ภาคธุรกิจและองค์กรเอกชน
มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันประเทศไทยสู  ่
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
(IUCN) จดัเสวนาร่วมกบัองค์กรภาคีเครอืข่าย ภายใต้ 
โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance  
ในงาน Blue Carbon Conference 2022 “คาร์บอน
ทะเล : หนุนธรุกจิสู ่ Net Zero เสรมิระบบนเิวศ
และชมุชน” โดยนบัเป็นครัง้แรกในประเทศไทยทีมี่ 
การรวมผู้เช่ียวชาญท้ังด้านป่าชายเลน พื้นที่ราบ 
น�า้ข้ึนถงึ และหญ้าทะเลบนเวทเีดยีวกัน เพ่ือแบ่งปัน
แนวทางการฟ้ืนฟูและอนรุกัษ์แหล่งกักเก็บคาร์บอน
ทะเล (Blue Carbon) ทีก่กัเกบ็ได้มากกว่าระบบนเิวศ
ป่าบกถงึเกอืบ 10 เท่า จงึสามารถดดูซบัคาร์บอนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ โดยในงานดงักล่าว ได้เปิดเวที
ให้อภิปรายถงึบทบาทของภาคเอกชนในการอนรุกัษ์
และฟื้นฟูพื้นที่บลูคาร์บอน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ไทย
บรรลเุป้าหมายส�าคญัทีจ่ะเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้

ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ 
ภายในปี 2065 ตามทีไ่ด้ประกาศเจตนารมย์ไว้บนเวที
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2564 หรือ COP26 ทีผ่่านมา

 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 เ ป ิ ด พื้ น ที่ ดึ ง ชุ ม ช น แ ล ะ เ อ ก ช น 

        ปลกูและดูแลป่าชายเลน ดดูซับคาร์บอน
นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อ�านวยการกองอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าชายเลน กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง กล่าวว่า จากข้อมลู Global Carbon Atlas  
ปี 2563 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์
ของโลกม ี33,800 ล้านตนั โดย 5 ประเทศยกัษ์ใหญ่ 
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด ส่วนไทยอยู่ใน
อันดับ 24 ของโลก มีสัดส่วนการปล่อยคาร์บอน
ประมาณ 0.76% ซึง่แม้ตวัเลขไม่ถงึ 1% แต่ไทย
เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบและมีความเส่ียงสูง
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศล�าดบัท่ี 9 ของ
โลก ซึง่จะท�าให้แต่ละภมูภิาคของไทยได้รบัผลกระทบ 
ตัง้แต่ผลผลิตการเกษตร การประมงชายฝ่ัง รวมถงึได้
รบัผลกระทบด้านความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่
จะมีผลต่อต้นทุนการท่องเที่ยวของไทยที่ขายความ
งดงามของธรรมชาติ หากวันน้ีไม่เร่ิมต้นลงมือลด

เอกชนหนนุเดนิหน้า Blue Carbon เสรมิระบบนเิวศและชุมชน
ผลกัดันธรุกจิและประเทศสูเ่ป้าเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero

การปล่อยก๊าซคาร์บอนจริงจัง ในอีกไม่เกิน 10 ป ี
ข้างหน้า ผลกระทบจะเกดิเป็นลกูโซ่ สดุท้ายไม่เฉพาะ
ภาคธรุกจิ แต่ประชาชนก็จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศน้ีเช่นกนั

นางดาวรุ่ง กล่าวว่า ต้นไม้เป็นสิง่มชีวีติชนดิเดียว 
ทีด่ดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์เพือ่ใช้เตบิโตและกักเกบ็ 
คาร์บอนเอาไว้ในรูปเนื้อไม้ จึงช่วยลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอน โดยจากข้อมลูใหม่ คาดว่าป่าชายเลน 
1 ไร่ สามารถกกัเกบ็คาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 7 ตนั
ต่อปี กรมฯ จึงขับเคล่ือนโครงการปลูกป่าชายเลน
เพือ่ประโยชน์จากคาร์บอนเครดติ โดยตัง้เป้าหมาย 
10 ปีในพืน้ที ่ 3 แสนไร่ทัว่ประเทศ เร่ิมด�าเนนิการ
จริงจังในปี 2565 และมเีป้าหมายเชิญชวนภาคธรุกจิ 
องค์กรภายนอกทีส่นใจ เข้ามามส่ีวนร่วมปลกูต้นไม้ 
กกัเก็บคาร์บอนด้วย

อยูแ่ล้ว กส็ามารถด�าเนินการได้ หรอืหากชมุชนสนใจ 
ร่วมโครงการ แต่ยงัไม่สามารถจับคูภ่าคธรุกจิทีส่นใจ
เข้าร่วมได้ กรมฯ กจ็ะท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางประสาน
งานให้ได้

 Dow รุกต่อยอดโครงการคาร์บอนทะเล 
 อนรุกัษ์ผนืป่าชายเลน สร้างอาชีพชมุชน 
นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อ�านวยการฝ่าย

องค์กรสมัพนัธ์ ภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ กลุม่
บรษิทั ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow ในฐานะผูน้�า
ด้านวัสดุศาสตร์และผลิตภัณฑ์ของดาวเป็นวัตถุดิบ
ของสินค้าหลากหลาย ตัง้แต่ บรรจภัุณฑ์ต่างๆ การ
ก่อสร้าง ยานยนต์ จนถงึสนิค้าเคร่ืองอปุโภคบรโิภค
อย่างแชมพูและสบู่ท่ีทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจ�าวัน 
Dow จงึตระหนกัถงึบทบาททีส่�าคญัในฐานะผูผ้ลติ
ต้นน�า้ และได้ประกาศเป้าจะเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายในปี 2050

Dow ให้ความส�าคญักบัการพฒันานวตักรรมเพือ่
ออกแบบผลติภณัฑ์ทีส่ามารถลดการปล่อยคาร์บอน
ในห่วงโซ่อุปทาน หรอื supply chain เพือ่ช่วยให้
ห่วงโซ่อตุสาหกรรมทัง้หมดลดก๊าซคาร์บอนได้ โดย
ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Dow ภายใต้
กระบวนการลดคาร์บอน ได้แก่ ผลติภณัฑ์พลาสตกิ
ท่ีมหีลายชัน้แต่ผลติจากวสัดุชนิดเดียวกนัซ่ึงท�าให้น�า 
กลบัมารไีซเคลิได้ง่าย และนวตักรรมบรรจภัุณฑ์ทีบ่างลง 
แต่แขง็แรงขึน้ ใช้เมด็พลาสติกน้อยลง ท�าให้มกีาร
ปล่อยคาร์บอนต�า่ลง เป็นต้น

ส�าหรบัในประเทศไทย Dow ได้รเิริม่และด�าเนนิ
โครงการปลกูป่าชายเลนอย่างต่อเนือ่งมากว่า 10 ปี 
ก่อนจะยกระดบัเป็นโครงการ Dow and Thailand 
Mangrove Alliance ซึง่ไม่เพียงแต่ดดูซบัคาร์บอน
ได้ แต่ยงัช่วยสนบัสนุนสงัคมและเศรษฐกจิชมุชนอกี
ด้วย โดยยดึหลกัการให้ประชาชนอยู่ร่วมกบัป่าอย่าง
ยัง่ยืน โครงการน้ีได้ดงึผู้เชีย่วชาญหลายภาคส่วนมา
เป็นคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการ และได้รบัการ

“SHARGE” ยกระดับ EV Charger ไทยสูส่ากล
พัฒนาแอปฯ ค้นหาจดุชาร์จ HPC ไทย-มาเลเซีย

“SHARGE” ร่วมยกระดบั EV Charger  
ไทยสู ่มาตรฐานสากลระดับโลก จับมือ 
Shell-Porsche สร้างปรากฏการณ์ครัง้ใหญ่ 
ระดบัภมูภิาคเป็นรายแรกในประเทศไทย ตดิตัง้  
EV Charger ความเร็ว 180-360 kW  
สูงที่สุดในไทย ให้แก่สถานีบริการ Shell  
Recharge สถานชีาร์จยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 
ประสิทธิภาพสูง หรอื HPC ในไทยทัง้ 11 แห่ง 
พร้อมพัฒนา Cross Border Integration 
เชือ่มแอปพลเิคชนั SHARGE กบัผูใ้ห้บรกิาร
ในมาเลเซยี ตอกย�า้เครอืข่าย EV Charger  
ทีย่าวท่ีสุดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 2,200 กม.  
คาดเปิดให้บรกิารครบทัง้ 11 แห่ง

นายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(SHARGE) ผูน้�าด้านการสร้าง EV Charging  
Ecosystem เพื่อตอบโจทย ์ไลฟ ์สไตล ์ 
การใช้ชวีติอย่างยัง่ยนื เปิดเผยว่า จากวิสยัทศัน์  
Scale Up EV Future บริษัทได้มุ่งขยาย
ระบบนิเวศ EV ร่วมกับเชลล์ (Shell) ผู้น�า
ด้านนวัตกรรมพลงังานระดบัโลก และปอร์เช่ 
เอเชีย แปซิฟิก (Porsche Asia Pacifif ic)  
ผูผ้ลติรถสปอร์ตสมรรถนะสูงชัน้น�าของโลก ใน
การยกระดบั EV Infrastructure ในภมูภิาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตรองรับ 
เมกะเทรนด์การใช้รถ EV ด้วยการเป็นผู้จ�าหน่าย 
และผู้ติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV 
Charger) ขนาด 180 kW ซึง่เป็นความเรว็ที ่
สูงที่สุดในไทยในขณะนี้ ให้แก่สถานี “Shell 
Recharge” และสถานชีาร์จยานยนต์พลงังาน

ดาวรุง่ ใจจรงิ ภรณ ีกองอมรภญิโญ อรทยั พงศ์รกัธรรม สมทิธ ิหาเรอืนพชืน์

ไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู (HPC) ทัง้ 11 แห่งในไทย 
ตามโรดแมปการขยายเครือข่าย EV Charger ยาว
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามพรมแดน  
3 ประเทศ คอื ไทย มาเลเซยี และสิงคโปร์ ทีท่าง 
Shell และ Porsche ได้ประกาศวิสยัทศัน์ไปก่อน
หน้านี ้ให้ผู้ใช้งานสามารถชาร์จพลงังานจาก 0% 
State of Charge (SoC) ถึงระดบั 80% ภายใน 
30 นาที เดินทางได้สูงสุดถึง 390 กิโลเมตร 
ส�าหรับรถปอร์เช่ ไทคานน์ (Taycan)

“ด้วยนวัตกรรม HPC อันแข็งแกร่งของ 
SHARGE กบั 2 บรษิทัระดบัโลกอย่าง Shell และ 
Porsche จะช่วย Scale Up ภารกิจขยาย EV 
Infrastructure ของเราให้ไปไกลกว่าเดมิ เพราะ
เราก�าลงัร่วมกนัสร้างเครอืข่ายใหญ่ระดบัภมูภิาค
ให้ผูใ้ช้รถ EV เข้าถงึสถานชีาร์จประสทิธภิาพสงูที่
เรว็แรงทีส่ดุได้ง่ายขึน้ ทัง้ยงัเป็นโอกาสส�าคญัของ
วงการ EV Charger ประเทศไทย ทีไ่ด้ยกระดับ
เทคโนโลยีการให้บริการสู่มาตรฐานสากลระดับ
โลก สามารถเชือ่มเข้ากบัเครอืข่าย EV Charger 
แบบข้ามพรมแดนได้เป็นครั้งแรก สะท้อนถึง
ความพร้อมของ SHARGE ในการเดนิหน้าขยาย 
บริการ EV Charger ไปยังประเทศต่างๆ  
ในอนาคต” นายพรีะภทัร กล่าว

ขณะเดียวกัน ด้วยมาตรฐานการพัฒนา
แอปพลิเคชันและบริการ EV Charger ระดับ
สากล บริษัทยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้
ผสานการท�างานระหว่างแอปพลิเคชันแบบ
ข้ามประเทศ (Cross Border Integration) 
เช่ือมโยงแอปพลิเคชันของ SHARGE เข้ากับ
แอปพลิเคชนัของผูใ้ห้บรกิารสถานี HPC 6 แห่ง

ในมาเลเซยี ส่งผลให้ผูใ้ช้บรกิารรถ EV ทุกคัน
สามารถค้นหาสถาน ีHPC ของ Shell Recharge 
ในมาเลเซยี รวมถงึจองควิ และจ่ายเงนิได้ผ่าน
แอปฯ SHARGE สานฝันการเป็นเครอืข่าย EV 
Charger ทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
2,200 กม.ของ Shell และ Porsche ส่งผลให้  
SHARGE เป็นผูใ้ห้บรกิาร EV Charger รายแรก 
ของประเทศไทยที่ขยายการให้บริการ 
ไปสูร่ะดบัภมูภิาค

เบ้ืองต้น บริษัทคาดว่าจะ
ด�าเนินการติดต้ังเครื่องชาร์จ
ความเร็วสูงให ้แก ่สถานี HPC 
ของ Shell Recharge ทัง้ 11 แห่ง
ท่ัวประเทศได้อย่างต่อเนื่อง จนเปิดให้

นายเรืองศักด์ิ ศรีธนวิบุญชัย กรรมการ
บริหาร ธุรกจิโมบิลติี ้บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จ�ากดั กล่าวว่า เชลล์ ในฐานะผูน้�าด้านนวตักรรม
พลังงานระดับโลก ด้วยกลยุทธ์ Powering  
Progress มเีป้าหมายสู่การเป็นธุรกจิพลงังานทีป่ล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero  
Emission) ภายในปี พ.ศ. 2593 เชลล์จงึพฒันา 
โซลูชันด้านพลังงานหลายรูปแบบเพือ่ตอบโจทย์ 
ความต้องการพลงังานมากขึน้ โดยทีต้่องเป็นพลงังาน 
ที่สะอาดมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เชลล์มีศักยภาพและความพร้อมท่ีในการส่งมอบ 

พลงังานต่างๆ ทีเ่รามีประสบการณ์อยูท่ั่วโลก 
ไม ่ว ่ าจะเป ็นพลังงานโซลาร ์ 

ไฮโดรเจน พลังงานลม  

เชือ้เพลงิชวีภาพ และพลงังานไฟฟ้า โดยขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของนโยบายประเทศและความ
ต้องการของลูกค้าเป็นปัจจยัส�าคัญ 

“เราเข้าใจดีว่าผู้ใช้รถ EV ต้องการความ
รวดเร็ว ความเชือ่ถอืได้ในการชาร์จไฟฟ้า ตลอดจน 
ความสะดวกสบายของจุดให้บริการ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางสัญจรระยะยาว
ข้ามประเทศ เชลล์เปิดตัวสถานีชาร์จพลังงาน
ไฟฟ้าสมรรถนะสงู HPC 180 kW แห่งแรกของ
เรา เป็นการขยายเครือข่ายการให้บริการสถานี
ชาร์จไฟฟ้าที่ยาวที่สุดของเชลล์ จากสิงคโปร์  
มาเลเซียและเข้าสู ่ประเทศไทย ถือเป็นการ 
ขับเคลื่อนการเดินทางส�าหรับอนาคตในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เกิดเส้นทางสัญจร 
ที่ปราศจากมลภาวะมุ่งสู่การเดินทางที่ยั่งยืน” 
นายเรอืงศกัด์ิ กล่าว

เชลล์มีความมุ่งม่ันอย่างสูงในการเปลีย่นผ่าน
พลังงานเพื่อให้ประเทศไทยกา้วสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต�า่ การท�างานร่วมกบั SHARGE ในการ 

ให้บริการสถานีชาร์จยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูงในไทยรายแรกของเชลล์ มี
ศกัยภาพและประสทิธภิาพสงูตามมาตรฐานสากล  
และด ้วยการผสานการท�างานร ่วมกันกับ 
เครือข่าย Shell Recharge จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเข้าถงึ 
พลงังานสะอาด และยกระดบัมาตรฐานของการ
ใช้งานของจุดชาร์จรถไฟฟ้าในไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ให้มีความแขง็แกร่ง ตาม
เจตนารมณ์ของ Shell ในการจัดสรรพลังงาน
สะอาดที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมเคียงข้าง
การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเติบโตของ
ประเทศ

ทัง้นี ้ เชลล์ยงัร่วมกบัปอร์เช่ เอเชยี แปซฟิิก 
มอบเอกสิทธิ์เพื่อการดูแลที่เหนือระดับส�าหรับ

สามารถจองใช้บรกิารล่วงหน้า 1 ชัว่โมง โดยไม่คดิ
ค่าธรรมเนียมจอง พร้อมรับส่วนลด 50% ส�าหรับ
การชาร์จสงูสุด 850 kW ต่อปี และคะแนน Shell 
GO+ ถงึ 10,000 คะแนน ส�าหรบัแลกรบัส่วนลด
การเตมิน�า้มัน หรอืซือ้สนิค้าและบรกิารในสถานี
บริการน�า้มันเชลล์ เช่น ร้านสะดวกซ้ือเชลล์ ซีเลค็ 

พีระภทัร ศริจินัทโรภาส เรอืงศกัดิ ์ศรีธนวบิญุชยั

หวัชาร์จแบบต่างๆ

สถานชีาร์จความเรว็สงู

บริการทุกแห่งได้เร็วๆ นี้ และเชื่อมโยงบริการ
แอปพลเิคชนักบัมาเลเซยีเสรจ็สิน้ภายในไตรมาส 
1/2566 ขณะเดยีวกนั บรษิทัยงัมแีผนขยายความ
ร่วมมอืกบั Shell อย่างต่อเน่ือง 

ท้ังน้ี เชื่อว่าความร่วมมือท้ังหมดจะส่งผล
ให้ยอดผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SHARGE ทะลุ 
20,000 ราย และช่วยให้บรษิทัสามารถส่งมอบ
ประสบการณ์การใช้บรกิาร EV Charger ท่ีดีท่ีสุด
ให้แก่ผูบ้รโิภค 

ร้านเชลล์ คาเฟ่ หรอื เดลีค่าเฟ่ เม่ือใช้บริการ
สถานี Shell Recharge ผ่านแอปพลิเคชัน 
SHARGE 

ส�าหรับบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั 
หรอื SHARGE เป็นผูน้�าอนัดบัต้นๆ ของไทย
ที่ให้บริการ EV Charging Solution แบบ
ครบวงจรทัง้ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพือ่
รองรบั Lifestyle Charging Ecosystem ทัง้ 
Night, Day, On-the-go เติบโตมาจากการ
เป็นสตาร์ทอัป มีบริษัทขนาดใหญ่จากหลาก
หลายเซก็เตอร์เข้าร่วมลงทนุเป็นผูถ้อืหุ้น อาทิ 
บริษัท แสนสิริ จ�ากดั (มหาชน) หรอื SIRI 
บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื BCP บรษิทั เอก็ซ์สปรงิ แคปปิตอล จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื XPG และบรษัิท สายไฟฟ้า 
บางกอกเคเบิล้ จ�ากดั 

ปัจจบุนั SHARGE ให้บริการธุรกจิแก่ลกูค้า
ใน 3 กลุม่ธรุกจิหลกั ได้แก่ 1. Charger Sales 
& Installation ขายและติดต้ังเคร่ืองชาร์จให้แก่
เจ้าของบ้านจัดสรร บ้านส่วนตวั 2. Charging 
as a Service ขายพลงังานไฟฟ้าส�าหรับชาร์จ
รถยนต์ EV ตามจดุให้บรกิารสาธารณะต่างๆ 
หรอืตามอาคารทีม่ผีูอ้ยูอ่าศยัจ�านวนมาก เช่น  
คอนโดมเินยีม อาคารส�านกังาน ห้างสรรพสนิค้า  
โรงแรม โรงพยาบาล กว่า 200 แห่ง ฯลฯ  
3. Custom Corporate & Fleet Solution 
ขายพลงังานไฟฟ้าให้แก่องค์กรเอกชนและผูใ้ห้ 
บรกิารยานพาหนะจ�านวนมาก

เจ้าของรถยนต์ปอร์เช่ 
ไทคานน์ (Taycan) 
ที่เป็นลูกค้ารายใหม่
ในประเทศไทย จะได้
รับสิทธิพิเศษส�าหรับ
สถานะสมาชิกระดับ 
Platinum โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายตลอด 3 ปี การหาจดุชาร์จโดยแอป SHARGE

สนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และชมุชนเป็นอย่างดี เช่น โครงการน�าร่อง 
ท่ีชุมชนประแส จังหวัดระยอง มีการส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่วเพือ่เป็น blue carbon destination ให้ชมุชน 
ประโยชน์จากป่าพร้อมดูแลป่าไปด้วย ซ่ึงแนวทางนี้
จะช่วยขยายพ้ืนทีอ่นรัุกษ์ได้ดย่ิีงขึน้

 TBCSD พร้อมเป็นพีเ่ลีย้งผลกัดนัองค์กรธุรกจิ
ร่วมอนรุกัษ์ป่าชายเลน

ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม ที่ปรึกษาโครงการ 
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) 
กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่มุง่สู่เป้าหมายความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน ไม่ใช่การแข่งขันระหว่างภาคธรุกิจ แต่
เป็นเรือ่งทีย่ิง่ช่วยกนัท�ายิง่เป็นผลด ีจงึอยากเชญิชวน
ภาคเอกชนมาร่วมแลกเปลีย่นองค์ความรูก้บั TBCSD 
และร่วมกนัผลกัดันประเทศสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
โดยในส่วนของงานด้าน Blue Carbon หรอืการใช้
ผืนป่าชายเลนดูดซับคาร์บอนนั้น TBCSD มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกทุกปี โดยมีการวางแผน
เลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม หารอืร่วมกบันักวชิาการ และ
ก�าหนดการวดัผลและตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่าง
ต่อเน่ือง

ดร.อรทยั กล่าวว่า การอนรัุกษ์พืน้ที ่Blue Carbon 
เป็นส่วนส�าคญัของ Climate Actions ซึง่เป็นกจิกรรม
หนึง่ที ่ TBCSD ได้ร่วมผลกัดนัผ่านการอนุรกัษ์และ
ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการลงพื้นท่ีบริเวณชายฝั่งเพื่อ
ท�างานใกล้ชิดกบัชมุชนและคนในพืน้ทีช่ายฝ่ัง ทัง้นี้ 
TBCSD มองว่า การมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอนนัน้ นอกจากการจดักจิกรรมท่ีเกีย่วข้องแล้ว 
อกีสิง่ทีส่�าคญัคอืการน�าเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์
มาปรับใช้เพ่ือวัดผลการด�าเนินงานและรายงานผล
การด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ ขณะท่ีการส่ือสาร
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนับว่าเป็นเรื่องส�าคัญ
มาก เพราะจะท�าให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างราบ
รืน่ และเพือ่ช่วยให้ประเทศสามารถบรรลเุป้าหมาย 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตาม 
ทีว่างไว้ TBCSD ได้ตัง้คณะท�างานด้าน Climate 
Change เพื่อก�าหนดทิศทางและติดตามผลการ
ด�าเนนิการ ซึง่ในปี 2022 นี ้ TBCSD มีเป้าหมาย
น�าสมาชิกไปสู่การเป็นธุรกิจปล่อยคาร์บอนต�่าและ
ยัง่ยนื โดยมกีารจดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐาน
คาร์บอนต�า่ว่ามอีะไรบ้าง และจะสนบัสนนุให้ไปถงึ
จดุนัน้ได้อย่างไร 

TBCSD เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของ
กลุม่ธรุกจิผูน้�าด้านความยัง่ยนืในไทย ก่อต้ังมาตัง้แต่
ปี 1993 เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิทีย่ัง่ยนื ส่งเสรมิ
นโยบายและวาระแห่งชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์
สิง่แวดล้อมและสร้างความยัง่ยนื และเป็นเครือข่าย
กบักลุม่องค์กรธรุกิจทีเ่ป็นผูน้�าด้านความยัง่ยนืระดับ
โลก (WBCSD) ปัจจบุนั TBCSD มสีมาชกิองค์กร

ธรุกจิ 43 องค์กร ครอบคลมุเกอืบทกุกลุม่ธุรกจิ โดย
มกีรอบการท�างาน คอื สนบัสนนุภาคเอกชนด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความสมดุลทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้ค�า
ปรึกษา จัดเวทีหารือแนวทางการด�าเนินงานและ
แลกเปลีย่นองค์ความรู ้ ให้การสนบัสนนุการพฒันา
และด�าเนินนโยบาย และการด�าเนินกจิกรรมภายใต้
โครงการทีเ่กีย่วข้อง

 การรักษาส�าคัญกว่าปลูกใหม่ และชาวบ้าน
 ต้องอ่ิมท้องก่อน การปลกูป่าจงึเกดิ

ขณะที ่นายสมิทธ ิ หาเรอืนพชืน์ ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายสนับสนนุการปฏิบตังิานพิเศษ มลูนิธแิม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ 
การฟื้นฟูป่ามานับแต่ก่อตั้งมูลนิธิเมื่อกว่า 34 ป ี
ทีผ่่านมา ท�าให้เหน็ว่าการรกัษาไว้ส�าคญักว่าการปลกูใหม่  
เพราะจากการศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีป่าปลูกใหม่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพต�า่ เนือ่งจากปลกูในลักษณะ
เชงิเดีย่ว ขณะท่ีกลไกทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัคือท�าให้
ชาวบ้านอิม่ท้องก่อน มเิช่นนัน้การปลกูป่าจะไม่เกดิ
ขึน้ ซ่ึงถ้ามกีลไกท่ีถกูต้อง ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์
จากการดูแลป่า ในทีสุ่ดทรพัยากรธรรมชาตจิะกลับมา

นอกจากน้ี กรมฯ ยงัออกระเบยีบ 2 ฉบบั ว่าด้วย
การแบ่งปันคาร์บอนเครดิตส�าหรับภาคเอกชนและ
ชมุชน โดยในภาคเอกชน ได้ทยอยจัดสรรพืน้ทีแ่ละ
อนุมัตใิห้ 17 บริษัทเข้าร่วมโครงการแล้ว และก�าลงั
ประกาศรับสมคัรในส่วนของชมุชนอยู ่ โดยทีผ่่านมา 
กรมฯ ได้ส่งคนไปลงพืน้ทีเ่พือ่ประชาสมัพนัธ์ และ
ขึ้นเว็บไซต์เชิญชวนภาคชุมชนสมัครร่วมโครงการ 
ท�าหน้าทีช่่วยดูแลรักษาพืน้ที ่โดยกรณทีีช่มุชนพร้อม
ด�าเนินการกย็ืน่ค�าขอเข้าร่วมโครงการได้ทีก่รมฯ และ
ถ้าเป็นชมุชนทีมี่องค์กรธรุกจิสนใจร่วมขับเคลือ่นด้วย 

เมื่อพบว่ากลไกการรักษาส�าคัญ จึงเป็นท่ีมา
ของการน�าพืน้ทีท่ีม่ลูนธิฯิ กว่า 200,000 ไร่ ไปร่วม
โครงการกบักรมป่าไม้ฯ โดยขึน้ทะเบยีนพ้ืนท่ีคาร์บอน
เครดติ อาศยั พ.ร.บ.ป่าชมุชน พ.ศ. 2562 มอบสทิธใิห้ 
ชุมชนมีสิทธิจัดสรรป่าตัวเอง ได้ประโยชน์จากการ
ดูแลป่า ทั้งในเรื่องพันธุ์พืช การดูแลแหล่งอนุบาล
สัตว์เศรษฐกจิทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ี แหล่งอาหาร สมนุไพร 
ยา และสิ่งส�าคัญที่สุดคือการเกิดประโยชน์ร่วมกัน
จากการลดปล่อยก๊าซคาร์บอน

ทัง้นี ้ มูลนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ จบัมือกบั กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมป่าไม้ ลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงกับกรมอุทยาน สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช (ทช.) ท�างานร่วมกันเรื่องการปลูกป่าลด
คาร์บอน โดยทางทีมงานมูลนิธิฯ รับหน้าที่พัฒนา
ระบบการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตให้เอกชน 
ทีต้่องการเข้ามาปลกูป่า ขณะเดียวกนันกัวชิาการของ 
มูลนิธิก็ช่วยอบรมและสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน 
เก่ียวกับการดูแลอนุรกัษ์ป่าท่ีเอกชนเข้ามาปลกู จงึก่อให้ 
เกดิการท�างานร่วมกนั



ปีที่ 17 ฉบับที่ 397 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 256616 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก  
กรุป๊ ผนึกก�าลังบรษิทั เจร่า เอเชยี จ�ากดั (“เจร่า  
เอเชีย”) บรษัิทในเครือของบริษทั เจร่า จ�ากดั 
(“เจร่า”) พัฒนาแผนงานการลดการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด�าเนนิธุรกจิ โดยร่วมกัน 
ศึกษาการน�าเชื้อเพลิงไฮโดรเจน แอมโมเนีย 
และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ 
และการกกัเกบ็คาร์บอน (Carbon Capture, 
Utilization and Storage: CCUS) มาใช้ใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้า ปทูางสูเ่ป้าหมายการบรรลุ
ความเป็นกลางทางคาร์บอนของเอ็กโก กรุ๊ป 
ภายในปี 2593

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างเอ็กโก กรุป๊ และเจร่า เอเชยี 

- การศึกษาและแสวงหาโอกาสในการน�า
เทคโนโลยกีารดกัจบั การใช้ประโยชน์ และการ
กกัเกบ็คาร์บอน หรอื CCUS มาใช้ในประเทศไทย

ส�าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�า
แอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมท่ีโรงไฟฟ้า
บแีอลซพี ี เอก็โก กรุป๊ ได้ลงนามใน MOU อีก
ฉบบัหน่ึง ร่วมกับบรษิทั บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื BPP บรษัิท บแีอลซพีี เพาเวอร์ 
จ�ากดั เจร่า บรษิทั มิตซบูชิ ิคอร์ปอเรชัน่ และ 
บรษิทั มิตซบูชิ ิ เฮฟวี ่ อนิดสัตรีส์่ จ�ากัด เพือ่ 

จดัขึน้ในระหว่างการประชมุหารอืความร่วมมอื
ทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศไทย ครัง้ที ่5 (The 5th Japan-Thailand 
Energy Policy Dialogue-5th JTEPD) ท้ังนี้ 
ท้ังสองฝ่ายจะร่วมมือกันเพ่ือผลักดันเป้าหมาย 
ในการลดก๊าซเรอืนกระจกของเอ็กโก กรุป๊ ซึง่ครอบคลุม 
ความร่วมมอืด้านต่างๆ ได้แก่

- การร่วมกันพัฒนาแผนงานเพื่อบรรลุ
ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมุง่เน้นการน�า
ไฮโดรเจนและแอมโมเนีย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง 
ทีส่ะอาดมาใช้ผลติไฟฟ้า

- การประเมนิและศกึษาความเป็นไปได้ใน
การน�าแอมโมเนยีมาใช้เป็นเชือ้เพลิงผสมในการ
ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป 
ถอืหุน้ 50%

- ความร่วมมืออื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาห่วงโซ ่อุปทานของแอมโมเนียและ
ไฮโดรเจนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการ
ศกึษาความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิ
ผสมในโรงไฟฟ้าอืน่ๆ นอกจากโรงไฟฟ้าบแีอลซพีี

เป็นรูปธรรม เพือ่บรรลุเป้าหมายระยะกลางในการ 
ลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ต่อหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได้ลง 10% ภายในปี 2573 
ในขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับทิศทางการ
ด�าเนนิธรุกิจ ภายใต้แนวคดิ “Cleaner, Smarter 
and Stronger to Drive Sustainable Growth” 
ทีมุ่ง่สูก่ารเติบโตอย่างยัง่ยนื เพ่ือบรรลเุป้าหมาย
สงูสุดในความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutral) ภายในปี 2593

นายโตชิโระ คุดามะ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั เจร่า เอเชยี จ�ากดั กล่าวว่า เจร่า
ให้ความส�าคญัในการสร้างสรรค์โซลูช่ันท่ีทันสมยั
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางพลังงาน
ของโลก ตลอดจนการเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ตลอดห่วงโซ่อปุทานของการใช้เชือ้เพลิงท่ีสะอาด

ขึ้น ดังเช่นแอมโมเนียและไฮโดรเจน ภายใต้ 
MOU นี้ เจร่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ความพยายามในการด�าเนินการเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเอ็กโก กรุป๊ ในขณะ
เดียวกัน ก็จะแสวงหาโอกาสเพ่ิมเติมในการ
พฒันาเทคโนโลยอีนัทนัสมยัในประเทศไทย เจร่า 
จะใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญมาช่วย
สนบัสนนุเอก็โก กรุป๊ และประเทศไทย เพือ่ให้ 
บรรลเุป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผน 
ทีต่ัง้ไว้

เอก็โก กรุป๊ เร่งพฒันาสูค่วามเป็นกลางทางคาร์บอน 
ศกึษาการใช้ “ไฮโดรเจน-แอมโมเนยี-เทคโนโลย ีCCUS”

ร่วมมือกันศึกษาการประยุกต์ใช้ในเชิงเทคนิค  
การประเมินความคุม้ค่าในเชงิเศรษฐศาสตร์ และ
แผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อ
น�าแอมโมเนยีมาใช้เป็นเชือ้เพลงิผสมในสดัส่วน 
20% (หรือมากกว่า) ของเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า ท้ังนี ้ โรงไฟฟ้าบแีอลซพีมีีก�าลังผลิต
รวม 1,423 เมกะวตัต์

นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ กรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ เอก็โก กรุป๊ เปิดเผยว่า ความร่วมมอืครัง้นี ้
จะช่วยผลกัดันการด�าเนนิงานของเอก็โก กรุป๊ อย่าง 

โดย มนวิภา จภูบิาล
		 กรรมการบริษทั	วอีาร์ทวนิส์	จ�ากดั

จตพุร บรุษุพฒัน์

วราวุธ ศลิปอาชา

 จตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) 
พร้อมด้วย สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม
ทรพัยากรน�า้บาดาล ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ผูน้�าท้องถิน่ และประชาชนในพ้ืนที ่ให้การต้อนรบั 

หากด�าเนินการแล้วเสรจ็ ประชาชนต�าบลตมูและ
พื้นที่ใกล้เคียง จ�านวน 22 หมู่บ้าน กว่า 2,500 
ครวัเรอืน หรือกว่า 10,000 คน จะได้รบัประโยชน์
จากโครงการน้ี

 รมว.ทส. ร่วมประชมุแก้ไขปัญหา
ท่ีทับซ้อน พุ ่งเป้าบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างเป็นธรรม วราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยกรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว ์ป ่า และพันธุ ์พืช  

 หารอื ซาอุดีอาระเบีย ต่อยอดความร่วมมือการจดัการน�า้และส่ิงแวดล้อม
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) 

จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะ พร้อมด้วย ดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทย  
ณ กรงุรยิาด เข้าพบ อบัดุรเราะห์มาน บนิ อบัดลุมวัะห์ซนิ อลัฟัฎล ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสิง่แวดล้อม  
น�า้ และเกษตร เพือ่หารอืเกีย่วกบัประเดน็และแนวทางในการด�าเนนิความร่วมมอืด้านสิง่แวดล้อม 
ของทัง้สองประเทศทีส่านต่อจากแผนการขับเคลือ่นและส่งเสรมิความสัมพนัธ์ทวภิาคไีทย-ซาอุดอีาระเบยี  
ซ่ึงไทยและซาอุดอีาระเบยี ได้ลงนามร่วมกันไว้เม่ือเดอืนพฤศจกิายน 2565

จึงขอแจ้งเตือนผู้ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าที่มีตรา
สัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม โดยไม่ได้รบัอนญุาต ให้ยตุกิารกระท�า 
ดงักล่าว เนือ่งจากการน�าตราสญัลกัษณ์ของกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไปใช้โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ถอืว่าเป็นการท�าปลอม หรอืเลยีนแบบ 
เครื่องหมายราชการ เป็นความผิดตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายราชการ พ.ศ. 
2482 ท่ีก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดปลอม หรอืเลยีนแบบ
เครือ่งหมายราชการ ไม่ว่าจะท�าเป็นสีใด หรอืท�า
ด้วยวธิใีดๆ หรือท�าให้ปรากฏทีว่ตัถหุรอืสนิค้าใดๆ 
กต็าม โดยผูฝ่้าฝืนมคีวามผดิต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน 1 ปี และปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท ทัง้นี ้หาก
ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ยงัพบเหน็การกระท�าความผดิดงักล่าว 
จะด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท�าความผิด
อย่างเดด็ขาดต่อไป

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการใน
พระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว พร้อมคณะ 
ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ 
จัดหาน�้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ป ัญหาภัยแล้ง 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ พืน้ทีต่�าบลสะแกราช  
และต�าบลตมู อ�าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา 

 โดยโครงการจดัหาน�า้บาดาลขนาด
ใหญ่แก้ปัญหาภยัแล้งอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
พืน้ทีบ้่านโคกสะแกราช หมูท่ี ่ 3 ต�าบลสะแกราช 
อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รับ 
ไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ระยะที ่2)  
เมือ่วนัที ่ 1 สงิหาคม 2565 เพือ่เป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน ซ่ึงการด�าเนนิ
งานโครงการฯ จะได้ปริมาณน�า้ 584,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี สามารถช่วยเหลือประชาชน จ�านวน 15 
หมูบ้่าน กว่า 2,500 ครวัเรอืน หรอืกว่า 8,500 คน ให้
มแีหล่งน�า้ต้นทนุไว้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภคอย่างทัว่ถงึ 
และเพียงพอ

 ส่วนโครงการจดัหาน�า้บาดาลขนาด
ใหญ่แก้ปัญหาภยัแล้งอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
(ระยะที่ 3) บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ต�าบลตูม 
อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการ 
อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเม่ือวนัที ่28 กนัยายน 
2565 โดยกรมทรัพยากรน�้าบาดาลได้ด�าเนินการ
ส�ารวจหาน�า้บาดาลและทดลองเจาะบ่อน�า้บาดาล 
จ�านวน 2 บ่อ พบว่ามีปริมาณน�้าบาดาลเฉล่ีย 
บ่อละ 15 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง และมคีณุภาพน�า้ดี  
เหมาะแก่การพฒันาต่อเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ 

ชาตทิบัลาน จงัหวดันครราชสมีา และปราจนีบรุี 
(กรณเีร่งด่วน) รวมไปถงึการแก้ไขปัญหาข้อพพิาท 
กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่
ต�าบลพระแท่น อ�าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี  
ทับซ้อนกบัวดัพระแท่นดงรงัวรวหิาร โดยให้กรมป่าไม้  
เพกิถอนป่าสงวนแห่งชาตป่ิาพระแท่นดงรงั (บาง
ส่วน) เน้ือท่ีประมาณ 193 ไร่ เพือ่ให้เป็นอาณาเขต
ของวัดพระแท่นดงรังฯ และเป็นท่ีธรณสีงฆ์ โดย 
มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม พจิารณาด�าเนินการตามระเบยีบต่อไป

 ทส.เตอืน ผูผ้ลติ-จ�าหน่าย สนิค้า
ท่ีมีตราสญัลักษณ์ “กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม” โดยไม่ได้รบัอนุญาต ย�า้ ! มคีวาม
ผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ จากกรณีท่ี 
ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม (สป.ทส.) ตรวจสอบพบการจ�าหน่ายสินค้า 
ทีม่ตีราสญัลกัษณ์ของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ
ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม (ทส.) จ�าหน่ายผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยไม่ได้รับการอนุญาต และเป็นการ
ผลิตจ�าหน่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตน ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

วราวุธ ศลิปอาชา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการ
ประชมุคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.) 
ครัง้ที ่1/2566 ร่วมกบัคณะกรรมการจากหน่วยงาน 
ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง โดยม ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
กลาโหม เป็นประธานการประชมุ 

 โดยท่ีประชุมมีการพิจารณาและ
เหน็ชอบในประเดน็ส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ 
ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานการจดัท่ีดนิท�ากนิ 
ให้ชมุชน ผลการด�าเนนิการปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขต
ท่ีดนิของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 
(One Map) ในพืน้ท่ีกลุ่มท่ี 3 จ�านวน 11 จงัหวดั 
และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณพีืน้ทีอ่ทุยานแห่ง

ก้าวของการเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรม
การประชาสมัพนัธ์เป็นไปอย่างรวดเรว็เสมอ 
Prowly ผูใ้ห้บรกิารซอฟต์แวร์ประชาสมัพนัธ์ 
ซึง่เป็นโซลชูนัระบบอตัโนมตัขิอง workflfl f low 
แบบครบวงจรได้ท�าการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ
เทรนด์การประชาสมัพนัธ์ทีค่าดว่าจะได้เหน็
ในปี 2023  

และเทรนด์อันดับหนึ่งได้คะแนนโหวต
ถงึ 31% ทีผู้่เชีย่วชาญการประชาสัมพนัธ์ 
คาดว่าจะได้เหน็ในปี 2023 คอื ความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม (Social Responsibility) ซึ่ง
ในงานวิจัยน้ีประกอบด้วย DIE, CSR และ 
ESG  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัญหา 
ของความรับผิดชอบต่อสังคมมีมากแค่ไหน 
จงึเอาชนะ“เทคโนโลยแีละ AI” ( 19%)  ซึง่เป็น 
เทรนด์ทีใ่หญ่ทีส่ดุของปี 2023 ได้ 

DEI (Diversity, Equity & Inclusion) 
หลายบริษทัสร้างวฒันธรรม DEI ในองค์กร
เพ่ือสร้างการรบัรูว่้าบรษิทัต้อนรับผู้คนหลาก
หลาย ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม 
และยอมรบัความแตกต่าง ซึง่เป็นภาพลกัษณ์
เชิงบวกในการเป็นบริษัทที่ดีและมีการดูแล

Top PR Trends 2023

พนักงานเป็นอย่างดี ในช่วงโควิด-19 แพร่
ระบาด ความแตกต่างหลากหลายยิง่ปรากฏ
ให้เห็นอย่างชดัเจน ท�าให้บรษิทัต่างๆ ต้องเร่ง
สร้างวฒันธรรม DEI ให้แข็งแกร่ง นอกจาก
นั้น DEI ยังตอบโจทย์เรื่องการเสริมสร้าง 
Work Life Balance และ Work-Family 
Balance ให้แก่พนกังาน ซึง่เชือ่มโยงโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการท�างาน รวมถึงการผลิต
สินค้าและบรกิารอย่างมีคุณภาพ   

CSR (Corporate Social Responsibility)  
ความรับผิดชอบต ่อสั งคมขององค ์กร  
Tonya McKenzie ที่ปรึกษาด้านการ
ประชาสัมพนัธ์และความเป็นผูน้�า และ Found-
er of Sand & Shores Communications  
กล ่าวว ่า เหตุการณ์ ท่ีโด ่งดัง เช ่นการ 
คุกเข่าของ Colin Kaepernick และการ
เสียชีวิตของ George Floyd ได้ผลักดัน 
เรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้โดดเด่น  เร่งรดั 
ให้องค์กรต่างๆ ต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับ
จริยธรรมของแบรนด์ และมีแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจในประเด็นทางสังคมที่ชัดเจน 
เพราะในเมือ่ผูบ้รโิภคมจิีตส�านกึต่อสังคมมาก
ขึน้ จงึเป็นธรรมดาท่ีพวกเขาจะอยากให้บรษิทั
ทีเ่ขาซือ้ขายด้วยท�าเช่นเดยีวกัน

Colin Kaepernick นักอเมรกัินฟตุบอล  
อดตีควอเตอร์แบก็ทมี San Francisco 49ers  
ทีค่กุเข่าข้างหน่ึงลงกบัพ้ืนแทนท่ีจะยนืเคารพ 
เพลงชาติทีเ่ปิดในช่วงพธิกีารก่อนเร่ิมเกมการ 
แข่งขนั NFL ในปี 2016 เพือ่ประท้วงนโยบาย 
กดีกนัทางเชือ้ชาตขิองประธานาธิบดี Donald  
Trump และการใช้ความรนุแรงอย่างเกนิกว่าเหตุ 

Daiel Beau Connolly ศาสตราจารย์
ด้านประวัติศาสตร์การเมืองและสีผิวประจ�า
มหาวทิยาลยั Johns Hopkins เชือ่ว่า การ
ตัดสินใจครั้งนี้ยังเป็นการส่ือให้ผู้บริโภครู้ว่า 
Nike เป็นแบรนด์หวัก้าวหน้าของเหล่านกักฬีา
และคนรุน่ใหม่ด้วย

ส�าหรับ George Floyd เป็นชายชาว 
แอฟริกันอเมริกนัทีเ่สยีชวีติในระหว่างทีถ่กูจบักมุ 
โดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจผิวขาวประจ�าเมือง 
มินนิอาโปลิส รัฐมินนิโซตา เมื่อวันจันทร์ที่  
25 พฤษภาคม 2520 ท�าให้เกิดการชุมนุม 
ประท้วงการใช้ความรนุแรงของต�ารวจลกุลามไป 
หลายเมอืงทัว่สหรฐัฯ 

ESG (Environmental, Social & 
Governance) นักลงทนุทีร่บัผดิชอบต่อสังคม
ส่วนใหญ่คัดกรองการลงทุนในบริษัทต่างๆ 
โดยใช้เกณฑ์ ESG ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัสาม
ประการในการวัดความยั่งยืนและผลกระทบ
ทางจริยธรรมของการลงทุนในธรุกิจ  

AI และเทคโนโลยี เป็นค�าตอบที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับสอง ด้วยอุตสาหกรรม
การประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์สงูสดุ 
AI ทีใ่ช้ประโยชน์มากทีส่ดุคอื ใช้ในการระบุ
นกัข่าวทีอ่าจมคีวามสนใจในเรือ่งราวของเรา 
และช่วยในการปรบัแต่งส�านวนหรอืแนวทาง
การน�าเสนอให้เข้ากับบุคลิกและสไตล์ของ 
นกัข่าว หรอืนกัเขยีนทีเ่ราตดิต่อด้วย  

ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงกลายเป็น
เสาหลกัของวงการประชาสัมพนัธ์ อย่างน้อย
กใ็นปีกระต่ายน้ี

“ESG (Environmental, Social & Governance) นกัลงทุนทีร่บัผดิชอบ 
ต่อสงัคมส่วนใหญ่คดักรองการลงทนุในบรษิทัต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ ESG 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญสามประการในการวัดความยั่งยืนและผลกระทบ 
ทางจรยิธรรมของการลงทุนในธุรกจิ”

ของต�ารวจ ท�าให้เขาไม่ได้รบัเลอืกให้ลงสนาม 
และสญูเสยีรายได้มาอย่างต่อเนือ่ง   

หากแต่ Nike เลอืก Kaepernick มาเป็น
พรเีซน็เตอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี แคมเปญ 
Just Do It ในวนัที ่3 กนัยายน 2018 จนเป็น
ทีก่ล่าวถงึในแวดวงการตลาด Branding และ 
วงการโฆษณาท่ัวโลก Hashtag #BoycottNike  
และ #JustBurnIt ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ ฉดุ
ราคาหุน้ตกลง 3% ในวนัรุง่ข้ึน แต่หยุดความ
แรงของแคมเปญนีไ้ม่ได้ ยอดขายออนไลน์ของ 
Nike พุง่ทะยานขึน้ไปถงึ 31% การทีแ่บรนด์
ใหญ่ระดบั Nike เลือกท�าเร่ืองทีค่นท่ัวไปมอง
ว่าเสีย่งน้ัน ต้องผ่านการคดิพจิารณามาแล้ว
อย่างรอบคอบว่าจะได้มากกว่าเสยี Nathan 
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‘รมช.มนญัญา’ รดุแก้ปัญหาผลผลติปาล์มล้น
ตลาด จ.กระบี ่ดนัสหกรณ์รบัซือ้ปาล์มน�า้มนัช่วย
เกษตรกร แก้ปัญหาความเดอืดร้อน ราคาเป็นธรรม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาส
ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม
น�้ามันกระบี่ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ์
อธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอญัมณ ีถริสทุธิ์ 
รองอธิบดีกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ นายภสัชญภณ 
หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมี  
นายอนุวรรตน์ โหมดพร้ิง รองผูว่้าราชการจงัหวดั
กระบี่ นายสมชาย เทพจิตร ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน�้ามันกระบี่ จ�ากัด 
สมาชกิชมุนมุสหกรณ์ฯ เข้าร่วม ณ ชมุนมุสหกรณ์
ชาวสวนปาล์มน�า้มนักระบี ่ จ�ากดั ต�าบลคลองยา
อ�าเภออ่าวลกึ จงัหวัดกระบี ่ว่า 

ปาล์มน�้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญในเขต
ภาคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึได้มแีนวทาง
ในการส่งเสรมิการปลกูปาล์มน�า้มันในพืน้ทีจ่งัหวดั
กระบี่ โดยใช้กลไกสหกรณ์ขับเคล่ือนผ่านชุมนุม 
สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน�า้มนักระบี ่จ�ากัด ซึง่ขณะนี ้
พบว่า เกษตรกรในพืน้ทีป่ระสบปัญหาราคาปาล์ม
ตกต�่า และมีปัญหาการลักลอบปาล์มนอกโควต้า 
เข้ามาในประเทศไทย จึงได้ขอความร่วมมือให้ 
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ด�าเนินการรับซ้ือผลผลิตปาล์ม
น�้ามันจากเกษตรกรและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน เน่ืองจากพบว่า ลานเทของ 
เอกชนในพืน้ทีห่ลายแห่งปิดการรบัซือ้ ดงันัน้ ขอให้
สหกรณ์เป็นทีพ่ึง่ของเกษตรกรเพือ่ช่วยเหลอืบรรเทา
ความเดอืดร้อน

ทั้งนี้ จากรายงานของประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน�้ามันกระบี่ จ�ากัด 
ได้รายงานว่า ขณะนี้ราคารับซื้อผลปาล์มดิบ  
ณ ปัจจบุนั วนัที ่20 ม.ค. 66 อยูท่ี ่4.80 บาทต่อกโิลกรมั 
และพร้อมจะขยับราคารับซื้อเพิ่มเป็น 5 บาทต่อ
กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามท่ีได้ขอความ
ร่วมมือให้ช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะดงักล่าว จงึ
เป็นการตอกย�า้ว่าระบบสหกรณ์เป็นท่ีพ่ึงของสมาชิก
เกษตรกรอย่างแท้จริง และเป็นสถาบันท่ีจะช่วย 
ถ่วงดุลทางการตลาดกบัภาคเอกชน

 “จะเหน็ได้ว่า ในสถานการณ์ทีล่านเทเอกชน
ปิดการรับซ้ือด้วยสาเหตุใดก็ตาม สหกรณ์ก็ยัง 
ขบัเคลือ่นได้เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิ จงึขอให้ทกุคน

‘มนญัญา’ รดุแก้ปัญหา
ผลผลิตปาล์มล้นตลาด

ช่วยกนัรกัษาสหกรณ์ให้เกดิความเข้มแข็ง นอกจาก
นี้ ได้ก�าชับให้กรมวิชาการเกษตรตรวจจับการ 
น�าเข้าอย่างเข้มงวด อย่างไรกต็าม เรือ่งการหยดุรบั
ซือ้ผลปาล์มจากเกษตรกรไม่อยากให้มองเป็นเรือ่ง
การเมอืง เพราะเชือ่ว่า ไม่มใีครเอาความเดอืดร้อน

ของเกษตรกรมาเป็นเครือ่งมอืทางการเมอืง ส�าหรบั
กรณปัีญหาโรงงานสกดัน�า้มันปาล์ม สาขาอ�าเภอ
คลองท่อม ซ่ึงเคยอยู่ในการดแูลของชุมนมุสหกรณ์
ชาวสวนปาล์มน�า้มนักระบี ่จ�ากดั ทีม่ปัีญหาเรือ่งการ 
จดัท�าสัญญาซือ้ขายโรงงานทีไ่ม่ชอบธรรม ขณะนี ้
ได้รับการประสานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
(ดเีอสไอ) จะเข้ามาช่วยดแูลเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว  
เบือ้งต้นจะมกีารหารอืกบักรรมการสหกรณ์ในวนัที ่ 
25 ม.ค. เพ่ือช่วยแก้ไขและน�าโรงงานสกดัแห่งนี ้
กลับเข้ามาอยู ่ในความดูแลของชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์มน�า้มนักระบ่ี จ�ากัด ต่อไป” นางสาว
มนญัญา กล่าว

นอกจากนี้ ได้เน้นย�้าให้สหกรณ์หามืออาชีพ
มาช่วยในการบรหิารจดัการสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก รวมถึงได้เน้นย�้าเรื่อง
การส่งออกซึง่ปาล์มจะต้องมคีณุภาพเพือ่แข่งขนักบั
ต่างประเทศ และผลกัดนัให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการผลติ
ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม ที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
รบัผดิชอบต่อชุมชน เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัประเทศ 
คู่ค้า จึงอยากเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม 
ทัว่ประเทศเข้ามาสูร่ะบบน้ีเพิม่มากขึน้

ทั้งนี้ จังหวัดกระบ่ี มีเกษตรกรปลูกปาล์ม
น�า้มันจ�านวน 41,156 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกูจ�านวน 
1,151,415 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 3,345,467 ตันต่อปี 
ผลผลติเฉลีย่ 3 ตนัต่อไร่ มีสหกรณ์ท่ีด�าเนนิธรุกจิ

รวบรวมผลผลติปาล์มน�า้มนัจ�านวน 14 แห่ง ส�าหรบั
ชมุนมุสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน�า้มนักระบี ่จ�ากดั จด
ทะเบียนสหกรณ์เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2540 ด้วย
ทนุจดทะเบียน 60,000 บาท อีกทัง้ ประธานชุมนมุ 
สหกรณ์ฯ ได้รายงานว่า ปัจจบัุนชุมนมุสหกรณ์ฯ มทีนุ
ด�าเนนิงานเพิม่เป็น 391.18 ล้านบาท มีโรงงานสกดั 
น�า้มันปาล์ม จ�านวน 2 แห่ง คือ โรงงานสกดัน�า้มนั 
ปาล์ม สาขาอ�าเภออ่าวลึก ขนาดก�าลังการผลิต  
90 ตนัทะลายต่อช่ัวโมง สามารถรองรบัผลผลติปาล์ม 

‘ เฉลิมชัย’ ตะลุยแดนปลาดิบ ถก  
3 ประเดน็หลัก จบัมอืเสรมิแกร่งระบบเกษตร 
และอาหาร เชือ่มโยงตลาดส่งออกในภูมภิาค 
พร้อมเข้าหารือกับ CEO ตลาดโทโยสุ 
ศนูย์กลางยกัษ์ใหญ่ใจกลางกรุงโตเกยีว เพือ่
เตรยีมดนัสนิค้าเกษตร ผลไม้-พชืผักไทย เจาะ
ตลาดแดนอาทติย์อุทยั

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ
นายอัตสึชิ โนนากะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ ่น 
(MAFF) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การเกษตรในมิติต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริม
ความม่ันคงทางอาหารระดับภูมิภาค การ
อ�านวยความสะดวกตลาดสินค้าเกษตรเพื่อ
การส่งออก ตลอดจนกรอบความร่วมมือใน
สถานการณ์วิกฤตคบัขนั เมือ่วนัที ่18 มกราคม 
2566 ณ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง
ญ่ีปุน่ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่

โอกาสนี ้ ประเทศไทยได้หยิบยกประเดน็
หารือใน 3 เร่ือง ได้แก่ 1) ผลักดันการยก
ระดบัความร่วมมอืด้านความมัน่คงอาหารและ
ปัจจยัการผลติ โดยให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลู 
นโยบาย มาตรการต่างๆ รวมถงึการให้ความ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเมือ่เกดิเหตวุกิฤต ซ่ึง
การมีกรอบหารือจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการ
ผลักดันความร่วมมอืในเชงิลกึ 

‘เฉลมิชยั’ ตะลยุแดนปลาดบิ ถก 3 ประเดน็หลัก
บกุตลาดโทโยส ุดนัสินค้าเกษตร ผลไม้-พชืผกัไทย

2) สนบัสนนุให้มกีารเสริมสร้างความร่วมมอื 
ด้านการเกษตรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเป็นรูปธรรม และส่งเสรมิการปฏิรปูระบบ
เกษตรและอาหารในภมูภิาคอย่างยัง่ยนื ภายใต้
กรอบการประชมุหารอืระดบัสงูด้านอตุสาหกรรม
เกษตรและอาหารไทย-ญ่ีปุน่ (HLCD) ครัง้ที ่ 3 
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุดงักล่าว ณ กรงุเทพฯ และเป็น
โอกาสอนัดทีีจ่ะหารอืและรบัฟัง รวมทัง้จะเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนของไทยและญ่ีปุ่น ชี้แจง
และให้ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั เพือ่ส่งเสรมิและ
อ�านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างสอง
ประเทศ 

และ 3) เร่งรัดกระบวนการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการน�าเข้ามังคุดของไทย
และส้มของญ่ีปุ่น และการเปิดตลาดสนิค้าเกษตร
รายการใหม่ ได้แก่ ส้มโอพนัธุข์าวน�า้ผึง้ของไทย
และข้าวกล้องของญีปุ่น่ เพือ่ให้ทัง้สองประเทศ
ได้มีการน�าเข้าสินค้าเกษตรได้ง่ายและมีความ
หลากหลายมากข้ึน และเกดิความสัมพนัธ์แบบ 
Win-Win กบัท้ังสองฝ่าย

ขณะทีป่ระเทศญีปุ่น่ ได้หยบิประเด็นหารอื
ร่วมกบัไทย ในประเดน็การจดัท�าเอกสารความ
ร่วมมอืเกีย่วกบั “แผนความร่วมมอืเกษตรย่ังยนื
เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร (MEADRI) 
ญีปุ่น่-อาเซยีน” รวมทัง้การส่งเสรมิการส่งออก
สนิค้าเกษตรของญีปุ่น่

ต่างประเทศ ซึง่จดุเด่นของตลาดโทโยสเุน้น
ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย
และความมั่นคงทางอาหาร มีการควบคุม
อณุหภมิูท่ีเหมาะสมกับสนิค้าแต่ละชนดิ โดย
การออกแบบโครงสร้างอาคารให้ง่ายต่อการ
รักษาความสะอาด มีการรักษาสิ่งแวดล้อม
และประหยดัพลงังานโดยการใช้หลอดไฟ LED 
และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และ
จดัให้มพีืน้ทีสี่เขยีว มากกว่า 30% ของพืน้ที่
ตลาด รวมถงึระบบการบ�าบดัน�า้เสยีทีม่หานคร 
โตเกียวเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังจัด 

“อลงกรณ์” พร้อมหนุนเกลือทะเลไทย 
เปิดตลาดนอก/สร้างฐานตลาดมลูค่าสงู

นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษารฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ด้านเกลือทะเล “ประเพณีการท�าขวญัเกลือ” 
ณแปลงนาเกลอืของเกษตรกร (นายคทาวธุ บญุมา)  
สหกรณ์การเกษตรเกลอืทะเลไทยเพชรบรุ ีต�าบล 
บ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบรีุ 
โดยได้กล่าวว่า

ส�าหรับการจดังานในคร้ังน้ี มีวตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนา
เกลอื และรกัษาคุณค่าทางประวตัศิาสตร์และ

เส้นทางคมนาคมเพือ่อ�านวยความสะดวก และ 
ที่ส�าคัญเป็นแหล่งเชื่อมโยงกระจายสินค้า 
ไปยงัตลาดอืน่ๆ ในชมุชนและทัว่ประเทศญีปุ่น่

“การหารอืร่วมกนัในครัง้นี ้ถอืเป็นโอกาส
อนัดขีองไทยในการขยายฐานการตลาดสนิค้า
เกษตรไทยไปสู่ต่างแดน โดยเฉพาะประเทศ
ญีปุ่น่ ซึง่มกีลุม่ประชากรจ�านวนมากทีใ่ห้ความ
ส�าคัญกับสุขภาพและการบริโภคอาหารท่ีมี
คณุค่าทางโภชนาการและปลอดภยั ซึง่สนิค้า
เกษตรไทยนบัว่าตอบโจทย์ความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในญีปุ่น่ โดยเฉพาะผลไม้ทีไ่ด้รบัความ
นยิม เช่น ทเุรยีน มะม่วง กล้วย และสับปะรด 
โดยทาง Mr.Tohiyuki Suzuki ก็ยินดีและ
พร้อมขยายความร่วมมอืกบัประเทศไทยอย่าง
เต็มท่ี ซ่ึงนบัเป็นการเสรมิสร้างความแข็งแกร่ง
ของทัง้สองประเทศ และสร้างความมัน่ใจใน
คณุภาพของสนิค้าเกษตรร่วมกนั” ดร.เฉลิมชยั  
กล่าว

วฒันธรรมการท�านาเกลือของประเทศ สร้าง
การรับรู้ประชาสัมพันธ์การผลติเกลอืทะเลของ
ประเทศไทย พร้อมท้ังเพือ่กระตุน้ให้เกษตรกร
พัฒนาการท�านาเกลือ โดยใช้เทคโนโลยแีละ 
ภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกรที่ เป ็นแกนน�าชาวนาเกลือ 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสงคราม หน่วยงานภาคเีครอืข่าย และ
ประชาชน โดยกจิกรรมภายในงาน ประกอบ
ด้วย พิธีสงฆ์ พิธีท�าขวัญเกลือ นิทรรศการ
ถ่ายทอดความรูด้้านเกลอืทะเล ภายใต้แนวคดิ 
“อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่า
และรายได้ทางเศรษฐกจิ” การจ�าหน่ายสินค้า
และอาหารแปรรูปจากเกลือทะเล และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเกลอืทะเลฯ

ท้ังน้ี การท�าขวญัเกลอื เป็นพิธีกรรมท่ีเกดิขึน้ 
จากความเช่ือในเร่ืองส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือให้เกดิ
สิริมงคลในการท�านาเกลือ ท�าให้เกลอืได้ราคาดี 
และไม่มีอุปสรรค โดยช่วงเวลาในการท�าพิธี 
จะเร่ิมกระท�าเมือ่ได้รับผลผลติเป็นคร้ังแรก ซึง่เชือ่ 
ว่าจะก่อให้เกดิความเป็นสริมิงคล และความ
มัน่คงในการด�าเนนิชีวติกบัการประกอบอาชพี
ท�านาเกลือ จึงมีพิธีบวงสรวงบูชาผู้พิทักษ์ 

นาเกลือ ได้แก่ พระวายุ พระแม่คงคา  
และพระแม่ธรณ ีเพราะเทพยดาดงักล่าว จะช่วยให้ 
ลมทีด่ ีน�า้ทีเ่ค็ม พืน้ดนิทีด่เีพือ่ให้การท�านาเกลอื
ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ และประสบผลส�าเรจ็
ในการท�านาเกลอื

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ขอขอบคณุทกุหน่วยงาน 
ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเล
ไทยตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ ซึง่ตลอดเวลาทีผ่่านมา คณะกรรมการ
การพัฒนาเกลอืทะเลไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ด�าเนินการพัฒนาเกลือทะเลไทย 
ท้ังแบบครบวงจร ตัง้แต่การวจิยัพัฒนา การผลติ  
การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง
แบรนด์ และการตลาด ผสมผสานการค้าสนิค้า
และบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และพัฒนาระบบสมดุลนิเวศเพื่อความยั่งยืน 
ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งทรัพยากรที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของเพชรบุรี  
นัน่กค็อื “เกลอืทะเล” เนือ่งจากมกีารผลติและการใช้ 
มาต้ังแต่สมัยโบราณ และถือว่าเป็นอาชีพ 
ท่ีเก่าแก่ของคนท้องถิน่ท่ีอาศัยอยูแ่ถบชายฝ่ัง
ทะเลอาชพีหนึง่ของโลกและของคนไทย 

โดยท่ีได ้มีการก�าหนดให ้ เป ็นสินค ้า
เกษตรกรรมขัน้ต้นตามพระราชบญัญตัธินาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 
2509 กจิกรรมอนุรักษ์และสืบสานภมูปัิญญา
ด้านเกลอืทะเล “ประเพณกีารท�าขวัญเกลอื” 
เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญของเกลือทะเลไทย 
และเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริม Soft 
power ตลอดจนการคุ้มครองเกลอืทะเลไทย  
โดยคาดหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นในการ 
ขบัเคลือ่นและผลกัดนัการพัฒนาเกลอืทะเลไทย 
ภายใต้ยทุธศาสตร์ตลาดน�าการผลติให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คณะ
กรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มุ่งมั่นที่จะ
สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และพฒันาเกลอืทะเลไทย
อย่างครบวงจร โดยจะให้ความส�าคัญตั้งแต่
ต้นน�า้ ในเร่ืองงานวิจยั ไปจนถงึปลายน�า้ ใน
เรื่องของการตลาด ท้ังในเรื่องการเปิดตลาด
ในต่างประเทศ และการสร้างฐานตลาดมูลค่า
สงู เป็นต้น

“การหารือร่วมกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ นับเป็น
โอกาสดีของทั้ง 2 ประเทศ ที่จะได้ต่อยอด
แนวทางความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกัน
ในเชิงลึกยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมขยาย
ความเชือ่มโยงในระดบัภมูภิาคให้ยัง่ยนื โดยใน
ส่วนของประเดน็ทีญ่ีปุ่น่หารอื ประเทศไทย เรา
พร้อมให้ความร่วมมือตามแผน MEADRI ท่ี
เสนอทัง้ในระดับทวิภาคีและพหภุาคีอย่างเต็มท่ี  
เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับนโยบายของ 
กระทรวงเกษตรฯ และ BCG ของประเทศไทย รวมถึง 
ประเทศไทย ยังเห็นด้วยในการออกถ้อยแถลง

อลงกรณ์ พลบตุร

ร่วมเกีย่วกบัระบบการผลติอาหารและการเกษตร
ยัง่ยืน ร่วมกบัอกี 7 ประเทศ ตามข้อเสนอของ 
MAFF ทีเ่สนอต่อทีป่ระชุม UN Food Systems 
Pre-Summit เมือ่เดือนกรกฎาคม 2564 ณ กรงุโรม  
ประเทศอติาล”ี ดร.เฉลมิชยั กล่าว

นอกจากนี ้ในเวลาต่อมา ดร.เฉลมิชยั ยังได้
เข้าหารอืกบั Mr.Tohiyuki Suzuki CEO Tokyo 
City Seika Co. Ltd. ผู้บรหิารตลาด Toyosu 
(โทโยสุ) ซึ่งเป็นตลาดปลาที่มีชื่อเสียงใจกลาง
กรงุโตเกยีวท่ีย้ายมาจากสคึจิ ิพร้อมเตรยีมขยาย
ความร่วมมือในการกระกระจายสินค้าเกษตร
ไทย โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้และพืชผักสู่ตลาด 
โทโยสุในอนาคต

ส�าหรับตลาดโทโยสุของญี่ปุ่น นอกจากมี 
ชือ่เสยีงโด่งดงัในฐานะศนูย์กลางตลาดปลาและ
ผลติภณัฑ์ทางทะเลแล้ว ปัจจบุนัยงัมกีลุ่มสนิค้า
ผกัผลไม้ รวมทัง้ของช�าต่างๆ โดยเป็นตลาดค้าส่ง
และผลติผลส�าหรบัพ่อค้าคนกลาง เป็นศนูย์กลาง
พบปะระหว่างผู ้ประกอบการชาวญี่ปุ ่นและ 

หารือ CEO ตลาดโทโยส ุผลกัดนัสินค้าเกษตร ไทย

ร.ม.ต.‘เฉลมิชัย’ ถกญีปุ่่น 3 ประเด็นหลกั 

น�า้มนัได้ 2,000 – 2,200 ตนัต่อวนั และโรงงานสกดั
น�า้มนัปาล์ม สาขาอ�าเภอคลองท่อม ขนาดก�าลังการ
ผลติ 45 ตนัทะลายต่อชัว่โมง สามารถรองรบัผลผลิต
ปาล์มน�า้มนัได้ 1,200 – 1,400 ตนัต่อวนั ซึง่ปัจจบุนั
อยูใ่นการครอบครองของบรษิทัเอกชนแห่งหนึง่

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปีบัญชี 2565 ใน
ส่วนของโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม สาขาอ�าเภอ
อ่าวลกึ สามารถรวบรวมผลผลติปาล์มน�า้มนัท้ังสิน้ 
จ�านวน 190,393.25 ตนั คดิเป็นมลูค่า 1,441.34 
ล้านบาท สามารถจ�าหน่ายสนิค้าทีไ่ด้จากการแปรรปู
ผลผลติปาล์มน�า้มนั ดงันี ้1) น�า้มนัปาล์มดบิ จ�านวน 
32,020.43 ตนั มลูค่า 1,282.14 ล้านบาท 2) เมล็ด
ใน จ�านวน 10,058.90 ตนั มูลค่า 205.95 ล้านบาท 
3) กะลาปาล์ม จ�านวน 6,257.35 ตนั มูลค่า 22.86 
ล้านบาท 4) ทะลายเปล่า จ�านวน 36,962.98 ตัน 
มลูค่า 5.25 ล้านบาท

จากน้ัน นางสาวมนญัญา ได้เดนิทางเย่ียมชม 
แปลงสาธิตการผลิตปาล์มน�้ามันของ นายจรัส  
ปทมุสวุรรณ ประธานกลุม่แปลงใหญ่ต้นแบบ (ปาล์ม
น�า้มนั) สหกรณ์นคิมอ่าวลกึ ณ ต�าบลครีวีง อ�าเภอ 
ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน RSPO โดยด�าเนนิกจิกรรมปลกูปาล์ม
และยงัปลกูพชืร่วมและพชืแซมในสวนปาล์ม ท�าให้
สามารถจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมเพิม่ข้ึน เช่น การ
ปลกูสละร่วมในสวนปาล์มน�า้มนั โดยในพ้ืนท่ี 3 ไร่ 
สามารถจ�าหน่ายสละได้ 90,000 บาทต่อปี สร้าง 
รายได้เสรมิได้เป็นอย่างดี



ปีที่ 17 ฉบับที่ 397 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566เกษตรน�าไทย18 

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากดนิกรด

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

หมายถึง ดนิทีม่ค่ีาความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินต�า่กว่า 7.0 แต่ดินกรด 
ทีเ่ป็นปัญหาทางด้านการเกษตร คือ ดนิกรดทีม่ค่ีา pH ของดนิต�า่กว่า 5.5 ความเป็นกรด 
ของดินแต่ละช่วงจะมผีลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดนิให้เป็นประโยชน์

ดินกรดทีมี่ค่า pH ต�า่กว่า 5.5 เป็นข้อจ�ากดัประเภทหนึง่
ในด้านความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร การเกดิดนิกรด 
มสีาเหตุหลายประการ ได้แก่ เกดิตามธรรมชาตจิากวตัถุ 
ต้นก�าเนดิดินทีเ่ป็นกรด เกดิการชะละลายธาตทุีเ่ป็นด่างออก
ไปจากดนิโดยน�า้ฝนหรอืน�า้ชลประทาน พชืดดูเอาธาตทุีเ่ป็น
ด่างออกไปแล้วปลดปล่อยกรดลงไปแทนท่ี การใช้ปุ๋ยเคมี 
หรอืสารเคมต่ีางๆ ทีมี่สารก�ามะถนัเป็นองค์ประกอบ และ
เกดิจากฝนกรดบรเิวณใกล้โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น 
พบกระจดักระจายทัว่ไปทกุภาคของประเทศ มเีน้ือที่
รวม 95,410,591 ไร่

การสงัเกตดนิกรด ดนิกรดไม่สามารถมองเหน็
ได้ด้วยสายตาเหมอืนดินปัญหาอืน่ๆ ส่วนใหญ่เป็นดนิ
เนือ้หยาบ ดนิร่วนหยาบ ดนิร่วนละเอยีดทัง้ทีลุ่ม่และใน 
ที่ดอน พื้นที่ที่มีการชะล้างหน้าดินสูง มีการใช้ปุ ๋ยเคมี 
ต่อเนือ่งกนัเป็นเวลานานและขาดการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ ซึง่อาจ 
พบอาการผดิปกติของพชื เช่น รากสัน้ บวม หรือปลายราก
ถกูท�าลายจากความเป็นพษิของอะลมูเินยีม อาการผิดปกติ
จากการขาดธาตอุาหารพวกฟอสฟอรัส แมกนเีซยีม และ
แคลเซยีม ทีแ่สดงออกร่วมกนั คือ ใบเลก็ สใีบเขยีวเข้ม 
จนคล�า้ และอาจพบอาการทีเ่กดิจากแมงกานสีเป็นพษิ คอื 
ใบจะซดีเหลอืง พืชตระกลูถัว่รากจะมปีมน้อยลง ปมทีเ่ปิด
จะเป็นสีเขียว ไม่เป็นสีชมพู มีการระบาดของเชื้อโรคพืช

ลยุวจัิยพืชไร่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกฯ 
พบพันธุอ้์อยให้ผลผลติสงูมศัีกยภาพ

เกษตรฯ ลยุต่อเนือ่ง เดินหน้าโครงการสร้าง 
ความเข้มแข็งกลุ ่มการผลิตด้านการเกษตร  
ปี 66 ต่อยอดกลุ่มเกษตรกรเพิม่อกี 586 กลุม่ 
ท่ัวประเทศ

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย
ถงึโครงการสร้างความเข้มแขง็กลุม่การผลติด้าน
การเกษตร ภายใต้แผนงานพัฒนาและส่งเสริม 
เศรษฐกจิฐานราก ซ่ึงม ี3 หน่วยงานร่วมบรูณาการ 
ร่วมกัน โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมการเกษตร และ
หน่วยงานนอกสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1 หน่วยงาน คอื ส�านกังานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม

จากการติดตามผลการด� า เนินงานใน
ปีงบประมาณ 2565 ทีผ่่านมา สศก.พบว่า สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรโดย
อบรมถ่ายทอดความรู ้และสนับสนนุวสัดอุุปกรณ์
ให้กบักลุม่เกษตรกร 559 กลุม่ และ 25 ชมุชน ตาม
เป้าหมาย ประกอบด้วย กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูหม่อน
เลีย้งไหม 20 กลุม่ กลุม่ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
154 กลุม่ กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 231 กลุม่ กลุ่ม
ยวุเกษตรกร 154 กลุม่ และชุมชนทีอ่าศยัในเขต
พื้นท่ีอนุรักษ์ในความรับผิดชอบและดูแลของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
25 ชมุชน โดยด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ท้ังการจดัอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม/
ชมุชน สนบัสนนุปัจจยัการผลิต/วสัดอุุปกรณ์การ
ผลิตตามความต้องการของกลุ่ม เช่น ท่อนพันธุ์
หม่อน อุปกรณ์ส�าหรับแปรรูปผลผลิต เส้นไหม 
วัสดุส�าหรบัท�าสบู ่เป็นต้น

โดยผลส�าเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน 
เลีย้งไหม สามารถผลติสบูแ่ละแชมพูจากโปรตนีไหม  
พวงกญุแจ กระเป๋าจากเศษผ้าไหม สร้างรายได้
เฉล่ีย 10,695 บาท/เดือน/ราย เพิ่มขึ้นจากเดิม
ก่อนเข้าโครงการฯ ซึง่มีรายได้เฉลีย่ 10,086 บาท/
เดอืน/ราย (เพิม่ขึน้ 609 บาท/เดอืน/ราย หรือร้อย
ละ 6) กลุม่ส่งเสรมิอาชพีการเกษตร กลุม่แม่บ้าน 

สศก.วางเป้าต่อยอดกลุม่เกษตรกร
ปี 66 อกี 586 กลุม่ทัว่ประเทศ

เกษตรกร สามารถผลิตสินค้า อาทิ กล้วยฉาบ
แปรรูป น�า้พรกิ สร้างรายได้เฉล่ีย 15,429 บาท/
เดือน/ราย เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนเข้าโครงการฯ  
ซึง่มีรายได้เฉลีย่ 14,097 บาท/เดือน/ราย (เพิม่ขึน้ 
1,332 บาท/เดอืน/ราย หรอืร้อยละ 10)

อย่างไรก็ตาม กลุ ่มยุวเกษตรกรถึงแม้จะ 
ไม่ได้ท�าการผลติสนิค้าเพือ่จ�าหน่ายในเชงิธรุกิจ แต่
ได้มกีารท�าการเกษตรจ�าหน่ายให้กบัโรงเรยีนเพ่ือ 
เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวัน ซ่ึงท�าให้กลุ่ม 
ยวุเกษตรกรมคีวามรูใ้นด้านการเกษตร และสามารถ 
ท�าการเกษตรในเบือ้งต้น และน�าไปใช้เพ่ือบรโิภค
ในครัวเรือนได้ต่อไป

ขณะที่ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้ร่วม 
ขบัเคลือ่นโครงการ โดยมีการจดัประชุมกบัชมุชน
เครือข่าย เน้นการพฒันาทรพัยากรบคุคลให้เกดิ
ความรู้และประสบการณ์ เพิม่พนูศกัยภาพในด้าน
การผลติสนิค้าและบรกิาร ควบคูไ่ปกบัการอนรุกัษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และภมิูปัญญาท้องถ่ิน

นอกจากนี้ ได้ให้ชุมชนที่อยู ่ภายใต้ความ 
รับผิดชอบของหน่วยงาน ด�าเนนิการจดัท�าข้อเสนอ 
โครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน 
เช่น โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
แปรรูปผลผลติกาแฟในพ้ืนทีอ่นรุกัษ์ โครงการผลิต
จานชามใบไม้ โครงการโรงเพาะช�ากล้าไม้ชมุชน 
โครงการพฒันาเส้นทางท่องเทีย่ว โครงการพัฒนา

กรมส่งเสรมิการเกษตร จบัมอืสถาบนัการ
ศึกษาและหน่วยงานวิชาการ ใช้งานวิจัยงาน
วิชาการพัฒนายกระดับเกษตรกรไทย เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบัสถาบนัเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรมุง่มัน่ขบัเคลือ่นงานตามนโยบายของ 
ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นการสร้างความ 
เข้มแขง็ให้สถาบนัเกษตรกรและเศรษฐกจิฐานราก  
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการวิจัยและพัฒนา โดยการจัดท�าบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอาชพีการเกษตร ภายใต้กรอบแนวคดิ
การน�า BCG Economy Model มาขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิภาคการเกษตรของประเทศ ให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สู่ความเป็นอยู่ที่ดีของ 
พีน้่องเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร MOU หน่วยงาน
รัฐ-เอกชน หวังยกระดับเกษตรกร ซึ่งตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา กรมส่งเสรมิ 
การเกษตรได้ลงนาม MOU กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่ช่วยปรบัเปลีย่นวธิกีารท�าการเกษตร
ของเกษตรกร ให้น�าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ท้ังในด้าน
การเพิม่ปรมิาณผลผลติ การเพิม่คณุภาพผลผลติ 
และการลดต้นทุนการผลิต เช่น

ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิกรมวิชาการเกษตร สถาบัน

เฉลมิพระเกียรต ิสืบสาน ร.9 เพือ่เกษตรกรรุน่ใหม่ 
จ�านวน 177 รายร่วมกับส�านกังานพฒันาการวิจยั
การเกษตร (องค์การมหาชน)

และ 2) ด้านการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
โดยด�าเนนิการร่วมกับ ส�านักงานพฒันาการวจิยั
การเกษตร (องค์การมหาชน) ขยายผลงานวจิยั
พร้อมใช้สู่เกษตรกร จ�านวน 3,290 ราย ร่วมกบั 
ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาต ิ ในการขยายผลเทคโนโลย ีHandy Sense 
ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลส�าหรับเกษตรกร ร่วมกับ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิิทลั (DEPA) และ 
ร่วมกบั บรษิทั อายโินะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากดั  
บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ด�าเนินการผลิตพันธุ์มันส�าปะหลังพันธุ์สะอาด 
รวมทัง้การน�าเทคโนโลยโีดรนไปใช้ในการส�ารวจ
แปลงปลกู

ในปัจจบุนักรมส่งเสริมการเกษตรอยูร่ะหว่าง
ด�าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ�านวน 2 โครงการ คอื โครงการเสริมศกัยภาพ
วิสาหกิจชมุชนมะพร้าวอ่อนน�้าหอมดอนมโนรา
และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน�้าหอม
บางตลาด ด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model  
เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดที่เป็นธรรม 
อย่างยัง่ยนื และโครงการวจิยัระบบอจัฉรยิะ เพือ่การ 
วินิจฉัยเฝ้าระวังและเตือนภัยโรคมันส�าปะหลัง 
หรือ MunBot

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาการจัดการ
ศัตรูพืชอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรม เพื่อ
เกษตรอจัฉรยิะ ซ่ึงร่วมมอืกับสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 
โครงการพัฒนาวิธีการใช้แมลงที่ เป ็นหมัน 
ผสมผสานกบัวธิกีารกบัดกัท�าลายเพศผู ้ทีร่่วมมอืกบั 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) อกีด้วย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริษัท อายิโนะ
โมโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากดั บริษทั เอฟ ดี กรีน  
(ประเทศไทย) จ�ากัด ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม สถาบนั
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และส�านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการ
เกษตรได้ให้ความส�าคญักบัการศกึษาวจิยัพชืไร่
เศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศไทยทีม่ศีกัยภาพ
ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บ
คาร์บอนไว้ในพชืและในดนิ เพือ่เป็นการเตรยีม
ความพร้อมในการร่วมมือเพ่ือป้องกันปัญหา
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Change) ซึง่เป็นบทบาทและภารกจิทีส่�าคญั 
อกีด้านหนึง่ของกรมวชิาการเกษตร โดยนอกเหนือ 
จากพ้ืนทีป่่าไม้แล้ว พ้ืนท่ีเพาะปลกูพชืยังเป็น
แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก และกักเก็บ
คาร์บอนทีส่�าคัญเช่นกัน

อ้อย เป ็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย โดยข้อมลูในปี 2563/2564 ที่
มพ้ืีนทีป่ลกูอ้อยรวม 10.8 ล้านไร่ ดังนัน้จงึมี
โอกาสทีจ่ะกกัเกบ็คาร์บอนไว้ในระบบปลกูอ้อย
ได้ และสามารถดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์จาก
บรรยากาศ โดยกระบวนการสงัเคราะห์แสง
และน�ามาสะสมในรปูของมวลชีวภาพในส่วน
ต่างๆ ของอ้อย จากการประเมินศกัยภาพการ
ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกและการกกัเก็บคาร์บอน 
ในพชื พบว่า อ้อยแต่ละพนัธ์ุมีศกัยภาพการดดูซบั 
ก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน 
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโต
ของพืช ต�าแหน่งใบ สภาพพืน้ท่ีปลกู และการ
จดัการดินและน�า้ เป็นต้น

นอกจากน้ี งานวิจัยยังสรุปได้ว่า การ
ปลูกอ้อย 1 ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 18.1 ตัน 

สามารถดูซับคาร์บอนในรูปส่วนเหนือดิน
อ้อยเฉล่ีย 3,698 กก.CO2 หรอืช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ 13,559 
กก.CO2 โดยอ้อย 1 ตันสามารถดูดซบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 581 กก.CO2 ดงันัน้ 
ในปีการผลติ 2563/2564 ทีม่พ้ืีนทีป่ลกู 10.8 
ล้านไร่ ผลผลติเฉลีย่ 7.21 ตัน/ไร่จะสามารถ
ช่วยดูดซับคาร์บอนในบรรยากาศมาอยูใ่นรปู
ของล�าอ้อยทัง้หมดได้ 215.1 ล้านตนั อย่างไร
ก็ตาม การเลือกพันธุ ์อ้อยและการจัดการ
แปลงปลูกที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยเพิ่ม
ผลผลติของอ้อยแล้วยงัสามารถเพิม่การกกัเกบ็
คาร์บอนในพชืได้อกีด้วย

อธบิดกีรมวชิาการเกษตร กล่าวว่า จาก
งานวจิยับ่งชีไ้ด้ว่า ปรมิาณอินทรย์ีคาร์บอนมี 
ความสมัพันธ์เชงิบวกกบัปรมิาณชีวมวล ดงันัน้ 
การปลูกอ้อยให้ได้อินทรีย์คาร์บอนจ�านวน 
มาก จึงต้องใช้หลักการเดียวกันกับการเพิ่ม
ผลผลติ ซึง่มลีกัษณะทางการเกษตรทีเ่กีย่วข้อง 
คอื จ�านวนล�ากับความสงู เส้นผ่านศนูย์กลาง
ล�า และน�า้หนกัล�า ดงันัน้เมือ่พจิารณาพนัธุ์
อ้อยที่มีศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนสูงควร
เป็นพันธุอ้์อยทีใ่ห้ผลผลติสูง และมกีารจดัการ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อช่วยส่งเสริม
การเจรญิเตบิโตและการสร้างผลผลติ ส่งผล
ให้มีการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บ
คาร์บอนได้สงูขึน้ 

ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม
ได้ที่ swalaiporn@hotmail.com โทรศัพท์ 
08 1399 8209

สนิค้า โครงการพฒันาเครือ่งหมายมาตรฐานสนิค้า
ชมุชน และอาคารโซลาร์เซลล์ เป็นต้น ซึง่ สพภ. 
จะด�าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน 
เพือ่จดัซือ้ครุภัณฑ์ เครือ่งมือ

ส�าหรบัปีงบประมาณ 2566 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้บูรณาการขับเคล่ือนต่อเน่ือง 
ก�าหนดเป้าหมายส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ 
ให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่เพิ่มเติม 586 กลุ่ม 
25 ชมุชน ในพืน้ท่ี 76 จงัหวัดทัว่ประเทศ ซ่ึงจาก 
การตดิตามโครงการฯ ของ สศก. ในช่วงไตรมาส 1  
ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) 
พบว่า

ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม โดย
การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
เรยีบร้อยแล้วจ�านวน 110 กลุ่ม คดิเป็นร้อยละ 19 
ของเป้าหมาย 586 กลุ่ม แบ่งเป็น กรมหม่อนไหม 
ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก 
หม่อนเล้ียงไหมแล้ว 7 กลุ่ม (ร้อยละ 23 ของ 
เป้าหมาย 30 กลุ่ม) กรมส่งเสรมิการเกษตร ด�าเนิน
การพฒันาศกัยภาพกลุม่ส่งเสรมิอาชพีการเกษตร 
34 กลุ่ม (ร้อยละ 22 ของเป้าหมาย 154 กลุ่ม) 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 40 กลุ่ม (ร้อยละ 17 ของ
เป้าหมาย 231 กลุ่ม) 

กลุ่มยวุเกษตรกรและเยาวชนเกษตรในระดบั
อดุมศกึษา 29 กลุ่ม (ร้อยละ 17 ของเป้าหมาย 
171 กลุ่ม) ขณะทีมี่การสนบัสนนุปัจจยัการผลติ
และวสัดอุุปกรณ์การผลติให้กลุม่เกษตรกร 15 กลุ่ม 
(ร้อยละ 3 ของเป้าหมายทัง้หมด 586 กลุม่) โดย 
สพภ. ด�าเนนิการคัดเลือกชมุชนเป้าหมายเพือ่เข้า
ร่วมโครงการในปี 2566 แล้วจ�านวน 25 ชมุชน 
ตามเป้าหมาย มกีารจดัประชุมใหญ่ชมุชนในเครอืข่าย 
ระดับประเทศ เพ่ือจัดท�าแผนงาน โครงการ 
ของชุมชน และแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารด�าเนนิงาน
ของแต่ละชมุชนเรยีบร้อยแล้ว

“เห็นได้ว่า ที่ผ่านมา โครงการฯ สามารถ
พฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร ส่งผล
ให้เกษตรกรมีการเปล่ียนแปลง ทัง้เรือ่งของรายได้
และช่องทางการตลาด เกดิการรวมกลุ่มเกษตรกร
ทีมี่ความเข้มแขง็ และพ่ึงพาตนเองได้ ซึง่ สศก. มี
แผนจะลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามความคืบหน้าโครงการฯ 
ช่วงไตรมาส 2 ในเดอืนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 
และจะได้รายงานผลการส�ารวจให้ทราบในโอกาส
ต่อไป” นางสาวทศันย์ี กล่าว

กรมส่งเสรมิฯ หวงัยกระดบัเกษตรกร
รกุท�า MOU หน่วยงานรฐั-เอกชน

1) การใช้วสัดปุนูทางการเกษตร ลดความรุนแรงของกรดในดิน
- วสัดปุนูทีน่ยิมใช้ ได้แก่ ปนูโดโลไมท์ ซึง่มทีัง้แคลเซยีมและแมกนีเซยีมเป็นองค์ประกอบ อัตรา

ปนูทีใ่ช้ขึน้อยู่กบัความรนุแรงของกรดในดนิ โดยทัว่ไปใช้ปนูโดโลไมท์อตัรา 300-500 กโิลกรัมต่อไร่
- การแก้ความเป็นกรดของดนิในท่ีดอนทีร่ะดบัลกึมากกว่า 15 เซนตเิมตร ซึง่ดนิเป็นกรดจดัจน

รากพชืไม่สามารถแผ่ขยายลงไปได้ การใช้วสัดปุนูมักไม่ได้ผล เนือ่งจากวสัดปุนูมกีารละลายและ
เคลือ่นลงไปในดินล่างได้น้อย จงึต้องใช้วสัดุอืน่ๆ เช่น ยปิซัม หรอืฟอสโฟยปิซัมทีม่คีณุสมบตัใินการ
ละลาย และสามารถแทรกซึมลงไปในดนิล่าง อัตรายปิซัมทีใ่ช้ข้ึนอยูก่บัความรนุแรงของกรดในดนิ

2) การใส่อนิทรยีวตัถ ุได้แก่ ปุย๋หมกั ปุย๋คอก ปุย๋พชืสด ช่วยเพิม่การดดูซบัธาตอุาหารพชืในดนิ 
ลดการสญูเสยีธาตอุาหารจากการถกูชะล้าง และอนิทรยีวัตถยุงัช่วยลดความเป็นพษิของเหลก็และ
อะลมิูเนยีมในดนิด้วย

3) เพิม่ธาตอุาหาร การใส่ปุย๋หมกั ปุ๋ยคอก ปุย๋พชืสด ร่วมกบัปุย๋เคม ีทัง้ปุย๋ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
และโพแทสเซยีมตามชนดิและปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัพชืท่ีปลกู และฉดีพ่นด้วยฮอร์โมนหรอืน�า้หมกั
ชวีภาพ (จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2)

4) การคลมุดนิ ใช้วสัดคุลมุดนิ เศษพชืหรอืปลกูพชืตระกลูถ่ัวคลุมดนิ เป็นการรกัษาหน้าดนิ ป้องกนั
การชะละลายหน้าดนิ รกัษาความชืน้ในดนิ และเพิม่อินทรยีวัตถใุห้กบัดนิ

5) เลอืกชนดิพชืและพนัธุพ์ชืทีช่อบดนิกรดมาปลกู ดินกรดทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุแก้ไขแล้วสามารถ
ปลกูพืชได้เกอืบทกุชนดิ แต่ต้องมกีารจดัการน�า้และธาตุอาหารพชืให้เหมาะสม

6) เลอืกใช้ระบบการปลูกพชืทีเ่หมาะสม เลอืกระบบการปลกูพชืท่ีมรีะบบรากลกึสลบักบัรากตืน้ 
เพือ่เป็นการน�าเอาอาหารทีถ่กูชะละลายลงในดนิล่างมาใช้ปลกูพชืหมนุเวยีนชนิดต่างๆ สลบักับพชื
ตระกลูถัว่และการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผล เพือ่ดกัเกบ็ตะกอนและรกัษาความชืน้ในดนิบรเิวณ
รอบๆ ต้นไม้

 ทศันีย์ เมอืงแก้ว

ดนิกรด 

แนวทางการแก้ไขดนิกรด

ลกัษณะของดนิกรด 

ปัญหาของดนิกรด 

ทางเดิน เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และพชืแสดงอาการเหีย่วจากการขาดน�า้ได้ง่ายผดิปกต ิเพราะราก 
ไม่สามารถแผ่ขยายลงไปในดนิลกึๆ ได้

การตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดนิท�าได้หลายวธิ ี เกษตรกรสามารถปฏบัิตไิด้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้น�า้ยาตรวจสอบ ใช้กระดาษเทยีบส ีหรอืเก็บตวัอย่างดนิไปวเิคราะห์ในห้องปฏิบตัิ
การของกรมพัฒนาทีด่นิ

ส�าหรับความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงาน 
ในช่วงทีผ่่านมา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านการพฒันาบคุลากรและเกษตรกร ร่วมกบั
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยจดัอบรมเจ้าหน้าที ่
กรมส่งเสริมการเกษตร จ�านวน 1,630 คน การ
ออกแบบหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยมผีูส้นใจสมคัรเข้ารบัการศกึษาแล้ว 
รวม 19 คน ซ่ึงเป็นหลกัสตูรปรญิญาโท จ�านวน 
16 คน และหลกัสูตรปรญิญาเอก จ�านวน 3 คน 
ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรในการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ จ�านวน 
261 คน ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร และ 
คัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการศึกษาต่อโครงการทุน
ปริญญาตรีเพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่ และทนุปริญญาตรี 

คอืขาดธาตอุาหารพชืทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิ เช่น ฟอสฟอรสัถกูตรงึ ท�าให้พชืดดูไปใช้ไม่ได้ และ
มธีาตบุางธาตุ ได้แก่ อะลมูเินียม เหลก็ และแมงกานีส ละลายออกมามากจนเป็นพษิต่อพชืทีป่ลกู 
ผลกระทบของปัญหาดนิกรดต่อการปลูกพชื

- ขาดแคลนธาตุอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
พชื ท�าให้พชืทีป่ลกู เช่น ข้าวโพด มะเขอืเทศ ถัว่ 
แสดงอาการขาดธาตอุาหาร พชืไม่เจรญิเตบิโต 
ผลผลติเสยีหายและได้ผลผลติต�า่

- ระบบรากพืชถูกท�าลาย เน่ืองจากมี
อะลมูเินยีมและเหลก็ละลายออกมามากจนเป็น
พษิต่อพชื และดนิขาดธาตุอาหารพชื ท�าให้พชืที่
ปลกูไม่สามารถเจรญิเตบิโตได้ดเีหมือนปกต ิจงึ
ท�าให้ได้ผลผลติต�า่

สอบถามเพิม่เตมิ : กองวจิยัและพฒันาการจดัการท่ีดนิ 
กรมพฒันาทีดิ่น โทร. 0 2579 7562

- เกดิการระบาดของเชือ้โรคพชืหลายชนิด เช่น เชือ้ราโรครากเน่าโคนเน่าในพชื เจรญิเตบิโตได้
ดใีนสภาพดนิกรด ท�าให้พชืทีป่ลกูเกดิความเสยีหาย
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ส�ารวจโครงการทางหลวงปีงบประมาณ 
2566 พบมีมากกว่า 40 โครงการ โคราชรอพบ
กบัทางลอด 2 ต่างระดบั 2 ส่วนราชบรุขียาย
ถนนไปจอมบึงและสวนผึง้ 4 เลน ท�าถนนรอ
ทางหลวงแนวใหม่ วงัมะนาว-หนองหญ้าปล้อง 
ขณะที่ภาคใต ้ เตรียมตัดถนนใหม ่ เ ช่ือม
เพชรเกษม-เซาท์เทร์ินซบีอร์ด ด้านภาคเหนอื
ท�าถนน 4 เลน ถึงด่านห้วยโก๋น จ.น่าน

รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบข้อมลู
จากกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย ส�านักแผนงาน 
กรมทางหลวง พบว่าในปีงบประมาณ 2566 มี
กจิกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิทีเ่ป็นโครงการ
ใหม่ 20 โครงการ 28 สญัญา, กจิกรรมก่อสร้าง
สะพานและทางต่างระดับ 12 โครงการ, กิจกรรม
แก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล 
และเมืองหลัก 4 โครงการ, กิจกรรมก่อสร้าง
ทางหลวงเชือ่มโยงระหว่างประเทศ 2 โครงการ 
3 สัญญา, กิจกรรมบริหารจัดการล�าดับช้ัน
ทางหลวง เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพและความ
ปลอดภัย 3 โครงการ 5 สญัญา และกจิกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวง 
สายหลกั 3 โครงการ 6 สญัญา

โดยพบว่า โครงการส่วนใหญ่เกดิข้ึนทีจ่งัหวดั
นครราชสีมามากที่สุดถึง 7 โครงการ อาทิ 
ก่อสร้างทางลอดแยกประโดก, ก่อสร้างทางลอด

แยกนครราชสีมา, ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
แยกโชคชัย, ก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยก
หนองบัวศาลา, ขยายถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสมีา ช่วงทีผ่่านถนนโคกกรวด-โนนไทย 
และมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสมีา, ขยาย
ถนนสาย 224 พืน้ที ่ อ.ครบรุ ี และ อ.เสงิสาง 
และก่อสร้างถนนสายสคีิว้-อบุลราชธาน ีช่วงแยก
ปักธงชยั ถงึแยกโชคชยั เป็นช่วงๆ

ส่วนจงัหวัดราชบรีุ พบว่ามโีครงการก่อสร้าง 
3 โครงการ ได้แก่ ขยายถนนสายปากท่อ-ท่ายาง  
ต่อเนื่องถนนห้วยศาลา-หนองหญ้าปล้อง เป็น  
4 ช่องจราจร เพือ่รองรบัโครงการทางหลวงแนว
ใหม่ สายวังมะนาว-หนองหญ้าปล้อง ใช้เป็น 
เส้นทางส�ารองสูภ่าคใต้ กรณถีนนเพชรเกษมการ
จราจรตดิขดัหรอืใช้การไม่ได้ นอกจากน้ี ยงัมีการ
ขยายถนนราชบุร-ีจอมบึง ต่อเนือ่งด่านทบัตะโก 
ถงึสามแยกแก้มอ้น เพือ่เป็นเส้นทางไปยังจงัหวัด
กาญจนบุรี และขยายถนนสายราชบุรี-สวนผึ้ง  
ถึงแยกชัฎป่าหวาย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
ในพืน้ที ่อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี

ขณะทีภ่าคใต้ พบว่า มีการก่อสร้างทางแนวใหม่  
สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วงัจา)-บรรจบ 
ทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนอื)  
จ.กระบ่ี เป็นการตัดถนนสายใหม่ จากถนน
นาเหนือ-ปากลาว และถนนเพชรเกษม 

ส่องโครงการทางหลวงใหม่ปี 66 โคราชมากสุด 
กระบ่ีตดัถนนใหม่เชือ่มเพชรเกษม-เซาท์เทร์ิน

อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่ ไปยงัถนนเซาท์เทร์ินซบีอร์ด 
อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี ช่วยย่นการเดนิทางจาก 
จ.พงังา ไปยงั จ.สรุาษฎร์ธาน ี จากเดมิมากถงึ 
30 กิโลเมตร โดยไม่ต้องผ่านตัวอ�าเภออ่าวลึก
อกี อกีทัง้มโีครงการขยายถนนท่าศาลา-นบพิต�า 
จ.นครศรธีรรมราชเป็น 4 ช่องจราจร เชือ่มต่อ
ระหว่าง อ.นบพิต�า ทีร่บัรถมาจาก อ.พรหมครีี 
ไปยงั จ.สรุาษฎร์ธาน ีได้

ส่วนภาคเหนือ มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ 
ได้แก่ โครงการทางแยกต่างระดับแยกสนักลาง 
ระหว่างถนนเชียงใหม่-แม่ออน กบัถนนวงแหวน
รอบ 3 จ.เชียงใหม่, การขยายถนนสายน่าน-
เฉลมิพระเกยีรติ จ.น่าน เป็น 4 ช่องจราจร จาก
บ้านปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง ถงึบรเิวณจดุผ่านแดน
ไทย-ลาว บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลมิพระเกยีรต ิทีย่งั 
คงเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ก่อนหน้าน้ี 
ได้ขยายถนนจากอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือน 
ต�ารวจทหาร อ.ทุง่ช้าง ไปส้ินสุดทีส่ะพานบ้านปอน  
ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางไปยัง สปป.ลาว 
บริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น จากเดิม
ประมาณ 9 ชัว่โมงลดลงเหลอืเพยีง 5 ชัว่โมง

ส�าหรับโครงการทางหลวงที่น่าสนใจในปี 
2566 ได้แก่ กจิกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิ 

1. ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวง
หมายเลข 44 (บ.วังจา)-บรรจบทางหลวง
หมายเลข 4040 (เดมิ) (บ.นาเหนอื) จ.กระบี ่เป็น
การรก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม
ประมาณ 26 กโิลเมตร โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น 
2 ตอน งบประมาณรวม 1,900 ล้านบาท

2. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย
เชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย-บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 1 จ.เชยีงราย เป็นการขยาย
ถนนเชยีงใหม่-เชยีงราย เป็น 4 ช่องจราจร ระยะ
ทางรวมประมาณ 17 กโิลเมตร งบประมาณรวม 
2,200 ล้านบาท

3. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย 
บ.โคกกรวด-บ.หนองสงวน จ.นครราชสีมา 
เป็นการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ในพืน้ที่ 
อ.ครบรุ ี และ อ.เสงิสาง เป็นช่วงๆ ระยะทาง

รวมประมาณ 23.1 กโิลเมตร งบประมาณ 980 
ล้านบาท 

4. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย  
อ.วงัหนิ-อ.ขขุนัธ์ จ.ศรสีะเกษ เป็นการขยายถนน
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 25 กโิลเมตร 
งบประมาณรวม 1,039 ล้านบาท

5. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย 
บ.หนองยาง-บ.หมูสี จ.นครราชสีมา เป็นการ
ขยายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ระยะ
ทาง 5.8 กโิลเมตร งบประมาณ 276,130,594 
บาท

6. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 
3510 สาย บ.ห้วยยางโทน-ทางแยกเข้าอ�าเภอ
หนองหญ้าปล้อง จ.ราชบรุ ี เป็นการขยายถนน  
4 ช่องจราจร เพือ่รองรบัโครงการทางหลวงแนวใหม่  

กสทช.เตรียมปรบัหลกัเกณฑ์
ใช้สทิธวิงโคจรดาวเทยีมใหม่

มติบอร์ด กสทช. รับรองผลการประมูล 
สทิธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม เตรยีมแก้หลกัเกณฑ์ 
วิธีการอนุญาตใหม่โดยเร็ว หลังชุดแพ็กเกจ 
ดาวเทยีม 1 และ 5 ขายไม่ออก หวัน่เสยีสิทธิ
ของประเทศ

พล.อ.ท. ดร.ธนพนัธุ ์หร่ายเจรญิ กรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้าน
กจิการกระจายเสยีง เปิดเผยว่า หลงัจากจบการ
ประมูลสทิธกิารเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมจ�านวน 
5 แพก็เกจ เมือ่วนัอาทติย์ที ่15 มกราคม ทีผ่่าน
มา ต่อมาการประชมุบอร์ด กสทช.ได้รบัรองผล
แล้วว่า 1) บริษัท สเปซเทค อินโนเวชัน่ จ�ากดั 
ชนะการประมลู 2 แพก็เกจชดุ ได้แก่ ชุดที ่2 
และ 3 2) บรษัิทโทรคมนาคมแห่งชาต ิจ�ากดั 
(มหาชน) ชนะการประมลูแพก็เกจชดุท่ี 4

พล.อ.ท. ดร.ธนพนัธุ ์ยงัเปิดเผยอกีด้วยว่า 
กสทช.มคีวามกงัวลเกีย่วกบัแพก็เกจดาวเทยีม
ชดุที ่ 1 และ 5 ทีไ่ม่มผีูเ้ข้าประมูลสิทธิ ทัง้นี ้ 
แพ็กเกจดาวเทียมชุดที่ 1 ก�าลังหมดอายุ 
ใบอนญุาตในปีนี ้หากไม่มดีาวเทยีมทดแทนบน
วงโคจรต�าแหน่ง 50 และ 50.5 องศาตะวนัออก 
จะถูกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) ยดึสทิธิดังกล่าวจากประเทศไทย จะส่ง
ผลให้ กสทช. ไม่สามารถรกัษาสิทธิการเข้าใช้ 
วงโคจร ซึง่เป็นอ�านาจหน้าท่ี กสทช. ตามมาตรา 60  
แห่งรฐัธรรมนูญ ปี 2560

โดย กสทช.ได้มกีารหารอืและเหน็ว่าต้อง
ปรบัปรุงแผน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารอนญุาต
ให้เข้าใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียมใหม่ ส�าหรับ
ชดุแพก็เกจทีเ่หลอือยูโ่ดยเรว็ทีส่ดุ ซึง่มหีลาย

วิธี แต่ที่ผ่านมาใช้วิธีการประมูล คาดว่า
กระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ทั้งหมด
จะเเล้วเสรจ็ใน 6 เดอืน

“แพก็เกจชดุที ่1 และ 5 เป็นความหนกัใจ
มาก เพราะไม่ว่าจะแก้ไขหลกัเกณฑ์ เช่น ลด
ราคาประมูลก็โดนต่อว่า เพราะวงโคจรใน
ต�าแหน่งเหล่านีห้าผูส้นใจยาก ส่วนตวัเข้าใจว่า
เพราะวงโคจรดังกล่าวไม่ม ีFootprint ในพืน้ที่
ประเทศไทย ท�าให้เอกชนจะต้องไปหาลกูค้าจาก
ต่างประเทศ ความต้องการจงึต�า่

แต่หากจะไม่ท�าอะไรแล้วปล่อยให้สิทธิ 
วงโคจรทัง้สองนีถ้กูยดึคืนไป กจ็ะถอืว่า กสทช.  
ไม่สามารถรกัษาสิทธขิองประเทศตามรฐัธรรมนญู 
ได้” พล.อ.ท. ดร.ธนพนัธุ ์กล่าว

ส�าหรบัชุดแพก็เกจดาวเทยีมทีบ่อร์ด กสทช.
รับรอง เตรียมให้ใบอนุญาตต่อไป ได้แก่  
1. บรษิทั สเปซเทค อนิโนเวชัน่ จ�ากดั ชดุที ่2 
ต�าแหน่งวงโคจร 78.5E โดยมเีงือ่นไขว่า จะ
ต้องมีการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรดังกล่าว 
ใน 3 ปี หลงัได้รับใบอนญุาต ชดุที ่3 ต�าแหน่ง
วงโคจร 119.5E และ 120E โดยมเีงือ่นไขส�าคญั 
คือจะต้องวางแผนดูแลผู้ใช้งานดาวเทียม 
ไทยคม 4 ท่ีก�าลงัหมดอายุทางวศิวกรรมราวเดอืน  
ก.ย.นี ้จากนัน้ต้องส่งดาวเทยีมทดแทนไทยคม 4  
ใน 3 ปี

2. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื NT ชุดที ่ 4 ต�าแหน่งวงโคจร 
126E ซึ่งยังไม่สามารถยิงดาวเทียมได้ทันที 
เนือ่งจากอยูร่ะหว่างการประสานงานความถี ่จงึ
ไม่ได้ก�าหนดว่าต้องส่งดาวเทียมในกีปี่

ดป้ีาชงนายกฯ เชือ่มข้อมูลยกระดบั
ผู้ประกอบการท่องเทีย่ว-อ-ีคอมเมร์ิซไทย

กว่า 24,800 ราย ซึง่ทัง้หมดจะได้เรยีนรูท้ั้งภาค
ทฤษฎแีละภาคปฏบิตัจิากผูเ้ชีย่วชาญในแวดวง 
และผลกัดนัให้เกิดการรีววิ หรือการสร้าง Story 
Telling ให้กับสนิค้ามากกว่า 200,000 รายการ

ในส่วนของ Etailligence คอื แพลตฟอร์ม
ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอี-คอมเมิร์ซแห่งแรกของ
ไทย มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเชือ่มโยงผูป้ระกอบการ
ในประเทศกับแพลตฟอร์ม อ-ีคอมเมร์ิซ ชัน้น�า
ในตลาด ซึง่มกีารรวบรวมข้อมลูของผูค้้าออนไลน์
สญัชาติไทย และข้อมูลต่างๆ ท่ีมีการจดัเก็บ อาทิ 
ชื่อสินค้า ย่ีห้อ ค�าอธิบายสินค้า หมวดสินค้า
ใหญ่ ราคาซือ้ต่อหน่วย จ�านวนทีซ่ือ้ ฯลฯ ซึง่ 
ผู้ประกอบการท่ีต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถ
ใช้ในรปูแบบแดชบอร์ดทีม่กีารวเิคราะห์ภาพรวม
ของร้านค้า โดยสามารถกรองหมวดหมูข่องสินค้า
ท่ีสนใจ แนวโน้มของสินค้าท่ีได้รับความสนใจ 
วเิคราะห์ภาพรวมของตลาด เพือ่ให้เหน็ช่องว่าง 
ของตลาด และติดตามความนิยมของสินค้า 
ทีผู่ใ้ช้งานสนใจได้

“แพลตฟอร์มจากทัง้ 2 โครงการ มกีารจดัเก็บ 
ข้อมูลเพือ่รองรบัการต่อยอดในมิตต่ิางๆ ซึง่ด้าน
การท่องเทีย่วจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ 
ในการน�าไปพัฒนากลยุทธ์การตลาด ดึงดูด 
นกัท่องเทีย่ว ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ ส่วน
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
สร้างอาชีพและรายได้ สอดรับความถนัดและ
ความสนใจของคนรุ่นใหม่ ซ่ึงทั้ง 2 โครงการ 
จะมบีทบาทส�าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยในอนาคต”  
ผูอ้�านวยการใหญ่ ดป้ีา กล่าว

ภายหลังรับฟ ังการน�า เสนอแนวทาง 
ขับเคล่ือนให้เกิดการเชื่อมโยงและยกระดับ 
ผู้ประกอบการไทยแล้ว พลเอก ประยทุธ์ กล่าวว่า 
d-CONNECTIVITY ถอืเป็นก้าวส�าคญัทีจ่ะช่วย
เพิม่ศกัยภาพแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่ว 
และธรุกจิอ-ีคอมเมร์ิซของไทย โดยข้อมลูท่ีได้รบั
การจดัเกบ็ในแพลตฟอร์มจะเป็นส่วนช่วยสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบ
การ พร้อมสัง่การให้ กระทรวงดจิทิลัฯ โดยดป้ีา 
เร่งต่อยอดให้เกิดการเชือ่มโยง เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ 
ไทยสามารถน�าข้อมลูทีมี่ประสทิธภิาพมาประยกุต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่าง
ยิง่ว่า ท้ัง 2 โครงการ จะเป็นแรงขบัเคลือ่นให้
ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ได้อย่างมัน่คง

ออกมาใช้ประโยชน์ และการน�าข้อมลูมาประมวลผล 
เพือ่ประโยชน์ในมติต่ิางๆ

ทัง้นี ้ดป้ีาได้ด�าเนนิการส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถงึเทคโนโลยดีจิทิลั
ผ่านแนวทางการขับเคล่ือนให้เกิดการเชื่อมโยง
และยกระดบัผูป้ระกอบการไทยใน 2 โครงการ  
ประกอบด้วย โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเท่ียวไทย 
ด้วยดจิทิลั ทีม่กีารพฒันา ThailandCONNEX  
แพลตฟอร ์มด ้านการท ่องเที่ยวแห ่งชาติ 
 (National Digital Tourism Platform) โดยความ
ร่วมมือระหว่างดีป้าและทราวิซโก เทคโนโลยี 

ดป้ีา น�าเสนอแนวทางขบัเคล่ือนการเชือ่มโยง 
ข้อมูลและยกระดับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว- 
อ-ีคอมเมร์ิซไทย ด้วยดจิทิลัแก่นายกรฐัมนตรี  
ภายใต้แนวคิด Digital Infi f inity ดิจิทัล 
ไม่มทีีส่ิน้สดุ

ทัง้นี ้เมือ่วันที ่17 ม.ค. ทีผ่่านมา กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส�านักงาน 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั พร้อมเครอืข่ายพนัธมติร
เข้าน�าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการ
เชื่อมโยงและยกระดับผู้ประกอบการไทย หรือ 
d-CONNECTIVITY ผ่าน 2 โครงการส�าคัญ 
ประจ�าปี 2566 ภายใต้แนวคดิ Digital Infi fif inity 
ดจิทิลัไม่มทีีส่ิน้สดุ แก่นายกรฐัมนตร ีณ ท�าเนยีบ
รฐับาล

โดย นายชยัวฒุ ิ ธนาคมานสุรณ์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(ดอีเีอส) พร้อมด้วย ศ.(พเิศษ) วศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมาน
พชัรนิทร์ ผูอ้�านวยการใหญ่ ส�านกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า และผู้บริหารจาก
เครือข่ายพันธมิตรท่ีร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มใน  
2 โครงการส�าคญัของดป้ีา ประจ�าปี 2566 ภายใต้ 
แนวคิด Digital Infi fif inity ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุน
ดอี)ี ประกอบด้วย บรษิทั ทราวซิโก เทคโนโลยี 
จ�ากัด บริษัท เทลสกอร์ จ�ากัด และ บริษัท  
อีเทลลิเจนซ์ จ�ากัด ร่วมน�าเสนอแนวทางการ
ขับเคล่ือนให้เกิดการเชื่อมโยงและยกระดับ 
ผู้ประกอบการไทย หรือ d-CONNECTIVITY  
แก่ พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนียบรฐับาล

ผศ.ดร.ณฐัพล เปิดเผยว่า หนึง่ในแนวทาง
การสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้านดจิทิลั
อย่างยั่งยืน คือ DIGITAL CONNECTIVITY 
(d-CONNECTIVITY) หรอืการเชือ่มโยงระหว่าง 
อุปกรณ์-บุคคล-ธุรกิจ-สังคม เพื่อให้เกิดการ 
เชือ่มโยงทางเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้ในโลกกึง่เสมือน 
และโลกเสมือนทีป่ระชาชนสามารถด�าเนนิชวีติ
ได้ในสองโลกพร้อมๆ กนั รวมถงึการจดัเกบ็ข้อมลู
เป็นข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) การน�าข้อมลู 

น�าเสนอบนแพลตฟอร์ม ไม่ต�า่กว่า 2 แสนรายการ 
ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า  
12,000 ล้านบาทต่อปี อกีทัง้ส่งเสริมให้เกิดการน�า
เทคโนโลยดีจิทิลัภาคเอกชนไปใช้ในอตุสาหกรรม
ท่องเทีย่ว เตรยีมความพร้อมเปลีย่นผ่านเข้าสูย่คุ  
Data Economy และยกระดับการท�าดิจิทัล 
คอนเทนต์ให้กบัผูป้ระกอบการมากกว่า 5,500 ราย”  
ผูอ้�านวยการใหญ่ ดป้ีา กล่าว

อีกหนึ่งโครงการคือ CONNEXION โดย
ความร่วมมอืระหว่าง ดป้ีา อีเทลลเิจนซ์ และ 
เทลสกอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
CONNEXION (www.depaconnexion.com) 
และ Etailligence โดย CONNEXION คือ 
แพลตฟอร์มหลกัสตูรออนไลน์ทีจ่ะช่วยยกระดบั
องค์ความรู ้ พฒันาทักษะชดุใหม่ด้านเทคโนโลยี

8. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย
ร้อยเอด็-อ.ท่าตมู ตอน บ.หนองแมก็-บ.สาหร่าย 
จ.ร้อยเอด็ เป็นการขยายถนน 4 ช่องจราจร ระยะ
ทาง 22.560 กิโลเมตร งบประมาณ 1,129.9 
ล้านบาท เชือ่มต่อทางหลวงหมายเลข 214 ผ่าน 
อ.ท่าตมู ไปยงั อ.จอมพระ และตวัเมอืงสริุนทร์ 
มุง่หน้าชายแดนไทย-กัมพชูา

9. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย 
อ.ธญับรุ-ีอ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด-บ.วงัจุฬา 
จ.ปทมุธาน ีเป็นการขยายถนนสายธญับรุ-ีวงัน้อย 
เป็น 4 ช่องจราจร ต่อจากถนนขนาด 4 ช่อง
จราจรเดมิ ระยะทาง 5.5 กโิลเมตร งบประมาณ 
330 ล้านบาท

10. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย 
บ.ช่องกุม่-บ.โคคลาน จ.สระแก้ว เป็นการขยาย
ถนน 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 28 กโิลเมตร 
งบประมาณรวม 1,120 ล้านบาท

11. ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 
สาย บ.แม่ป่าไผ่-ต.แม่ตนื จ.ล�าพนู เป็นการขยาย 
ถนนล�าพูน-ลี้ เป็น 4 ช่องจราจร เริ่มจาก 

กโิลเมตร งบประมาณ 229,967,221 บาท 
14. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย 

บ.หนองพวง-บ.เนนิคนธา จ.เพชรบรูณ์ เป็นการ 
ขยายถนน 4 ช่องจราจร ตัง้แต่สามแยกหนองแดง  
ต.กันจุ  อ.บึงสามพัน ถึง ต.เพชรละคร  
อ.หนองไผ่ ระยะทาง 11.275 กิโลเมตร 
งบประมาณ 550 ล้านบาท

15. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย 
มหาสารคาม-อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เป็นการ
ขยายถนนมหาสารคาม-วาปีปทมุ เป็น 4 ช่อง
จราจร แบ่งเป็น 4 ช่วง รวมระยะทาง 15.896 
กโิลเมตร งบประมาณ 819,972,841 บาท 

16. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย 
อ.ท่าศาลา-อ.นบพติ�า จ.นครศรธีรรมราช เป็นการ
ขยายถนนท่าศาลา-นบพติ�า เป็น 4 ช่องจราจร 
ตัง้แต่ ต.ไทยบุร ีอ.ท่าศาลา ถงึสามแยกนาเหรง 
อ.นบพติ�า (เส้นทางไป อ.พรหมครี)ี ระยะทาง 
17.5 กโิลเมตร งบประมาณ 800 ล้านบาท

17. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย 
บ.คอปล้อง-บ.บงึบ้าน จ.ก�าแพงเพชร เป็นการ
ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ต่อเนือ่งจากถนน
เดมิ ระยะทาง 11.4 กโิลเมตร งบประมาณ 520 
ล้านบาท 

18. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย
เขาวงั-เหมอืงผาปกค้างคาว จ.ราชบรุ ี เป็นการ
ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ตัง้แต่ ต.ห้วยไผ่ 
อ.เมืองราชบุรี ถึงแยกชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย 
อ.สวนผึ้ง เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 
ภาคตะวันตก ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร 
งบประมาณรวม 1,260 ล้านบาท

19. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย 
อ.จอมพระ-บ.ไทรงาม จ.สรุนิทร์ เป็นการขยาย
ถนนจอมพระ-สตกึ เป็น 4 ช่องจราจร ตัง้แต่ 
อ.จอมพระ จ.สุรนิทร์ ถึงสามแยกจอมพระ อ.สตกึ 
จ.บรุรัีมย์ เชือ่มระหว่างถนนปัทมานนท์ กบัถนน
บรุรัีมย์-สตกึ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน 
ระยะทางรวม 40.8 กโิลเมตร งบประมาณรวม 
1,810 ล้านบาท

20. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย 
อ.เถิน-อ.วงัชิน้ ตอน บ.ปางกุม่-อ.วังชิน้ จ.แพร่ 
เป็นการขยายถนนเถนิ-วงัชิน้ เป็น 4 ช่องจราจร 
จาก อ.เถนิ จ.ล�าปาง ยกเว้นบางช่วงทีเ่ป็นทาง
ขึ้น-ลงภูเขา ระยะทางรวม 26.327 กิโลเมตร  
งบประมาณ 550 ล้านบาท

สายวังมะนาว-หนองหญ้าปล้อง เป็นเส้นทาง 
ส�ารองสู ่ภาคใต้ กรณีถนนเพชรเกษมการ 
จราจรตดิขดัหรอืใช้การไม่ได้ ระยะทางรวม 21.8 
กโิลเมตร งบประมาณ 1,300 ล้านบาท

7. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย 
บ.หอรบ-บ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย เป็นการขยาย
ถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 
สายดอนไชย-สวรรคโลก เชื่อมระหว่างถนน
พหลโยธนิ อ.เถนิ จ.ล�าปาง กบัถนนจรดวถิถ่ีอง 
และถนนศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
ระยะทางรวม 15.3 กโิลเมตร งบประมาณ 700 
ล้านบาท

ต.ป่าไผ่ อ.ล้ี ถึงสามแยกแม่ตนื อ.ล้ี ระยะทาง  
13.9 กโิลเมตร งบประมาณ 650 ล้านบาท

12. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย
ราชบุรี-แก้มอ้น จ.ราชบุรี เป็นการขยายถนน
เป็น 4 ช่องจราจร ต่อเนือ่งจากถนนทีก่�าลงัขยาย
อยูเ่ดมิ ระยะทาง 27.6 กโิลเมตร งบประมาณ 
900 ล้านบาท

13. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย 
คูเมือง-พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นการขยายถนน
บรุรัีมย์-พทุไธสง พืน้ที ่ต.บ้านแพ อ.คเูมอืง และ
ก่อนถงึสะพานข้ามแม่น�า้มลู ต.ปะเคยีบ อ.คเูมือง 
ถึง ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง ระยะทาง 3.975 

เพือ่เป็นตวักลางเชือ่มต่อผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว
ประเภทต่างๆ ท่ัวไทยกับ Online Travel Agents 
(OTAs) ของดิจทิลัสตาร์ทอปัไทยและ OTAs ที่
ด�าเนนิการอยูใ่นประเทศต่างๆ ทัว่โลก ในทาง 
กลบักนั OTAs ไทยและต่างชาตจิะสามารถเข้าถงึ 
ทรพัยากรการท่องเทีย่วของไทยได้ง่ายข้ึน

“ThailandCONNEX ตั้งเป ้ารวบรวม 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยไว้
ในแพลตฟอร์มมากกว่า 1 แสนราย มีสินค้า
และบรกิารด้านการท่องเท่ียวจากผู้ประกอบการ 

และนวัตกรรมดจิิทัลแก่ประชาชนผูว่้างงานและ
นักศึกษาจบใหม่ที่ก�าลังหางานให้มีความพร้อม
ต่อการประกอบอาชีพใหม่ท่ีมีความส�าคัญกับ 
อุตสาหกรรม อี-คอมเมิร์ซ ในปัจจุบันอย่าง 
คอนเทนต์ครเีอเตอร์และอนิฟลเูอนเซอร์

ภายใต้แพลตฟอร์ม CONNEXION จะมกีาร
จัดอบรม 2 หลักสตูร ได้แก่ หลักสตูร Digital  
Content Creator และหลักสูตร Digital  
Infl f l uencer ใน 3 ระดบั คือ Basic, Intermediate  
และ Advance โดยจะเปิดรับผู้เรียน ไม่น้อย

ผศ.ดร.ณฐัพล นมิมานพชัรนิทร์

ThailandCONNEX
ตัง้เป้ารวบรวมผูป้ระกอบการ
ในอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทย

ไว้ในแพลตฟอร์ม
มากกว่า 1 แสนราย



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

จจบุนัการแพทย์ทางด้านศลัยกรรมเจรญิ
ก้าวหน้าขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อน�ามา

เสริมแต่งหน้าตา เรอืนร่าง ให้สวยงามขึน้ ซึง่
การเสริมหน้าอก เป็นอีกหน่ึงทางเลือกอันดับ
ต้นๆ ของผูห้ญงิ และแน่นอนว่า การเสรมิแต่ง
เหล่านี ้ ฝีมอืแพทย์ไทยกถ็อืเป็นหนึง่ไม่เป็นรอง
ใครเช่นกนั

อปท.นวิส์เชญิเป็นแขก ฉบบันี ้ อยากจะขอ
น�าท่านผู้อ่านไปรูจ้กักบัแพทย์ศลัยกรรมไทยท่าน
หนึง่ทีมี่ความเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ท�างาน
ด้านศลัยกรรมตกแต่ง โดยเฉพาะงานศลัยกรรม
หน้าอกมาอย่างยาวนาน และมจี�านวนเคสมาก
เป็นอันดบัต้นๆ ของประเทศไทย และนายแพทย์ 
ศัลยกรรมท่านนั้นก็คือ นายแพทย์ (นพ.)  
กรีพรรด ิภิรมย์ไกรภกัด์ิ อาจารย์แพทย์ ศนูย์การ 
แพทย์ปัญญานันทภกิข ุชลประทาน (มศว.) หรอื
คุณหมอเอเชยี 

นพ.กีรพรรดิ บอกอีกว่า ช่วงของการเรียน
แพทย์เป็นการเรยีนการศกึษาทีเ่ข้มข้น ยอมรบัว่า
มคีวามเครยีดอยูร่ะดบัหนึง่ แต่กต้็องผ่านการฝึก
มาจาก under vision ของอาจารย์แพทย์เฉพาะ
ทาง อีกทั้งแพทย์คนหนึ่งจะจบเป็นศัลยกรรม 
เฉพาะทางได้ ต้องผ่านการเทรนนิ่งท่ีถูกต้อง 
อยูใ่นโรงเรยีนแพทย์ทีไ่ด้มาตรฐาน เช่น โรงพยาบาล 
วชริพยาบาล หรอืโรงพยาบาลรามาธบิดี 

เจเนเชยีคลนิกิ เพือ่ทีจ่ะได้ดแูลงานด้านความงาม
ได้อย่างทัว่ถงึและเป็นส่วนตวัมากขึน้ 

 หลงัจากนัน้ ได้ทนุศกึษาดงูานทีอ่เมรกิาอกี 
2 ปี ท�าให้มโีอกาสได้ไปฝึกอบรมเพ่ิมเตมิ ภายใต้ 
การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่ม ี
ชือ่เสยีง จาก UTHSC , PACES Plastic Surgery  
และ UMC นอกจากน้ี ยงัได้รบัการฝึกอบรมทัง้
ด้านการดแูลผวิพรรณ, Laser, Botox, Filler ฯลฯ

ซึง่หลงัจากกลบัมา กไ็ด้ไปท�าพาร์ทไทม์อยูท่ี่ 
โรงพยาบาลพระราม 9 และอยู่โรงพยาบาล 
เลอลกัษณ์ ก่อนทีต่่อมาตดัสนิใจเปิดคลนิกิ เจเนเชยี 
คลนิกิ (Janasia Plastic Surgery) ทีม่เีป้าหมาย
ในการรองรบักลุม่คนไข้ทีต้่องการเสริมความงาม 
ทีด่แีละได้มาตรฐานเทยีบเท่าโรงพยาบาล พร้อมใช้ 

ซ่ึงอยูโ่รงพยาบาลเลอลักษณ์เลยได้มีโอกาสได้ท�า
เคสยากๆ มาแล้วมากกว่า 4,000 ถึง 5,000 เคส 

โดยวธิรีบัมอืกบัคนไข้ คณุหมอกรีพรรดิ บอกว่า 
เมือ่นอกเวลาราชการ contact กบักลุม่คนไข้ทีม่า
เสรมิความงาม การ approach กจ็ะแตกต่างกนั 
เช่น คนไข้ป่วยอยากจะหาย กับคนไข้ปกติ
อยากให้สวย เพราะความคาดหวงัไม่เหมอืนกนั 
ซึง่การเสรมิความงามกม็หีลายแบบอีก อาท ิเสรมิ
จมูก เสริมก็มีแบบ Open แบบ close เสริม
หน้าอกกม็แีบบเสรมิธรรมดา เสรมิหน้าอกแล้ว
ต้องยกด้วย หรืองานท่ีต้องมาแก้ รวมไปถงึดึงหน้า
ยกค้ิว ท�าจากปกตใิห้เป็นอกีแบบหนึง่ 

อปท.นิวส์ ได้ลองถามความแตกต่างในเรือ่ง
ของศัลยกรรม ในด้านการยอมรับและมุมมองต่อ
ศลัยกรรม คณุหมอได้เผยวสิยัทัศน์เอาไว้ว่า ด้วย
บรบิทสังคมทีเ่ปล่ียนไป ท�าให้การเสรมิความงาม

ในส่วนของแนวคดิทีน่�าพามาสู่ความความ
ส�าเร็จได้นัน้ คณุหมอกรีพรรด ิ เผยว่า ส�าหรับ
ตนเองแล้ว มองว่ายงัประสบความส�าเรจ็เท่าใด
นกั เนือ่งจากมกีารท�างานหลายด้าน ทัง้อาจารย์
แพทย์ เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ท�าโรงพยาบาล 
เอกชน รวมถึงเปิดคลนิิกของตนเองด้วย รวมถงึ 
ตนเองก็มีลูกชายหนึ่งคน ซึ่งแต่ละต�าแหน่ง 

ช่วงของการเรียนแพทย์เป็นการเรียนการศึกษาท่ีเข้มข้น ยอมรับว่า 
มคีวามเครยีดอยู่ระดับหน่ึง แต่กต้็องผ่านการฝึกมาจาก under vision ของอาจารย์ 
แพทย์เฉพาะทาง อีกท้ังแพทย์คนหนึง่จะจบเป็นศัลยกรรมเฉพาะทางได้ ต้องผ่าน 
การเทรนน่ิงท่ีถกูต้องอยู่ในโรงเรยีนแพทย์ท่ีได้มาตรฐาน เช่น โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  
หรอืโรงพยาบาลรามาธิบดี

“โดยสาเหตุที่มาเปิดคลินิก เนื่องจากผมมีคนไข้ที่อยาก
จะเสรมิความงาม ซ่ึงกลุม่คนไข้นีค่้อนข้างจะ private เขาไม่อยาก
ปะปนกับโรงพยาบาลรัฐ ขณะที่ระบบโรงพยาบาลรัฐไม่มีระบบ
ที่ตอบสนองต่อคนไข้กลุ่มนี้ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชน 
ในแต่ละแห่งก็มีนโยบายไม่เหมือนกัน ท�าให้ ไม่สามารถรับเคส 
ของเราเองได้ ประกอบกบัรูส้กึว่า อยากจะมอีะไรเป็นของตวัเอง 
เลยอยากมสีถานทีร่องรบัคนไข้กลุม่นี้ได้”

ปั

จะเน้นการดูแลรักษา ตกแต่งให้ตรงจดุ เพ่ือให้
คนไข้มีความสุขหลังท�าศัลยกรรม เพราะหากให้
ความหวังแล้วจะเป็นปัญหาในภายหลัง ดังนั้น 
การท�าให้ภาพคนไข้กับฝีมอืของแพทย์อยู่ในความ
เป็นจริงมากทีสุ่ด 

โดยสิ่งที่การันตีถึงฝีมือของคุณหมอได้เป็น
อย่างดี คือการรักษาเคสที่ยาก ซึ่งคุณหมอ 
กีรพรรดิ บอกว่า โชคดีที่ได้มีโอกาสท�างาน 
โรงพยาบาลเลอลกัษณ์ ท่ีเป็นโรงพยาบาลแรกๆ ของ 
ประเทศไทยทีท่�าการตลาดได้เข้าถงึคนไข้ ส่งผลให้ 
มคีนเยอะ ท�าให้มเีคสยากๆ ตามมาด้วย หากเป็น 
เคสเสริมธรรมดาทั่วไป เคสจะอยู่กับเจ้าของ 
โรงพยาบาล แต่คณุหมอน้ันได้รับหน้าท่ีงานแก้ อาทิ  
การลดขนาด ยกกระชับ ไม่ใช่เสริมเข้าไปแล้วก็จบ 

เครือ่งมอืทีทั่นสมยั และยังดแูลโดยแพทย์เฉพาะ
ทางศลัยกรรมตกแต่ง

“โดยสาเหตุที่มาเปิดคลินิก เน่ืองจากผมมี
คนไข้ทีอ่ยากจะเสริมความงาม ซึง่กลุม่คนไข้นี ้
ค่อนข้างจะ private เขาไม่อยากปะปนกับ 
โรงพยาบาลรฐั ขณะทีร่ะบบโรงพยาบาลรฐัไม่มี
ระบบทีต่อบสนองต่อคนไข้กลุม่นี ้ ขณะเดยีวกัน
โรงพยาบาลเอกชนในแต่ละแห่งก็มีนโยบาย 
ไม่เหมอืนกนั ท�าให้ไม่สามารถรบัเคสของเราเอง
ได้ ประกอบกบัรูส้กึว่า อยากจะมอีะไรเป็นของ
ตัวเอง เลยอยากมีสถานที่รองรับคนไข้กลุ่มน้ี
ได้” คณุหมอกรีพรรด ิกล่าว พร้อมเปิดเผยอกีว่า

ส�าหรับลกัษณะเคสทีโ่รงพยาบาลต่างๆ อาจ
ไม่รับท�านั้น ก็อย่างเช่น กลุ่มผู้เสริมความงาม 
อย่างเช่นคนต้องการเสริมจมูก เนื่องจากไม่ใช่
โรคที่ต้องรักษา แต่เป็นการศัลยกรรมที่มีความ
คาดหวังจากคนไข้ที่สูง ซึ่งในระดับการบริหาร 
ไม่กล้ารองรบัคนกลุม่นีเ้ท่าใดนกั เพราะหากท�า
ไม่ได้อย่างทีค่นไข้คาดหวงั อาจเป็นสาเหตใุห้เกดิ
เป็นคดฟ้ีองร้องได้ 

ส�าหรบัด้านวธิดีแูลคนไข้ผ่าตดัศลัยกรรม คณุ
หมอกรีพรรด ิ บอกว่า คอืการพยายามพดูความ
จริงให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมากับกลุ่มคนไข้ และ
พยายามไม่ให้ความหวงัทีเ่กนิความเป็นจริง แต่

ต่อมาแฟนของคณุหมอซึง่เป็นหมอจกัษแุพทย์ 
และเป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เช่นเดียวกัน หลังจากเราท้ังสองได้แต่งงาน
กัน จึงได้ขอท�าเรื่องย้ายมาเป็นอาจารย์แพทย์
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การ
แพทย์ปัญญานนัทภกิข ุชลประทาน (มศว.) ท�าให้
ปัจจุบนัคณุหมอได้เป็นอาจารย์แพทย์ทีศ่นูย์การ
แพทย์ปัญญานนัทภกิข ุชลประทาน มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรจน์ และเป็นแพทย์ประจ�าอยู่ที่  

นพ.กีรพรรด ิเล่าถึงทีม่าของตนเองว่า พืน้เพ
ของคณุหมอเป็นคนจงัหวดัชยัภมู ิ คณุพ่อคณุแม่
ประกอบอาชพีข้าราชการคร ู มีการย้ายไปด�ารง
ต�าแหน่งในหลายๆ พืน้ที ่ส่วนตัวคุณหมอน้ัน กต้็อง 
ย้ายตาม โดยเมือ่ชัน้ประถม ศกึษาจนถงึมธัยมต้น 
ช่วงแรกเรียนที่ในจังหวัดชั ยภูมิ ก่อนที่จะย้าย
ไปเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนชุมแพศกึษา อ�าเภอชมุแพ 
จงัหวดัขอนแก่น และไปต่อมัธยมปลายทีโ่รงเรยีน
ขอนแก่นวทิยายน 

นพ.กีรพรรดิ ได้เล่าเสริมอีกว่า “พอจบ
มัธยมปลายแล้ว ก็ไปสอบโควตาด้านวิศวะที่
มหาวทิยาลยั ขอนแก่น  ซึง่ตอนนัน้ยงัไม่ได้มคีวาม
สนใจท่ีจะเรียนหมออะไร แต่เพราะความอยาก
ไปเท่ียวบ้าน เพือ่น จงึได้ไปสอบท่ีมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม หรอื
มหาวทิยาลยัมหาสารคามในปัจจบุนั โดยผลการ
สอบ สอบตดิทัง้หมอและวศิวะ แต่ตดัสนิใจเรยีน
หมอ และกอ็ยากเรยีนด้านศลัยกรรม เนือ่งจาก
ชอบการผ่าตดั แต่ไม่ชอบอยู่เวรหนกัๆ มองใน 

นพ.กรีพรรด ิภริมย์ไกรภกัด์ิ
อาจารย์แพทย์ ศนูย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ 

ชลประทาน  (มศว.)

ระยะยาวจะได้ผ่าได้นานๆ จงึเหลอืทางเลอืกอยู่ 
2 ประเภทคือ ศัลยกรรมตกแต่งกับศัลยกรรม
กระดูก ขณะน้ัน มองว่า ศลัยกรรมกระดกูมคีน
เรยีนเยอะแล้ว ขณะทีศ่ลัยกรรมตกแต่งค่อนข้าง
ขาดแคลน จงึได้เลอืกศัลยกรรมตกแต่ง จงึต้อง
เรยีนศัลยแพทย์ทัว่ไป 4 ปี ก่อนไปเรยีนศลัยกรรม
อกี 2 ปี จากโรงพยาบาลวชริพยาบาล หลังจากนัน้  
ก็ได้ไปเรียน ต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อีก  
2 ปี หลงัจากจบกไ็ปใช้ทนุทีช่ยัภมูอิกี 1 ปี”

ที่ท�าก็มีเป้ าหมายที่ต่างกัน เช่น การท�างาน 
ในโรงพยาบาล เป็นหมอศัลยกรรมตกแต่ง กต็ัง้ใจ 
เอาเวลาที่นอก เหนือจากผ่าตัดมาช่วยบริหาร 
โรงพยาบาล ในส่วนของคลนิกิกต็ัง้เป้าสร้างคลนิกิ
ให้เป็นน่าเช่ือถอืของคนไข้ ด้วยมาตรฐานทางการ
แพทย์ และคนไข้รบัรูว่้า น่ีคอืคลนิกิเฉพาะทาง
ของแพทย์ศลัยกรรมตกแต่ง และท�าการผ่าตดัโดย
หมอเฉพาะทาง ถ้าคนไข้มีการรบัรูม้ากขึน้ กจ็ะ
ท�าให้ศกัยภาพดียิง่ขึน้ มโีอกาสทีจ่ะขยายจ�านวน
หมอ รับคนไข้มากขึน้ และอาจเป็นโรงพยาบาลใน
อนาคต เป็นต้น สิง่ส�าคญัทีท่�าให้ตนเองสามารถ
ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คอืการไม่ท้อถอย 
มกีารเรยีนรู้สม�า่เสมอ 

“บางคนเจอปัญหาที่อาจท�าให้ตัวเองต้อง
หยดุ มีหลักในการรับมือก็คือ ล้มแล้วต้องลกุ คอื
การสู้ไม่ถอย และต้องท�าอย่างสม�า่เสมอ พร้อม
กบัตดิอาวธุด้านความรู้อย่างต่อเน่ือง อย่างเช่น 
ผมเคยเจอเคสตัดกราม แทนทีจ่ะตดัออกไปด้าน
หลัก แต่กลับแฉลบกระดูกคอของกระดูกกราม 
ส่วนทีอ่ยูห่น้าห ู ตรงนีเ้ป็นจดุท่ียากท่ีจะต้องผ่า
เข้าไป ซึง่กต้็องเข้าไปแก้ไข แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
กไ็ม่เกนิจากสิง่ทีเ่รยีนมา ดงัน้ัน การศกึษาและ
เตรียมตัวอยู่สม�่าเสมอคือรากฐานของความ
ส�าเรจ็ทีย่ัง่ยนื” คณุหมอกรีพรรดิ กล่าวทิง้ท้าย

คนให้การยอมรับมากขึ้น กล้ายอมรับว่า เสริม 
ความงามอะไรมาบ้าง ต่างจากอดีตที่คนจะ 
ไม่กล้ายอมรับ อกีท้ังในอดตีการเสริมจมูกเป็นอะไร 
ทีน่่ากลวั คนไม่กล้าท�า แต่เดีย๋วนี ้Open Rhinoplasty  
หรอืการเปิดปรบัโครงสร้างกระดกูกไ็ด้การยอมรับ
มากข้ึน รวมไปถึงงานแก้หน้าอกก็เยอะขึ้น 
เนือ่งจากคนเสรมิหน้าอกเยอะขึน้

“ส่วนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอีกในอนาคตก็คือ 
คนไข้จะฉลาดขึ้น คนไข้จะเริ่มรับรู้ว่า หมอมี
หลายชนดิ มหีมอเฉพาะทางหลายอย่าง สามารถ
ตรวจสอบว่า ประวัติเป็นอย่างไร ท�าได้ง่าย
ขึน้ โดยการน�าชือ่ นามสกลุจรงิไปค้นหาในเว็บ
แพทยสภา ”  คณุหมอกรีพรรด ิกล่าว


